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รายนามท่ีปรึกษา ผูชํานาญการ นักวิชาการ เลขานุการประจําคณะกรรมาธกิาร

๑. นายกฤษดา จันทรดี ที่ปรึกษาประจาํคณะกรรมาธิการ
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๖. นางสาวพิมพภัทรา นาแล นักวชิาการประจําคณะกรรมาธิการ
๗. นายวิทูร กรุณา นักวชิาการประจําคณะกรรมาธิการ
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รายนามท่ีปรกึษากิตติมศักดิ์ประจําคณะกรรมาธิการ

๑. นายสิทธิศกัดิ์ เหลืองอมรเลศิ
๒. นายสรัลชา ศรีชลวฒันา
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สารบัญ

หนา

รายนามคณะกรรมาธิการ
รายนามท่ีปรึกษา ผูชํานาญการ นักวิชาการ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ
รายนามท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ประจําคณะกรรมาธิการ
รายนามท่ีปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ
คํานํา
บทสรุปผูบริหาร ก

♦ สรุปผลการพิจารณาศึกษาเรื่องตาง ๆ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง ๑
การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน

♦ สรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ๑๓๙
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ
- คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน ๑๔๑
- คณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน ๑๔๙
- คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาสื่อ ๑๕๕

ดานการพัฒนาการเมืองสําหรับเด็กและเยาวชน

♦ การจัดสัมมนาและการศึกษาดูงาน ๑๖๑
• การจัดสัมมนา ๑๖๓
- เรื่อง “แกนการปฏิรูปการเมืองไทยอยูท่ีไหน : ภูมิปญญาไทยเพียงพอหรือไม” ๑๖๗

• การศึกษาดูงาน ๑๗๑
• การศึกษาดูงาน [ภายในประเทศ] ๑๗๓
- การศึกษาดูงานดานการมีสวนรวมของภาคการศึกษากับการพัฒนาการเมือง ๑๗๗
จังหวัดอุดรธานี

- การศึกษาดูงานดานการมีสวนรวมของภาคการศึกษาในการผลิตสื่อสําหรับ ๑๗๙
ใหความรูดานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขและการพัฒนาการเมืองแกเด็กและเยาวชน จังหวัดรอยเอ็ด

- การศึกษาดูงานดานการมีสวนรวมของภาคการศึกษาในการผลิตสื่อสําหรับ ๑๘๓
ใหความรูดานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขและการพัฒนาการเมืองแกเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย

- การศึกษาดูงานดานการพัฒนาประชาธิปไตยในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ๑๘๗
- การศึกษาดูงานดานการสื่อสารมวลชนและการมีสวนรวมของประชาชน ๑๙๑
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

- การศึกษาดูงานดานการสงเสริมและเผยแพรการเมืองการปกครองในระบอบ ๑๙๓
ประชาธิปไตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาเมือง และการปองกันอุทกภัยน้ําทวมในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา



สารบัญ (ตอ)
หนา

- การศึกษาดูงานตรวจสอบขอรองเรียนของราษฎร อําเภอคลองทอม ๒๐๑
จังหวัดกระบี่ และการดําเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณพุทธทอง
สวนโมกขพลาราม อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี

- การศึกษาดูงานการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาลุมน้ําเสียวใหญ ๒๐๗
จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ

• การศึกษาดูงาน [ตางประเทศ] ๒๑๕
- ศึกษาดูงานดานระบบงานรัฐสภา การพัฒนาการเมือง

การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
- ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ๒๑๙
- ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ๒๒๕

รายนามเจาหนาท่ีประจําคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน



คํานํา
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน

สภาผูแทนราษฎร ตั้ง ข้ึนโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๓๕ และขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๒ (๒๔) โดยกําหนดให
มีอํานาจหนาท่ีกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการเมือง
การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน การสงเสริมและเผยแพรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข วิถีคิดและวิถีปฏิบัติ ท่ีเปนประชาธิปไตย
รวมท้ังปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ สงเสริม
การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน เสรีภาพและความรับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
และสื่อมวลชน การคุมครองผู เสียหายจากการเผยแพรขอมูลขาวสาร ตลอดจนสงเสริมใหประชาชน
และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ

การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวม
ของประชาชน ไดดําเนินงานภายใตการนําของนายศุภชัย  ศรีหลา ประธานคณะกรรมาธิการ โดยภารกิจหลัก
คือ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ เก่ียวกับการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณา
ศึกษาและตรวจสอบขอเท็จจริง ตลอดจนการศึกษาดูงานและตรวจสอบขอเท็จจริงในพ้ืนท่ี โดยเชิญ
หนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของมารวมประชุมเพ่ือรับทราบขอมูลและขอเท็จจริง นอกจากนั้นยังไดดําเนินการ
จัดโครงการสัมมนาเพ่ือสงเสริมและเผยแพรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข การจัดเวทีเสวนาเพ่ือรับฟงความเห็นของประชาชนในทางการเมือง อันเปนการสงเสริมให
ประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง ซึ่งเรื่องท่ีนําเขาสูการพิจารณาศึกษาท่ีไดรับ
ความสนใจของประชาชนและสื่อมวลชนเปนอยางมาก คือ การพิจารณาศึกษาหลักเกณฑและการดําเนินการ
ประมูลใบอนุญาตการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี 3G การพิจารณาศึกษาแนวทางการกํากับดูแลสื่อโทรทัศน
และการควบคุมดูแลดานความเหมาะสมของเนื้อหา กรณีละครเหนือเมฆ ๒ ถูกระงับการออกอากาศ
การพิจารณาติดตามกระบวนการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ
หรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ (EHIA) กรณีเข่ือนแมวงก จังหวัดนครสวรรค และการพิจารณาศึกษากรณีการจัดประมูล
คลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนระบบดิจิตอล เปนตน

รายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ฉบับท่ีจัดทําข้ึนนี้ ไดรวบรวมผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ
สมัยนายศุภชัย ศรีหลา เปนประธานคณะกรรมาธิการ ปฏิบัติหนาท่ีระหวางวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
ถึงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนในการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน และผูท่ีเก่ียวของตอไป

กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน

สํานักกรรมาธิการ ๒
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร





(ก)
บทสรุปผูบริหาร

ดวยคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
สภาผูแทนราษฎร ตั้งข้ึนในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี ๒๔ ปท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑๓ (สมัยสามัญท่ัวไป)
วันพุธท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ ประกอบกับขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๘๒ (๒๔) เพ่ือใหทําหนาท่ีกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน การสงเสริมและเผยแพรการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข วิ ถี คิดและวิ ถีปฏิบัติ
ท่ีเปนประชาธิปไตย รวมท้ังปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
สงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน เสรีภาพและความรับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
และสื่อมวลชน การคุมครองผูเสียหายจากการเผยแพรขอมูลขาวสาร ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนและชุมชน
มีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ

การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวม
ของประชาชนภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๒ (๒๔)
ในระหวางวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ไดดําเนินงานโดยมีนางรัชฎาภรณ  แกวสนิท
เปนประธานคณะกรรมาธิการ และนายศุภชัย  ศรีหลา เปนประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ
ไดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงท่ีมีการรองเรียน หรือเรื่องท่ีคณะกรรมาธิการหยิบยกข้ึนพิจารณา หรือ
เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการมีมติใหนําเขาสูการพิจารณาศึกษา เนื่องจากเห็นวาเปนเรื่องสําคัญอยูในความสนใจ
ของประชาชนและอาจมีผลกระทบตอประชาชน ท้ังในดานของการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชน และ
การมีสวนรวมของประชาชน อันเปนการทําหนาท่ีของฝายนิติบัญญัติในการตรวจสอบการทําหนาท่ีของฝายบริหาร
โดยผานกลไกของระบบคณะกรรมาธิการแลว คณะกรรมาธิการยังไดดําเนินงานดานการสงเสริมและเผยแพร
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข วิถีคิดและวิถีปฏิบัติท่ีเปน
ประชาธิปไตยการพิจารณาศึกษาปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ รวมท้ังการสงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน เสรีภาพและความรับผิดชอบในการ
แสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน การคุมครองผูเสียหายจากการเผยแพรขอมูลขาวสารตลอดจน
สงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง โดยดําเนินการจัดโครงการสัมมนา
ในภูมิภาคตาง ๆ การเดินทางศึกษาดูงานในเรื่องตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจาก
การจัดโครงสัมมนาและศึกษาดูงานมาเปนขอมูลในการปฏิบัติหนาท่ีดานการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน เปนไปตามกรอบอํานาจหนาท่ีดังกลาว และสามารถ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดทันทวงที คณะกรรมาธิการจึงอาศัยอํานาจตามความขอบังคับ
การประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๘ ท่ีกําหนดใหคณะกรรมาธิการมีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
เพ่ือพิจารณาปญหาอันอยูในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการ แลวรายงานคณะกรรมาธิการภายในเวลา
ท่ีคณะกรรมาธิการกําหนด ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมี
สวนรวมของประชาชน ครั้งท่ี ๕ วันพุธท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งคณะอนุกรรมาธิการข้ึน จํานวน ๓ คณะ
ประกอบดวยคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน คณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวม



(ข)
ของประชาชน และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาสื่อดานการพัฒนาการเมืองสําหรับเด็ก
และเยาวชน เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ตามกฎหมาย

ในการนี้ การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ ตั้งแตวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึง วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
ท่ีมีนายศุภชัย  ศรีหลา เปนประธานคณะกรรมาธิการ โดยคณะกรรมาธิการไดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
ท่ีมีการรองเรียน หรือเรื่องท่ีคณะกรรมาธิการหยิบยกข้ึนพิจารณาหรือท่ีประชุมคณะกรรมาธิการไดมีมติให
นําเขาสูการพิจารณา เนื่องจากเห็นวาเปนเรื่องสําคัญและอาจมีผลกระทบตอประชาชน ท้ังในดานของ
การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชนดําเนินงานดานการสงเสริมและ
เผยแพรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข วิถีคิดและวิถี
ปฏิบัติท่ีเปนประชาธิปไตย การพิจารณาศึกษาปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ รวมท้ังการสงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน เสรีภาพและความรับผิดชอบ
ในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน การคุมครองผูเสียหายจากการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง โดยดําเนินการจัดโครงการ
สัมมนาในภูมิภาคตาง ๆ การเดินทางไปศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศ ดังนี้

๑. ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงท่ีมีการรองเรียน หรือเรื่องท่ีคณะกรรมาธิการหยิบยกข้ึน
พิจารณาศึกษา หรือท่ีประชุมคณะกรรมาธิการไดมีมติใหนําเขาสูการพิจารณา ในดานของการพัฒนาการเมือง
การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน

- ดานการพัฒนาการเมือง คณะกรรมาธิการไดดําเนินการพิจารณาศึกษานโยบายและแผน
การดําเนินงานการพัฒนาการเมือง การสงเสริมและเผยแพรการพัฒนาการเมืองและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับการชุมนุมทางการเมือง อาทิเชน การพิจารณาศึกษา
นโยบายและแผนการดําเนินงานการพัฒนาการเมืองของหนวยงานการศึกษา การพิจารณาศึกษาการ
จัดเวทีสานเสวนาเพ่ือสรางความปรองดองของรัฐบาล การพิจารณาตรวจสอบเพ่ือหาขอเท็จจริงเก่ียวกับ
ชายชุดดํา จากกรณีเหตุการณความขัดแยงทางการเมืองในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓
การพิจารณาศึกษารายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรณีเหตุการณ
การชุมนุมทางการเมือง โครงการและแผนการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธในการสงเสริมและเผยแพร
การพัฒนาการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการพิจารณาติดตามความคืบหนา
โครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย เปนตน

- ดานการสื่อสารมวลชน ไดพิจารณาศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานของสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ
ท้ังสื่อวิทยุ โทรทัศน และการถายทอดผานดาวเทียม ตลอดจนการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
การดําเนินงานของสื่อมวลชนใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติคุมครองสิทธิไว โดยเรื่องท่ีไดรับความสนใจ
จากสื่อมวลชนและประชาชนเปนอยางมาก คือ การพิจารณาศึกษาหลักเกณฑและการดําเนินการประมูล
ใบอนุญาตการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในระบบ 3G ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวของ การพิจารณาศึกษา
แนวทางการกํากับดูแลสื่อโทรทัศนและการควบคุมดูแลดานความเหมาะสมของเนื้อหา กรณีละครเหนือเมฆ ๒
ถูกระงับการออกอากาศ และการพิจารณาศึกษากรณีการจัดประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศน
ระบบดิจิตอล เปนตน



(ค)
- ดานการมีสวนรวมของประชาชน คณะกรรมาธิการไดดําเนินการพิจารณาศึกษาและสงเสริม

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในกิจการของรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ คุมครองและ
รับรองสิทธิไว โดยเรื่องท่ีไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนเปนอยางมาก คือ กรณีการพิจารณา
ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารจัดการคาใชจายในการเยียวยาฟนฟูและปองกันความเสียหาย
จากอุทกภัยอยางบูรณาการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ การพิจารณาศึกษาปญหาการมีสวนรวมของประชาชน
กรณีโครงการบริหารจัดการน้ํา ๓.๕ แสนลานบาท การพิจารณาศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน
และกระบวนการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนอยางรายแรง ท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA)
กรณีโครงการเข่ือนแมวงก จังหวัดนครสวรรค เปนตน

๒. การดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ท้ัง ๓ คณะ ไดดําเนินการพิจารณาศึกษาและ
ตรวจสอบเรื่องใด ๆ อันเก่ียวกับการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
ซึ่งเปนเรื่องท่ีคณะกรรมาธิการมอบหมาย เรื่องท่ีไดรับการรองเรียน และเรื่องท่ีสําคัญและอยูในความสนใจ
ของประชาชน ดังนี้

- คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน เปนคณะอนุกรรมาธิการ
ท่ีไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาศึกษาและตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
การพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน โดยการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
และการสื่อสารมวลชน ไดประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษา ตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ตลอดจน
การเดินทางไปศึกษาดูงานและติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซึ่งเรื่องท่ีไดรับความสนใจ
และติดตามของสื่อมวลชนและประชาชนเปนอยางมาก คือ กรณีการพิจารณาศึกษาการทุจริตเงินคาโฆษณา
ระหวางบริษัท ไรสม จํากัด กับบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนเหตุใหบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
ไดรับความเสียหาย กรณีการเสียชีวิตของนายเอกยุทธ  อัญชันบุตร สื่อมวลชนถูกคุกคามจากการนําเสนอขาว
การพิจารณาศึกษาเพ่ือหาขอเท็จจริงเก่ียวกับชายชุดดํา จากกรณีเหตุการณความขัดแยงทางการเมือง
ในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ และการบริจาคเงินใหกับพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
กรณีพรรคประชาธิปตยและพรรคภูมิใจไทย

- คณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน ดําเนินงานตามกรอบอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมาธิการ โดยในการพิจารณาศึกษาเรื่องตาง ๆ คณะอนุกรรมาธิการมุงเนนศึกษา
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ
ท่ีเก่ียวของ โดยคณะอนุกรรมาธิการกําหนดใหมีการพิจารณาศึกษาขอมูลขอเท็จจริงในเรื่องตาง ๆ ท่ีคณะ
อนุกรรมาธิการเห็นวา มีความสําคัญและนาสนใจ รวมท้ังพิจารณาศึกษาประเด็นปญหาตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมาธิการ สําหรับข้ันตอนการพิจารณาศึกษาเรื่องตาง ๆ คณะอนุกรรมาธิการ
จะดําเนินการจัดประชุมและเชิญภาคสวนท่ีเก่ียวของ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน
เขารวมประชุม สวนประเด็นปญหาท่ีมีประชาชนรองเรียนขอความเปนธรรม หรือขอความชวยเหลือ
เนื่องจากไดรับความเดือดรอน คณะอนุกรรมาธิการจะทําหนาท่ีเปนสื่อกลางในการนําเสนอปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับทราบ พรอมท้ังเสนอแนะ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน สวนประเด็น



(ง)
ปญหาท่ีคณะอนุกรรมาธิการเห็นวา มีความสําคัญและจําเปนตองศึกษาขอมูลเท็จจริงในพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม
คณะอนุกรรมาธิการจะรายงานผลการพิจารณาศึกษา พรอมท้ังความเห็นเสนอตอคณะกรรมาธิการพิจารณา
เพ่ือมีมติใหมีการเดินทางไปศึกษาดูงาน จัดประชุม หรือสัมมนา เพ่ือเปดเวทีใหภาคสวนท่ีเก่ียวของ
ไดแลกเปลี่ยนขอเท็จจริงรวมกัน อันจะนําไปสูความเขาใจและการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ

- คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาสื่อดานการพัฒนาเมืองสําหรับเด็กและเยาวชน
ตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาและดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานในการผลิตสื่อและการ
จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมประชาธิปไตย ดวยคณะกรรมาธิการตระหนักวา รากฐานท่ีสําคัญในการสงเสริม
การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข วิถีคิดวิถีปฏิบัติ
ท่ีเปนประชาธิปไตย และการพัฒนาการเมืองนั้น จะตองมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
การสงเสริมดังกลาวจะไดผลอยางแทจริง ตอเม่ือประชาชนมีความรูความเขาใจในการเมือง การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางถูกตอง โดยตองเริ่มปลูกฝงตั้งแตเด็กและ
เยาวชน การจัดทําสื่อของคณะอนุกรรมาธิการนั้นจะผลิตสื่อการตูนแอนิเมชั่น เนื่องจากการตูนแอนิเมชั่น
เปนสื่อท่ีสามารถสรางความสนใจใหกับเด็กและเยาวชนได ไมนาเบื่อ โดยกลุมเปาหมายในการผลิตสื่อ
การตูนของคณะอนุกรรมาธิการ คือ เด็กและเยาวชน เนื้อหาท่ีจะนํามาผลิตเปนการตูนมีการหยิบยก
เอาเนื้อหาเบื้องตนเก่ียวกับประชาธิปไตย เชน สิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน การเคารพกฎหมาย การไมทุจริต
คอรรัปชั่น เปนตน เนื่องจากเปนเนื้อหาท่ีเขาใจงาย เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชนโดยจะมีการผลิตการตูน
ออกมาเปนตอน ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเกิดความรูสึกอยากติดตามตอนตอไป นอกจาก
การผลิตสื่อการตูนแอนิเมชั่น คณะอนุกรรมาธิการไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยเพ่ือเปน
การเผยแพรสื่อ และเปนการกระตุนใหเด็กและเยาวชนไดสนใจและตระหนักถึงความสําคัญของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมท้ังการจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแหงชาติ
๒๕๕๖ นอกจากนั้นไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนตาง ๆ ทุกภูมิภาค เพ่ือรับฟงการบรรยาย
สรุปกระบวนการ แนวทาง ตลอดจนปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการสงเสริมและการพัฒนาการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

๓. การจัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานดานการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และ
การมีสวนรวมของประชาชนในจังหวัดตาง ๆ ประกอบดวย โครงการสัมมนาการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาการเมือง กระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ผูนําทองถ่ินกับการพัฒนาการเมือง
การมีสวนรวมในวิถีทางการเมืองภาคประชาชน การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในภาคการเกษตร
ทิศทางโทรคมนาคมไทยหลังสิ้นสุดระบบสัมปทาน เม่ือเขาสูยุค ๓G และ ๔G และการสานเสวนา
เรื่อง “แกนการปฏิรูปการเมืองไทยอยู ท่ีไหน: ภูมิปญญาไทยเพียงพอหรือไม” ในสวนการศึกษาดูงาน
คณะกรรมาธิการไดเดินทางไปศึกษาดูงานเพ่ือรับทราบและตรวจสอบขอเท็จจริงในพ้ืนท่ีท่ีไดรับการรองเรียน
หรือคณะกรรมาธิการเห็นวาเปนเรื่องท่ีสําคัญและอยูในความสนใจของประชาชน หรืออาจจะมีผลกระทบ
ตอประชาชน อาทิเชน การศึกษาดูงานดานนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท อสมท จํากัด
(มหาชน) การศึกษาดูงานดานการสงเสริมและการเผยแพรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองและการปองกัน
อุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา การศึกษาดูงานการตรวจสอบขอรองเรียนกรณีราษฎรตําบลพรุดินนาและ



(จ)
ตําบลคลองทอมใต อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ถูกรุกล้ําท่ีดินทํากินกรณีการปกหลักเขตแดนของกองพัน
ทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๑๕ การดําเนินงานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพุทธทอง สวนโมกขพลาราม
จังหวัดสุราษฎรธานี และการศึกษาดูงานการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาลุมน้ําเสียวใหญ เปนตน

๔. การศึกษาดูงานตางประเทศ โดยคณะกรรมาธิการไดเดินทางไปศึกษาดูงานดานระบบรัฐสภา
การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และ
เขตบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งไดรับทราบขอมูลการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ
ของแตละประเทศ วามีความเหมือนและความแตกตางกัน รวมท้ัง มีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของ
อยางไร
ขอเสนอแนะและขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ

๑. การดําเนินโครงการของหนวยงานของรัฐท่ีกฎหมายบัญญัติกําหนดใหตองรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนนั้น ยังเกิดปญหาในการดําเนินการอยูมาก อาทิเชน โครงการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย
แหงชาติ วงเงิน ๓.๕ แสนลานบาท หรือโครงการเข่ือนแมวงก ซึ่งไดรับคัดคานและตอตานจากประชาชน
เนื่องจากเห็นวาการดําเนินการใหเปนไปตามขอกฎหมายดังกลาว หนวยงานท่ีรับผิดชอบท่ีตองดําเนินการ
มีการดําเนินการเพียงเพ่ือเปนพิธีกรรมเทานั้น หรือบางโครงการกระบวนการรับฟงความคิดเห็นยังไมแลวเสร็จ
แตมีการอนุมัติใหดําเนินการแลว เชน กรณีโครงการเข่ือนแมวงก จังหวัดนครสวรรค เปนตน ซึ่งเห็นวา
การดําเนินการดังกลาวไมถูกตองตามกฎหมายและควรใหมีการทบทวนกระบวนการดําเนินงานของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ เพราะเรื่องดังกลาวเปนเรื่องท่ีเกิดผลกระทบตอประชาชนเปนจํานวนมาก

๒. กรณีการจัดประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนระบบดิจิตอล ยังขาดการประชาสัมพันธ
และสรางความเขาใจใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบคอนขางมาก ซึ่งขณะนี้ประชาชนสวนใหญยังเกิดความสับสน
เก่ียวกับการใหบริการโทรทัศนระบบดิจิตอลวา เม่ือมีการเปลี่ยนผานเปนโทรทัศนระบบดิจิตอลแลวประชาชน
จะตองดําเนินการอยางไรบาง และการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอลเกิดผลดีอยางไร อีกท้ังกระบวนการ
ประมูลมีความเรงรีบจนเกินไป ไดมีการศึกษาเปรียบเทียบกับตางประเทศหรือไม อยางไร เพราะการดําเนินการ
บริการทางสื่อสาธารณะแลว การดําเนินการของนานาอารยประเทศจะใชวิธีการใหสัมปทาน การใชวิธีการ
ประมูลนี้ไดมีการศึกษาขอดี ขอเสีย หรือไม อยางไร





๑

สรุปผลการพจิารณาศึกษาเร่ืองตาง ๆ
ของ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน สภาผูแทนราษฎร

ระหวางวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖



๒



๓

พิจารณาศึกษาแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๖

…………………………………………………………

ผลการพิจารณา
๑. คณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นวา เพ่ือให

การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการเปนไปดวยความรอบคอบ
และ มีประสิทธิ ภาพ จึ งมอบหมายให ฝ าย เลขานุ การ
ประจําคณะกรรมาธิการรวบรวมแนวทางการดําเนินงานของ
คณะกรรมาธิการชุดท่ีผานมา เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการ

๒. คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณในสวน
ของคณะกรรมาธิการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยอางอิง
จากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งงบประมาณแบงออกเปน ๒ สวน คือ
๑) งบประมาณคาใชจายในการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ ๒) งบประมาณคาใชจายอ่ืน โดยมีรายการ
ท่ีเบิกจายได ๙ รายการ ดังนี้

งบประมาณคาใชจายในการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ มีดังนี้
(๑) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหคณะกรรมาธิการ ๒๕๒,๐๐๐ บาท

(คาลามประจําคณะกรรมาธิการ)
(๒) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) คาอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมาธิการสามัญ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

สภาผูแทนราษฎร
(๔) คาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

การทํางานของคณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร
(๕) คาใชจายในการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

สามัญ สภาผูแทนราษฎร
(๖) คาใชจายเพ่ือรับรองแขกตางประเทศ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๗) คาใชจายในการเดินทางเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ภายในประเทศของคณะกรรมาธิการ (คารับรอง)
(๘) คาเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการและ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

คณะอนุกรรมาธิการ
(๙) คาใชจายในการเดินทางมาแถลงขอเท็จจริงหรือ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

แสดงความเห็นตอคณะกรรมาธิการ
งบประมาณคาใชจายอ่ืน

- คาใชจายในการเดินทางไปศึกษาดูงานและ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เจรจาธุรกิจในตางประเทศของคณะกรรมาธิการ



๔

มติท่ีประชุม
๑. ท่ีประชุมมอบหมายใหฝายเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ จัดทําแนวทางการดําเนินงาน

ของคณะกรรมาธิการท่ีผานมา เพ่ือประกอบการพิจารณาในการประชุมคราวตอไป
๒. อนุมัติในหลักการใหคณะกรรมาธิการจัดสัมมนาในพ้ืนท่ีจังหวัดตาง ๆ โดยจัดสรรงบประมาณ

ใหพ้ืนท่ีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และกรณีการเดินทางศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการ ท่ีประชุมมีความเห็น
ใหหารือรวมกันระหวางประธานคณะกรรมาธิการกับประธานคณะอนุกรรมาธิการ

๓. ท่ีประชุมมีมตติั้งคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษาการพัฒนาสื่อดานการพัฒนาการเมือง
สําหรับเด็กและเยาวชน โดยใหมีอํานาจหนาท่ีในการผลิตสื่อเพ่ือการพัฒนาการเมืองอยางสรางสรรคในรูปแบบ
ตาง ๆ อาทิ การตูนแอนิเมชัน เกมสคอมพิวเตอร เปนตน โดยมีอนุกรรมาธิการ จํานวน ๑๐ คน ประกอบดวย

๑) นายสินิตย  เลิศไกร
๒) นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ
๓) นายปญญา  จินตะเวช
๔) นายพิมล  หรือตระกูล
๕) นายเฉลิมชัย พันธเลิศ
๖) นายจุมพล คําศรี
๗) นายธฤติ ประสานสอน
๘) นายสิทธิศักดิ์ เหลืองอมรเลิศ
๙) นายพันธุเทพ  ฉัตรนะรัชต

๑๐) นางสาวเปรมิการ ธนโรจนประดิษฐ

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๓๑

วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
นางสาวปติกานต  สอนดี  วทิยากรปฏิบัติการ



๕

พิจารณาศึกษาแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ ปงบประมาณ ๒๕๕๖
ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของสภาพัฒนาการเมือง

…………………………………………………………

รายช่ือผูมาช้ีแจง
นายพิสิษฐ  ศิริสุวรรณ  ผูอํานวยการแผนพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง

ผลการพิจารณา
การดําเนินงานของสภาพัฒนาการเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๘ (๗) และ มาตรา ๘๗ (๔)

กําหนดใหมีสภาพัฒนาการเมืองและแผนพัฒนาการเมือง และไดมีการตราพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองข้ึน ปจจุบันสภาพัฒนาการเมืองมีสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
ประมาณ ๑๒๔ คน และมีกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือชวยเหลือกิจกรรมสาธารณะของชุมชน
งบประมาณของสภาพัฒนาการเมือง แบงออกเปน ๓ สวน ไดแก ๑) งบประมาณของสํานักงาน สําหรับใชใน
การบริหารงานในสํานักงาน ๒) งบประมาณสําหรับดําเนินงานตามภารกิจของสภาพัฒนาการเมือง
๓) งบประมาณสําหรับกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๕๕ สภาพัฒนาการเมือง
มีงบประมาณสําหรับดําเนินงานตามภารกิจประมาณ ๔๐ ลานบาท สวนในปงบประมาณ ๒๕๕๖ มีงบประมาณ
๕๖ ลานบาท สําหรับดําเนินกิจกรรมตามภารกิจซึ่งกําหนดไวท้ังหมด ๘ โครงการ

เนื่องจากแผนพัฒนาการเมืองกับภารกิจหนาท่ีของสภาพัฒนาการเมือง เกิดข้ึนในชวงเวลา
ท่ีตางกัน กลาวคือ แผนพัฒนาการเมือง เกิดข้ึนในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ในสมัยรัฐบาล นายสุรยุทธ  จุลานนท
เปนนายกรัฐมนตรีแตภารกิจหนาท่ีของสภาพัฒนาการเมืองไดถูกกําหนดข้ึนภายหลังจากท่ีมีรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และไดมีการตราพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงทําใหแผนพัฒนาการเมืองกับหนาท่ีของสภาพัฒนาการเมืองอาจยัง มีบางสวนท่ีไมสอดคลองกัน
ซึ่งสภาพัฒนาการเมืองจะตองมีการพิจารณาเพ่ือหาแนวทางการแกไขในเรื่องดังกลาวตอไป

สภาพัฒนาการเมือง มีหลักการในการดําเนินโครงการโดยยึดแผนและภารกิจหนาท่ีของ
สภาพัฒนาการเมืองเปนหลักในการกําหนดกิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการเชื่อมประสานและติดตามแผนพัฒนา
การเมืองสูการปฏิบัติ ระยะท่ี ๓ ซึ่งเปนโครงการท่ีเกิดข้ึนจากอํานาจหนาท่ีของสภาพัฒนาการเมืองท่ีตอง
ติดตามการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ซึ่งไดรับมอบแผนพัฒนาการเมืองไปปฏิบัติ ซึ่งปจจุบัน
มีประมาณ ๓๓ หนวยงาน

สภาพัฒนาการเมือง ประกอบดวย คณะกรรมการชุดตาง ๆ ทําหนาท่ีเปนผูนําเสนอโครงการ
กิจกรรม เชน คณะกรรมการสงเสริมการเมืองภาคพลเมือง ประจําภาคเหนือ เสนอโครงการหนุนเสริม
การขับเคลื่อนเพ่ือสรางสํานึกการเปนเจาของชุมชนทองถ่ินภาคเหนือ  เปนตน มีกลุมเปาหมาย คือ ประชาชน
ในระดับทองถ่ิน โดยการขับเคลื่อนใหเกิดการรวมกันของ ๓ กลุม ทํากิจกรรมรวมกัน ไดแก ทองถ่ิน (องคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน) ทองท่ี (กํานัน ผูใหญบาน) ชุมชน (ประชาชน องคกรตาง ๆ ในชุมชน) ซึ่งในแตละ
ภูมิภาคจะจัดทํากิจกรรมในลักษณะท่ีแตกตางกันตามสภาพปญหาและความสนใจของชุมชนในแตละภูมิภาค
ในสวนของการประเมินผล สภาพัฒนาการเมืองมีคณะกรรมการอิสระติดตามและประเมินผล ซึ่งโดยภาพรวม
ของการประเมินพบวา ยังมีขอท่ีนาหวงใยในเรื่องการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งยังหาทางออกไมได
จําเปนตองมีการระดมความคิดเห็นเพ่ือหาทางแกไข แตอยางไรก็ตามสภาพัฒนาการเมืองไดรวมมือ
กับหนวยงานท่ีทํางานในลักษณะเดียวกันเพ่ือรวมกันจัดทํากิจกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรม เชน



๖

สํานักงานผูตรวจการแผนดิน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนตน
สําหรับงานดานการศึกษาวิจัย สภาพัฒนาการเมืองยังไมไดทําอยางเปนรูปธรรม สภาพัฒนาการเมือง
ไดประสานขอมูลและมีการวางแผนท่ีจะขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ไดแก ศูนยคุณธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานขาราชการพลเรือน เปนตน

การดําเนินงานในชวง ๒ – ๓ ปท่ีผานมา สภาพัฒนาการเมืองไดรับโจทยท่ีทาทายและ
ยาก เนื่องจากมีปญหาในเรื่องงบประมาณไมสมดุลกับภารกิจหนาท่ีและความคาดหวัง โดยมีเงินกองทุน
พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองใชกิจกรรมสําหรับองคกรท่ัวประเทศ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ เพียง ๑๐ ลานบาท
และในปงบประมาณ ๒๕๕๖ ไดรับเพ่ิมเปน ๑๔ ลานบาท เทานั้น ประกอบกับไมไดรับความรวมมือ
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ สําหรับแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองนั้นสภาพัฒนา
การเมืองตระหนักดีวาทําไดยาก สภาพัฒนาการเมืองจึงมีแนวคิดในการสรางความเขมแข็งทางการเมือง
ของภาคประชาชน โดยเห็นวาถาประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสํานึกในเรื่องประชาธิปไตย ก็จะ
สามารถพัฒนาการเมืองใหดีข้ึนได
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

สภาพัฒนาการเมือง ควรทําหนาท่ีเปนองคกรหลักในการพัฒนาการเมือง โดยประสาน
ความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือบูรณาการความรวมมือท้ังวิธีการทํางาน
และงบประมาณในแตละหนวยงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เม่ือพิจารณาแผนงานและโครงการ
กิจกรรมของสภาพัฒนาการเมืองท่ีผานมา พบวายุทธศาสตรและเปาหมายในการทํางานยังไมชัดเจน
โครงการท่ีจัดทําสวนใหญเปนกิจกรรมท่ีไมสามารถผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และแกไขปญหา
ท่ีมีอยูมากมายในสังคมได ทําใหท่ีผานมาสภาพัฒนาการเมืองไมมีผลงานท่ีมองเห็นเปนรูปธรรม เพ่ือใหการ
ดําเนินงานของสภาพัฒนาการเมืองในปงบประมาณ ๒๕๕๖ และตอไปในอนาคตมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ภายใตงบประมาณท่ีมีอยูจํากัด สภาพัฒนาการเมืองจึงควรทําการศึกษาวิจัยสภาพปญหาการเมือง ปญหา
ดานคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน คนหาสาเหตุท่ีแทจริง เพ่ือจะไดกําหนดเปนยุทธศาสตร
การทํางานขององคกรไดถูกตอง รวมท้ังตองวางเปาหมายการทํางาน กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานใหชัดเจน โดยเนนการประสานขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ในการศึกษาวิจัย
ดังกลาว สภาพัฒนาการเมืองอาจขอความรวมมือดานขอมูลท้ังในเชิงวิชาการหรือผลการวิจัยจากหนวยงาน
ท่ีทําการศึกษาในเรื่องดังกลาวอยูแลว เชน สถาบันพระปกเกลา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนตน

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๓๒

วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕
นางสาวอภิสรา  ทัดภูธร   นิติกรปฏบิัติการ
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พิจารณาศึกษานโยบายและแผนการดําเนนิงาน
ในการพัฒนาการเมืองของหนวยงานทางการศึกษา

…………………………………………………………

รายช่ือผูมาช้ีแจง
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวจุไรรัตน  แสงบุญนํา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑. รองศาสตราจารยชวนี  ทองโรจน ท่ีปรึกษาดานพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน
๒. นายสุภัทร  จําปาทอง ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประเมินผล
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผูชวยศาสตราจารยอรวรรณ ชลวาสิน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสงเสริมประสานงาน
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน
๑. นายสุชาติ  ไชยสาร รองผูอํานวยการพัฒนากิจกรรมนักเรียน
๒. นางสาววัลลา  เรียนไชยวงศ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมกิจกรรมนักเรียน

ผลการพิจารณา
เนื่องจากการพัฒนาการเมืองเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ และกระทรวงศึกษาธิการเปนอีก

หนวยงานหนึ่งท่ีมีความเก่ียวของเปนอยางมากในการสงเสริมการพัฒนาการเมืองของประเทศ ดังนั้น
คณะกรรมาธิการซึ่งมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของกับเรื่องดังกลาว จึงขอรับทราบถึงนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีผานมาตลอดจนนโยบายและแผนการดําเนินงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการในป พ.ศ. ๒๕๕๖

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
การกําหนดยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางความเปนพลเมืองของสํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา ในชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดกําหนดยุทธศาสตรหลัก ๔ ยุทธศาสตร คือ
๑) การศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองสําหรับเด็กและเยาวชน ๒) การศึกษาความเปนพลเมืองสําหรับผูใหญ
ครอบครัว และชุมชน ๓) การสรางพลเมืองในวงกวางและการสรางความตระหนักในสังคมโดยใชสื่อมวลชน
๔) การเชื่อมประสานเครือขายภาครัฐและเอกชน ท้ังนี้ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) มีการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับหลักการประชาธิปไตยและการสงเสริมเรื่อง
สิทธิมนุษยชน โดยบรรจุเปนวิชาบังคับในวิชาเลือก เชน วิชาวิถีประชาธิปไตย วิชาสังคมประชาธิปไตย เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีการอบรมครู กศน. เพ่ือสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา และการใชสื่อตาง ๆ เพ่ือเผยแพร
ความรูประชาธิปไตย เชน การจัดพิมพแผนพับประชาธิปไตยไปยังตําบลตาง ๆ ท่ัวประเทศ การเผยแพรความรู
ผานทางสื่อวิทยุชุมชน และผานทางสื่อโทรทัศนของ กศน.

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนผูกําหนดนโยบายและมีหนาท่ีสงเสริม

สนับสนุน โดยมีหนวยงานผูปฏิบัติ คือ มหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ท่ัวประเทศ มีพันธกิจหลัก
ในการจัดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย การใหบริการทางวิชาการ สําหรับกิจกรรมท่ีเดนชัดในเรื่อง
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การสงเสริมกิจกรรมทางการพัฒนาการเมือง คือ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาเพ่ือสราง
พลเมืองเชนเดียวกันกับ สพฐ. นอกจากนี้ มีการสรางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF : Thai Qualifications
Framework) เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาท่ีจะกาวไปสูการทํางานทราบวาจะตองมีคุณสมบัติเชนไร โดยเริ่มใช
พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แผนการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองในสวนท่ีเก่ียวของกับสถาบันอาชีวศึกษา

ไดมีการจัดกิจกรรมคอนขางมาก ซึ่งไดมีการพัฒนานักเรียนนักศึกษา และมีเรื่องเก่ียวกับการเมือง
การปกครอง อีกท้ัง จะมีการจัดตั้งองคกรวิชาชีพแหงประเทศไทยในอนาคตท่ีจะสงเสริมเรื่องการเมือง
การปกครองนอกจากองคความรูตาง ๆ ในวิชาชีพ นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรมอบรมนักศึกษาแกนนํา
ในการพัฒนาประชาธิปไตย เพ่ือท่ีจะไปขยายผลในวิทยาลัยโดยเฉพาะในป พ.ศ. ๒๕๕๕ และเพ่ือ
ปรับพฤติกรรมตาง ๆ ในเรื่องยาเสพติด โรคเอดส และการทะเลาะวิวาท โดยแทรกเรื่องการพัฒนาการเมือง
ซึ่งมีสภาพัฒนาการเมืองไดเขามาใหความรู และไดรวมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการ
จัดอบรมลูกเสือ กกต. อีกท้ัง การจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาในหลักสูตร ปวช. ปวส. จะมีการสอน
เรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สําหรับโครงการสุภาพบุรุษ
อาชีวะนั้น จากการสังเกตและติดตามจะเห็นวานักศึกษามีพฤติกรรมเปนไปในทางท่ีดี ข้ึนและคาดวา
จะดําเนินการโครงการดังกลาวไดอีกตอไป

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
การดําเนินงานท่ีผานมา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดดําเนินงานดานกิจกรรม

ของนักเรียน ไดแก กิจกรรมสภานักเรียนไทย และกิจกรรมการเมืองสีขาว โดยรูปแบบของสภานักเรียนไทยนั้น
ไดจําลองแนวทางการปฏิบัติจริงจากสภาผูแทนราษฎร เพ่ือเปนการสรางการเรียนรูผานกิจกรรม
โดยสภานักเรียนจะเปนตัวแทนของนักเรียนในการจัดกิจกรรมและใหความรวมมือตาง ๆ สวนกิจกรรม
การเมืองสีขาว เปนกิจกรรมท่ีมีการใหความรูเก่ียวกับการเมืองสีขาวในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีเปาหมายท่ีจะดําเนินกิจกรรมดังกลาว ในโรงเรียน
ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ซึ่งโครงการนี้ดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๔ และไดมีการสนับสนุนเพ่ือสราง
โรงเรียนตนแบบ ตลอดจนมีการสอดแทรกจิตสํานึกความเปนคนไทยและจิตสาธารณะ เพ่ือนําไปสูสังคม
การเมืองท่ีดีในอนาคต สําหรับหลักสูตรการศึกษานั้นไดพัฒนาหลักสูตรหนาท่ีการเปนพลเมืองในวิชาสังคม
ศึกษาและศาสนา ซึ่งแบงเปนหลักสูตรการเรียนในหองเรียน การเรียนนอกหองเรียนและบรรยากาศการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมและการพัฒนาทรัพยากรครู โดยไดรับการสนับสนุน
และความรวมมือจากหลายหนวยงาน

ท้ังนี้ ดวยงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด ทําใหโครงการซึ่งเปนโครงการท่ีตองใชงบประมาณ
จํานวนมากดําเนินไปดวยความลําบาก ดังนั้น ปญหาท่ีเกิดข้ึนของกระทรวงศึกษาธิการจะตองไดรับการแกไข
ซึ่งอาจจะตองมีการหารือรวมกันขององคกรหลักท้ัง ๕ หนวยงาน ของกระทรวงศึกษาธิการตอไป
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

๑) ในปจจุบันประเทศมีปญหาดานการเมืองเปนอยางมาก การสรางความเขมแข็งทางการเมือง
จึง เปนเรื่อง ท่ี มีความสําคัญ ซึ่ งหนา ท่ีหลักในการสรางรากฐานความเขมแข็งทางการเมืองไดนั้ น
สวนหนึ่งจะมาจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจากการรับฟงแผนงานและการดําเนินงานของท้ัง ๔ หนวยงาน
ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ยังไมสามารถแกไขปญหาทางการเมืองไดอยางแทจริง
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จึงควรมีการจัดทําแผนการดําเนินงานท่ีสามารถจะตอบโจทยปญหาทางการเมืองในปจจุบันใหได ซึ่งจะตอง
มีความแตกตางออกไปจากแผนการดําเนินงานเดิมท่ีเคยจัดทํามา

๒) แมวาแผนงานของหนวยงานตาง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการจะไดรับการสนับสนุน
จากภาคเอกชนอยูมาก แตมักจะไดรับการสนับสนุนอยูในกลุมเดิมทําใหการกระจายตัวในการสรางความเขาใจ
มีนอย การมีสวนรวมของประชาชนมีนอยจึงควรใหมีการประชาสัมพันธการสรางความเขาใจ ตลอดจน
การเชื่อมโยงแผนการดําเนินงานใหมีความกวางขวางและท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน

๓) หนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการควรมีการประเมินผลการดําเนินงานเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมือง การปกครอง ตลอดจนการสงเสริมการสรางความรูในระบอบประชาธิปไตย วาประสบผล
สําเร็จและมีบทบาทตอนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนมากนอยเพียงใดหรือไม

๔) กระทรวงศึกษาธิการ เปนกระทรวงหลักและถือไดวาเปนกระทรวงแหงความหวังของคนไทย
ท้ังประเทศ จึงควรมีการวางแผนการเรียนการสอนอยางเปนระบบในแตละชวงชั้น ในเรื่องท่ีเก่ียวกับ
การใหความรูดานการพัฒนาการเมืองและเริ่มตั้งแตชวงวัยเด็ก นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการควรจะมี
ตัวชี้วัดท่ีชัดเจนเปนแนวทางหลัก รวมท้ัง ควรเปนองคกรหลักในการวางแผนการดําเนินงานในการ
ใหความรูทางดานการเมืองและใหหนวยงานอ่ืนเขามาเปนแนวรวมในการดําเนินงาน ตลอดจน โครงการตาง ๆ
ควรใหมีการกระจายตัวของโครงการ เชน โครงการโรงเรียนตนแบบ และโรงเรียนสีขาว มักจะกระจุกตัว
อยูแตในโรงเรียนท่ีอยูในตัวจังหวัดเทานั้น
มติท่ีประชุม

คณะกรรมาธิการไดใหความสําคัญตอการศึกษาเปนอยางยิ่ง เนื่องจากมีความสําคัญตอการศึกษา
ของเด็กและเยาวชน อีกท้ัง มีความสําคัญในการพัฒนาสังคมและการพัฒนาการเมืองของบุคลากร อันเปน
อนาคตของชาติ จึงขอขอมูลเพ่ิมเติมจากหนวยงานท่ีมาชี้แจงเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๓๓

วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
นางสาวศิริรัตน  อยูฉัตร   นักวิชาการรัฐศาสตรฯ



๑๐

พิจารณาศึกษากรณีการจัดเวทีเสวนาปรองดอง
………………………………………………..

รายช่ือผูมาช้ีแจง
กรมการพัฒนาชุมชน
๑. นายพิสันติ์  ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
๒. นายสมชาย  วิทยดํารงค ผูอํานวยการสํานกัเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน

ผลการพิจารณา
กรมการพัฒนาชุมชน
ความเปนมาของการจัดเวทีเสวนาปรองดอง ซึ่ งกรมการพัฒนาชุมชนไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงาน ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ (ปคอป.) ใหเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการจัดใหมีเวที
ประชาเสวนา โดยคณะกรรมการชุดดังกลาวไดนําผลการศึกษาของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหา
ความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป.) มาพิจารณาและไดเห็นชอบในหลักการดําเนินการจัดทําเวที
ประชาเสวนาปรองดอง และไดกําหนดประเด็นท่ีจะนําไปสูการพูดคุย คือ ประเด็นท่ีเปนรากเหงาของ
ความขัดแยงและแนวทางในการสรางความปรองดองเพ่ือมิใหเกิดความรุนแรงข้ึนอีก ตลอดจนไดอธิบายถึง
แนวทางการดําเนินงาน ซึ่งจะมีการจัดเวทีประชาเสวนาใน ๒๓ กลุมจังหวัด หรือจํานวน ๒๓ แหง แหงละ
๓ ครั้ง กําหนดระยะเวลาดําเนินการ ภายใน ๑๒๐ วัน

การดําเนินงานท่ีผานมา ไดมีการจัดเวทีนํารองเพ่ือหารูปแบบใหสอดคลองและสามารถกาวขาม
ความขัดแยง เพ่ือหาทางออกประเทศไทยไดอยางแทจริง ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนไดจัดเวทีประชาเสวนา
ท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมกับนักวิชาการสถาบันมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งผลการดําเนินงานพบวา ไมสามารถจัดเวทีประชาเสวนาท่ีตางจังหวัดได เนื่องจากไมพบประเด็น
ปญหาความขัดแยง และมีความเห็นวาควรมีการปรับปรุงรูปแบบใหมีความเหมาะสม โดยการจัดเวที
ประชาเสวนาจะตองประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียท่ีหลากหลาย
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

ท่ีประชุมมีความเห็นวา กรมการพัฒนาชุมชนควรศึกษาความเปนมาของมาตรการและนโยบาย
ตาง ๆ ในการดําเนินการจัดเวที และควรมีการศึกษารายงานวิจัยการสรางความปรองดองแหงชาติของสถาบัน
พระปกเกลา ซึ่ งได มีการศึกษาปญหาความขัดแยงในเชิงลึก อันจะนําไปสูการดําเนินงานท่ีเหมาะสม
กับความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนจริง และเพ่ือใหการพิจารณาของคณะกรรมาธิการไดรับทราบขอมูลท่ีเปนประโยชน
มากยิ่งข้ึน จึงควรเชิญ คณะรัฐมนตรี ประธาน ปคอป. และ ประธานคณะอนุกรรมการกํากับทิศทาง
การดําเนินการจัดทําเวทีประชาเสวนา มาชี้แจงเพ่ือใหขอมูลดานนโยบายในการสรางความปรองดองในการ
ประชุมคราวตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๓๔

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
นางสาวภีรดา  ดิษฐากรณ  วิทยากรปฏิบัติการ



๑๑

พิจารณาศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหาอุทกภัย
………………………………………………

รายช่ือผูมาช้ีแจง
กรมทรัพยากรน้ํา
๑. นายชัยพร  ศิริพรไพบูลย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
๒. นายบุญจง  จรัสดํารงนิตย ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา
๓. นางสาวอมรรัตน  พุมศรีพักตร ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและประสานมวลชน
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑. นายฉัตรปอง  ฉัตรภูติ รองอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. นายวิทยา  มากปาน ผูอํานวยการศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย
๓. นายณัชนนท  สนประเสริฐ ผูอํานวยการสวนสนับสนุนการมีสวนรวม

ผลการพิจารณา
กรมทรัพยากรน้ํา
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ไดมีการ

ตั้งคณะกรรมการลุมน้ํ า ท้ัง ๒๕ ลุมน้ํ าหลัก โดย
ประธานคณะกรรมการ คือ ผูวาราชการจังหวัด และมี
องคประกอบ คือ หนวยงานราชการและประชากร
ในพ้ืนท่ี โครงการตาง ๆ จะถูกเสนอโดยคณะกรรมการ
ลุมน้ํา ไดแก โครงการดูแลตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
ในสวนงานดานการปองกันอุทกภัยนั้น จะเปนการ
ดําเนินงานรวมกันระหวางกรมทรัพยากรน้ําและประชาชน
คือ โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา สําหรับพ้ืนท่ี
เสี่ยงอุทกภัย - ดินถลม ในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา การดําเนินงานท่ีผานมา มีการติดตั้งสถานีเตือนภัย
จํานวน ๘๕๒ สถานี ครอบคลุมพ้ืนท่ีหมูบานเสี่ยงภัย จํานวน ๒,๓๗๔ หมูบาน และจะมีการติดตั้งเพ่ิมเติม
อีกกวาสองรอยสถานี ซึ่งจะครอบคลุมหมูบานกวาแปดรอยหมูบาน นอกจากนี้ ไดมีการประสานงานรวมกับ
กรมทรัพยากรธรณี ซึ่งมีหนาท่ีในการพิจารณาวาพ้ืนท่ีใดมีความเสี่ยงตอการประสบอุทกภัย สวนในการติดตั้ง
สถานีเตือนภัยจะติดตั้งในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงตอดินถลมและน้ําปาไหลหลาก โดยมีระบบการตรวจวัดขอมูล
คือ เครื่องมือวัดน้ําฝนและเครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยา ซึ่งการวัดมี ๒ ระบบ คือ ระบบแรกเปนระบบอัตโนมัติ
จะสงขอมูลการวัดถึงสํานักงานใหญกรุงเทพมหานคร และอีกระบบหนึ่ง คือ จะใหผูท่ีผานการอบรมอาสาสมัคร
ซึ่งมาจากประชาชนในพ้ืนท่ี ทําหนาท่ีเปนผูดูแลสถานีตลอดเวลาและคอยเตือนภัยพรอมตรวจเช็คปริมาณน้ํา
นอกจากนี้ ไดมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยจัดทํายุทธศาสตรการบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุมน้ํา
แบบบูรณาการและยั่งยืนในกรณีลุมน้ําเจาพระยา

สําหรับความคืบหนาของแผนเผชิญเหตุ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเปนผูรับผิดชอบ คณะรัฐมนตรี
ไดอนุมัติงบประมาณแลวท้ังสิ้น ๔ โครงการ ไดแก ๑) โครงการพัฒนาระบบการบัญชาการ ๒) โครงการ
การศึกษาและอบรมตามวิถีของประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงเพ่ือใหอยูกับสภาพน้ําทวม ๓) โครงการผลักดันน้ํา
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๑๒

ของกองทัพเรือ และ ๔) โครงการคลังเครื่องมือสําหรับบรรเทาสถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุมน้ําเจาพระยา
ตอนลาง

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีนโยบายและแนวทาง ในการเตรียมความพรอม
ในการรับมือกับสถานการณอุทกภัย ประจําป ๒๕๕๕
ดังนี้

๑. จัดทําแผนปองกันอุทกภัย ซึ่ ง มี
หลายระดับ ไดแก แผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ  และแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
ซึ่งในแตละแผนจะกําหนดวาจะตองดําเนินการ

อยางไร ตั้งแตระยะกอนเกิดภัย ระหวางเกิดภัย และหลังเกิดภัย ในสวนของแผนแมบทตาง ๆ ไดแก
แผนแมบทการปองกันและใหความชวยเหลือผูประสบภัย จากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม ระยะ ๕ ป
แผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแหงชาติ ในเชิงยุทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๒

๒. ฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ โดยใหศูนยปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขตจังหวัดและอําเภอ ดําเนินการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนประจําทุกป
เพ่ือเปนการทดสอบความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณท่ีจะรับมือภัยพิบัติ ตลอดจนการบูรณาการ
ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ท้ังนี้ การดําเนินงานของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดมุงเนนกระบวนการการมี
สวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหาอุทกภัย โดยใหประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงเกิดอุทกภัยไดเขามา
มีสวนรวมในทุกข้ันตอน ตั้งแตการรวมคิด วิเคราะหปญหาและสาเหตุ การใหขอมูลพ้ืนฐานแนวทางการแกไข
ปญหาตาง ๆ ตลอดจนการนําทรัพยากรท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีไปใชประโยชนในการแกไขปญหา โดยมุงเนนการสราง
ความเขมแข็งใหชุมชนสามารถชวยเหลือตนเองตามวิถีชวีิต
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการมีความเห็นท่ีสอดคลองกันเก่ียวกับหลักเกณฑ ในการพิจารณาวาพ้ืนท่ีใด
ควรไดรับการอนุมัติงบประมาณโครงการตาง ๆ เนื่องจากมีบางพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัยจริงแตไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณ อันทําใหเกิดความเดอืนรอนแกประชาชนในพ้ืนท่ี

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๓๔

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
นางสาวภีรดา  ดิษฐากรณ  วิทยากรปฏิบัติการ

ท่ีมา : www.dmc.tv



๑๓

พิจารณาศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการคาใชจายในการเยียวยา ฟนฟู
และปองกันความเสียหายจากอุทกภัยอยางบูรณาการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔

………………………………………………………

รายช่ือผูมาช้ีแจง
๑. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
๒. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๓. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ

ผลการพิจารณา
ดวยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

ติดภารกิจ จึงไดมอบหมายใหนักวิเคราะหงบประมาณ
ชํานาญการพิเศษ เขารวมประชุมแทน แตเนื่องดวย
ประเด็นท่ีคณะกรรมาธิการจะพิจารณาศึกษาการจัดทํา
งบประมาณคาใชจายในการเยียวยา ฟนฟู และปองกัน
ความเสียหายจากอุทกภัย ปงบประมาณ ๒๕๕๔
เปนการดําเนินงานในเชิงนโยบายและมีความสําคัญมาก
ซึ่งบุคคลท่ีจะสามารถชี้แจงและตอบขอซักถามตอ
คณะกรรมาธิการไดอยางถูกตองและชัดเจน ดังนั้น
ควรจะตองเปนบุคคลท่ีมีสวนในการดําเนินงานในเชิงนโยบาย
มติท่ีประชุม

ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ จึงไดมีมติใหเชิญรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี มารวมประชุม
กับคณะกรรมาธิการในการประชุมครั้งตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๓๕

วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
นายธนพจน  พุทธรักษ  นิติกรปฏบิัตกิาร

ท่ีมา : www.sanphisua.go.th



๑๔

พิจารณาศึกษาการจัดทําผังรายการและสัดสวนรายการท่ีสงเสริมการพัฒนาการเมือง
ของโมเดิรนไนน ทีวี (ชอง ๙ อสมท) ปงบประมาณ ๒๕๕๖

…………………………………………

รายช่ือผูมาช้ีแจง
๑. นางกมลาสิริ  อิศรางกูร ณ อยุธยา รองกรรมการผูอํานวยการใหญ

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
๒. นางวิภาดา  จตุยศพร ผูอํานวยการฝายรายการ สํานักโทรทัศน

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
ผลการพิจารณา

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
การจัดทําผังรายการของ บริษัท อสมท

จํากัด (มหาชน) นั้น จะมีคณะทํางานการจัดทําผังรายการ
เปนผูดําเนินการ สําหรับสัดสวนประเภทรายการ แบงเปน
ประเภทสาธารณประโยชน ประเภทขาว ประเภทวิเคราะห
ขาว ประเภทสาระความรู ประเภทสาระบันเทิง ประเภท
บันเทิง และประเภทกีฬา กลาวโดยเฉพาะคือ รายการ
ประเภทสาธารณประโยชนจะมีการประชาสัมพันธขาวสาร
และกิจกรรมใหหนวยงานราชการ โดยไมคิดคาใชจายรายการประเภทขาว และการวิเคราะหขาวจะมีขาว
ดานการเมืองแทรก รวมท้ังมีการเชิญบุคคลท่ีมีความรูความสามารถหรือเก่ียวของกับประเด็นขาวตาง ๆ มาให
ความเห็น วิเคราะหและวิจารณ โดยสัดสวนของขาวการเมืองจะไมเทากันในแตละวัน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับวา
แตละวันจะมีประเด็นขาวการเมืองนาสนใจมากนอยเพียงใด สําหรับรายการประเภทสาระความรูและ
สาระบันเทิงก็จะมีการแทรกความรู เก่ียวกับการพัฒนาการเมืองไปดวย ตามความสนใจของประชาชน
ในชวงเวลานั้น ๆ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เปนหนวยงานท่ีใชชองทางสื่อสาธารณะท่ีมีความสําคัญ
รวมท้ัง การทํางานมีความเก่ียวโยงกับกรอบการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ ดังนั้น คณะกรรมาธิการ
และ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) จะทํางานรวมกันเพ่ือประโยชนของประเทศ และคณะกรรมาธิการ
มีขอเสนอแนะเ พ่ิมเติมวา มีความเปนไปไดหรือไม ท่ี  อสมท จะเ พ่ิมสัดสวนของรายการประเภท
สาธารณประโยชน รายการประเภทขาวและการวิเคราะหขาว และคณะกรรมาธิการตองการให อสมท
จัดผังรายการโดยถือตามกรอบนโยบายปงบประมาณ รวมท้ังตองการใหตรวจสอบการดําเนินงานของสถานี
วิทยุถึงการเปดพ้ืนท่ีใหประชาชนเขามามีสวนรวม เนื่องจากพบวากระบวนการจัดการบางสวนมีความไมโปรงใส

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๓๕

วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
นายธนพจน  พุทธรักษ  นิติกรปฏบิัตกิาร

ท่ีมา : www.blog.mcot.net



๑๕

พิจารณาศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการคาใชจายในการเยียวยา ฟนฟู
และปองกันความเสียหายจากอุทกภัยอยางบูรณาการ ปงบประมาณ ๒๕๕๕

……………………………………………………..
รายช่ือผูมาช้ีแจง

๑. นายวรวัจน เอ้ืออภิญญกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
๒. นายสุมิต แสนกุลศิริศักดิ์ ผูอํานวยการสํานักประเมินผล
๓. นางศุภสิริ เสนาฤทธิ์ นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการพิเศษ

ผลการพิจารณา
สํานักงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณในการฟนฟู เยียวยา ท่ีเกิดจากอุทกภัยมีวงเงินในการจัดสรร ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาท

โดยผานการขอเบิกจายจากสวนราชการตาง ๆ รวมถึงรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตามหลักเกณฑการขอเบิกจายโครงการ
ตาง ๆ คณะกรรมการชุดตาง ๆ เปนผูพิจารณาตามภารกิจ สวนสํานักงบประมาณมีหนาท่ีจัดสรรงบประมาณ
ใหตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ซึ่งคณะกรรมการมี ๔ ชุด ดังนี้

๑) คณะกรรมการเพ่ือใหความชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย
(กฟย.) ซึ่ง นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ

๒) คณะกรรมการเพ่ือใหความชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย
ดานคุณภาพชีวิตของประชาชน (กคช.)

๓) คณะกรรมการเพ่ือใหความชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน (กคฐ.)

๔) คณะกรรมการเพ่ือใหความชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย
ดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและความเปนอยูของประชาชน (กศอ.)

หลักเกณฑการพิจารณาของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ท่ีใชพิจารณาทบทวน รายละเอียดแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้

๑) เปนโครงการท่ีมีความจําเปนตองดําเนินการทันที เพ่ือเปนการชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยา และ
แกไขซอมแซมสิ่งปลูกสราง วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑเดิมท่ีชํารุดเสียหายอันเนื่องจากเหตุอุทกภัยโดยตรง

๒) เปนโครงการท่ีไมมีความซ้ําซอนกับโครงการอ่ืนของสวนราชการนั้น หรือกับสวนราชการอ่ืน
๓) เปนโครงการท่ีมีความสําคัญเรงดวนท่ีจะชวยกระตุนเศรษฐกิจทําใหเกิดรายไดและการจางงาน

แกชุมชนและประชาชนโดยตรง และไมเปนโครงการในลักษณะการจัดฝกอบรม/สัมมนาภายในแกสวน
ราชการ/เจาหนาท่ีของสวนราชการ

๔) เปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการไดโดยใชงบประมาณปกติของสวนราชการ หรือ
งบประมาณจากแหลงอ่ืน ๆ เชน เงินกองทุน เงินของชุมชนหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน

แนวทางการพิจารณาคาใชจาย
๑) คาใชจายตามโครงการหรือกิจกรรมท่ีสวนราชการเสนอมาจะตองอยูในรายการและ

กรอบวงเงินงบประมาณท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการไวแลว
๒) การพิจารณาประมาณการคาใชจายของโครงการ ใชบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือ

สิ่งกอสราง อัตราราคางานตอหนวยของสํานักมาตรฐาน สํานักงบประมาณ ราคาวัสดุกอสราง ตามประกาศ



๑๖

ของกระทรวงพาณิชย หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางของสวนราชการ (กรมบัญชีกลาง)
เกณฑมาตรฐานของราชการ หรือราคาท่ีเคยไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณหรือกระทรวงการคลัง

๓) ครุภัณฑแตละรายการใหระบุราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑแตละรายการ
ท่ีกําหนดไวดวย

๔) โครงการหรือกิจกรรมท่ีเปนการปรับปรุงสิ่งกอสราง ใหระบบประเภทของสิ่งกอสราง
ราคากลางท่ีกําหนดไว แบบรูปรายการ รายละเอียดอ่ืนใดท่ีเปนประโยชนในการพิจารณา เชน ขนาด หรือ
เนื้อท่ีของการปรับปรุงสิ่งกอสราง เปนตน

นายวรวัจน  เอ้ืออภิญญกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู กํากับดูแล
สํานักงบประมาณ ไดใหขอมูลแกคณะกรรมาธิการ สรุปดังนี้ การจัดสรรงบประมาณ ใหแกหนวยงานตาง ๆ นั้น
จะไมไดลงลึกในรายละเอียดแตจะพิจารณาตามคําขออนุมัติประกอบหลักฐานท่ีฝายขาราชการประจํา
เสนอมา ดังนั้น หากคณะกรรมาธิการทราบถึงความไมปกติของการใชจายงบประมาณ ขอใหสงขอมูล
มาใหสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการแกไขตอไป ถาหากคณะกรรมาธิการตองการทราบขอมูลจากการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการใดในกํากับก็สามารถเชิญผูแทนหนวยงานนั้น ๆ มาใหขอมูลไดโดยตรง
ซึ่งจะทําใหคณะกรรมาธิการไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

๑. คณะกรรมาธิการมีความเห็นวา กรณีการจัดสรรงบประมาณในการฟนฟู เยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณอุทกภัยนั้น ตามขอมูลท่ีไดทราบมีบางทองท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
แตในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีท่ีไมมีน้ําทวมกลับไดรับการจัดสรรงบประมาณ ท้ังท่ีมีการเสนอตามลําดับและ
ตามข้ันตอนทุกประการ แตในท่ีสุดงบประมาณตามท่ีขอไวก็ถูกตัดและมีการจัดสรรใหในจังหวัดท่ีไมมีน้ําทวม
และมีไมก่ีจังหวัด นอกจากนี้ ในการดําเนินโครงการของรัฐบางแหงมีการยายจุดกอสรางโครงการ ไมทราบวา
เปนเพราะเหตุใด ขอใหสํานักงบประมาณและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนผูกํากับดูแล
สํานักงบประมาณชวยใหขอมูลและติดตามการใชจายงบประมาณดังกลาวแกคณะกรรมาธิการ เพ่ือท่ีจะได
ชี้แจงใหประชาชนผูไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัยไดทราบ รวมถึงจะไดติดตามตรวจสอบ
การใชจายงบประมาณวาเปนไปโดยถูกตองหรือไม

๒. คณะกรรมาธิการจะมีการพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใชงบประมาณ ในการชวยเหลือ
ฟนฟู เยียวยาผู ไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย โดยยกกรณีศึกษา ไดแก จังหวัดขอนแกน
อุบลราชธานี อุดรธานี นครพนม และสุราษฎรธานี เปนตน ซึ่งจะมีการพิจารณาในการประชุมคราวตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๓๖

วันพุธที่ ๓ ตลุาคม ๒๕๕๕
นางสาวปรัชญาภรณ  อมรเวช นิติกรชํานาญการพิเศษ



๑๗

พิจารณาศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนงานโครงการ
ของกรมชลประทาน

……………………………………………………………

รายช่ือผูมาช้ีแจง
๑) นายสุเทพ  นอยไพโรจน รองอธิบดีกรมชลประทาน
๒) นายทวีศักดิ์  ธนเดโช ผูอํานวยการกองแผนงาน
๓) นายไวทิต  โอชวิช นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

ผลการพิจารณา
กรมชลประทาน
การมีสวนรวมของประชาชน ในการดําเนินโครงการของกรมชลประทานในแตละโครงการนั้น

ไดมีการข้ึนปายรายละเอียดของโครงการ เพ่ือใหประชาชนไดทราบทุกโครงการ ถาเปนโครงการชลประทาน
ขนาดใหญมีท่ีจัดเก็บน้ําเกินกวา ๑๐๐ ลานลูกบาศกเมตร กรมชลประทานเปนผูดูแล สวนโครงการขนาดกลาง
ตองสํารวจความพรอมของทองถ่ินกอนสงมอบใหดูแลรับผิดชอบตอ เม่ือกอสรางโครงการแลวเสร็จ และ
ถาเปนโครงการจัดการระบบน้ําขนาดเล็ก กรมชลประทานกอสรางเสร็จแลวจะสงมอบใหทองถ่ินเปนผูดูแล
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ในการจัดทําโครงการแหลงน้ําของกรมชลประทานแตละโครงการจะใหประชาชนมีสวนรวมเกือบทุกข้ันตอน
เริ่มตั้งแตการสํารวจความตองการของประชาชน โดยมีการพิจารณาถึงสิ่งแวดลอม ลงพ้ืนท่ีสํารวจเพ่ือดู
สภาพพ้ืนท่ีจริง มีการประชุมสัมมนาชาวบานในพ้ืนท่ี ๒ – ๓ ครั้ง เชิญผู มีสวนไดเสียเขามาใหขอมูล
ขอเท็จจริง และการจัดสัมมนาโดยท่ีไมมีการลงมติ โดยมีการจัดทํารายงานผลการพิจารณาศึกษา
เพ่ือประกอบการขออนุมัติและเบิกจายงบประมาณในการจัดทําโครงการตามข้ันตอน

โครงการสถานีสูบน้ําบานวังมน อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี กรมชลประทาน
ไดเสนอตอรัฐบาลเพ่ือใหอนุมัติโครงการ คาดวาป พ.ศ. ๒๕๕๗ นาจะไดรับการอนุมัติ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการพิจารณาแลวเห็นวา การจัดทําโครงการตาง ๆ ของกรมชลประทาน เม่ือกอสราง
แลวเสร็จมีการสงมอบใหทองถ่ินดูแล แตปญหาคือทองถ่ินขาดความพรอมในการดูแลและซอมแซมรักษา
เนื่องจากขาดความรูประสบการณในการดูแลรักษา รวมถึงมีงบประมาณไมเพียงพอ ทําใหโครงการแหลงน้ํา
ตาง ๆ ท่ีกรมชลประทานจัดทําข้ึนขาดการดูแลรักษาใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี สวนกรณีท่ีมีชาวบาน
บานวังมน อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี บริจาคท่ีดินใหแกกรมชลประทานในการจัดสรางโครงการ
สถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา แตไมสามารถจัดทําโครงการไดและทองถ่ินไดเสนอเรื่องผานจังหวัด
แตกรมชลประทานยังไมมีการดําเนินการ ซึ่งมีอีกหลายโครงการท่ีทองถ่ินมีการเสนอโครงการไปแลว แตยัง
ไมมีการดําเนินโครงการ ขอใหกรมชลประทานเรงดําเนินการ

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๓๖

วันพุธที่ ๓ ตลุาคม ๒๕๕๕
นางสาวปรัชญาภรณ  อมรเวช นิติกรชํานาญการพิเศษ



๑๘

พิจารณาศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการคาใชจายในการเยียวยา ฟนฟู
และปองกันความเสียหายจากอุทกภัยอยางบูรณาการ ปงบประมาณ ๒๕๕๔

(กรณีจังหวัดอุบลราชธานี)
…………………………………………………………

รายช่ือผูมาช้ีแจง
๑) นางสาวอมรวดี  จักรไพวงศ นักวิเคราะหงบประมาณเชี่ยวชาญ สํานักงบประมาณ
๒) นายธวัชชัย  ศรีสุวรรณ หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ผลการพิจารณา
คณะกรรมาธิการไดกลาวซักถามถึงหลักเกณฑในการจัดสรรงบประมาณคาใชจายในการเยียวยา

ฟนฟู และปองกันความเสียหายจากอุทกภัยอยางบูรณาการ หรืองบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาท วามีเกณฑ
ในการจัดสรรอยางไร และตอบสนองตอความตองการท่ีแทจริงของประชาชนหรือไม ตลอดจนกรณีของ
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยอยางรุนแรงแตกลับไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณ

สํานักงบประมาณ
หลักเกณฑในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณกรณีงบประมาณในการเยียวยา ฟนฟูและ

ปองกันอุทกภัย ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาทวา มีหลักเกณฑในการพิจารณา คือ ตองเปนเรื่องจําเปนเรงดวน
ไมซ้ําซอนกับงบประมาณท่ีเคยไดรับ กอใหเกิดรายไดกระตุนเศรษฐกิจ และเปนการปรับปรุงซอมแซม
ไมใชการกอสรางใหม มีข้ันตอนการของบประมาณโดยใหจังหวัดสงโครงการมายังกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง จากนั้นจึงสงใหคณะกรรมการเพ่ือใหความชวยเหลือฟนฟูเยียวยา
ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย (กฟย.) พิจารณาและนําเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติ สํานักงบประมาณจะจัดสรรใหตามมติคณะรัฐมนตรี แตอาจมีการปรับลดงบประมาณ
ในสวนของคางานใหเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงบประมาณเทานั้น โดยยืนยันวาทุกโครงการท่ีอนุมัติ
งบประมาณอยูในโครงการท่ีจังหวัดขอมา

สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี
เม่ือไดรับแจงวาจะมีการจัดงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาท เพ่ือฟนฟู เยียวยา พ้ืนท่ี

ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานีไดเรงสํารวจพ้ืนท่ี โดยใหอําเภอท่ีประสบอุทกภัยจัดทําโครงการ
เพ่ือเสนอตอจังหวัด และแตละโครงการไดมีการตรวจสอบวาเปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติจริงตามประกาศ
พ้ืนท่ีภัยพิบัติและไมซ้ําซอนกับโครงการเดิมท่ีมีอยู โดยไดจัดทําโครงการขออนุมัติงบประมาณไปท้ังหมด
๔๖๒ โครงการ เปนเงินงบประมาณ ๗๗๔,๘๖๙,๐๒๘ บาท โดยแบงเปนโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐาน
๔๒๔ โครงการ โครงการดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเปนอยูของประชาชน จํานวน ๑๙ โครงการ
และโครงการดานฟนฟูคุณภาพชีวิต จํานวน ๑๙ โครงการ จากนั้นจึงสงใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
สวนกรณีของอําเภอวารินชําราบมีการจัดทําโครงการของบประมาณเขาไป โดยใชชื่อโครงการวา จัดทํา
โครงการกอสรางแนวถนนเปนคันก้ัน และใชคําวาจัดทําในชื่อโครงการท้ังหมด เม่ือสงเรื่องเขาสูการพิจารณา
ของกระทรวงมหาดไทย อาจเปนไปไดท่ีจะถูกตัดโครงการออก เนื่องจากเขาใจวาเปนโครงการท่ีสรางข้ึนมาใหม
ซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑ



๑๙

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
๑. การจัดสรรงบประมาณในการเยียวยาฟนฟูความเสียหายจากอุทกภัย ควรเปนไปตามหลักเกณฑ

ของสํานักงบประมาณ
๒. การเสนอโครงการของคณะกรรมการในระดับจังหวัดท่ีเสนอตอกระทรวงมหาดไทย เพ่ือขอ

อนุมัติงบประมาณเปนโครงการท่ีแกไขปญหาอุทกภัยใหแกประชาชน แตไมไดรับการอนุมัติ เนื่องจาก
การใชถอยคําในโครงการท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนั้น ภาครัฐควรจะกําหนดแนวทางแกไขปญหาดังกลาว
เพ่ือใหโครงการไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการกลาง

๓. รัฐบาลควรกําหนดแผนการชวยเหลือเยียวยาผูประสบอุทกภัย ใหครอบคลุมกลุมตาง ๆ
ท้ังประชาชนท่ัวไป เกษตรกร ผูใชแรงงาน ผูประกอบการอุตสาหกรรม และผูประกอบการรายยอย

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๓๗

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
นายสุคนธ  พลบุบผา  นิติกรชํานาญการ



๒๐

พิจารณาศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)
ระหวางวันท่ี ๑๔ - ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕
…………………………………………………..

ผลการพิจารณา
คณะกรรมาธิการ ไดมีการพิจารณารายละเอียดของกําหนดการเดินทางศึกษาดูงาน

ณ สาธารณรัฐเกาหลี และมีมติใหเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) ระหวางวันท่ี
๑๔ – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ โดยจะเดินทางไปศึกษาดูงานระบบงานรัฐสภาของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)
และคณะกรรมาธิการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในลักษณะเดียวกันกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน โดยใหเจาหนาท่ีประจําคณะกรรมาธิการประสานงาน
กับกระทรวงการตางประเทศ เพ่ือขอเขาศึกษาดูงานตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๓๘

วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
นางสาวปติกานต  สอนดี  วทิยากรชํานาญการ
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พิจารณาศึกษาหลักเกณฑการประมูลใบอนุญาต ๓G
ตลอดจนผลประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับจากการประมูลดังกลาว

……………………………………………………
รายช่ือผูมาช้ีแจง

๑. พันเอก เศรษฐพงศ  มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)

๒. นายสมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย ประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
ผลการพิจารณา

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
โครงสรางตลาดและราคาบรอดแบนดและ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีของประเทศไทยมีผูแขงขันนอยราย
คือ เปนตลาดก่ึงผูกขาด และจากการศึกษาบทเรียน
การประมูลใบอนุญาต ๓G ในยุโรปพบวาการประมูล ไมมี
สูตรสําเร็จรูปท่ีใชไดกับทุกสถานการณ แตวิธีการประมูล
ท่ีดีตองดึงผูประกอบการรายใหมใหเขามาสูตลาดและ
ปองกันการฮ้ัวประมูล เพราะหัวใจสําคัญของการประมูล
คือ การแขงขัน ถามีการฮ้ัวประมูล การประมูลครั้งนั้น
ถือวาลมเหลว ซึ่งจะเห็นวาการประมูลคลื่นความถ่ี ๓G ในประเทศไทย มีปญหาอุปสรรคเรื่องของกฎหมาย
และกฎระเบียบของ กสทช. การเขามาในตลาดกิจการโทรคมนาคมของผูประกอบการรายใหม

คาเชื่อมตอโครงขาย ซึ่งเปนคาบริการกรณีท่ีลูกคาโทรศัพทขามเครือขาย โดยบริษัทของลูกคา
ท่ีโทรออกจะตองจายใหกับบริษัทของลูกคาท่ีรับสายในอัตรานาทีละ ๑ บาท ซึ่งถือวาเปนราคาท่ีสูงมาก และ
อัตราดังกลาวถือเสมือนเปนราคาขายสงของผูประกอบการ ซึ่งราคาขายปลีกจะตองไมต่ํากวา ๑ บาท ดังนั้น
คาเชื่อมตอโครงขายราคาสูงจะมีผลทําใหผูประกอบการรายใหมไมมีโอกาสแขงขันในตลาดได เนื่องจาก
ผูประกอบการรายใหมยังมีลูกคานอย เม่ือลูกคาโทรศัพทขามเครือขาย ตองจายคาเชื่อมโครงขายนาทีละ
๑ บาท ซึ่งเปนตนทุนท่ีสงผลใหไมสามารถแขงขันราคาในตลาดโทรคมนาคมได

แนวทางการประมูลคลื่นความถี่ ๓G
วิธีการประมูลรูปแบบใหมของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ใชวิธี Simultaneous

Ascending Auction (SAA) คือ การประมูลท่ีราคาสูงข้ึนในแตละรอบ (ascending) และประมูลของรายชิ้น
พรอมกัน (simultaneous) โดยแบงคลื่นความถ่ี ๔๕ เมกะเฮิรตซ ออกเปน ๙ สลอต ๆ ละ ๕ เมกะเฮิรตซ
กําหนดควบคุมคลื่นความถ่ีท่ีไดรับสูงสุดตอใบอนุญาต ไมเกิน ๓ สลอต ซึ่งการประมูลรูปแบบใหมจะทําให
ผูประกอบการขนาดกลางหรือเล็กเขาสูตลาดได การประมูลรูปแบบใหมดังกลาว ไมนาจะมีผูประกอบการ
รายใหมเขาสูตลาด เพราะตลาดยังไมมีการเปดเสรีอยางแทจริง และยังมีปญหาอุปสรรคในเรื่องขอกฎหมาย
และระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ

การกําหนดราคาประมูลตั้งตน
ราคาประมูลตั้งตนมีความสําคัญมาก เพราะมีความเสี่ยงในการฮ้ัวประมูล การปองกันโดยการ

ทําสัตยาบันหรือปดสถานท่ีประมูลไมสามารถปองกันได กสทช.กําหนดราคาตั้งตนประมูลไวท่ีราคา ๔,๕๐๐

ท่ีมา : http://news.mthai.com/



๒๒

ลานบาท ซึ่งมีผูประกอบการประมูลไดรายละ ๓ สล็อต หรือราคาประมาณ ๑๓,๕๐๐ ลานบาท ตอสิบหาป
คํานวณราคาตอปเปนเงินประมาณ ๙๐๐ ลานบาท ซึ่งเปนราคาท่ีถูกมากเม่ือเทียบกับผลกําไรท่ีผูประกอบการ
โทรคมนาคมไดรับในแตละป การประมูลดังกลาวทําใหรัฐเสียประโยชนอยางมาก และเม่ือเทียบกับการ
ประมูลใน ๑๗ ประเทศ ราคาประมูลของประเทศไทยถือวาอยูในระดับต่ํา โดยคณะอาจารยจากคณะ
เศรษฐศาสตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดทําการศึกษาโดยวิธีการทางสถิติแลวตัวเลขประเมินมูลคาคลื่น
ความถ่ี ๓G ของประเทศไทยประมาณ ๖,๔๔๐ ลานบาทตอ ๕ เมกะเฮิรตซ แต กสทช. กําหนดราคาตั้งตน
ประมูลท่ีราคา ๔,๕๐๐ ลานบาท ตอ ๕ เมกะเฮิรตซ การท่ี กสทช. เคยชี้แจงวาการกําหนดราคาตั้งตนประมูล
ต่ําจะทําใหผูประกอบการรายยอยสามารถเขารวมการประมูลไดนั้น ไมนาจะเปนความจริง เพราะกิจการ
โทรคมนาคมมีคาตนทุนในการตั้งโครงขายสูงหลายหม่ืนลานบาท จึงเปนไปไมไดจะมีผูประกอบการรายยอย
มาเขารวมประมูล

ขอเสนอแนะการประมูลคลื่นความถี่ ๓G
๑. เปาหมายในการประมูลคลื่นความถ่ี ๓G ควรทําใหเกิดการแขงขันในการเขาสูตลาด

มากท่ีสุด ทําอยางไรจึงจะเอากําไรสวนเกินจากผูประกอบการกลบัคืนสูสังคม
๒. การกําหนดราคาตั้งตนสูง เปนวิธีการเดียวในการคุมครองผูเสียภาษี ดังนั้น ราคาประมูล

ตั้งตนควรกําหนดใหสูงข้ึน หรืออยางนอยไมควรต่ํากวาเดิม
๓. ควรแสวงหาแนวทางในการลดตนทุนของผูประกอบการท่ีเปนประโยชนตอสังคม เชน

การใชโครงขายรวมกัน กําหนดภาระการเชื่อมตอโครงขายใหเหมาะสม เปนตน
๔. ควรปรับโครงสรางตลาดโดยเรงรัดเปดเสรีตลาดโทรคมนาคม เชน ปรับปรุงแกไขกฎหมาย

วาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ยกเลิกประกาศวาดวยการครอบงําโดยคนตางดาว
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
การประมูลคลื่นความถ่ี ๓G เม่ือวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

ท่ีผานมา ผลของการประมูลดังกลาว เปนท่ีวิพากษวิจารณของสังคม
อยางกวางขวาง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  (กสทช. ) มี อํานาจหนา ท่ีตาม
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งกฎหมายดังกลาวกําหนดให กสทช. ตองดําเนินการจัดสรรคลื่นความถ่ี
โดยวิธีการประมูลใบอนุญาต กสทช. จึงมีภารกิจในการเปลี่ยนผาน
กิจการโทรคมนาคมท่ีมีอยู ในตลาดจากระบบสัมปทานไปเปนระบบ
ใบอนุญาต โดยตองจัดใหมีการแขงขันประมูลใบอนุญาต ซึ่งหลักการ
สําคัญตามกฎหมายในการจัดสรรคลื่นความถ่ี คือ จะตองสรางความ

สมดุลระหวางผลประโยชนของรัฐ ประชาชน และผูประกอบการ และตองเปดใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม
กสทช. มีหนาท่ีตองสรางกลไกเพ่ือใหเกิดความสมดุลของทุกฝายดังกลาว และจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยเครงครัด และรายไดท่ีไดจากการประมูลใหนําเขารัฐ

กอนการประมูลคลื่นความถ่ี กสทช. ไดมีการศึกษาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของอยางถองแท และศึกษาการประมูลคลื่นความถ่ี ๓G ในตางประเทศหลายประเทศ รวมท้ังเดินทาง
ไปศึกษาดูงานยังประเทศท่ีมีการประมูลคลื่นความถ่ี ซึ่งไดรับขอมูลท่ีเปนหลักฐานท่ีชัดเจนในเชิงวิชาการ

ที่มา : www.it.compgamer.com
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หลักการท่ีสําคัญในการออกแบบการประมูลจะตองพิจารณาตลาดกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย
ซึ่งมีขอมูลในทะเบียนวา มีผูประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีใบอนุญาตประเภทท่ี ๓ จํานวน ๒๐ ราย
โดยผูประกอบการแตละรายมีศักยภาพท่ีแตกตางกัน แต กสทช. ไมสามารถนึกคิดเองไดวามีผูประกอบการ
เพียง ๓ ราย ท่ีจะเขาสูการประมูลได เพราะการทํางานของ กสทช. จะตองมองภาพรวมท้ังหมดและ
จัดการประมูลเพ่ือใหผูประกอบการทุกรายไดรับความเปนธรรมและสามารถเขาสูตลาดได แตเนื่องจาก
ตลาดโทรคมนาคมของประเทศไทยยังมีลักษณะการผูกขาด การดําเนินการเพ่ือเปดตลาดไมใหมีการผูกขาด
จึงตองใชเวลาและความอดทน อยางไรก็ตาม กสทช. ไดพยายามคิดรูปแบบการประมูลคลื่นความถ่ี ๓G
โดยวิเคราะหตลาดโทรคมนาคม และเพ่ือเปดโอกาสใหผูประกอบการสามารถเขาสูตลาดโทรคมนาคมไดโดย
เทาเทียมกัน จึงไดศึกษาวิธีการประมูลคลื่นความถ่ีในหลายประเทศ และตั้งคณะอนุกรรมการการเตรียม
ความพรอมการประมูล ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกลาวมีความเห็นอยางเปนเอกฉันทวา วิธีการประมูลแบบ N-๑
เปนวิธีการประมูลท่ีไมมีประสิทธิภาพ และการกําหนดใหใบอนุญาต ๑ ใบ สามารถใชคลื่นความถ่ีได
๑๕ เมกะเฮิรตซ อาจทําใหผูประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กไมสามารถหาเงินสนับสนุนเพ่ือเขาสู
ตลาดการประมูลได เนื่องจากเปนเงินจํานวนมหาศาล จึงตัดสินใจแบงคลื่นความถ่ีออกเปน ๙ สลอต ๆ ละ
๕ เมกะเฮิรทซ เพ่ือใหผูประกอบการทุกรายไมวาจะเปนรายยอยหรือรายใหญสามารถเขาสูตลาดได
เพราะ กสทช. ตองการเปดโอกาสใหมีการแขงขันใหมากท่ีสุด และเพ่ือไมใหมีการผูกขาดในการประมูลและ
ในตลาด จึงกําหนดใหแตละรายประมูลคลื่นความถ่ีไดไมเกิน ๑๕ เมกะเฮิรตซ และกําหนดราคาตั้งตนประมูล
ท่ีราคา ๔,๕๐๐ ลานบาทตอ ๕ เมกะเฮิรตซ ราคาดังกลาวคิดเปน ๗๐ เปอรเซ็นต ของ ๖,๔๔๐ ลานบาท
ซึ่งเปนราคามูลคาคลื่นความถ่ี ๓G ท่ีคณะอาจารยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดทําการศึกษา
และกําหนดไวเพ่ือนํามาเปนฐานในการคํานวณราคาตั้งตนประมูล

การกําหนดราคาตั้งตนประมูล ๔,๕๐๐ ลานบาท กสทช. มีการเปดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
ซึ่งมีผู ท่ี ไมเห็นดวยกับการกําหนดราคาตั้ งตนประมูลดังกลาวแตกตางกันแบงออกเปน ๒ ทาง คือ
๑) ราคาสูงเกินไป ๒) ราคาต่ําเกินไป ดวยความเห็นท่ีแตกตางกันดังกลาว กสทช.ไดพยายามตัดสินเพ่ือให
เกิดความสมดุลระหวางรายไดของรัฐ ผลประโยชนของประชาชนผูบริโภค และความอยูรอดของผูประกอบการ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

๑. กรณีท่ี กสทช. ไมมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของรัฐบาล แตมีหนาท่ีรักษาผลประโยชน
ของประชาชน คณะกรรมาธิการเห็นวา รัฐบาลมาจากประชาชนเพราะประชาชนเปนผูเลือกตั้งรัฐบาล
และรัฐบาลท่ีดีก็จะตองทําเพ่ือประโยชนของประชาชน สําหรับขอมูลท่ีไดจากการชี้แจงของทุกฝาย
คณะกรรมาธิการจะไดนําไปชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชนตอไป

๒. คณะกรรมาธิการตองการท่ีจะรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย ท้ังฝายเสียงขางมาก
ฝายเสียงขางนอยท่ีคัดคาน และฝายของนักวิชาการ ท้ังนี้ ปญหาดังกลาวอาจเปนเพราะการสื่อสารระหวางกัน
ทางสังคมนอยเกินไป ระยะเวลาท่ีจะตองดําเนินการมีนอยทําใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารไมเพียงพอ
บทเรียนท่ีไดจากการประมูลคลื่นความถ่ี ๓G ควรมีการทบทวนเพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาในการประมูล
คลื่นความถ่ี ๔G ในอนาคต และในการประมูลลักษณะอ่ืน ๆ ตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๓๙

วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
นางสาวอภิสรา  ทัดภูธร  นิติกรปฏบิัติการ



๒๔

พิจารณาศึกษาแนวทางการดําเนินการจัดเวทีเสวนาสรางความปรองดองของรัฐบาล
………………………………………………………

รายช่ือผูมาช้ีแจง
กรมการปกครอง
๑. นายสถาพร ศิริภักดี รองอธิบดีกรมการปกครอง
๒. นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผูอํานวยการสํานักบริหารการปกครองทองท่ี
๓. นายพีระพล  ตัณฑโอภาส ผูอํานวยการสวนการเมืองและการเลือกตั้ง
กรมการพัฒนาชุมชน
๑. นายพิสันติ์  ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
๒. นายสมชาย  วิทยดํารงค ผูอํานวยการสํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน

ผลการพิจารณา
กรมการพัฒนาชุมชน
ความคืบหนากรณีการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทย จากการประชุมของ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ เม่ือวันพุธท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ (ครั้งท่ี ๓๔) ไดมีการกลาวถึง
ความเปนมา ตลอดจนแนวทางการดําเนินงาน ซึ่งการจัดเวทีดังกลาวยังไมมีความคืบหนาเทาท่ีควร เนื่องจาก
ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมมอบนโยบายแกผูวาราชการจังหวัดผานระบบวีดีทัศนทางไกล
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ กําหนดใหกระทรวงมหาดไทยบูรณาการและปรับรูปแบบเวทีประชา
เสวนาหาทางออกประเทศไทย และเวทีการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับรัฐธรรมนูญของกรมการปกครอง
ใหเปนเวทีเดียวกัน ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
จึงไดประชุมหารือเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ไดขอยุติใหรวมโครงการท้ังสองเขาดวยกัน
เพ่ือใหครอบคลุมท่ัวทุกจังหวัด โดยใหโครงการประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยเปนโครงการหลัก และ
ยกรางแนวทางการดําเนินงานและงบประมาณ ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ

กรมการพัฒนาชุมชน ไดรับการประสานงานจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในเบื้องตน
เพ่ือกําหนดการประชุมคณะอนุกรรมการกํากับทิศทางการดําเนินการจัดทําเวทีประชาเสวนาในวันพฤหัสบดีท่ี
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และประชุมคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริง เพ่ือการปรองดองแหงชาติ (ปคอป.) ในวันพุธท่ี
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สําหรับงบประมาณท่ีไดรับในการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย
จากการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี จํานวน ๙๐,๒๖๕,๐๐๐ บาท กรมการพัฒนาชุมชนไดดําเนินการกันเงิน
เพ่ือเบิกเหลื่อมปไวเรียบรอยแลว ซึ่งใชวงเงินดังกลาวใน ๒๓ จังหวัด ท่ีไดมีการวางแผนการดําเนินการไว
ตั้งแตแรก และคาดวาอาจจะตองใชงบประมาณเพ่ิมข้ึนกวาเดิมในการดําเนินการ เนื่องจากมีการขยายพ้ืนท่ี
การจัดงานทําใหมีปริมาณงาน รวมถึงตองใชจํานวนคนเพ่ิมข้ึน
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

การจัดเวทีสานเสวนาสรางความปรองดองของรัฐบาล ควรศึกษาแนวทางของคณะกรรมการ
อิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป.) ท่ีพิจารณาศึกษาไวเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ
และข้ันตอนการลงประชามติควรมอบใหสถาบันการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนหนวยงานศึกษา
ซึง่จะทําใหมีขอมูลท่ีสมบูรณ คณะกรรมาธิการจะไดเชิญหนวยงานผูรับผิดชอบมาชี้แจงอีกครั้ง



๒๕

มติท่ีประชุม
ท่ีประชุมมีมติตั้ งคณะทํางานข้ึนมาคณะหนึ่ ง เ พ่ือพิจารณาศึกษาความสอดคลอง

และขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ
(คอป.) และคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
อิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ (ปคอป.) ในการจัดเวทีสานเสวนา
สรางความปรองดองของรัฐบาล จํานวน ๓ คน ดังนี้ ๑) นางฉวีวรรณ  ปองพาล ๒) นายวิทูร  กรุณา
๓) นางณัฐชยา  นันทิพล

การประชมุคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๔๐

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
นางสาวสุธิดา  กณาพันธ  วิทยากรปฏิบัติการ



๒๖

พิจารณาศึกษาหลักเกณฑและการดําเนินการประมูลใบอนุญาตการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี
ในระบบ ๓G ตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

………………………………………………………………..
รายช่ือผูมาช้ีแจง

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย ดร. ไพฑูรย  วิบูลชุติกุล หัวหนาโครงการงานวิจัยการประเมินมูลคา

คลื่นความถ่ี ไอเอ็มที ยาน ๒.๑ กิกะเฮิรตซ
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
๑. นายสุทธิชัย  ชื่นชูศิลป ผูชวยกรรมการผูอํานวยการอาวุโส
๒. นายจิตชาย  มุสิกบุตร ผูอํานวยการฝายกฎหมาย

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมินิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
นายดามพ  สุคนธทรัพย รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร
บริษัท ทรู คอรเปอรเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
ศาสตราจารยพิเศษ อธึก  อัศวานันท รองประธานกรรมการและหัวหนาคณะผูบริหาร

ดานกฎหมาย
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
นายเชฎฐ  พันธจันทร รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานธุรกิจ

โทรศัพทเคลื่อนท่ี
ผลการพิจารณา

โครงการงานวิจัยการประเ มินมูลคา
คลื่นความถี่และมูลคาข้ันต่ําของการอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ ไอเอ็มที ยาน ๒.๑ กิกะเฮิรตซ ของคณะ
เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประมาณการมูลคาคลื่นความถ่ีของ
ประเทศไทย กําหนดใหมีมูลคาเทากับ ๖,๔๔๐ ลานบาท
โดยไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
หรือ กสทช. ใหทําการวิจัยเพ่ือประเมินมูลคาคลื่นความถ่ีของประเทศไทย ซึ่งไมไดรวมถึงการกําหนดราคา
เริ่มตนในการประมูล เนื่องจากการกําหนดราคาดังกลาวอยูในดุลพินิจของ กสทช. ท้ังนี้ การประมาณการ
มูลคาคลื่นความถ่ีของประเทศไทยไดใชแบบจําลองเศรษฐมิติ ซึ่งเปนแบบจําลองท่ีมีการนํามาใชกันอยางมาก
ประกอบกับการนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินมูลคาคลื่นความถ่ีระบบ ๓G ในประเทศตาง ๆ จํานวน ๑๗ ประเทศ
ตั้งแตป ค.ศ. ๒๐๐๐ - ๒๐๐๗ นํามาหาคาเฉลี่ย ตลอดจนดูปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดมูลคาคลื่นความถ่ี
โดยรวบรวมท้ังปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดมูลคาคลื่นความถ่ีท้ังของประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งมี
ความแตกตางกันในบางปจจัย โดยปจจัยซึ่งกําหนดมูลคาคลื่นความถ่ีของไทย ไดแก ปจจัยทางดานการประมูล
และเทคโนโลยี ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ และปจจัยทางดานสังคมและอ่ืน ๆ ซึ่งผลการประมาณการมูลคา
คลื่นความถ่ีท่ีได คือ รายรับตอใบอนุญาตเทากับ ๖,๔๔๐ ลานบาท สวนการกําหนดราคาเริ่มตนการประมูล
คลื่นความถ่ี ไดมีการนําคาเฉลี่ยท่ีไดจากประเทศตาง ๆ มาคํานวณ ซึ่งผลปรากฏวา การกําหนดราคาเริ่มตน

ท่ีมา : http://www.it24hrs.com



๒๗

ไมควรต่ํากวา ๖๗ เปอรเซ็นตของมูลคาคลื่นความถ่ี แตท้ังนี้ การกําหนดราคาจะข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ กสทช.
ซึ่งการกําหนดราคาประมูลเริ่มตนท่ีผานมา ไดกําหนดราคารายรับตอใบอนุญาตเทากับ ๔,๕๕๐ ลานบาท
หรือคิดเปน ๗๐ เปอรเซ็นตของมูลคาคลื่นความถ่ี โดยคณะทีมวิจัยการประเมินมูลคาคลื่นความถ่ีไดให
ขอมูลเพ่ิมเติมจากผลท่ีไดจากการวิจัยวา มูลคาคลื่นความถ่ีท่ีประมาณการไวนั้นไมใชตัวเลขตายตัว
และการกําหนดราคาเริ่มตนนั้น จะกําหนดตัวเลขใหอยูในชวงของมูลคาตั้งแต ๖๗ ถึง ๑๐๐ เปอรเซ็นตของ
มูลคาคลื่นความถ่ี แตไมควรต่ํากวา ๖๗ เปอรเซ็นต โดย กสทช. จะเปนผูกําหนดวาราคาเริ่มตนการประมูล
ควรเปนเทาใด

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) มีความประสงคตั้งแตแรกท่ีจะประมูล

ให ไดคลื่นความถ่ี ๑๕ เมกะเฮิรตซ  หรือ ๓ สลอต ซึ่ งคลื่นความถ่ีมี ๙ สลอต ๆ ละ ๕ เมกะเฮิรตซ
โดยในการประมูลนั้นจะประมูลใหไดจํานวนสลอตกอนท่ีจะมีการเลือกคลื่นความถ่ี ท้ังนี้  ทางบริษัท
มีความชัดเจนท่ีจะเปนผู เลือกคลื่นความถ่ีกอน โดยตามกฎของการประมูลนั้นผู มีสิทธิ ท่ีจะได เลือก
คลื่นความถ่ีกอน จะตองเปนผู ท่ีไดประเมินราคาสูงสุด ทางบริษัทจึงไดทําการประมูลเพ่ิมข้ึนจากราคา
ตั้งตน ๕ ข้ัน ซึ่งในการประมูลจะไมมีการทราบวาผูประกอบการรายใดทําการประมูลหรือเคาะราคาเทาใด

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
การเขารวมการประมูลของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไดศึกษา

เก่ียวกับการประเมินมูลคาคลื่นความถ่ี และการประเมินราคาคลื่นความถ่ีของท้ัง ๙ สลอต และ มีผูเขารวม
ประมูลจํานวน ๓ ราย และมีสิทธิ์ท่ีจะไดรับคลื่นความถ่ีสูงสุดรายละ ๓ สลอต โดยบริษัทมีกลยุทธในการ
ประมูล คือ ตองการประมูลใหไดสลอตท่ีตองการ แตหากมีความตองการท่ีตรงกับผูประกอบการรายอ่ืน
ก็สามารถหลบ หรือเลือกคลื่นความถ่ีสลอตอ่ืนได เพ่ือเปนการประหยัดเงินของทางบริษัท นอกจากนี้ ในการ
ประมูลจะไมสามารถทราบไดวาผูประกอบการอ่ืนทําการประมูลสลอตใดบาง บริษัทไดมีท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา
เก่ียวกับคลื่นความถ่ี จึงนําขอมูลท่ีไดมาใชประกอบการตัดสินใจในการประมูล

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไดมีการเปลี่ยนหนาท่ีจากผู กํากับดูแล เปนผูประกอบการ

จึงมีหนาท่ีในการคานหรือถวงดุลตลาด พรอมกับมีหนาท่ีในการเปนผูสนับสนุนและตอบสนองนโยบาย
ของรัฐ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

ผลการศึกษาในบางเรื่องยังคงมีขอสงสัยตอประชาชน เชน วิธีการในการหาคา ๐.๖๗ หรือ ๖๗
เปอรเซ็นต หรือจํานวนตัวเลขตาง ๆ ท่ีไดมามีคําอธิบายอยางไร
มติท่ีประชุม

คณะกรรมาธิการขอใหคณะผูวิจัยโครงการงานวิจัยการประเมินมูลคาคลื่นความถ่ี ไอเอ็มที
ยาน ๒.๑ กิกะเฮิรตซ ของคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สงรายงานฉบับสมบูรณใหกับ
คณะกรรมาธิการ เพ่ือประกอบการพิจารณาตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๔๑

วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
นางสาวศิริรัตน  อยูฉัตร  นักวิชาการรัฐศาสตรฯ



๒๘

พิจารณาศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนนิการตามโครงการฟนฟู
โครงสรางพื้นฐานชํารุดท่ีเกิดจากเหตุอุทกภัยเม่ือป ๒๕๕๔ ในรูปแบบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

………………………………………………………

รายช่ือผูมาช้ีแจง
กรมการปกครองสวนทองถิ่น
๑. นายแกนเพชร  ชวงรังษี อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
๒. นายธีระรัตน  วงษจักร ผูอํานวยการสวนสงเสริมการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
ผลการพิจารณา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดแจงไปยังจังหวัดท่ีไดรับการประกาศเปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน จํานวน ๖๔ จังหวัด เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จากนั้น คณะกรรมการในระดับอําเภอ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการของ
จังหวัด จะเปนผูพิจารณากลั่นกรองโครงการ โดยจัดลําดับความสําคัญของโครงการเพ่ือเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะทําหนาท่ีเปรียบเสมือนฝายอํานวยการ
ซึ่งจะพิจารณาโครงการท่ีเสนอมาวาเปนไปตามหลักเกณฑหรือไม

ท้ังนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะสงขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการท่ีมีการเสนอ
ของบประมาณท้ังหมด หนวยงานท่ีขอรับงบประมาณ และจํานวนเงิน ใหแกคณะกรรมาธิการเพ่ือประกอบ
การพิจารณาตอไป
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

หลายฝายยังมีขอสงสัยตอกรณีการพิจารณาโครงการวา มีความไมปกติ หากพิจารณาตาม
จากหลักเกณฑท่ีกรมสงเสริมปกครองสวนทองถ่ินกําหนดนั้นจะเห็นไดวา เปนหลักเกณฑท่ีไมนาจะมีปญหาใด
แตไมสามารถทราบไดแนชัดวาคําของบประมาณของท้ัง ๖๔ จังหวัดท่ีไดรับงบประมาณมีจํานวนก่ีโครงการ
และงบประมาณแตละโครงการท่ีจะใช จึงตองการทราบรายละเอียดท่ีชัดเจน เนื่องจากในบางพ้ืนท่ี
ท่ีประสบปญหามากไมไดรับความชวยเหลือ แตพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหานอยกลับไดรับงบประมาณท่ีมาก
มติท่ีประชุม

ใหกรมการปกครองสวนทองถ่ินจัดสงเอกสารเพ่ิมเติม โดยแบงเปนชื่อโครงการ จํานวนเงิน
ในการจัดทําโครงการ ไดจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการใดแลวบาง และไดจัดสรรงบประมาณไป
เปนจํานวนเทาใด ท้ัง ๖๔ จังหวัด รวมถึงยอดรวมของงบประมาณท่ีไดจัดสรรใหโครงการท่ีไดรับการอนุมัติ
ไปแลวเสนอตอคณะกรรมาธิการภายใน ๗ วัน เพ่ือเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ และ
เชิญผูท่ีเก่ียวของเขามาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการในการประชุมคราวตอไป นอกจากนี้ ใหคณะทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายในเรื่องท่ีเก่ียวของ จัดทําสรุปประเด็นขอซักถามใหกับคณะกรรมาธิการ เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน
และสามารถดําเนินการพิจารณาไดตรงตามวัตถุประสงคของคณะกรรมาธิการ

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๔๑

วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
นางสาวศิริรัตน  อยูฉัตร  นักวิชาการรัฐศาสตรฯ



๒๙

พิจารณาศึกษาหลักเกณฑและแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการออกใบอนุญาต

ในการดําเนนิกิจการวิทยุชุมชนและกิจการโทรทัศนผานดาวเทียม
………………………………………………………….

รายช่ือผูมาช้ีแจง
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๑. นายประเสริฐ  อภิปุญญา รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๒. นายสมบัติ  ลีลาพตะ รักษาการผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน
ผลการพิจารณา

เนื่องดวยประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ไมสามารถ
มาเขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการได เนื่องจากติดภารกิจท่ีสําคัญ ไดแก การประชุมคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ซึ่งมีการประชุมทุกวันพุธและ
เปนเวลาเดียวกับการประชุมคณะกรรมาธิการ และติดภารกิจท่ีเก่ียวของกับศาลปกครอง
มติท่ีประชุม

ท่ีประชุมมีมติใหพิจารณาเรื่องดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมคราวตอไป โดยใหเชิญ
ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการฯ เพ่ือมาใหขอมูลและชี้แจงตอคณะกรรมาธิการดวยตนเอง เนื่องจากคณะกรรมาธิการ
มีความประสงคท่ีจะทราบขอมูลในเชิงนโยบายเก่ียวกับการกําหนดนโยบายในการดําเนินการบริหารจัดการ
และการออกใบอนุญาตการดําเนินกิจการวิทยุชุมชนและกิจการโทรทัศนผานดาวเทียม

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๔๒

วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
นางสาวภีรดา  ดิษฐากรณ  วิทยากรปฏิบัติการ



๓๐

พิจารณาการเดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศของคณะกรรมาธิการ
……………………………………………………..

ผลการพิจารณา
คณะกรรมาธิการ ไดพิจารณาการเดินทางไปศึกษาดูงานดานระบบงานรัฐสภาการพัฒนา

การเมือง การสื่อสารมวลชน การมีสวนรวมของประชาชน และเจรจาธุรกิจเพ่ือกระชับสัมพันธไมตรี
ณ สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักรเบลเยียม และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหวางวันท่ี ๗ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
โดยเชิญผูแทนบริษัทบริหารจัดการการเดินทางมารวมประชุม เพ่ือใหคณะกรรมาธิการไดรับทราบขอมูล
และรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาเลือกบริษัทบริหารจัดการการเดินทาง อํานวยความสะดวก
ในเรื่องการเดินทางศึกษาดูงานตางประเทศ โดยผูแทนบริษัทบริหารจัดการการเดินทาง ไดแจงรายละเอียด
เก่ียวกับขอมูลการเดินทางศึกษาดูงานตางประเทศตอคณะกรรมาธิการ เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือก
บริษัทบริหารจัดการการเดินทาง
มติท่ีประชุม

คณะกรรมาธิการไดรับทราบขอมูลการเดินทางศึกษาดูงานของบริษัทบริหารจัดการ
การเดินทาง และมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการเดินทางศึกษาดูงาน เพ่ือใหบริษัทบริหารจัดการการเดินทาง
นําขอเสนอแนะดังกลาวไปปรับเปลี่ยนรายละเอียดขอมูลการเดินทางศึกษาดูงานใหสมบูรณ และใหบริษัท
บริหารจัดการการเดินทางนําเสนอรายละเอียดการเดินทางศึกษาดูงานตอคณะกรรมาธิการ เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๔๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
นายธนพจน  พุทธรักษ นิติกรปฏบิัตกิาร



๓๑

พิจารณาศึกษาการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวทางการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
และการออกใบอนุญาตในการดําเนินกิจการวิทยุชุมชนและกิจการโทรทัศนดาวเทียม

…………………………………………………………….

รายช่ือผูมาช้ีแจง
๑. พันเอก นที ศุกลรัตน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
๒. รอยโท คณิณ  ทัณหะพันธ ผูปฏิบัติงานสํานักงานรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน
ผลการพิจารณา

การดําเนินงานของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ในการบริหารจัดการวิทยุ ทุกประเภทและ
กิจการโทรทัศนดาวเทียม โดยไดดําเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง แผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี พ.ศ.
๒๕๕๕ แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๕๙) และแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม
ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ประกาศเม่ือวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศเม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ โดยคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ไดดําเนินการบริหารจัดการ ดังนี้

๑) ผูประกอบการรายเดิมตามบทเฉพาะการของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และกํากับการประกอบกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ หนวยงาน
ของรัฐหรือเอกชนรายใดซึ่งถือครองคลื่นความถ่ีวิทยุโทรทัศน ถาเขามาแจงความจําเปนในการถือครอง
คลื่นความถ่ี และมีการตรวจสอบสัญญาหรือสัมปทานท่ีไดรับเดิมโดยชอบดวยกฎหมายแลว ก็จะมีการ
ออกใบอนุญาตให

๒) กลุมวิทยุท่ียังไมเคยไดรับใบอนุญาต ในเบื้องตนเม่ือเขาสูกระบวนการจัดสรรคลื่นความถ่ี
แลวจะออกใบอนุญาตใหทดลองออกอากาศชั่วคราว หรือใหทดลองประกอบกิจการชั่วคราว ซึ่งวิทยุ
ทุกประเภทมีประมาณ ๗,๐๐๐ สถานี ท้ังนี้ไมไดหมายความวาเม่ือขอใบอนุญาตแลวจะไดรับใบอนุญาต
ทุกสถานี ท้ังนี้ จะตองมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอ และความพรอม ความจําเปนของผูขอวาเปนไป
ตามประกาศหลักเกณฑของ กสทช. หรือไม และในการออกใบอนุญาตจะใชมาตรการในการออกใบอนุญาต
ภายใตเกณฑเดียวกัน ถาเปนการดําเนินกิจการวิทยุประเภทเดียวกัน

๓) กรณีโทรทัศนผานดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวี กสทช. ไดแจงประกาศใหผูประกอบกิจการ
เขามาขอรับใบอนุญาต โดยใหขอไดถึงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

ท่ีมา : www.oknation.net



๓๒

ระบบคลื่นความถ่ีโทรทัศนในประเทศไทยใชระบบอนาล็อก ซึ่งในอนาคตจะกาวไปสูระบบ
ดิจิตอล เชนในตางประเทศสวนใหญไดเปลี่ยนไปใชระบบคลื่นความถ่ีดิจิตอลทําใหมีชองสัญญาณ
หรือสถานีสงมากกวาปจจุบัน การขอใบอนุญาตถาเปนชองสัญญาณท่ีมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ
จะตองเปดใหมีการประมูล และจะเปดใหมีการประมูลไดภายในป พ.ศ. ๒๕๕๖

ท้ังนี้ ถาเกิดปญหาข้ึนจากการดําเนินกิจการของวิทยุหรือโทรทัศน มีกฎหมายคุมครอง
หลายฉบับท่ีมีอยูแลว เชน กฎหมายในทางแพงและทางอาญา ผู เสียหายสามารถแจงความรองทุกข
ตามกระบวนการยุติธรรมได นอกจากนี้ กรณีท่ีมีสถานีวิทยุบางแหงจะขออนุญาตใชคลื่นความถ่ีเปนกรณีพิเศษ
ไมสามารถทําได ท้ังนี้เขามาสูกระบวนการขอใบอนุญาตตามกระบวนการปกติ โดยใชมาตรฐานเดียวกัน
ถาอยูกลุมประเภทเดียวกัน สวนจะมีกรณีพิเศษนั้นจะตองมาขอยกเวนเปนกรณี ๆ ไป นอกจากนี้หากประชาชน
พบเห็นสถานีวิทยุหรือโทรทัศนดาวเทียมรายใด กระทําการอันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน
ขอใหแจงไปยัง กสทช. ทราบเพ่ือจะไดดําเนินการตามกฎหมายตอไป สวนการควบคุมผังรายการ กสทช.
ไมไดลงลึกถึงการควบคุมผังรายการ ในการบริหารจัดการคลื่นความถ่ีวิทยุและโทรทัศนทุกประเภทนั้น
จะตองใหเกิดความเปนธรรมและสรางความสมดุลใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย ท้ังภาครัฐ ผูประกอบการ
และประชาชน ภายใตกรอบการทํางาน ๗ ยุทธศาสตร ตามแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

กรณีโทรทัศนผานดาวเทียมท่ียังไมไดรับใบอนุญาต กสทช. จะแจงเปนหนังสือใหมาขอ
ใบอนุญาต และถาเปนกรณีการดําเนินกิจการโทรทัศนดาวเทียมท่ีสงสัญญาณผานชองทางของประเทศอ่ืน
เม่ือมีปญหา กสทช. จะขอความรวมมือใหแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองและเหมาะสม กรณีจะเพิกถอน
ใบอนุญาต จะตองมีการเขาสูระบบการจัดสรรคลื่นความถ่ีและออกใบอนุญาตใหกอน
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

๑) คณะกรรมาธิการมีความหวงใยตอการจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุทุกประเภทและกิจการ
โทรทัศน ผานดาวเทียมของคณะกรรมการ กสทช. วา การดําเนินการจัดการเพ่ือใหเขาสูระบบการออกใบ
อนุญาตนั้น คอนขางลาชาและการกํากับดูแลยังไมสามารถควบคุมการดําเนินกิจการของวิทยุชุมชนหรือ
โทรทัศนผานดาวเทียม ท่ีมีการยุยงสงเสริมใหเกิดความแตกแยกของคนในสังคม การโฆษณาสินคา หรือบริการ
เกินจริง ปญหาการใชสื่อเพ่ือประโยชนของกลุมคนท่ีหวังผลทางการเมือง การใชสื่อในการถายทอดภาพเสียง
กิจกรรมหรือรายการท่ีไมเหมาะสม การใชสื่อไปในทางลามกอนาจาร หรือ กรณีสื่อไมเปนกลาง เปนตน
จะมีการควบคุมอยางไร คณะกรรมาธิการเห็นวา กสทช. มีอํานาจตามกฎหมายแตไมไดมีการใชมาตรการ
ทางกฎหมายในการควบคุมอยางจริงจัง ซึ่ง กสทช. หลายครั้งจะอางวา ยังไมมีประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ
ในการควบคุมออกมา คณะกรรมาธิการจึงเสนอให กสทช. จัดลําดับความสําคัญในการบริหารจัดการแกไขปญหา
ใหทันตอปญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานการณปจจุบัน

๒) เพ่ือรับทราบขอมูลและขอเท็จจริงท่ีครบถวน จึงเห็นควรใหประธาน กสท. สงขอมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับประกาศหลักเกณฑในการควบคุมกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนทุกประเภท
แกคณะกรรมาธิการ เพ่ือประกอบการพิจารณาและติดตามตรวจสอบการทํางานของ กสทช. ตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๔๔

วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
นางสาวปรัชญาภรณ  อมรเวช   นิติกรชํานาญการพิเศษ



๓๓

พิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน
ในทัศนะขององคการพิทักษสยาม ตลอดจนจุดมุงหมายในการขับเคลื่อนทางการเมือง

ขององคการพิทักษสยาม
……………………………………………………………….

รายช่ือผูมาช้ีแจง
นายประยงค  ไชยศรี ทนายความองคการพิทักษสยาม

ผลการพิจารณา
ในการพิจารณาศึกษาดังกลาว พลเอก บุญเลิศ  แกวประสิทธิ์  ไมเขารวมประชุมกับ

คณะกรรมาธิการ แตมอบหมายให นายประยงค  ไชยศรี เปนผูแทนเขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการ
ในการนี้ คณะกรรมาธิการพิจารณาแลวเห็นวา ไมอนุญาตให นายประยงค  ไชยศรี ชี้แจงแทน โดยท่ีประชุม
จะมีการพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชนในทัศนะขององคการ
พิทักษสยาม และเชิญ พลเอก บุญเลิศ  แกวประสิทธิ์  เขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการดวยตนเอง
อีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมคราวตอไป ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการมีความเห็นวา เพ่ือใหเกิดความเขาใจในการ
ทําหนาท่ีของคณะกรรมาธิการตอสื่อมวลชน ควรจะมีการแถลงจุดยืนของคณะกรรมาธิการในการพิจารณา
ศึกษาเพ่ือตองการทราบแนวคิดกระบวนการความตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองและการ
ดําเนินตามรัฐธรรมนูญฯ ของพลเอก บุญเลิศ  แกวประสิทธิ์ ประธานองคการพิทักษสยาม วามีแนวคิด
และคาดหวังอยางไร ในการออกมาขับเคลื่อนโดยการระดมผูชุมนุมเพ่ือเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๔๔

วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
นางสาวปรัชญาภรณ  อมรเวช   นิติกรชํานาญการพิเศษ



๓๔

พิจารณาสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ
……………………………………………………….

ผลการพิจารณา
คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน
คณะอนุกรรมาธิการ ไดมีการประชุมระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๗ ครั้ง

โดยมีเรื่องพิจารณา ดังนี้
๑) พิจารณาศึกษาเพ่ือหาขอเท็จจริงเ ก่ียวกับชายชุดดําจากเหตุการณความขัดแยง

ทางการเมือง ในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งมีการพิจารณาโดยเชิญบุคคล สื่อมวลชน และ
ผูท่ีเก่ียวของ เขารวมประชุม ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการจะขอพิจารณาศึกษาตอเนื่องในป ๒๕๕๖

๒) พิจารณาศึกษาเรื่องการทุจริตเงินคาโฆษณาระหวาง บริษัท ไรสม จํากัด กับ บริษัท
อสมท จํากัด (มหาชน) ซึ่งทําให บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ไดรับความเสียหาย โดยเชิญ ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ผูแทนบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
ผูแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ผูแทนสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓ และ
นายสรยุทธ  สุทัศนะจินดา เขารวมประชุม ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการไดพิจารณาเสร็จแลว และอยูระหวาง
การจัดทํารายงานผลการพิจารณาและจะนําเสนอตอคณะกรรมาธิการในโอกาสตอไป

๓) คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน ได เดินทางไป
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุราษฎรธานี ระหวางวันท่ี ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

การดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน
ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะอนุกรรมาธิการ ขออนุมัติท่ีประชุมคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษาและดําเนิน
กิจกรรม ดังนี้

๑. พิจารณาศึกษาเพ่ือหาขอเท็จจริงเก่ียวกับชายชุดดําจากเหตุการณความขัดแยงทางการเมือง
ในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ (ตอเนื่อง)

๒. พิจารณาศึกษาเก่ียวกับการถายทอดพิธีเปดการแขงขันมวยไทย วอริเออรส เขตบริหารพิเศษ
มาเกา แหงสาธารณรัฐประชาชนจนี

๓. พิจารณาศึกษากรณีการทํารายสื่อมวลชนในสถานการณการชุมนุมของกลุมองคการ
พิทักษสยาม เม่ือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕

๔. พิจารณาศึกษาเรื่องรองเรียนกรณีตํารวจตระเวนชายแดนสังหารชาวไทยภูเขาเผามูเซอแดง
อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน เพ่ือติดตามความคืบหนาการดําเนินคดี

๕. ขออนุมัติจัดโครงการประชาพิจารณ เรื่อง “ทิศทางโทรคมนาคมไทย หลังสิ้นสุดระบบ
สัมปทาน เม่ือเขาสูยุค ๓G และ ๔G” ในวันอังคารท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ
หมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ โดยจัดในนามของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน สภาผูแทนราษฎร รวมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน
คณะอนุกรรมาธิการ ไดมีการประชุมระหวางเดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๔ ครั้ง

โดยมีเรื่องพิจารณา ดังนี้
๑) พิจารณาศึกษาและทบทวนผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ในชวงปงบประมาณ

๒๕๕๕



๓๕

๒) พิจารณากรอบแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน
๓) พิจารณาศึกษาแนวทางการแกไขปญหาท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัยของประชาชน

บริเวณรอบเข่ือนอุบลรัตน ตําบลเข่ือนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน โดยเชิญผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย อุทยานแหงชาติน้ําพอง สํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมท่ี ๗ (ขอนแกน) นายกเทศมนตรีตําบลเข่ือนอุบลรัตน และกํานันตําบลเข่ือนอุบลรัตน
เขารวมประชุม

ในการนี้คณะกรรมาธิการไดรับเรื่องรองเรียนของนายวิบูลย  ทองเชื้อ นายกองคการบริหาร
สวนตําบลเข่ือนอุบลรัตน กรณีประชาชน จํานวน ๕ หมูบาน ท่ีอาศัยอยูรอบอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตน
ไดรับความเดือดรอนไมทราบแนวเขตท่ีดินท่ีชัดเจน และไมมีเอกสารสิทธิในท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัย
ซึ่งคณะกรรมาธิการไดเดินทางไปศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีดังกลาวเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕

๔) พิจารณาศึกษารางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนและรางกฎหมายวา
ดวยองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยมีประธานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ผูแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย และผูแทนเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา เขารวมประชุม

การดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชนในป พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะอนุกรรมาธิการขออนุมัติท่ีประชุมคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษาและดําเนินกิจกรรม ดังนี้

๑. พิจารณาศึกษาการแกไขปญหาท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัยของประชาชน บริเวณรอบเข่ือน
อุบลรัตน จังหวัดขอนแกน (ตอเนื่อง) และเพ่ือใหมีการติดตามและตรวจสอบการแกไขปญหา คณะอนุ
กรรมาธิการจะมีการตั้งคณะทํางานข้ึนเพ่ือดําเนินการ ท้ังนี้ จะมีการประชุมเพ่ือพิจารณาตั้งคณะทํางาน
โดยจะเสนอรายชื่อคณะทํางานตอคณะกรรมาธิการเพ่ือแตงตั้งตอไป

๒. พิจารณาการมีสวนรวมของประชาชน โดยการสงเสริมใหประชาชนรวมกลุมเปน
เครือขายในการตรวจสอบการทุจริตจากการดําเนินโครงการตาง ๆ ของรัฐในระดับทองถ่ิน โดยไดยกตัวอยาง
กรณีศึกษาท่ีอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีประชาชนรวมตัวกันเปนกลุมเครือขายท่ีมี
ความเขมแข็งในการตรวจสอบการทุจริตโครงการของรัฐในพ้ืนท่ีหลายโครงการ ซึ่งนับวามีความสําคัญ
ในการรักษาประโยชนของชาติ เนื่องจากกลไกการตรวจสอบการทุจริตของรัฐตามข้ันตอนปกติของกฎหมาย
ท่ีมีอยูจะลาชาไมทันตอเหตุการณ หรือกรณีท่ีมีประชาชนไปรองเรียนตอหนวยงานของรัฐดวยตนเอง โดยไมมี
ฐานอํานาจมารองรับก็จะเปนภัยตอตนเอง ถูกขมขูคุกคาม เรื่องรองเรียนไมมีความคืบหนา ไมสามารถสานตอ
การตรวจสอบรองเรียนตอไปได ดังนั้น คณะกรรมาธิการควรเห็นความสําคัญในเรื่องดังกลาว โดยสงเสริม
ใหประชาชนรวมกลุมกันเปนเครือขายในการตรวจสอบการทุจริต โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการสามัญ
ของสภาผูแทนราษฎร ซึ่งทําหนาท่ีเปนฝายนิติบัญญัติคอยสงเสริมและสนับสนุน จะทําใหการมีสวนรวม
ของประชาชนในการตรวจสอบอํานาจรัฐมีความเขมแข็งมากข้ึน

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาสื่อดานการพัฒนาการเมืองสําหรับเด็ก
และเยาวชน

ไดมีการประชุมระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๔ ครั้ง โดยมีเรื่องพิจารณา
ดังนี้

- พิจารณากรอบโครงเรื่องสําหรับการผลิตสื่อดานการพัฒนาการเมืองสําหรับเด็กและ
เยาวชนเพ่ือสงเสริมความเปนประชาธิปไตย



๓๖

โดยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาสื่อดานการพัฒนาการเมืองสําหรับเด็ก
และเยาวชน ไดพิจารณาการผลิตสื่อของคณะอนุกรรมาธิการในรูปแบบของภาพยนตรการตูนแอนิเมชั่น
โดยจะมีการจัดทําชุดแรก ๒ ตอนกอน จากท่ีมีการกําหนดไว ๑๘ ตอน คือ

ตอนท่ี ๑ ชีวิตมีความสุขเม่ือมีประชาธิปไตย
ตอนท่ี ๒ สิทธิข้ันพ้ืนฐานและความเทาเทียมกัน
ท้ังนี้ จะมีการพิจารณาปรับปรุงเนื้อหารูปแบบใหมีความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนกอนท่ี

จะนําเสนอตอคณะกรรมาธิการตอไป เนื่องจากระยะเวลาคอนขางจํากัด อาจไมสามารถจัดทําและนําเสนอได
ในวันเด็กแหงชาติประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖
มติท่ีประชุม

คณะกรรมาธิการจะไดรวบรวมผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ
ทุกคณะท่ีนําเสนอตามรายงานผลการพิจารณาศึกษาการดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ในป พ.ศ. ๒๕๕๕
เพ่ือจะไดรวบรวมเปนรูปเลมและจัดพิมพเผยแพรตอไปในอนาคต

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๔๕

วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายสุคนธ  พลบุบผา  นิติกรชํานาญการ



๓๗

พิจารณาศึกษาการจัดสานเสวนาเพื่อสรางความปรองดองของรัฐบาล
………………………………………………

รายช่ือผูมาช้ีแจง
๑. นายสุขุม  เฉลยทรัพย ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสติ
๒. นายมนตรี  นาคสมบูรณ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
๓. นางอัจฉราวรรณ  มณีขัติย ผูอํานวยการสํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน

ผลการพิจารณา
กรมการปกครอง
การดําเนินโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย มีหลายหนวยงานท่ีเปน

ผูรับผิดชอบ ไดแก สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย โดยมีกรมการพัฒนาชุมชนเปนผูรับผิดชอบหลัก
และมีกรมการปกครองเปนผูสนับสนุนการดําเนินโครงการ เนื่องจากการดําเนินโครงการจะตองเก่ียวของกับ
พ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ัวประเทศ อยางไรก็ตาม ขณะนี้โครงการดังกลาวคณะรัฐมนตรีไดมีคําสั่งใหชะลอโครงการไวกอน

กรมการพัฒนาชุมชน
ความคืบหนาของการดําเนินโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยไดจัดทํา

รางโครงการ ผังการดําเนินงาน ปฏิทินการดําเนินงาน จํานวนเวทีกลุมเปาหมาย ตารางสัดสวนกลุมเปาหมาย
แตคณะรัฐมนตรียังไมไดพิจารณาใหความเห็นชอบกับแนวทางการดําเนินงานตามแนวทางท่ีคณะกรรมการ
ประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริง
เพ่ือการปรองดองแหงชาติ (ปคอป.) เสนอ ดังนั้น รายละเอียดการดําเนินงานดังกลาวจึงยังไมใชขอสรุปสุดทาย
และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได สําหรับบทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการดําเนินโครงการจัดเวทีเสวนาฯ
จะมีหนาท่ีอํานวยความสะดวกใหการดําเนินจัดเวทีประชาเสวนาฯ ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การจัดทําโครงการฯ ดังกลาว ไดมีเสียงวิพากษวิจารณจากสังคมมากพอสมควร เนื่องจาก

มีการเชื่อมโยงประเด็นเรื่องการทําประชามติแกไขรัฐธรรมนูญ ท้ังท่ีเรื่องดังกลาวไมไดเก่ียวของกับโครงการนี้
สําหรับวิทยากรท่ีจะมาดําเนินกระบวนการเวทีประชาเสวนาฯ ตองมีคุณสมบัติ ท่ีสําคัญ ๒ ขอ ไดแก
๑) ตองเปนผูท่ีสนใจปญหาในทุกเรื่อง ท้ังเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ๒) ตองเปนกลางและสามารถ
ทําหนาท่ีควบคุมการดําเนินการจัดเวทีประชาเสวนาฯ ได อยางไรก็ตาม วิทยากรกระบวนการจะทําหนาท่ี
เปนเพียงผูจัดใหประชาชนท่ีเขารวมไดแสดงความคิดเห็นและทําหนาท่ีในการสรุปวาประชาชนมีความคิดเห็น
อยางไร โดยจะมีการจัดอบรมวิทยากรกระบวนการดังกลาวกอนทําหนาท่ี เพ่ือชี้แจงใหทําหนาท่ีใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน สําหรับการคัดเลือกวิทยากรกระบวนการจะใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยในแตละพ้ืนท่ี
ในเขตกลุมจังหวัดนั้น ๆ สรรหา ซึ่งอาจเปนคณะอาจารย ปราชญชาวบาน หรือผูนําทางศาสนา ท่ีมีความรู
ความสามารถในการเปนวิทยากรกระบวนการมีชื่อเสียงและเปนท่ียอมรับ และมีความคิดเห็นเปนกลาง
ทางการเมือง ท้ังนี้ ในการจัดเวทีประชาเสวนาฯ ครั้งนี้ จะมีภาคสื่อมวลชนเขารวมดวย และจะมีการ
บันทึกภาพและเสียงไวท้ังหมด ดังนั้น สื่อมวลชนจะเปนผูตรวจสอบการจัดเวทีเสวนาฯ ครั้งนี้ดวย

สําหรับเอกสารคูมือท่ีจะใชสําหรับแจกประชาชนท่ีเขารวมเวทีเสวนาฯ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนผูรับผิดชอบ โดยจะมีเนื้อหาประกอบจาก ๓ สวน ไดแก ๑) สรุปรายงานของศาสตราจารยพิเศษ คณิต ณ นคร
๒) สรุปรายงานของสถาบันพระปกเกลา ๓) สรุปรายงานของคณะกรรมาธิการ



๓๘

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
๑. แนวทางการดําเนินโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย คณะกรรมาธิการแสดง

ขอหวงใยในข้ันตอนการดําเนินโครงการ โดยเฉพาะการพิจารณาสรรหาวิทยากรกระบวนการในการจัดเวที
เสวนาฯ เนื่องจากวิทยากรจะมีสวนสําคัญในการดําเนินการจัดเวทีเสวนาใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของโครงการ ซึ่งเรื่องดังกลาวจะตองพิจารณาสรรหาอยางรอบคอบเนื่องจากอาจมีเรื่องแนวความคิด
สวนบุคคลของวิทยากรเขามาเก่ียวของในระหวางการดําเนินงานได โดยเรื่องดังกลาวอาจนําแบบทดสอบ
เรื่องบุคลิกภาพของวิทยากรเขามาชวยในการพิจารณาคัดเลือกได

๒. ขอใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดสงเอกสารคูมือท่ีจัดทําข้ึน เพ่ือเผยแพรใหกับประชาชน
ท่ีเขารวมเวทีประชาเสวนาฯ แผนพับท่ีใชในการประชาสัมพันธ คูมือสําหรับวิทยากรกระบวนการ

๓. ขอใหหนวยงานแจงรายละเอียดกําหนดการในการจัดอบรมวิทยากรกระบวนการ
เพ่ือใหคณะกรรมาธิการไดติดตามการอบรมวิทยากรดังกลาว และเม่ือจัดเวทีประชาเสวนาฯ แลวเสร็จ ขอให
จัดสงสรุปผลและเทปบันทึกภาพและเสียงในการจัดเวทีเสวนาท้ัง ๑๐๘ เวที ใหแกคณะกรรมาธิการ
เพ่ือใชประกอบการพิจารณาตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๔๖

วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาวปติกานต  สอนดี  วิทยากรชาํนาญการ



๓๙

พจิารณาศึกษาแนวทางการกํากับดูแลสื่อโทรทัศนและการควบคุมดูแลดานความเหมาะสมของเนื้อหา
กรณีละครเหนือเมฆ ๒ ถูกระงับการออกอากาศ

………………………………………………

รายช่ือผูมาช้ีแจง
๑. นายวราเทพ  รัตนากร รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
๒. นายพลชัย  วินิจฉัยกุล ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
๓. นายฉัตรชัย เปลงพานิช ผูอํานวยการสรางละครเหนือเมฆ ๒
๔. นายนนทรีย นิมิบุตร ผูกํากับละครเหนือเมฆ ๒
๕. นางสินจัย  เปลงพานิช นักแสดงละครเหนือเมฆ ๒

ผลการพิจารณา
ผูสรางละครเหนือเมฆ ๒
ข้ั นตอนการสร า งละครนั้ น

การสรางหรือผลิตละครเรื่องหนึ่ง จะตองเสนอ
เรื่อง บทยอ เนื้อหา ตัวละครในเรื่องวามีนักแสดง
เปนใครบาง และเม่ือไดรับอนุมัติจากชองแลว
จึงจะรวบรวมนักแสดงและเริ่มการผลิตละคร
เม่ือผลิตเสร็จแลวจะสงใหชอง ๓ เพ่ือพิจารณา
ออกอากาศ โดยมีคณะกรรมการบริหารวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (กบว.) ของชอง ๓
เปนผูพิจารณาเซ็นเซอรเนื้อหา เนื่องจากอาจมีฉากท่ีไมเหมาะสม ฉากรุนแรง ขมขืน หรือดื่มสุรา ไดดําเนินการ
ตามข้ันตอนมาตลอด ท้ังนี้ เม่ือสงบทละครใหคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (กบว.)
ของชอง ถือวาหมดหนาท่ีผูผลิตสําหรับเนื้อหาละครเรื่องนี้เปนเหตุการณสมมติไมมีเจตนากระทบกระท่ังผูใด
บริษัทเมตตามหานิยมจะสรางละครแนวเพ่ือชีวิต บอกถึงความดี ความชั่ว ความเลว บอกเลาเรื่องการแกงแยง
ผลประโยชน อํานาจ การแกงแยงสมบัติ เปนแนวละครสรางสรรค

ผูกํากับละครเหนือเมฆ ๒
บทละครในแตละเรื่องปกตจิะนําสงบทละครท่ีเขียนแลวเสร็จไปครั้งหนึ่งกอน เม่ือไดรับอนุมัติ

จากชอง จึงจะเริ่มลงมือสรางละครท่ีเหลือจะทยอยสงบทละครไปทางชอง สําหรับบทละครในข้ันตอน
การถายทําอาจมีการปรับเปลี่ยนบทละครบาง เพ่ือใหเหมาะสมกับการผลิต โดยเฉพาะละครเรื่องเหนือเมฆ
เปนแนวแอ็กชั่นดรามา เม่ือทําเสร็จแลวก็จะสงใหชองพิจารณาอนุมัติออกอากาศตอไป

สวนบทละคร ๓ ตอนสุดทายท่ีมีปญหาคือ ตอนท่ี ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ ผูผลิตไดทยอยสง
ใหกับชอง ๓ ซึ่งตองเรงตัดตอใหเสร็จเพ่ือให กบว. ของชองไดพิจารณาเซ็นเซอรกอนนําออกอากาศ
ในชวงหลังปใหม โดยไดจัดสงเทปละครตอนท่ี ๑๐ กอนปใหม สวนตอนท่ี ๑๑ และตอนท่ี ๑๒ ไดจัดสง
หลังปใหม โดยจัดสงใหทันกอนกําหนดวันออกอากาศ

ละครแนวแอ็คชั่น เปนละครท่ีตองใชเวลาในการผลิตนานกวาละครประเภทอ่ืน โดยเฉพาะ
ในชวงการตัดตอละครหลังจากถายทําแลวเสร็จจะใชเวลานานมาก ประกอบกับกําหนดเวลาในการออกอากาศ
ของละครมาถึงเร็ว จึงไมสามารถสงเทปละครไดทุกตอนในคราวเดียวกันท้ังหมดตองทําการตัดตอละคร

นายนนทรี  นิมิบตุร
ผูกํากับละครเหนือเมฆ ๒ กลาวชีแ้จงตอคณะกรรมาธิการ



๔๐

ในแตละตอนแลวทยอยสงใหกับชอง ๓ เพ่ือพิจารณาเซ็นเซอรกอนนําออกอากาศ วิธีการดังกลาวเปนวิธีการ
ปฏิบัติตามปกติท่ีเคยทํางานใหกับชอง ๓ สําหรับหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติของชอง ๓ มีอยางไร ขอใหผูแทน
ของชอง ๓ ชี้แจงขอมูลในสวนนี้

สําหรับประเด็นการปรับเปลี่ยนบทละครใหเปนไปตามสถานการณ หรือ ชี้เฉพาะไปท่ี
บุคคลใดหรือไมนั้น ในการทําละครจะมีเรื่องยอและมีบทละคร ซึ่งจะตองสงบทละครไปใหชองพิจารณา
และในชวงของการถายทําตัดตอ บทพูดจะปรับเพ่ือใหสอดคลองกับบทเลนของตัวละคร แตจะไมได
เปลี่ยนแปลงในเนื้อหาสาระของเรื่อง เพ่ือบิดเบือนไปในทางหนึ่งทางใด การปรับเปลี่ยนจะทําไปเพ่ือใหละคร
สนุกและเขาใจงายข้ึนเทานั้น แตในสวนของละครเหนือเมฆ ตอนท่ี ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ ไดมีการปรับเปลี่ยน
เรื่องราว เพราะเห็นวาบทแอ็คชั่นของเรื่องไมสนุก เนื่องจากกอนละครตอนท่ี ๑๐, ๑๑, และ ๑๒ ตัวละคร
ในเรื่องท่ีเปนนายกรัฐมนตรีไดเสียชีวิต ในสามตอนสุดทายจึงไมไดพูดถึงเรื่องการเมือง สวนใหญจะเปนเรื่อง
การปลอยแสงอภินิหาร และมีตอนจบเหมือนละครเรื่องอ่ืน ๆ จึงไดปรับเปลี่ยนบทแอ็คชั่นใหสนุกข้ึน
แตในการปรับเปลี่ยนดังกลาวไดใหคนเขียนบทเปนผูปรับเปลี่ยนและไดสงอีเมลบทละครท่ีปรับเปลี่ยนดังกลาว
ใหชอง ๓ พิจารณาแลว แตไมทราบวาผูพิจารณาของชอง ๓ จะไดอานหรือไม ซึ่งตามปกติของการทํางาน
หากผูพิจารณาบทละครของชอง ๓ มีความคิดเห็นท่ีไมตรงกันหรือขัดแยงจะแจงกลับมาวาทําไมได สวนกรณี
ดังกลาวไมมีการปฏิเสธกลับมาวาทําไมได

นักแสดงละครเหนือเมฆ
ฉากหรือตอนใดของละครท่ีมีความไมเหมาะสม

เปนเรื่องท่ีชอง ๓ จะตองเปนผูชี้แจง สําหรับโอกาสท่ี
ผูชมละครจะไดรับชมละครเหนือเมฆ ๒ สามตอนสุดทาย
ผานทางดีวีดีหรือสื่ออ่ืน ๆ หรือไม คงเปนไปไมได เพราะ
ลิขสิทธิ์ละครเปนของชอง ๓ ผูทําละครเปนเพียงผูผลิต
ละคร และเม่ือผลิตเสร็จก็สงงาน สวนชอง ๓ จะนํางาน
ท่ีสงไปใชหรือไมนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง แตในฐานะนักแสดง
รูสึกเสียดายงานท่ีได ทําไปพอสมควร แต เม่ือมีความ

ผิดพลาดใดท่ีแกไขไดก็จะแกไขแตสวนใดท่ีตองจบก็ตองจบ และคงตองเริ่มตนทํางานดวยความรอบคอบ
และพูดคุยกันใหมากข้ึนตอไป

นายวราเทพ  รัตนากร รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเปนผูท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีในการกํากับดูแลบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

กรณีปญหาสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง ๓ ไดยุติการออกอากาศละครเรื่องเหนือเมฆ ๒
โดยสวนตัวไมทราบเรื่องนี้มากอนและไมเคยชมละครเรื่องดังกลาว เพ่ิงไดรับทราบขาวการยุติการออกอากาศ
ละครกอนกําหนดขณะท่ีเดินทางไปตรวจราชการ โดยมีผูสื่อขาวคนหนึ่ งโทรศัพท เขามาสอบถาม
ถึงกรณีดังกลาว ซึ่งตนก็ไดแจงกลับไปวาไมทราบและจะขอตรวจสอบขอมูล และในตอนคํ่าของวันนั้น
จึงไดทราบขาว จากการท่ีชอง ๓ ไดออกประกาศยุติการออกอากาศละครเหนือเมฆ ๒ และเนื่องจากไมเคย
ทราบเรื่องมากอนจึงไมมีขอมูลใด ๆ แตก็ไดพยายามติดตามตรวจสอบเรื่องดังกลาวจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ
ท่ีทํางานดานสื่อมวลชนตาง ๆ ก็ไมมีใครท่ีรูขอมูล ทุกคนตางก็ไดรับรูขอมูลเพียงเทาท่ีชอง ๓ ไดประกาศชี้แจง
เหตุผลวาละครมีเนื้อหาบางตอนท่ีไมเหมาะสมและมีขาวการกลาวอางวาอาจขัดกับมาตรา ๓๗ จึงไดสอบถาม
ไปยังผูอํานวยการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) และฝายกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการระหวาง อสมท
และชอง ๓ เพ่ือหาชองทางขอมูลและขอเท็จจริงท่ีชัดเจนและชี้แจงใหสาธารณชนไดรับทราบ แตยังไมได

นายฉัตรชัย  เปลงพานิช
ผูอํานวยการสรางละครเหนือเมฆ ๒



๔๑

รับขอมูลหรือเหตุผลในการยุติการออกอากาศละครจากชอง ๓ และเนื่องจากชอง ๓ เปนสื่อเอกชนหากจะมี
การทําหนังสือออกไปเพ่ือสอบถามกรณีดังกลาวตองตรวจสอบข้ันตอนตามกฎหมายดวยความรอบคอบ
เนื่องจากท่ีผานมาเคยมีกรณีฟองรองตอศาลปกครองวาเขาไปแทรกแซงการทํางานของคณะกรรมการบริษัท
อสมท จึงเปนเรื่องยากในการตัดสินใจทําหนังสือ แตอยางไรก็ตาม หากสั่งการดวยวาจาไมไดรับความรวมมือ
จะตองพิจารณาขอกฎหมาย และทําหนังสือยืนยันคําสั่งลงไปอยางชัดเจน แตเนื่องจาก อสมท. เปนบริษัท
มหาชนมีผูถือหุนคอยกํากับดูแลท่ัวไป สํานักนายกรัฐมนตรีไมมีอํานาจในการสั่งการใหปฏิบัติตาม เนื่องจาก
เปนหนาท่ีของคณะกรรมการ อสมท. สําหรับเรื่องดังกลาวผูท่ีรูขอมูลชัดเจนท่ีสุด คือ ชอง ๓ ซึ่งทราบวา
กสทช. มีหนาท่ีในการกํากับดูแลการกระจายเสียงและแพรภาพของสถานีโทรทัศนกําลังดําเนินการเรื่องนี้
เชนกัน

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
กรณีการยุติการออกอากาศละครเรื่องเหนือเมฆ ๒ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ไมได

นิ่งนอนใจ ไดประสานสอบถามขอเท็จจริงไปยังชอง ๓ วาเกิดจากอะไร เหตุใด แตยังไมไดทําอยางเปนทางการ
และยังไมไดรับคําตอบกลับมา แตอยางไรก็ตาม ไดประสานไปยังผูบริหารแลววาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องท่ีมี
ความสําคัญมาก รวมท้ัง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดสั่งการเรงรัดใหดําเนินการเรื่องนี้โดยเร็ว
คาดวาภายในสัปดาหนี้นาจะมีหนังสือสอบถามและติดตามผลอยางเปนทางการไปยังชอง ๓

ความสัมพันธดานกฎหมายและสัญญาระหวาง บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) และชอง ๓
ในเรื่องการดําเนินรายการ ชอง ๓ มีหนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายและดําเนินการตาง ๆ โดยมีมาตรฐาน
เดียวกันคือ ตองผานกระบวนการตรวจสอบเซ็นเซอรรายการ โดยรายละเอียดของการดําเนินงานเปนเรื่องของ
ชอง ๓ ท่ีจะเปนผูรับผิดชอบ สําหรับขอสัญญา ชอง ๓ จะตองดําเนินรายการโดยคํานึงถึงเรื่องขอกฎหมาย
ศีลธรรมอันดี และความสงบเรียบรอย ดังนั้น ในกรณีปญหาดังกลาวตองพิจารณาอํานาจของ บริษัท
อสมท จํากัด (มหาชน) ท้ังในสวนของกฎหมายขอตกลงใจสัญญาและตองเรงตรวจสอบ ยืนยันและชี้แจง
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการยุติการออกอากาศละครในสามตอนท่ีเหลือวาเปนไปตามแนวทาง วิธีปฏิบัติ และ
เกิดจากสาเหตุใด นอกจากประเด็นเรื่องขอสัญญาท่ีให บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) มีหนาท่ีกํากับดูแล
ชอง ๓ ยังมีกฎหมายวาดวยการรวมทุน พ.ศ. ๒๕๓๕ (พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือ
ดําเนินในกิจการของรัฐพ.ศ. ๒๕๓๕) ในมาตรา ๒๒ กําหนดใหมีคณะกรรมการประสานงานมีหนาท่ีกํากับให
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) และชอง ๓ ปฏิบัติตามสัญญา โดยคณะกรรมการดังกลาวจะมีการประชุม
ทุกเดือน ซึง่เปนอีกชองทางหนึ่งท่ีสามารถดําเนินการเก่ียวกับกรณีปญหาท่ีเกิดข้ึนได
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

การไมอนุญาตใหฉายภาพยนตรหรือ
ละครนั้นจะเปนเรื่องใหญหรือไม  ข้ึนอยู กับยุคสมัย
ในสังคมขณะนั้นวาจะมองเรื่องดังกลาวอยางไร ตามปกติ
กร ณี ท่ี จะ ไม อนุญาต ให ฉ ายภาพยนตร หรื อละคร
เรื่องใดจะตองมีการชี้แจงเหตุผลตอสาธารณชน ซึ่งหาก
เห็ นว า เนื้ อหาละคร เหนื อ เมฆ ขั ด กั บมาตรา ๓๗
ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ กบว. ของชอง ๓ นาจะ
เรียกใหผูผลิตละครเขามาพูดคุยเพ่ือปรับเปลี่ยนได
สําหรับสาเหตุในการยุติการออกอากาศละครดังกลาวจะตองสืบคนหาสาเหตุท่ีแทจริงวาเพราะอะไร และ



๔๒

เรื่องดังกลาวผูสรางละคร ผู กํากับละคร จะตองแสดงจุดยืนใหชัดเจนวาละครตองยุติการออกอากาศ
เพราะเหตุผลใด เพ่ือใหเกิดความชอบธรรม และการพิจารณาของคณะกรรมาธิการจะตองมีการรับฟงขอเท็จจริง
จากทุกฝายท่ีเก่ียวของ โดยสิ่งท่ีจะตองพิจารณาในลําดับตอไปจะเปนเรื่องขอมูล ขอเท็จจริงเก่ียวกับระเบียบ
หลักเกณฑ ของสถานีโทรทัศนชอง ๓ เหตุผลในการสั่งใหยุติการออกอากาศละครเหนือเมฆ ๒ วามีเนื้อหา
ท่ีไมเหมาะสมในตอนใด รวมท้ังตองรับฟงขอมูลจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
(กสท.) ซึ่งมีหนาท่ีในการกํากับดูแลกิจการโทรทัศน และเม่ือไดขอมูลครบถวนจากทุกฝายแลวจึงจะสรุปผล
การพิจารณาอยางเปนรูปธรรมอีกครั้งหนึ่ง
มติท่ีประชุม

คณะกรรมาธิการ มีมติใหเชิญผูบริหารสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓ และประธาน
คณะกรรมการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) เขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการอีกครั้งหนึ่ง
ในการประชุมคราวตอไป เพ่ือชี้แจงขอมูลขอเท็จจริงในประเด็นท่ีเก่ียวของดังกลาวขางตน และเพ่ิมเติมประเด็น
ขอซักถาม กสท. เก่ียวกับวิธีการการแจกคูปองเงินสนับสนุนอุปกรณเปลี่ยนผานเทคโนโลยีทางทีวีในระบบ
อนาล็อกไปสูระบบดิจิตอลใหคนไทย ๒๒ ลานครัวเรือน

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๔๗

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาวอภิสรา  ทัดภธูร นิติกรปฏิบตัิการ



๔๓

พิจารณาศึกษาแนวทางการกํากับดูแลสื่อโทรทัศนและการควบคุมดูแลดานความเหมาะสม
ของเนื้อหา กรณีละครเหนือเมฆ ๒ ถูกระงับการออกอากาศ

รายช่ือผูมาช้ีแจง
๑) ผูชวยศาสตราจารย ธวัชชยั จิตรภาษนันท กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
๒) นายสมรักษ ณรงควิชัย รองกรรมการผูจัดการและรักษาการผูจัดการ

ฝายผลิตรายการ สถานีวิทยุ
โทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓

ผลการพิจารณา
สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓

สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓ มีกฎระเบียบ
ของ กสทช. และมีกฎหมายตาง ๆ กํากับดูแล ในสวน
ของการพิจารณาอนุมัติใหสรางละคร ซึ่งจะพิจารณาจาก
เรื่องยอและบทละคร โดยจะไดรับบทละครจากผูสราง
ประมาณ ๑๐ ตอน ซึ่งไมครอบคลุมบทละครจนจบเรื่อง
เนื่องจากการสรางละครแตละเรื่องจะใชเวลาคอนขาง
ยาวนานหลายเดือน จึงไมสามารถรอเวลาใหเขียนบท
ละครจนจบเรื่องได  สวนกระบวนการพิจารณาให

ออกอากาศนั้น นายสมรักษ ณรงควิชัย รองกรรมการผูจัดการและรักษาการผูจัดการฝายผลิตรายการ
สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓ เปนผูมีหนาท่ีโดยตรงในการตรวจสอบและพิจารณาเพ่ือปรับแกไข
เม่ือพิจารณาแลวจะสงตอใหคณะกรรมการเซนเซอรของทางสถานีเปนผูพิจารณาดําเนินการตอไปโดยยึด
กฎ ระเบียบ และใชดุลยพินิจวารายการดังกลาวจะสงผลกระทบตอใครหรือไม อยางไร

สวนกรณีการระงับการออกอากาศรายการใด ๆ ของทางสถานี ถือเปนแนวทางปฏิบัติ
โดยปกติท่ีเคยมีการดําเนินการมากอนแลว โดยจะทําการแจงผูชมใหรับทราบผานตัวอักษรวิ่ง ซึ่งกรณีละคร
เหนือเมฆ ๒ นั้น พิจารณาใหยุติการออกอากาศ เนื่องจากผลตอบรับท่ีไดจากการออกอากาศละครดังกลาว
สงผลใหทางสถานีมีความกังวลวาจะสรางประเด็นความขัดแยงทางความคิดข้ึนในสังคม และเนื่องจากมีเนื้อหา
สาระท่ีสื่อความหมายทางความคิดเปนภาพองครวม จึงไมสามารถตัดทอนบางฉากเพ่ือเผยแพรออกอากาศได
โดยกรณีดังกลาวเปนการตัดสินใจของทางสถานีเอง เพ่ือปองกันปญหาความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึน

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.)

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
ไดมีการพิจารณาเก่ียวกับเนื้อหาของละคร โดยมีคณะอนุกรรมการฝายดูแลดานเนื้อหา เปนผูพิจารณา
เรื่องดังกลาววาขัดตอมาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม ท้ังนี้ เนื้อหาของละครท่ีพิจารณา คือ ในสวนของละคร ๙ ตอน ท่ีไดออกอากาศไปแลว
และในสวนของตอนท่ีเหลือท่ียังไมไดออกอากาศวา เนื้อหาสวนใดท่ีมีความไมเหมาะสม ซึ่งจากการตรวจสอบ
เบื้องตนของเนื้อหาท่ีไดมีการแพรภาพออกไปนั้น ไมพบเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมแตอยางใด สวนในดานของ
ผูบริโภคนั้น ไดมีคณะอนุกรรมการฝายการคุมครองผูบริโภคพิจารณาเรื่องดังกลาวแลว มีความเห็นวา

นายสมรักษ  ณรงควชิัย
รองกรรมการผูจัดการฯ โทรทัศนทีวีสชีอง ๓



๔๔

ไมมีเหตุอันสมควรในการระงับการออกอากาศละครเรื่องเหนือเมฆ ๒ พรอมท้ัง ไดสงขอเสนอแนะไปยัง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เพ่ือพิจารณาดวยแลว

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๔๘

วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาวสุธิดา  กณาพันธ วิทยากรปฏิบัติการ



๔๕

พิจารณาศึกษากรณีมีนายทหารกองทัพบกเดินทางไปแสดงความไมพอใจ
หนาสํานักงานในเครือ ASTV ผูจัดการ

………………………………………………………..
รายช่ือผูมาช้ีแจง

นายตุลย  ศิริกุลพิพัฒน บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณาสื่อในเครือ ASTV ผูจัดการ
ผลการพิจารณา

หนังสือพิมพ ASTV ผูจัดการ
การดําเนินงานของสื่อในเครือ ASTV ผูจัดการ เปนการดําเนินงานโดยไมไดอยูภายใตอํานาจ

ของกลุมทุนใด ๆ และเปนสื่อท่ีประชาชนใหการสนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือตอสูกับความไมเปนธรรม
ในสังคม โดยยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายในการทํางาน ท้ังนี้ การดําเนินงานของสื่อในเครือ ASTV ผูจัดการ
อยูภายใตการกํากับดูแลของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติและสมาคมวิทยุโทรทัศนและสื่อมวลชน ซึ่งมุงเนน
การนําเสนอขาวโดยปราศจากอคติ โดยการดําเนินงานท่ีผานมาไดถูกคุมคามอยางตอเนื่อง เชน เหตุการณ
การถูกยิงจากปนเอ็ม ๗๙ เขามายังอาคารสํานักงาน ซึ่งยังไมสามารถจับตัวผูกระทําความผิดได รวมถึง
เหตุการณท่ีมีกลุมคนเสื้อแดงมาชุมนุมประทวงท่ีหนาสํานักงาน พรอมขวางปาสิ่งของ ตลอดจนกรณีเหตุการณ
นักขาวถูกลอบยิง ซึ่งคดีดังกลาวอยูระหวางการสืบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจ

สวนในกรณีท่ีมีกลุมทหารเดินทางมาท่ีสํานักงาน
หนังสือพิมพ ASTV ผูจัดการนั้น เปนเหตุการณสืบเนื่อง
มาจากการท่ี ASTV ผูจัดการ ไดมีการออกแถลงการณ
เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง “ไอผูจัดการหวย
หรือไอ ผบ.ทบ. ชื่อประยุทธ จันทรโอชา หวยกันแน”
ซึ่งจากการออกแถลงการณดังกลาว ทําใหมีทหาร
บางกลุมเกิดความไมพอใจ และไดเดินทางมาท่ีหนา
สํานักงานหนังสือพิมพ ASTV ผูจัดการ แตเม่ือเกิด
เหตุการณดังกลาวข้ึน พลเอกประยุทธ จันทรโอชา

ผูบัญชาการทหารบก ไดออกมาขอโทษแลว จึงทําให ASTV ผูจัดการ ไมติดใจใด ๆ และแสดงตนไมเปนศัตรู
กับกองทัพบก พรอมกับยืนยันท่ีจะทําหนาท่ีของตน โดยยึดม่ันในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ตลอดจน
ผลประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ

สําหรับกรณีกรรมาธิการบางทานสอบถามถึงประเด็นในการนําเสนอขาวของ สื่อในเครือ ASTV
ผูจัดการ ท่ีนําเสนอขาว โดยกลาวถึงอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร วา นักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร นั้น
เพ่ือเปนการแสดงสัญลักษณของบุคคลท่ีไดรับการตัดสินแลววากระทําความผิด และไดหลบหนีกระบวนการ
ทางกฎหมาย
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการไดแสดงความเห็นสอดคลองกันเก่ียวกับกรณีสื่อมวลชนถูกคุกคาม
โดยไดแสดงความเห็นใจตอสื่อในเครือ ASTV ผูจัดการ พรอมกับแสดงความเห็นวาเรื่องดังกลาว
เปนสิ่งท่ีไมควรเกิดข้ึนในสังคม และควรมีการนําเรื่องดังกลาวมาพิจารณาในประเด็นเก่ียวกับแนวทาง
การดําเนินการกรณีเหตุการณการคุกคามสื่อมวลชน และการคุมครองสื่อมวลชนภายใตกฎหมาย
เพ่ือนําไปสูแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตองในสังคม โดยยึดหลักกฎหมายและกฎกติกาเปนสําคัญ

ท่ีมา : www.manager.co.th



๔๖

มติท่ีประชุม
ท่ีประชุมมีมติใหพิจารณาศึกษาความคืบหนาในการดําเนินการของเจาหนาท่ีตํารวจ

กรณีคนรายกระทําอุกอาจยิงปนใสรถนักขาวและอาคารสํานักงานของ ASTV ผูจัดการ ซึ่งถือเปนการคุกคาม
สื่อมวลชน โดยใหเชิญ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เขารวมประชุม เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงาน
ในการติดตามคดีท่ีเก่ียวของกับการคุกคามสื่อมวลชน ผลความคืบหนาของคดีดังกลาว และแนวทาง
การปองกันแกไขเพ่ือไมใหเกิดเหตุการณดังกลาวข้ึน

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๔๙

วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาวภีรดา  ดิษฐากรณ  วิทยากรปฏิบัติการ



๔๗

พิจารณาศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบโครงการซอมแซมแหลงน้ํา
และปรับปรุงภูมิทัศนของกรมทรัพยากรน้ํา
……………………………………………………….

รายช่ือผูมาช้ีแจง
๑. นายอภินันท  วัฒนรัตน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓
๒. นายจิระ  ครองบุญ ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๔
๓. นายสันติพร  นิ่มก่ิงรัตน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕
๔. นายยรรยง  อินทฤทธิ์ ผูอํานวยการสวนวิเคราะหโครงการ

และงบประมาณ
ผลการพิจารณา

สํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค ๓
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓ มีเขตลุมน้ํา

ในความรับผิดชอบ จํานวน ๒๕ ลุมน้ํา หลักการ
มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการจะมี
คณะกรรมการลุมน้ํ า ซึ่ งมีตัวแทนภาคประชาชน
เปนกรรมการ โดยใหมีอํานาจหนาท่ีตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบดวย คณะกรรมการ
ลุมน้ํา คณะอนุกรรมการลุมน้ําดานตาง ๆ คณะทํางาน

ลุมน้ําระดับจังหวัด คณะทํางานลุมน้ําสาขา และกลุมเครือขาย เพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อนใหมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา โดยกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ท้ังในดานการบริหารจัดการ การใชประโยชน
การพัฒนา การปองกัน การแกไขปญหา การอนุรักษ การฟนฟู และการดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับทรัพยากรน้ําอยางบูรณาการและสอดคลองสัมพันธกันทุกระดับ นอกจากนี้ การดําเนินโครงการของสํานัก
ทรัพยากรน้ํา ภาค ๓ ตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไมวาจะเปนการจัดทําแหลงน้ํา การซอมแซม การขุดลอก และการปรับแตง
ภูมิทัศน ตองใหประชาชนในพ้ืนท่ีเห็นชอบดวย แมกระนั้นแบบสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือประกอบ
รายงานโครงการ ตองใหประชาชนเห็นชอบกอนท่ีจะมีการสํารวจ

กรมทรัพยากรน้ํา
การจัดทําโครงการตาง ๆ จะมีท่ีมาของโครงการ ๒ ทาง คือ ๑) ภาคประชาชนในทองถ่ิน

รองขอเขามา และจะมีการพิจารณาศึกษาความเหมาะสม ความจําเปน ท้ังนี้ โครงการจัดการแหลงน้ํา
จะพิจารณาความจําเปน ๒ ดาน คือ ดานความจําเปนในการจัดทําแหลงน้ําเพ่ืออุปโภคและบริโภค
ใหแกประชาชน และดานการจัดทําแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรท่ีไมใชโครงการท่ีซ้ําซอนกับโครงการของ
กรมชลประทาน สําหรับการดําเนินโครงการในลุมน้ําตาง ๆ กอนจะมีโครงการจะตองมีการสํารวจกอน
จัดทําโครงการ โดยมีการประชุมคณะกรรมการลุมน้ํา กําหนดรูปแบบของการใชทรัพยากรน้ํา เชน โครงการ
ระบายน้ํา โครงการกักเก็บน้ํา เปนตน ท้ังนี้ ตองมาจากความตองการของประชาชนโดยการรองขอเขามา
โดยภาคประชาชน ๒) จากแผนงานและโครงการของกรมทรัพยากรน้ํา ดําเนินการศึกษาตามแผนงานพัฒนา

ท่ีมา : www.matichon.co.th



๔๘

วาระละ ๔ ป ตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด แตมีขอจํากัดดานงบประมาณเพราะจะตองมีการ
กระจายโครงการใหท่ัวถึง โดยหารือกับหนวยงานท่ีเปนเจาของงบประมาณ

กรมทรัพยากรน้ําจะเปนผูดูแลรับผิดชอบเฉพาะโครงการท่ีไดรับอนุมัติตามงบปกติ
การดําเนินโครงการของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคตาง ๆ จะไมเปนโครงการใหญ แตจะเปนการดําเนิน
โครงการเล็ก ดําเนินการใหแลวเสร็จกอนฤดูฝน ถาเปนงบเงินกูของรัฐบาลหรืองบอ่ืน กรมทรัพยากรน้ํา
ไมไดเปนผูดูแลรับผิดชอบ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

๑. คณะกรรมาธิการตองการทราบถึงหลักเกณฑในการจัดสรรงบประมาณในการดําเนิน
โครงการตาง ๆ วา ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑใด ทําไมจังหวัดท่ีมีประชากรมากไดรับการอนุมัติและไดรับ
การจัดสรรงบประมาณนอยกวาจังหวัดท่ีมีประชากรนอย ท้ังท่ีมีความจําเปนและความเดือดรอนไมแตกตางกัน

๒. การดําเนินโครงการของกรมทรัพยากรน้ํามีความลาชา และผลงานท่ีไดมีคุณภาพ
ไมคุมคาตองบประมาณตามท่ีไดรับ เนื่องจากผูรับงานจากภาครัฐไปแลวมีการจางงานตอหลายชวง
ทําใหผูรับงานท่ีลงมือปฏิบัติจริงไดรับงบประมาณในการจัดทํานอยไมเพียงพอ เนื่องจากถูกตัดทอน
โดยผูรับงานชวงตนหรืออาจเกิดจากการท้ิงงานของผูรับจางชวง นอกจากนี้ ยังมีบริษัทรับเหมาบางแหงไมมี
เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ พอท่ีจะรับงานได แตยังมีชื่อวาเปนผูรับเหมาท่ีมีชั้นลําดับท่ีหนวยงานราชการข้ึนบัญชี
ไวในระดับตน ๆ เม่ือรับงานจากภาครัฐไปแลวมีการขายงานใหผูอ่ืนไปดําเนินการตอ โดยไดประโยชนจากสวน
ตางของราคา

๓. เนื่องจากการจัดการโครงการแหลงน้ําตาง ๆ ของกรมทรัพยากรน้ําเปนเรื่องเก่ียวกับ
การใชงบประมาณ ควรมีความโปรงใสตรวจสอบได เพราะอาจมีบุคคลบางกลุมคอยแสวงหาผลประโยชน
จากโครงการตาง ๆ ดังนั้น ขอใหขาราชการประจําผูปฏิบัติยึดหลักความถูกตองตามระเบียบและกฎหมาย
เปนสําคัญ ถึงแมวากระแสการเมืองจะคอนขางแรง และในการควบคุมดูแลการกอสรางโครงการแตละโครงการ
ขอใหคํานึงถึงประโยชนท่ีประชาชนสวนรวมจะไดรับมากกวาผลประโยชนของกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เชน
งบประมาณตามท่ีไดรับอนุมัติมี ๑๐๐ สวน ขอใหงบประมาณไปถึงผูรับเหมางานจริง ๆ อยางนอยควรใหมี
๗๐ เปอรเซ็นตข้ึนไป เพ่ือจะไดงานท่ีมีคุณภาพ

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๕๐

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
นายธนพจน  พุทธรักษ  นิติกรปฏบิัตกิาร



๔๙

พิจารณาศึกษาความคืบหนาในการดําเนนิงานของเจาหนาท่ีตํารวจ
กรณีคนรายกระทําอุกอาจยิงใสรถขาวและอาคารสํานักงานของ ASTV ผูจัดการ

ซ่ึงถือวาเปนการคุกคามสื่อมวลชน
……………………………………………………………..

รายช่ือผูมาช้ีแจง
๑. พันตํารวจเอก ทรงพล  วัธนะชัย รองผูบังคับการตํารวจนครบาล ๑
๒. พันตํารวจเอก จักรภพ  สุคนธราช ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลชนะสงคราม

ผลการพิจารณา
กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑
เม่ือเกิดเหตุการณ ข้ึน สถานีตํารวจนครบาล ๑

เจาของทองท่ีเกิดเหตุไดไปตรวจดูสถานท่ีเกิดเหตุ และขอตรวจสอบ
ขอมูลจากกลองวงจรปดของ ASTV จากภาพฝงตรงขามสํานักงาน
บานเจาพระยา จากกลองท้ังหมด ๔ ตัว พบผูตองสงสัยเปนชาย
สวมใสกางเกงขาสั้นเดินผานจุดบริเวณท่ีเกิดเหตุ และเม่ือนําภาพ
มาประกอบหลักฐานและพยานหลายอยางมาประมวลแลว พบวา
ไมนาจะเก่ียวของ จากนั้น ทางฝายกองพิสูจนหลักฐานไดจําลอง
สถานการณโดยการยิงเลเซอรเพ่ือหาวิถีกระสุน พบวา ยิงมาจาก
มุมสูงกวาถนน และนาจะยิงมาจากจุดท่ีกลองไมสามารถบันทึกภาพได เนื่องจากเปนมุมอับ และกระสุน
ท่ีใชยิงนาจะเปนขนาด .๓๒ หรือ .๒๒ และปจจุบันอยูในระหวางการดําเนินการสืบสวนและยังไมสามารถ
สรุปแนชัดวาผูใดเปนผูลงมือและมาจากสาเหตุใด

มาตรการในการปองกันเหตุการณนั้น ตํารวจนครบาล ๑ เจาของทองท่ี ชี้แจงวา การปฏิบัติ
หนาท่ีตามปกติจะมีสายตรวจจักรยานยนต ๓ คัน ตํารวจ ๖ นาย และสายตรวจรถยนต ๑ คัน เจาหนาท่ี
๒ นาย ออกลาดตระเวนเพ่ือดูแลความสงบเรียบรอยในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบมาตลอด สําหรับขอเสนอแนะ
ตอสํานักขาว ASTV ผูจัดการ นั้น ไดเสนอใหติดตั้งกลองเพ่ิมเติมในจุดท่ีอับ และใหใชกลองท่ีมีคุณภาพ
มากกวาเดิม

นอกจากนี้ ไดประชาสัมพันธใหเจาของสถานท่ีและหนวยงานตาง ๆ ชวยเปนหูเปนตา
แทนเจาหนาท่ีตํารวจ โดยไดขอใหใชมาตรการในการปองกันตนเอง โดยใหมีการติดตั้งกลองวงจรปดในบริเวณ
ท่ีอาจเสี่ยงภัย ซึ่งสํานักงานตํารวจแหงชาติไดขอความรวมมือใหกรุงเทพมหานครเพ่ิมจํานวนกลองวงจรปด
เพ่ือติดตั้งในท่ีตาง ๆ เพ่ือเปนขอมูลในการแกไขการจราจรและการติดตามการกอคดีตาง ๆ
มติท่ีประชุม

คณะกรรมาธิการไดขอสํานักงานตํารวจแหงชาติสงขอมูลเพ่ิมเติม เก่ียวกับขอมูลจุดอับ
จากมุมกลองท่ีควรมีการติดตั้ง ท้ัง ๑๙๙ จุด ท่ัวกรุงเทพมหานครมีท่ีใดบาง เพ่ือประกอบการพิจารณาตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๕๐

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
นายธนพจน  พุทธรักษ  นิติกรปฏบิัตกิาร

ที่มา : http://news.mthai.com/hot-news



๕๐

พิจารณาศึกษาตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
กรณีการออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล การจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล และการจัดสรรรายได

จากการขายสลากกินแบงรัฐบาล
………………………………………………………………..

รายช่ือผูมาช้ีแจง
๑. พลตํารวจตรี อรรถกฤษณ ธารีฉัตร ผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
๒. รองศาสตราจารย ธีระพร  วีระถาวร อาจารยประจําภาควิชาสถิติ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๓. ผูชวยศาสตราจารย วราฤทธิ์  พินิกิจโกศุลกุล อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร

และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๔. นายชํานาญ  เจริญรุงเรือง อาจารยประจําภาควิชาสถิติ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผลการพิจารณา

คณะกรรมาธิการไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล กรณีการออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล การจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล และ
การจัดสรรรายไดจากการขายสลากกินแบงรัฐบาล สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

อาจารยจากท้ังสามมหาวิทยาลัยไดใหขอมูล
ขอเท็จจริงตามหลักวิชาการทางสถิติท่ีไดศึกษาเก่ียวกับสถิติ
การออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล โดยอาจารย
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดใหขอมูลถึงเหตุการณท่ีนาสงสัย
เก่ียวกับการออกรางวัลในงวดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗
รางวัลท่ี ๑ เลขทาย ๒ ตัว และเลขทาย ๓ ตัว ลงทายดวยเลข
๗ ท้ังหมด การออกรางวัลงวดวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ มีการ

จับกุมผูกระทําผิดจากกรณีการล็อกวงลอหมุนเลขรางวัล ซึ่งพบวามีสายไฟติดอยู ท่ีวงลอทําใหการหมุน
ไปคางอยูท่ีเลข ๘ หลายครั้ง และท่ีเปนท่ีสนใจมาก คือ ในป ๒๕๔๑ มีหมายเลขท่ีออกซ้ํากันหลายครั้ง คือ
หมายเลข ๕๙ ออกติดตอกันถึง ๙ งวด และอีกกรณี คือ การออกเลขรางวัล งวดวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๔๔
ผูออกรางวัลไดกมดูภาชนะในการออกรางวัลกอนจะมีการตักลูกบอลเพ่ือออกรางวัล ซึ่งการออกรางวัล
ในครั้งนั้นไดใหประชาชนท่ีเขาไปดูไดมีสวนรวมในการออกรางวัล จากการสืบสวนของเจาหนาท่ีพบวา
มีการพนสารเคมีลงในภาชนะออกรางวัล เลขรางวัลท่ีออกในครั้งนั้น คือ ๑๑๓๓๑๑ ซึ่งเปนเลขต่ําท้ังชุด
นอกจากนี้ ยังมีขอสงสัยเก่ียวกับการออกรางวัลท่ีบังเอิญไปตรงกับทะเบียนรถของนายกรัฐมนตรี ถึง ๖ ครั้ง
โดยกระบวนการออกรางวัลหากมองตามหลักวิชาการทางสถิติ การกดปุม การตักรางวัล น้ําหนักในการ
กดหนักเบามีผลตอการออกรางวัล จากการเปาลมใหลูกบอลหมายเลขลอยข้ึน หากลูกบอลมีน้ําหนัก
ไมสมํ่าเสมอจะมีผลตอการออกเลขรางวัล ท่ีอาจออกซ้ํา ๆ กัน ซึ่งถือวาไมปกติ และกรณีรางวัลท่ี ๑ ของ
งวดท่ีผานมาเลขท่ีออก คือ ๕๖๕๕๖๖ ตรงกันกับเลขทาย ๒ ตัวลาง คือ ๖๖ ซึ่งทางสถิติจะมีโอกาสเกิดข้ึน
เพียง ๑ ตอ ๑๐,๐๐๐ ครั้ง ในทางวิชาการสถิติถือวาไมปกติ โดยการศึกษาทางสถิติมีความสําคัญ จะเปนขอมูล
ในการเตือนใหทราบวาอาจเกิดความไมปกติและนําไปสูการตรวจสอบตอไป

ที่มา :
http://nongkhainewsonline.blogspot.com



๕๑

อาจารยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ได ใหขอมูลโดยได มีการศึกษาวิจัยและบันทึก
เปรียบเทียบกับวิธีการสุมในการออกรางวัลวา สูงต่ําอยางไร โดยพิจารณาแตละงวดวา แตละงวดสูงหรือต่ํา
คาเฉลี่ยคาดการณไดหรือไม ผลการทดสอบจากเลข ๓ ตัวตรง เลข ๒ ตัวบน และ ๒ ตัวลางพบวา การออก
รางวัลเปนไปโดยสุม โดยศึกษาการออกรางวัลตั้งแต ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ – ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘

อาจารยจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดใหขอมูลวา การออกรางวัลมี ๓ สวนท่ีเก่ียวของ
คือ บุคลากรผูออกรางวัล วิธีการออกรางวัล และเครื่องมือท่ีใชในการออกรางวัล ซึ่งเครื่องมืออาจจะ
มีปญหา เชน ลูกบอลทึบแสง หากใสแวนตาชนิดพิเศษก็อาจมองเห็นได และกรณีของอุปกรณ หากลูกบอล
น้ําหนักไมเทากันอาจเกิดการล็อกเลขรางวัลได
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการเห็นวา การออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลและการขายหวย
เปนผลประโยชนมหาศาลและเก่ียวของกับประชาชนจํานวนมาก จึงอยากให มีการจัดสรรรางวัล
อยางเปนธรรม ท้ังนี้ ขอใหอาจารยท้ังสามมหาวิทยาลัยชวยจัดทําขอมูลเก่ียวกับประเด็นคําถามและ
ขอมูลเชิงสถิติเพ่ิมเติมใหกับคณะกรรมาธิการ เพ่ือเปนประเด็นคําถามตอสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
ในการประชุมครั้งตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๕๑

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
นายสุคนธ  พลบุบผา นิติกรชํานาญการ



๕๒

พิจารณาศึกษาตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
กรณีการออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล การจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล

และการจัดสรรรายไดจากการขายสลากกินแบงรัฐบาล
…………………………………………………………….

รายช่ือผูมาช้ีแจง
๑. ทันตแพทยหญิง กุณฑีรา ตันติรังสี รองผูอํานวยการสํานักงาน

สลากกินแบงรัฐบาล
๒. นางดวงดารา  ชมะฤกษ หัวหนาสํานักธุรกิจเกม
๓. นายวรวัช  วัฒนสิงห หัวหนาสํานักการตลาดและจัดจําหนาย
๔. รองศาสตราจารยธีระพร  วีระถาวร อาจารยประจําภาควิชาสถิติ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๕. นายชํานาญ  เจริญรุงเรือง หัวหนาภาควิชาสถิติ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๖. นายวราฤทธิ์ พานิจกิจโกศลกุล อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร

และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผลการพิจารณา

อาจารยประจํามหาวิทยาลัย ไดกลาวชี้แจงขอมูลทางวิชาการในการตรวจสอบผลการออกรางวัล
สลากกินแบงรัฐบาลโดยการคํานวณตามหลักวิชาสถิติ ดังนี้

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดทําการตรวจสอบ

การออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ๓ รางวัล
ไดแก รางวัลท่ี ๑ รางวัลเลขทาย ๓ ตัว และรางวัลเลขทาย
๒ ตัว โดยแบงการตรวจสอบออกเปน ๓ ชวงเวลา โดยใชการ
ทดสอบไคกําลังสอง (Chi-Square Test) ผลการตรวจสอบ
เปนดังนี้

๑. ผลการตรวจสอบการออกรางวัล ชวงเวลาท่ี ๑ ระหวางงวดประจําวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๕
– ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ รวม ๒๕๗ งวด

๑.๑ การออกรางวัลท่ี ๑ ไมเท่ียงตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวยระดับความเชื่อม่ัน
๙๕ เปอรเซ็นต โดยเฉพาะท่ีหลักหม่ืน หลักรอย และหลักหนวย กลาวคือ การออกรางวัลเลขทายสามตัว (บน)
ของรางวัลท่ี ๑ ไมเท่ียงตรง

๑.๒ การออกรางวัลเลขทาย ๓ ตัว (ลาง) ไดแก (ชุดท่ี ๑) ไมเท่ียงตรงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติดวยระดับความเชื่อม่ัน ๙๕ เปอรเซ็นต โดยเฉพาะท่ีหลักรอยและหลักหนวย (ชุดท่ี ๒) เท่ียงตรง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวยระดับความเชื่อม่ัน ๙๕ เปอรเซ็นต แตไมเท่ียงตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีหลักรอยดวยระดับความเชื่อม่ัน ๙๐ เปอรเซ็นต (ชุดท่ี ๓) เท่ียงตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวยระดับ
ความเชื่อม่ัน ๙๕ เปอรเซ็นต แตไมเท่ียงตรงอยางมีนัยสําคัญท่ีหลักรอยดวยระดับความเชื่อม่ัน ๘๐ เปอรเซ็นต
(ชุดท่ี ๔) เท่ียงตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวยระดับความเชื่อม่ัน ๙๕ เปอรเซ็นต แตไมเท่ียงตรง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีหลักหนวยดวยระดับความเชื่อม่ัน ๗๕ เปอรเซ็นต

ท่ีมา : www.tnews.co.th



๕๓

๑.๓ การออกรางวัลเลขทาย ๒ ตัว (ลาง) เท่ียงตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวยระดับ
ความเชื่อม่ัน ๙๕ เปอรเซ็นต แตไมเท่ียงตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีหลักสิบดวยระดับความเชื่อม่ัน
๘๐ เปอรเซ็นต

๒. ผลการตรวจสอบการออกรางวัล ชวงเวลาท่ี ๒ ระหวางงวดประจําวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
– ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ รวม ๔๐ งวด (ชวงรัฐบาลปจจุบัน)

๒.๑ การออกรางวัลท่ี ๑ เท่ียงตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวยระดับความเชื่อม่ัน ๙๕
เปอรเซ็นต แตไมเท่ียงตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีหลักหม่ืน และหลักรอย ดวยระดับความเชื่อม่ัน
๘๐ เปอรเซ็นต กลาวคือ การออกรางวัลเลขทายสามตัว (บน) ของรางวัลท่ี ๑ ไมเท่ียงตรงดวยระดับความ
เชื่อม่ัน ๘๐ เปอรเซ็นต

๒.๒ การออกรางวัลเลขทาย ๓ ตัว (ลาง) (ชุดท่ี ๑) ไมเท่ียงตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ดวยระดับความเชื่อม่ัน ๙๕ เปอรเซ็นต โดยเฉพาะหลักรอย (ชุดท่ี ๒) เท่ียงตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ดวยระดับความเชื่อม่ัน ๙๕ เปอรเซ็นต (ชุดท่ี ๓) เท่ียงตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวยระดับความเชื่อม่ัน
๙๕ เปอรเซ็นต โดยเฉพาะหลักรอย (ชุดท่ี ๔) ไมเท่ียงตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวยระดับความเชื่อม่ัน
๙๕ เปอรเซ็นต โดยเฉพาะหลักรอย

๒.๓ การออกรางวัลเลขทาย ๒ ตัว (ลาง) เท่ียงตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวยระดับ
ความเชื่อม่ัน ๙๕ เปอรเซ็นต แตไมเท่ียงตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีหลักหนวยดวยระดับความเชื่อม่ัน
๘๐ เปอรเซ็นต

๓. ผลการตรวจสอบการออกรางวัลของชวงเวลาท่ี ๓ ระหวางงวดประจําวันท่ี ๑๖ มิถุนายน
๒๕๔๔ – ๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ รวม ๒๔ งวด (ชวงเวลา ๑ ป หลังจากการจับกุมงวดวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๔๔)
ผลการออกรางวลัทุกรางวัลเท่ียงตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวยระดับความเชื่อม่ัน ๙๕ เปอรเซ็นต

การออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล ถาชวงใดก็ตามท่ีมีการตรวจสอบการดําเนินการออกรางวัล
อยางพิถีพิถัน ผลการออกรางวัลจะมีความเท่ียงตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งอาจจะสะทอนถึงพฤติกรรม
ท่ีนาจะกระทําใหเกิดข้ึนอยางยั่งยืนในสังคมไทย นอกจากนี้ ในข้ันตอนการออกรางวัลเพ่ือความโปรงใส
ควรเก่ียวของกับคนใหนอยท่ีสุด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดทําการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของผลการออกรางวัลของสํานักงานสลาก
กินแบงรัฐบาล ๓ รางวัล ไดแก  รางวัล ท่ี ๑ รางวัล
เลขทาย ๓ ตัว และรางวัลเลขทาย ๒ ตัว ระหวางงวด
ประจําวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๔๖ – ๑๖ กุมภาพันธ
๒๕๕๖ รวม ๒๔๓ งวด โดยใชการทดสอบไคกําลังสอง

(Chi-Square Test) ซึ่งเปนการทดสอบวาสัดสวนของขอมูลท่ีมีลักษณะตาง ๆ เปนไปตามท่ีคาดไวหรือไม
การตรวจสอบไดผลดังนี้

๑. การออกรางวัลท่ี ๑ หมายเลขในหลักหม่ืน หลักรอย และหลักหนวย ไมมีความเท่ียงตรง
ดวยความเชื่อม่ันรอยละ ๙๕ สวนหมายเลขในหลักแสน หลักพัน และหลักสิบ มีความเท่ียงตรง ดวยความ
เชื่อม่ันรอยละ ๙๕ สรุปไดวา การออกรางวัลท่ี ๑ ไมเท่ียงตรง ดวยความเชื่อม่ันรอยละ ๙๕

ท่ีมา : http://hopes.glo.or.th



๕๔

๒. การออกรางวัลเลขทาย ๓ ตัว ครั้งท่ี ๑ หมายเลขในหลักหนวยไมมีความเท่ียงตรง ดวยความ
เชื่อม่ันรอยละ ๙๕ สวนการออกรางวัลเลขทาย ๓ ตัว ครั้ งท่ี ๒, ๓ และ ๔ หมายเลขตางๆ ท่ี เกิดข้ึน
ในแตละหลักมีความเท่ียงตรง ดวยความเชื่อม่ันรอยละ ๙๕ สรุปไดวา การออกรางวัลเลขทาย ๓ ตัว ครั้งท่ี ๑
ไมเท่ียงตรง ดวยความเชื่อม่ันรอยละ ๙๕

๓. การออกรางวัลเลขทาย ๒ ตัว หมายเลขในหลักสิบและหลักหนวยมีความเท่ียงตรง ดวยความ
เชื่อม่ันรอยละ ๙๕ สรุปไดวา การออกรางวัลเลขทาย ๒ ตัว เท่ียงตรง ดวยความเชื่อม่ันรอยละ ๙๕

จากผลการศึกษา มีขอสังเกตวามีความไมปกติในองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งในการ
ออกรางวัลท่ี ๑ และรางวัลเลขทาย ๓ ตัว ครั้งท่ี ๑ ของสลากกินแบงรัฐบาล ความไมปกตินั้นอาจจะเปน
อุปกรณ วิธีการ หรือบุคลากรในการออกรางวัล ซึ่งสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจะตองไปทําการศึกษา
เพ่ิมเติมวาความไมปกติเกิดจากองคประกอบใด

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล จากสถิติการออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาลของสํานักงาน

สลากกินแบงรัฐบาล ตั้งแตงวดประจําวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๓๓ - ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ รวม ๕๕๕ งวด
พบวารางวัลเลขทาย ๒ ตัวบนท่ีออกซ้ํากันมากท่ีสุด ไดแกหมายเลข ๗๗ ซึ่งออกซ้ํากันมากถึง ๑๓ ครั้ง คิดเปน
คาความนาจะเปนท่ีจะถูกรางวัล คือ ๐.๐๒๓๔ ซึ่งหมายความวา ถาซื้อหมายเลข ๗๗ จํานวน ๑๐๐ ครั้ง
จะมีโอกาสถูกรางวัลประมาณ ๒.๓๔ ครั้งเทานั้น รางวัลเลขทาย ๒ ตัว (บน) ท่ีออกซ้ํากันมากรองลงมา
ไดแก หมายเลข ๑๑ และ ๔๔ ออกซ้ํากัน ๑๒ ครั้งเทา ๆ กัน คิดเปนคาความนาจะเปนท่ีจะถูกรางวัล
คือ ๐.๐๒๑๖ ซึ่งหมายความวา ถาซื้อหมายเลข ๑๑ หรือ ๔๔ จํานวน ๑๐๐ ครั้งจะมีโอกาสถูกรางวัลประมาณ
๒.๑๖ ครั้ง สําหรับหมายเลข ๕๔, ๒๒ และ ๕๖ ออกซ้ํากัน ๑๐ ครั้งเทา ๆ กัน คิดเปนคาความนาจะเปน
ท่ีจะถูกรางวัล คือ ๐.๐๑๘๐ ซึ่งหมายความวา ถาซื้อหมายเลข ๕๔ จํานวน ๑๐๐ ครั้งจะมีโอกาสถูกรางวัล
ประมาณ ๑.๘๐ ครั้ง โดยทฤษฎีความนาจะเปน การออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาลแตละครั้ง  ตัวเลขทุกตัว
ตั้งแตหมายเลข ๐๐ – ๙๙ มีความนาจะเปนท่ีจะออกเปนรางวัลเลขทาย ๒ ตัวไดเทากันทุกตัว ท่ี
ความนาจะเปน ๑ ใน ๑๐๐ หรือ ๐.๐๑ ทุกงวด

สําหรับรางวัลเลขทาย ๒ ตัวลาง ท่ีออกซ้ํากันมากท่ีสุด ไดแกหมายเลข ๖๙ และ ๒๙ ซึ่ง
ออกซ้ํากันมากถึง ๑๒ ครั้งเทา ๆ กัน คิดเปนคาความนาจะเปนท่ีจะถูกรางวัล คือ ๐.๐๒๑๖ ซึ่งหมายความวา
ถาซื้อหมายเลข ๖๙ หรือ ๒๙ จํานวน ๑๐๐ ครั้งจะมีโอกาสถูกรางวัลประมาณ ๒.๑๖ ครั้งเทานั้น รางวัลเลข
ทาย ๒ ตัวบนท่ีออกซ้ํากันมากรองลงมาไดแกหมายเลข ๘๘ , ๙๑ และ ๖๓ ออกซ้ํากัน ๑๐ ครั้งเทาๆ กัน
คิดเปนคาความนาจะเปนท่ีจะถูกรางวัล คือ ๐.๐๑๘๐ ซึ่งหมายความวา ถาซื้อหมายเลข ๘๘ หรือ ๙๑
หรือ ๖๓ จํานวน ๑๐๐ ครั้งจะมีโอกาสถูกรางวัลประมาณ ๑.๘๐ ครั้ง เชนเดียวกัน โดยทฤษฎีความนาจะเปน
การออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาลแตละครั้ง ตัวเลขทุกตัวตั้งแตหมายเลข ๐๐ – ๙๙ มีความนาจะเปน
ท่ีจะออกเปนรางวัลเลขทาย ๒ ตัวลาง ไดเทากันทุกตัวท่ีความนาจะเปน ๑ ใน ๑๐๐ หรือ ๐.๐๑ ทุกงวด

สําหรับรางวัลเลขทาย ๓ ตัวลาง ความนาจะเปนท่ีตัวเลขตั้งแตหมายเลข ๐๐๐ – ๙๙๙
มีความนาจะเปนท่ีจะออกเปนรางวัลเลขทาย ๓ ตัวลาง ไดเทากันทุกตัวท่ีความนาจะเปน ๑ ใน ๑๐๐๐ หรือ
๐.๐๐๑ ทุกงวด

ผลการวิเคราะหการออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล
๑. ดานบุคคล สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดเชิญผูมีเกียรติผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน

ภายนอก ตลอดจนสื่อมวลชนมาเปนกรรมการและเปนสักขีพยานในการออกรางวัลแตละงวด จํานวน ๑๐ คน
โดยประธานกรรมการเปน ผูกํากับดูแลการออกรางวัล



๕๕

การวิเคราะห การเชิญผูมีเกียรติ ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก และสื่อมวลชนมาเปน
กรรมการและเปนสักขีพยาน นาจะเปนการยุติธรรมสําหรับการออกรางวัล เนื่องจากผูมีเกียรติและผูทรงคุณวุฒิ
คงจะไมตองการนําชื่อเสียงมาทําใหเสียหายเพราะการออกรางวัล โดยเฉพาะผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูแทน
จากหนวยงานราชการ หากกระทําผิดในการล็อกเลขจะถือวามีการกระทําผิดทางวินัยได

๒. ดานวิธีการออกรางวัล มีการกําหนดวิธีการออกรางวัลในแตละงวดมีท้ังหมด ๑๘ ข้ันตอน
สําหรับการออกรางวัลท่ี ๑ พนักงานประจําอุปกรณออกรางวัลจะหมุนอุปกรณใหลูกบอลคละกันตลอดเวลา
เชนเดียวกับการออกรางวัลเลขทาย ประกอบดวยกรรมการผูทําหนาท่ีออกรางวัลท้ัง ๖ คน

การวิเคราะห วิธีการออกรางวัลพิจารณาแลวพบวายุติธรรมทุกข้ันตอน โดยเฉพาะการ
ออกรางวัลท่ี ๑ กรรมการผูทําหนาท่ีออกรางวัลท้ัง ๖ คน จะยกคันยกเพ่ือเปดชองใหลูกบอลหมายเลข
ตกลงมาในท่ีรองรับดานหนาซึ่งในทางสถิติจะถือวาเปนการสุมท่ีลูกบอลทุกลูกมีโอกาสท่ีจะถูกเลือกเทา ๆ กัน
(ถาน้ําหนักลูกบอลทุกลูกมีน้ําหนักเทากัน) ข้ันตอนตอไปคือนําลูกบอลท้ัง ๖ ลูกท่ีเลือกมาจากแตละหลัก
แลวมาคละกันอีก จากนั้นประธานกรรมการฯ ออกรางวัลเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักข้ึนมา
ครั้งละ ๑ หลักซึ่งอาจจะเปนหลักใดกอนก็ได (หลักหนวย หลักสิบ หลักรอย หลักพัน หลักหม่ืน หรือหลักแสน
ตามแตประธานกรรมการจะสุมเลือกได) เพ่ือเสี่ยงวากรรมการออกรางวัลในหลักใดจะเปนผูออกรางวัล
กอนหลังโดยวิธียกคันยก เปดชองใหลูกบอลหมายเลขตกลงมาในท่ีรองรับเรียงลําดับกอนหลังแลวนําไปวางไว
ท่ีหลักของตน

๓. ดานอุปกรณการออกรางวัล ในท่ีนี้จะพิจารณาเฉพาะการออกรางวัลรางวัลท่ี ๑ รางวัล
เลขทาย ๓ ตวัหรือรางวัลเลขทาย ๒ ตัว ซึ่งใชลูกบอลหมายเลข ๐ ถึง ๙ เปนหลักในการออกรางวัล

การวิเคราะห ถาน้ําหนักลูกบอลหมายเลขมีน้ําหนักไมเทากัน โอกาสท่ีจะล็อกเลขทาย ๒ ตัว
หรือเลขทาย ๓ ตัว ก็สามารถท่ีจะทําได โดยใหลูกบอลหมายเลขท่ีตองการล็อกมีน้ําหนักมากกวาลูกบอล
หมายเลขอ่ืน ๆ เพ่ือท่ีจะใหลูกบอลท่ีมีน้ําหนักมากกวาตกลงมาในท่ีรองรับกอนตามหลักแรงโนมถวงของโลก
สําหรับการออกรางวัลท่ี ๑ ก็นาจะใชหลักการเดียวกัน

สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
ข้ันตอนการออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล การออกรางวัลแตละครั้ง สํานักงานสลากกินแบง

รัฐบาล จะเชิญผูมีเกียรติ ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนมาเปนกรรมการและ
สักขีพยานในการออกรางวัลแตละงวด จํานวนไมนอยกวา ๑๐ ทาน และในการออกรางวัลแตละงวด
จะมีประธานกรรมการเปนผูกํากับดูแลการออกรางวัลใหเปนไปตามข้ันตอนซึ่งกําหนดไว ๑๘ ข้ันตอน
โดยละเอียด

การควบคุมและดูแลรักษาอุปกรณออกรางวัล อุปกรณออกรางวัลไดรับการเก็บรักษาภายในหอง
ท่ีมีความม่ันคง ปลอดภัย แข็งแรง และมีคณะกรรมการอุปกรณออกรางวัล ๑ ชุด ประกอบดวยพนักงาน
บริหารระดับสูงของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล จํานวน ๕ คน ทําหนาท่ีควบคุมดูและเก็บรักษากุญแจ
แตละชุดสําหรับเปด – ปดหองและตูเก็บอุปกรณและไมสามารถเปดกุญแจไดหากกรรมการมาไมครบทุกคน
กอนท่ีจะนําอุปกรณไปใชในการออกรางวัล

อุปกรณออกรางวัลท่ี ๑ รางวัลเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว เปนภาชนะลูกบอลพลาสติกตั้งใน
แตละหลัก อุปกรณออกรางวัลท่ี ๒ – ๓ ใชเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติแบบ Multipick Gem ๖ และอุปกรณ
ออกรางวัลท่ี ๔ – ๕ เปนวงลอพลาสติกโปรงใส จํานวน ๑๒ วงลอ อุปกรณออกรางวัลท่ี ๑ พิเศษของสลาก
กินแบงรัฐบาลเปนเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติแบบ Saturn



๕๖

การจัดสรรสลากกินแบงรัฐบาล สํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาลจัดพิมพสลากออกจําหนาย งวดละ ๗๒
ลานฉบับ ๆ ละ ๔๐ บาท แบงเปน ๑) สลากกินแบงรัฐบาล
จํานวน ๕๐ ลานฉบับ จัดสรรใหตัวแทนจําหนายรายยอย
(บุคคลท่ัวไปสวนกลาง) รายยอย (บุคคลท่ัวไปสวนภูมิภาค)
นิติบุคคล (บริษัท/หางหุนสวน) และสมาคมผูพิการ/มูลนิธิ/

องคกรการกุศล รวมจํานวน ๓๐,๗๔๕ ราย ๒) สลากบํารุงการกุศล ๒๒ ลานฉบับ จัดสรรใหตัวแทนจําหนาย
นิติบุคคล (บริษัท/หางหุนสวน) และสมาคมผูพิการ มูลนิธิ องคการกุศล รวมจํานวน ๓,๓๑๓ ราย

การจัดสรรรายไดของสํานักงานฯ จัดสรรรายไดตามพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยมาตรา ๒๒ กําหนดใหเงินท่ีสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดรับไวจากการจําหนาย
สลากกินแบงรัฐบาล ใหจัดสรรดังนี้ (๑) รอยละหกสิบเปนเงินรางวัล (๒) ไมนอยกวารอยละยี่สิบแปด
เปนรายไดแผนดิน (๓) ไมเกินกวารอยละสิบสองเปนคาใชจายในการบริหารงานซึ่งรวมท้ังคาใชจายในการ
จําหนายสลากกินแบงรัฐบาลดวย สวนการบริจาคเงินและการสนับสนุนความรับผิดชอบตอสังคม มีการ
ตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ
เงินสนับสนุนตามขอบังคับสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลวาดวยการบริจาคและการสนับสนุนความรับผิดชอบ
ตอสังคม พ.ศ. ๒๕๕๓

การจําหนายสลากแบบ ๓ ตัว และ ๒ ตัว ในอดีตเคยเกิดกรณีปญหาการจําหนายสลากแบบ
๓ ตัว และ ๒ ตัว ขัดกับกฎหมายทําใหตองยุติการจําหนาย แตขณะนี้สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลพยายาม
ท่ีจะผลักดันใหมีการจําหนายสลากแบบ ๓ ตัว และ ๒ ตัว แตการดําเนินการจะตองกําหนดหลักเกณฑ
ใหรัดกุมภายใตพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยกําหนดการจัดสรรเงินรางวัล
รอยละ ๖๐ ของรายไดจากการจําหนายสลากของแตละงวด ตามมาตรา ๒๒ และวางรูปแบบเกมสไว
๕ เกมส คือ สองตัวบน สองตัวลาง สามตัวตรง สามตัวโตด และสามตัวลาง เงินรางวัลแบบผันแปร มีรางวัล
๓ ประเภท ไดแก รางวัลประเภทท่ัวไป รางวัลพิเศษ และรางวัลแจคพอต (Jackpot) อยางไรก็ตามโครงการ
จําหนายสลากดวยเครื่องจําหนายสลากขณะนี้ บริษัท ล็อกซเลย จีเท็ค เทคโนโลยี จํากัด ไดฟองรอง
ตอศาลปกครองขอใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ปฏิบัติตามสัญญาจางพรอมชําระคาเสียหาย ซึ่งสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล ไดยื่นคําใหการแลว คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาล
ขอคิดเห็นและขอสังเกตจากคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นวา ควรใหนําหวยใตดินมาบริหารจัดการใหถูกตองตามกฎหมาย
และชอบธรรมตอไป รวมท้ังปรับปรุงแบบการใหหรือออกรางวัล โดยเพ่ิมโอกาส เพ่ิมรางวัลใหมากยิ่งข้ึน

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๕๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
นางสาวปติกานต สอนดี วิทยากรชํานาญการ

ที่มา : http://hopes.glo.or.th



๕๗

พิจารณาศึกษาเพื่อหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับชายชุดดํา จากกรณีเหตุการณความขัดแยงทางการเมือง
ในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓
……………………………………………………..

รายช่ือผูมาช้ีแจง
- ไมมี

ผลการพิจารณา
ตามท่ีคณะกรรมาธิการไดมีหนังสือลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ถึง อธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ เรื่อง ขอเชิญรวมประชุมกับคณะกรรมาธิการเพ่ือแถลงขอเท็จจริงในประเด็นขอซักถามดังนี้
๑) ขอมูลเก่ียวกับชายชุดดําท่ีมีการใชอาวุธในการชุมนุมจากกรณีเหตุการณความขัดแยงทางการเมือง
ชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ ๒) ขอมูลการตรวจสอบกรณีผู เสียชีวิตจากเหตุการณชุมนุม
สาเหตุการตาย การบาดเจ็บและความคืบหนาในการดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมกับผูเก่ียวของ
๓) การปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนกรรมการของศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉินในชวงเวลาดังกลาว

ท้ังนี้ การสงหนังสือเชิญประชุมดังกลาวไดรับการรายงานและสงทางโทรสาร ในวันพฤหัสบดีท่ี
๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และจากการประสานงานภายในระหวางเจาหนาท่ีประจําคณะกรรมาธิการกับ
เจาหนาท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งไดรายงานวา อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะมาเขารวมประชุมกับ
คณะกรรมาธิการ แตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีหนังสือลงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ แจงวาไมสามารถ
เขารวมประชุมได เนื่องจากติดภารกิจทางราชการสําคัญ ซึ่งไดมีการนัดหมายไวกอนหนาแลว ประกอบกับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเปนผูบังคับบัญชายังมิไดมีคําสั่งใหไปดําเนินการแถลงขอเท็จจริง หรือ
แสดงความเห็นตอคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ แตอยางใด นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาประเด็น
ขอซักถาม ท้ัง ๓ ประเด็นดังกลาวแลวเห็นวา มีเนื้อหาสาระสําคัญเก่ียวของโดยตรงกับสํานวนคดีพิเศษ
ซึ่งการเปดเผยขอมูลจะทําใหการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม
อาจสําเร็จตามวัตถุประสงคได ขอมูลดังกลาวจึงเปนขอมูลขาวสารท่ีไมตองเปดเผยตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
มติท่ีประชุม

ท่ีประชุม มีมติ ให มีหนั งสือเชิญ อธิบดีกรมสอบสวนคดี พิ เศษ มารวมประชุม กับ
คณะกรรมาธิการ ตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือแถลงขอเท็จจริงเ ก่ียวกับชายชุดดํา จากกรณีเหตุการณความขัดแยงทางการเมือง
ในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ ตอคณะกรรมาธิการในการประชมุคราวตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๕๓

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
นางสาวอภิสรา  ทัดภูธร นิติกรปฏบิตัิการ



๕๘

พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และแผนแมบทการออกใบอนุญาต
และการดําเนินการสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน การจัดสรรคลื่นความถี่

และการโฆษณาในสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน
………………………………………………………..

รายช่ือผูมาช้ีแจง
พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน
ผลการพิจารณา

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.)
กสทช. ไดออกประกาศหลักเกณฑการออกใบอนุญาตตาง ๆ ในราชกิจจานุเบกษาและมี

การดําเนินการตามหลักเกณฑตาง ๆ ดังนี้
กรณีสถานีวิทยุท่ียังไมไดรับอนุญาต

ซึ่งจะใหเขาสูการออกใบอนุญาตทดลองการประกอบ
กิจการกระจายเสียง ซึ่งมีสถานีวิทยุท่ีไมมีใบอนุญาต
ยื่นเอกสารขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียงแลว จํานวน ๖,๐๐๐ สถานี มีการ
พิจารณาออกใบอนุญาตทดลองออกอากาศใหแลว
ประมาณ ๑,๐๐๐ สถานี  สวนท่ี เหลือยังอยู ใน
กระบวนการพิจารณา สวนกรณีโทรทัศนดาวเทียม
และเคเบิ้ ล ทีวี  ขณะนี้ ได เข าสู กระบวนการรับ
ใบอนุญาต โดยผูประกอบการยื่นคําขอรับใบอนุญาตท้ังหมด ๑,๐๐๐ ใบอนุญาต และมีการพิจารณา
ออกใบอนุญาตใหแลว ๖๐๐ กวาสถานี ซึ่งคาดวาจะสามารถออกใบอนุญาต ท้ังสองกรณีใหแลวเสร็จ
เปนการดําเนินการกับผูประกอบการเดิมท่ีมีอยูแตไมไดรับอนุญาตอยางถูกตองใหเขามาขอรับใบอนุญาต
ตามกฎหมาย สําหรับกรณีของผูประกอบการรายเดิม ไดแก หนวยงานของรัฐ และคูสัญญาสัมปทานตาง ๆ
ไดมีการยื่นเอกสารเพ่ือเขาสูกระบวนการตรวจสอบพิสูจนความจําเปนในการใชคลื่นความถ่ี ซึ่งถาพิสูจน
ความจําเปนในการใชคลื่นความถ่ีไดก็จะไดรับใบอนุญาต ซึ่งขณะนี้ไดมีการยื่นขอขอมูลตาง ๆ กับ กสทช.
และอยูในกระบวนการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการ

กิจการโทรทัศนมี ๓ ประเภท ไดแก ๑) โทรทัศนบริการชุมชน ๒) โทรทัศนบริการสาธารณะ
๓) โทรทัศนบริการธุรกิจ กิจการโทรทัศนประเภทท่ี ๑ และประเภทท่ี ๒ จะพิจารณาออกใบอนุญาต
ตามความเหมาะสมของวัตถุประสงคซึ่งกฎหมายไดกําหนดไว สวนโทรทัศนประเภทท่ี ๓ จะตองเขาสู
กระบวนการประมูลเพ่ือขอรับใบอนุญาต

การประมูลคลื่นความถ่ีในสวนอ่ืน ๆ ของโทรทัศนระบบดิจิตอล ไดแก การประมูลโครงขาย
ตาง ๆ ซึ่ง กสทช. ไดกําหนดใหผูประกอบกิจการรายเดิมใชทรัพยากรเดิมท่ีมีอยูเพ่ือใหบริการกับโครงขาย
รายใหม ซึ่งอยูในกระบวนการออกใบอนุญาตโครงขาย สําหรับโทรทัศนระบบสาธารณะ กสทช. ไดมีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา โดยมีการประกาศเรื่องการอนุญาตเพ่ิมเติมสวนของโครงขายโทรทัศนดิจิตอลในสวน
ของการออกใบอนุญาตโทรทัศนประเภทบริการสาธารณะ สวนกรณีโทรทัศนบริการธุรกิจ กสทช. ไดนํา

ที่มา : http://www.samartdigital.com/article/detail/9
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รางประกาศฉบับท่ัวไปเขาสูกระบวนการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ สวนรางประกาศหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข การประมูลคลื่นความถ่ี อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ กสทช.

กรณีการเปลี่ยนผานระบบสัญญาณโทรทัศนของประเทศไทยจากระบบอนาล็อกไปสูระบบ
ดิจิตอล สิ่งท่ี กสทช. พิจารณาคือจะทําอยางไรใหประชาชนเขาถึงการบริการแบบใหมไดโดยไมเดือดรอน
ซึ่งเปนเรื่องสากลท่ีประเทศตาง ๆ ใชในการสนับสนุนประชาชนเพ่ือใหเขารับบริการในระบบดิจิตอลได
วิธีการท่ี กสทช. เลือกคือการแจกคูปองเงินสดใหประชาชน โดย กสทช. ได กําหนดกรอบกวาง ๆ วา
เงินสวนหนึ่งจากการประมูลจะนําไปสนับสนุนประชาชน โดยการแจกคูปองใหประชาชนทุกครัวเรือน
โดยมีกรอบดังนี้ ๑) แจกคูปองใหกับประชาชนเปนคูปองเงินสดเพ่ือเปนสวนลด ๒) แจกใหกับประชาชน
จํานวน ๒๒ ลานครัวเรือน ๓) คูปองเงินสดสามารถนําไปซื้ออุปกรณรับสัญญาณดิจิตอล (Set - Top - Box)
หรืออาจจะนําไปใชเปนคูปองสวนลดในการซื้อทีวีเครื่องใหม ๔) จํานวนเงินจะตองมีมูลคาเทากับคาเริ่มตน
การประมูลหรือเทากับมูลคาของคลื่นความถ่ีท่ีนํามาประมูลครั้งนี้ ท้ังนี้ กรอบหลักเกณฑดังกลาวไดผานมติ
ของ กสท. ผานมติของคณะกรรมการ บริหารกองทุน และผานมติของ กสทช. เรียบรอยแลว แตสวนของ
ดําเนินการได รายละเอียดยังไมไดมีการดําเนินการ เนื่องจากจํานวนเงินดังกลาวตองนํามาจากการประมูล
ซึ่งจะตองสงเขากองทุน

กรณีการเปลี่ยนผานระบบสัญญาณโทรทัศนจากระบบ
อนาล็อกเปนระบบดิจิตอล ชวงเริ่มตนจะมีการสงสัญญาณดิจิตอล
คูขนานไปกับระบบอนาล็อก โดยมีอุปกรณท่ีรับสัญญาณดิจิตอล
เรียกวา Set – Top - Box เปนตัวเชื่อมตอสัญญาณดิจิตอล
และเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลเปนสัญญาณอนาล็อกเขาสูโทรทัศน
ระบบอนาล็อกท่ีประชาชนใชตามครัวเรือน และตอไปในอนาคต
จะมีการสรางอุปกรณรับสัญญาณดิจิตอลดังกลาวในเครื่องโทรทัศน

โดยตรง ท้ังนี้จะมีการสงสัญญาณอนาล็อกคูขนานไปกับสัญญาณดิจิตอลตอไปอีกอยางนอย๗ – ๘ ป จนกวา
ระบบโทรทัศนของประเทศไทยจะมีความพรอมในการรับสัญญาณดิจิตอล สําหรับการเตรียมความพรอม
กสทช. ไดทําการทดลองสงสัญญาณระบบดิจิตอลแลวท่ีตึกใบหยกทาวเวอร มีรัศมีในการสง ๑๐๐ กิโลเมตร
โดยมีสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง ๕ รวมกับชองไทยพีบีเอส และจะมีการทดลองสงสัญญาณในพ้ืนท่ี
อ่ืน ๆ ตอไป

หัวใจสําคัญของการเปลี่ยนผานระบบสัญญาณโทรทัศนจากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิตอล
คือ อุปกรณรับสัญญาณดิจิตอล (Set – Top – Box) ซึ่งจะทําใหประชาชนเขาสูระบบดิจิตอลไดเร็วข้ึน
ซึ่งพบวามีวิธีการท่ีหลายประเทศเลือกใช ๒ รูปแบบ คือ ๑) แจกอุปกรณรับสัญญาณดิจิตอลใหกับประชาชน
โดยตรง ประเทศท่ีเลือกใชวิธีการนี้ ไดแก อินโดนีเซีย เปนตน ๒) แจกคูปองเงินสดแลกซื้ออุปกรณรับสัญญาณ
ดิจิตอล ประเทศท่ีเลือกใชวิธีการนี้ คือ อังกฤษ อเมริกา ญี่ปุน เปนตน กสทช. ไดเลือกวิธีสนับสนุนประชาชน
โดยการแจกคูปองเงินสดเพ่ือนําไปแลกซื้ออุปกรณรับสัญญาณดิจิตอล (Set – Top – Box) ซึ่งประชาชน
สามารถนําไปแลกซื้ออุปกรณรับสัญญาณดิจิตอลยี่หอใดก็ได โดยใชคูปองเงินสดแลกซื้อ หรือจะเลือกซื้อ
โทรทัศนเครื่องใหมท่ีสามารถรับสัญญาณดิจิตอลไดโดยตรงก็สามารถนําคูปองไปเปนสวนลดได ท้ังนี้ เพ่ือให
กลไกของตลาดเดินไปไดและไมตองยุงยากในการจัดซื้อจัดหาและรับประกันอุปกรณ เชน การแจกอุปกรณ
รับสัญญาณใหกับประชาชนโดยตรง

สําหรับเรื่องคอนเทนตของทีวี เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ ในอนาคตประเทศไทยจะมี
ทีวี ๒ บล็อก ไดแก ฟรีทีวี (Free TV) และ เพยทีวี (Pay TV) ตลาดในประเทศไทยยังขาดตลาดเพยทีวี (Pay TV)
เนื่องจากเปนคอนเทนตท่ีราคาคอนขางแพงจึงยังไมจูงใจผูบริโภค

ที่มา : www.thainfcr.org/node/119



๖๐

กรณีการออกใบอนุญาตทดลองการประกอบกิจการ
กระจายเสียง เนื่องจากประเทศไทยมีสถานีวิทยุจํานวนมาก
ซึ่งมากกวาความสามารถในการใชคลื่นความถ่ีอยางมีประสิทธิภาพ
ในทางวิศวกรรมถึง ๕ เทา จึงไมสามารถออกใบอนุญาตใหได
ท้ังหมด ดังนั้น จึงตองใชวิธีการใหสถานีวิทยุทุกสถานีเขามา
ทดลองการประกอบกิจการกระจายเสียง และสถานีวิทยุท่ีเขา
รับการทดลองประกอบกิจการฯ จะตองทําตามข้ันตอนและ
หลักเกณฑท่ี กสทช. กําหนด ซึ่งหลักเกณฑตาง ๆ กสทช. ไมไดกําหนดเพ่ือปดก้ันสถานีวิทยุ หากแตผูประกอบ
กิจการวิทยุจะตองมีความรับผิดชอบตอสังคม ตองทําตามกระบวนการท่ีถูกตอง และไมกอใหเกิดปญหา
ทางเทคนิค เนื่องจากเคยมีขอรองเรียนจากกิจการโทรคมนาคมทางอากาศวาคลื่นสถานีวิทยุชุมชนบางแหง
ไดเขาไปรบกวนคลื่นสําหรับการนํารองเครื่องบิน จึงตองการควบคุมกําลังสงของคลื่นสถานีวิทยุไมใหสูงเกินไป

สําหรับการแกไขปญหากรณีท่ียังมีกลุมสถานีวิทยุท่ียังไมไดเขาสูระบบการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการฯ กสทช. กําลังพิจารณากําหนดแนวทางวาจะดําเนินการอยางไรใหกลุมนี้ไดเขาสูระบบ
อยางเปนธรรมดวย ซึ่งนาจะประกาศไดในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ สวนการกํากับดูแลเพ่ือไมใหเกิดความ
ขัดแยงกันการกลาวอางสิทธิระหวางสถานีวิทยุ ซึ่ง กสทช. ถือวาผูประกอบการท่ีไดรับใบอนุญาตในแตละสถานี
มีสิทธิเทาเทียมกัน กระบวนการในการกํากับดูแล กสทช. จะใหคูกรณีตกลงกัน ถาตกลงกันไมไดจะใหยุติ
การออกอากาศ ๑๕ วัน แลวใหตกลงกันใหม ถาตกลงกันไมไดก็จะสั่งยุติการออกอากาศอีก ๑๕ วัน และ
จะสั่งเชนนี้ไปจนกวาจะตกลงกันได สวนการควบคุมกํากับดูแลสถานีวิทยุท่ีไมมีใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการฯ นั้น ผูใดก็ตามท่ีประกอบกิจการโดยไมไดรับอนุญาตจะถูกบังคับใชกฎหมายฐานความผิดประกอบ
กิจการโดยไมไดรับอนุญาตซึ่งมีบทลงโทษคอนขางแรง

สําหรับผังรายการมีการกําหนดไวในกฎหมายชัดเจน สวนเนื้อหาของสัญญาระหวาง กสทช.
กับผูประกอบการโทรทัศนและวิทยุจะไมมีขอกําหนดเก่ียวกับการจางโฆษณาของหนวยงานของรัฐ เนื่องจาก
กสทช. ไมไดเก่ียวของในเรื่องดังกลาว เพราะเปนเรื่องทางธุรกิจของผูประกอบกิจการท่ีตกลงกับหนวยงาน
ของรัฐ สําหรับการโฆษณาของ กสทช. เปนการดําเนินงานในสวนของสํานักงาน กสทช. แตโดยเนื้อหา
การดําเนินงานของ กสทช. สื่อตาง ๆ จะใหความสนใจและมีพ้ืนท่ีของสื่ออยูแลว
ขอเสนอแนะและขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ

การควบคุมกํากับดูแล อาจกําหนดมาตรการกรณีท่ีผูประกอบการโทรทัศนท่ีมีใบอนุญาต
ชั่วคราวและไดกระทําการโฆษณาท่ีมีลักษณะเปนความผิดดังกลาว กสทช. อาจใชมาตรการไมออกใบอนุญาต
ถาวรใหกับผูประกอบการท่ีกระทําผิด และการกํากับดูแล กสทช. ควรมีหนวยมอรนิเตอรคอยตรวจสอบการ
เผยแพรโฆษณา เพ่ือไมใหมีกรณีดังกลาวเกิดข้ึนอีกในอนาคต และคอนเทนตของโทรทัศนระบบดิจิตอล
เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญเพราะตองดีและมีคุณภาพ ประชาชนจึงจะเลือกดโูทรทัศนดิจิตอล เพราะหากคอนเทนต
ไมดีก็จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๕๓

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
นางสาวอภิสรา  ทัดภูธร นิติกรปฏบิตัิการ
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พิจารณาศึกษาเพื่อหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับชายชุดดําจากกรณีเหตุการณความขัดแยงทางการเมือง
ในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓

…………………………………………………………………..
รายช่ือผูมาช้ีแจง

พันตํารวจโท วรรณพงษ  คชรักษ ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการกลางเพ่ือการสอบสวนคดีพิเศษ
ผลการพิจารณา

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
เนื่องจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจตอนรับและเปนประธานการประชุมคณะผูบริหาร

ตํารวจของประเทศนิวซีแลนด ไมอาจเขารวมชี้แจงในการประชุมได จึงมอบหมายให พันตํารวจโท วรรณพงษ
คชรักษ ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการกลางเพ่ือการสอบสวนคดีพิเศษกรณีเหตุการณความไมสงบ พ.ศ. ๒๕๕๓
เขารวมประชุมแทน คณะกรรมาธิการพิจารณาแลวเห็นวา อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะเปนกรรมการ
ของศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉินในชวงเวลาดังกลาว จึงขอใหอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดมา
ชี้แจงเรื่องดังกลาวดวยตนเองในการประชุมคณะกรรมาธิการคราวตอไป
มติท่ีประชุม

๑. ท่ีประชุมมีมติใหมีการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ในวันพุธท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖
ดังนี้

๑) พิจารณาศึกษาเพ่ือหาขอเท็จจริงเก่ียวกับชายชุดดําจากกรณีเหตุการณความขัดแยง
ทางการเมืองในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยเชิญ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เขารวมประชุม

๒) พิจารณาศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานแผนงาน โครงการ และกิจกรรมในการสงเสริม
การปกครองประชาธิปไตย ตลอดจนการพัฒนาการเมืองของกรมประชาสัมพันธ โดยเชิญ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
เขารวมประชุม

๒. ท่ีประชุมมีมติใหคณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน พิจารณาศึกษาการมี
สวนรวมของประชาชนเก่ียวกับการเลื่อนเก็บคาน้ําประปา คาไฟฟา โดยเชิญผูเขารวมประชุม ดังนี้

๑) ผูวาการการประปานครหลวง
๒) ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค
๓) ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
๔) ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค
๕) ผูวาการการไฟฟานครหลวง

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๕๔

วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖
นางสาวสุธิดา  กณาพันธ  วิทยากรปฏิบัติการ
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พิจารณาศกึษาเพื่อหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับชายชุดดํา จากกรณีเหตุการณความขัดแยงทางการเมือง
ในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓

……………………………………………………………………

รายช่ือผูมาช้ีแจง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๑. นายธาริต  เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
๒. พันตํารวจโท วรรณพงษ  คชรักษ ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการกลางเพ่ือการ

สอบสวนคดีพิเศษกรณีเหตุความไมสงบ
พ.ศ. ๒๕๕๓

ผลการพิจารณา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
การปฏิบัติหนาท่ีของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

ในฐานะเปนกรรมการของศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.)
ในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ ดังนี้

๑. การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการของศูนยอํานวยการ
แกไขสถานการณฉุกเฉิน(ศอฉ.) จะมีหนวยงานหลัก ประกอบดวย ฝายการเมือง
ฝายทหาร (ฝายปฏิบัติการ) ฝายตํารวจ (ฝายดูแลความสงบเรียบรอยภายใน)
และฝายพลเรือน การประชุมของคณะกรรมการของศูนยอํานวยการแกไข
สถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) เพ่ือประเมินสถานการณ จะมีการประชมุ ดังนี้

๑) ประชุมโดยท่ัวไป จะเปนการประชุมรวมกันท้ัง ๔ ฝาย
๒) การประชุมลับ (ประชุมยุทธการ) จะเปนการประชุมรวมกันเพียง ๓ ฝาย คือ

ฝายการเมือง ฝายทหารและฝายตํารวจ สวนฝายพลเรือนจะไมไดเขารวมประชุมดวย
๒. ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะคณะกรรมการของศูนยอํานวยการแกไข

สถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) เนื่องจากคดี เ ก่ียวกับความไมสงบท่ี เกิดข้ึนในการชุมนุมทางการเมือง
ไดถูกกําหนดใหเปนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงมีหนาท่ีท่ีตองนําเสนอและใหสัมภาษณสื่อมวลชน
ในบางครั้งเฉพาะท่ีเก่ียวของกับคดีพิเศษเทานั้น ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษไมไดมีบทบาทเก่ียวกับการ
ประเมินสถานการณ ในสวนการกระชับพ้ืนท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษไมมีสวนเก่ียวของและไมไดรับคําสั่ง
ใหประชุมยุทธการ เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษไมมีกองกําลัง

๓. กรณีของชายชุดดํานั้น ในการประชุมของคณะกรรมการของศูนยอํานวยการแกไข
สถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) ไม เคยมีการกลาวถึง แตจะมีการกลาวถึงเพียงกองกําลังไมทราบฝาย
ซึ่งสอดคลองกับการกระทําผิดในคดีกอการรายท่ีปรากฏในสํานวนการสอบสวนท่ีอัยการไดมีคําสั่งฟองคดี
ไปแลว ท้ังในสวนของฝายผูชุมนุมและฝายเจาหนาท่ีรัฐ

๔. อํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับกรณีของชายชุดดําดังกลาว โดยมุมมอง
ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ กรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นวา แมจะเปนการทําหนาท่ีในสวน
ท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ แตกรมสอบสวนคดีพิเศษนาจะไดรับความคุมครองจาก
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และการทําหนาท่ีกระบวนการยุติธรรม
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ในฐานะท่ีถูกฟองเปนจําเลย ซึ่งตองระมัดระวังในการใหขอมูลขาวสารเพราะจะทําใหเกิดความไดเปรียบ
เสียเปรียบในรูปคดี อีกท้ัง กรมสอบสวนคดีพิเศษไดเคยโตแยงเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาการเมืองฯ ในการพิจารณาศึกษาเก่ียวกับเรื่องนี้ไวแลว รวมถึงการท่ีคณะกรรมาธิการจะไตสวน
กรมสอบสวนคดีพิเศษเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการของศูนยอํานวยการแกไขสถานการณ
ฉุกเฉิน (ศอฉ.) เห็นวาคณะกรรมาธิการไมมีอํานาจกระทําไดเนื่องจากไมใชศาล กรมสอบสวนคดีจะไมขอ
แถลงขอเท็จจริงในประเด็นอ่ืน ๆ อีกแตอยางใด
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

๑. ประเด็นการซักถามของคณะกรรมาธิการตอกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนและ
มีการเผยแพรตอสาธารณะและสื่อมวลชนมาแลว การสอบถามขอเท็จจริงก็เพ่ือยืนยันเก่ียวกับขอเท็จจริง
ท่ีเกิดข้ึนวาเปนเชนนั้นจริงหรือไม ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษก็สามารถชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได

๒. กรณีการพิจารณาศึกษาขอเท็จจริงในเรื่องดังกลาว คณะกรรมาธิการมีอํานาจหนาท่ี
ท่ีจะพิจารณาศึกษาได อันเปนการใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑

๓. การพิจารณาศึกษาขอเท็จจริงในเรื่องดังกลาว เพ่ือตองการทราบขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน
ซึ่งถือวาเปนเรื่องเกิดประโยชนในการท่ีนํามาเปนขอมูล เพ่ือปองกันไมใหเกิดเหตุการณลักษณะเชนนี้อีก
และอนุชนรุนตอ ๆ ไป จะไดทราบถึงประวัติศาสตรทางการเมือง ซึ่งเปนเรื่องท่ีเปนการพัฒนาการเมือง
อีกดวย

๔. เม่ือมีการโตแยงการใชอํานาจของคณะกรรมาธิการเก่ียวกับการพิจารณาศึกษาในเรื่อง
ดังกลาว โดยการอางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และการใหขอเท็จจริง
อาจจะกระทบตอรูปคดี ควรดําเนินการใหขอสรุปเก่ียวกับเรื่องนี้วาสามารถกลาวอางไดหรือไม เพ่ือเปน
บรรทัดฐานในการทําหนาท่ีของคณะกรรมาธิการตอไป
มติท่ีประชุม

คณะกรรมาธิการมีความเห็นวา ควรทําหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเรื่องของ
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการผานไปยังอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
ตรงกันระหวางผูชี้แจงกับคณะกรรมาธิการ

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๕๕

วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖
นางสาวศิริรัตน  อยูฉัตร  นักวิชาการรัฐศาสตรฯ
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พิจารณาศกึษาแนวทาง โครงการ และแผนการดําเนนิงานของกรมประชาสัมพันธ
ในการสงเสริมและเผยแพรการพัฒนาการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

...............................................................
รายช่ือผูมาช้ีแจง

กรมประชาสัมพันธ
๑. นางสาวอัมพวัน  เจริญกุล รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
๒. นางสาวพรอัปสร นิลจินดา ผูอํานวยการสวนจัดและควบคุมรายการ

สถานีโทรทัศนชอง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ
ผลการพิจารณา

กรมประชาสัมพันธ
การดําเนินการของกรมประชาสัมพันธในสวนของการสงเสริมและ

เผยแพรการพัฒนาการเมืองและการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
มีการตั้งงบประมาณดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยการเผยแพรตามสื่อวิทยุและโทรทัศนตาง ๆ และมีโครงการท่ีดําเนินการ
ในเรื่องดังกลาวทุก ๆ ป เชน โครงการเวทีประชาคมเพ่ือชุมชนเขมแข็ง ซึ่งเปน
โครงการท่ีออกไปตามภูมิภาคตาง ๆ โดยหยิบยกประเด็นสําคัญในแตละพ้ืนท่ี
และเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของมารวมเสนอความเห็นและนําไปดําเนินการตอไป

นอกจากนั้น ยังมีการสงเสริมเยาวชนเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเชิญมาตอบปญหาเก่ียวกับ
เรื่องดังกลาว และเชิญผูทรงคุณวุฒิมาเปนกรรมการ ซึ่งไดรับความสนใจจากเยาวชนเปนอยางดี ในสวน
การดําเนินการท่ีไมไดมีการตั้งงบประมาณไว เปนเรื่องท่ีดําเนินการเปนปกติอยูแลว คือ รายการขาว และไดมี
การใหความรวมมือกับรัฐสภา ท้ังในสวนของสถานีวิทยุและโทรทัศน คือ รายการมองรัฐสภา การประชุม
สภาผูแทนราษฎร เพ่ือตอบกระทูสด การถายทอดสดการประชุมรัฐสภาและอ่ืน ๆ ท่ีรัฐสภาขอความรวมมือ
จากกรมประชาสัมพันธ

โดยสรุปการดําเนินการของกรมประชาสัมพันธ ในการสงเสริมและเผยแพรการเมืองและ
ประชาธิปไตยท่ีดําเนินการอยูแลว คือ รายการมองรัฐสภา รัฐสภาของประชาชน การประชุมสภาผูแทนราษฎร
เพ่ือตอบกระทูสด เวทีประชาคมเพ่ือชุมชนเขมแข็ง และประชาเสวนาทางออกประเทศไทย
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

๑. งบประมาณของกรมประชาสัมพันธท่ีใชดําเนินการการสงเสริมและเผยแพร การพัฒนาการเมือง
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนจํานวนท่ีคอนขางนอย ซึ่งคณะกรรมาธิการจะมีงบประมาณในการ
ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องดังกลาว หากกรมประชาสัมพันธมีโครงการท่ีจะสงเสริมและเผยแพรในเรื่องนี้ และหาก
ประสงคใหคณะกรรมาธิการรวมดําเนินการโครงการดังกลาว ขอใหแจงมายังคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาดวย

๒. การดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริมและเผยแพรการพัฒนาการเมืองและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยของกรมประชาสัมพันธ ควรมีการสงเสริมเก่ียวกับการปรองดองดวย เนื่องจาก
ประชาชนมีความเห็นเก่ียวกับการเมืองท่ีแตกตางอยางชัดเจน ซึ่งสื่อมีสวนสําคัญในการกําหนดทิศทาง
และชี้นําใหกับประชาชน

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๕๕

วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖
นางสาวศิริรัตน  อยูฉัตร  นักวิชาการรัฐศาสตรฯ

นางสาวอัมพวัน  เจริญกลุ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ



๖๕

พิจารณาศึกษากระบวนการออกคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

………………………………………………………………………..

รายช่ือผูมาช้ีแจง
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
๑. นายสมชาติ ธรรมศิริ ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
๒. นายนาถะ  ดวงวิชัย ผูบังคับบัญชากลุมงานบริการเอกสารอางอิง

สํานักกรรมาธิการ ๓
ผลการพิจารณา

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ผูบังคับบัญชากลุมงานบริการเอกสารอางอิง สํานักกรรมาธิการ ๓ สํานักงานเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร (อดีตผูชวยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔) ไดใหขอมูลแกคณะกรรมาธิการ
เก่ียวกับกระบวนการและข้ันตอนในการออกหนังสือเชิญตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ โดยการ
ดําเนินการจะเริ่มตนดวยการออกหนังสือเชิญ ตามมาตรา ๖ หากผูรับหนังสือเชิญมีปญหาหรืออุปสรรค
ก็สามารถทําหนังสือแจงวาไมสามารถดําเนินการได หรือในกรณีมอบใหผูอ่ืนมาชี้แจงแทน หรือขอเลื่อนการ
ชี้แจง เนื่องจากมีเหตุติดขัดใด ๆ ท้ังนี้ จะข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวาจะใหดําเนินการ
ตามนั้นหรือไม สวนการออกหนังสือเชิญ ตามมาตรา ๘ นั้น จะสามารถดําเนินการได โดยไดมีการออกหนังสือ
เชิญตามมาตรา ๖ กอน หากผูรับหนังสือเชิญเพิกเฉย โดยไมมีการดําเนินการตอบกลับใด ๆ ในกรณีนี้
ก็สามารถออกหนังสือเชิญตามมาตรา ๘ ในครั้งตอไปได สวนในอีกกรณี คือ หากออกหนังสือเชิญตามมาตรา ๖
แลว และไดมีหนังสือตอบกลับจากผูรับหนังสือเชิญ หรือไดมีการดําเนินการซึ่งเปนการใหความรวมมือ
ตามมาตรา ๗ คือมีหนังสือขอเลื่อนหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนมาดําเนินการแทน ใหออกหนังสือเชิญ
ตามมาตรา ๖ อีกครั้งหนึ่ง หากผูรับหนังสือเชิญยังคงมีพฤติกรรมเชนเดิม ก็จะนําไปสูการออกหนังสือเชิญ
ตามมาตรา ๘ ตอไป โดยการออกหนังสือเชิญ ตามมาตรา ๖ และ ๘ นั้น จะตองกําหนดประเด็นขอซักถาม
ใหแกผูรับหนังสือเชิญอยางชัดเจน สวนในกรณีเม่ือออกหนังสือเชิญ ตามมาตรา ๖ แลว ผูรับหนังสือเชิญ
ไดมาชี้แจงตอท่ีประชุม ก็ถือวาบุคคลดังกลาวไดดําเนินการตามมาตรา ๖ เรียบรอยแลว กรณีท่ีผูรับหนังสือเชิญ
ใหความรวมมือในการมาชี้แจงแลวแตตอบขอซักถามของคณะกรรมาธิการไมครบประเด็นไมถือวาไดกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ แตหากมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน ในมาตรา ๑๖ ไดกําหนดอํานาจ
ใหแกประธานคณะกรรมาธิการไวอยางชัดเจนในการดําเนินการทําหนังสือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
เพ่ือดําเนินคดีตอไป โดยไมตองมีมติของท่ีประชุม

ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ไดใหขอมูลพรอมแสดง
ความเห็นตอคณะกรรมาธิการ โดยใหขอมูลวา ตามมาตรา ๑๖ ซึ่งกําหนดไววาเม่ือมีการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหประธานคณะกรรมาธิการมีหนังสือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีตอไป
โดยการจะทําหนังสือกลาวโทษนั้น ควรมีความหรือหลักฐานท่ีเพียงพอ หากมีการพิสูจนแลวพบวาการกลาวโทษ
ของคณะกรรมาธิการไมใชความจริง ประธานคณะกรรมาธิการอาจถูกแจงความดําเนินคดีกลับไดเชนกัน ท้ังนี้
คณะกรรมาธิการจึงตองพิจารณาโดยรอบคอบ สวนกรณีท่ีคณะกรรมาธิการไดเชิญอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
มาชี้แจงตอท่ีประชุมในการประชุมครั้งท่ีผานมา โดยท่ีประชุมขอใหมีการเปดคลิป ซึ่งอธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษยืนยันท่ีจะไมใหเปด และไดขอลากลับ โดยไมไดรับการอนุญาตจากท่ีประชุมนั้น ผูอํานวยการ
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สํานักกฎหมายไดแสดงความเห็นวา การกระทําดังกลาวยังไมถือเปนการขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบ
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการ ตามมาตรา ๑๕ แตถือเปนการไมใหความรวมมือ ท้ังนี้ จะตองมีเหตุเพ่ิมเติม
ท่ีพิสูจนไดวาบุคคลดังกลาวมีเจตนาเชนนั้น และไดใหขอเสนอแนะวา หากเปนไปไดใหมีการทําหนังสือเชิญ
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมาแถลงขอเท็จจริงตอคณะกรรมาธิการอีกครั้งหนึ่ง โดยระบุประเด็นคําถาม
ใหชัดเจน แลวดําเนินการตามกรอบอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการ หากบุคคลดังกลาวไดกระทําการ
อันเปนการขัดขวาง ก็จะอนุมานไดวาบุคคลดังกลาวมีการกระทําเชนนั้นถึง ๒ ครั้ง ซึ่งจะใชเปนมูล เพ่ืออยางนอยท่ีสุด
บุคคลดังกลาวไมสามารถเอาความกลับไดเชนกัน
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

ท่ีประชุมมีความเห็นวา เพ่ือใหเปนบรรทัดฐานในการดําเนินการของคณะกรรมาธิการชุดอ่ืน ๆ
จึงมีความเห็นใหดําเนินการในเรื่องนี้ตอไป โดยท่ีประชุมมีมติใหเชิญอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมาแถลง
ขอเท็จจริงตอคณะกรรมาธิการอีกครั้งหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ พรอมระบุประเด็นขอซักถามอยางชัดเจนในหนังสือเชิญดังกลาว ท้ังนี้ ในการ
รางหนังสือใหขอความเห็นหรือหารือผูอํานวยการสํานักกฎหมายเพ่ือความรอบคอบ

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๕๖

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖
นางสาวภีรดา  ดิษฐากรณ วิทยากรปฏิบัติการ
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พิจารณาศึกษาแนวทางการดําเนินการของผูประกอบการจานรับสัญญาณดาวเทียม
ตามระเบียบ หลักเกณฑ ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ

……………………………………………………………..

รายช่ือผูมาช้ีแจง
๑. นายนราศักดิ์  โรจนวิบูลย ผูแทนบริษัท โพลี เทเลคอม จํากัด
๒. นางสาวณรัฐนันทน  จิวานนท ผูแทนบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน)
๓. นางสาวพรเพ็ญ  ชางเกตุ ผูแทนบริษัท อินโพแซท จํากัด
๔. นายประวิทย  ชัยสิริสัมพันธ ผูแทนบริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด มารเกตติ้ง จํากัด
๕. นายชวลิต  จิระธรรมนุกูล ผูแทนบริษัท เอ็ม เจ แซทเทลไลท เซ็นเตอร จํากัด
๖. นายทวี  อุดมกิจโชติ ผูแทนบริษัท สามารถวิศวกรรม จํากัด
๗. นายปราโมทย  บุญนําสุข ผูแทนบริษัท ดีทีวี เซอรวิส จํากัด
๘. นายชัยพจน  บูรณวนิช ผูแทนบริษท ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน)

ผลการพิจารณา
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการของผูประกอบการจานดาวเทียมแตละรายนั้น มีความ

คลายกัน ดังนี้
๑) การออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ ของ

กสทช. ซึ่งมีความไมชัดเจนในเรื่องของขอมูลเก่ียวกับหลักเกณฑ
และเงื่อนไขของเวลา ทําใหการดําเนินการของผูประกอบการ
ในชวงแรกมีปญหาในเรื่องการปรับตัว

๒) ปญหาเก่ียวกับชางติดตั้งจานดาวเทียม
ซึ่ง กสทช. ไดกําหนดใหมีการขออนุญาตเปนรายป พรอมมี
คาใชจายในการขออนุญาตปละ ๑,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ไดสงผลให
ชางติดตั้งจานดาวเทียมบางรายท่ีเพ่ิงเริ่มดําเนินธุรกิจไมสามารถ
ดําเนินการตามนั้นได ประกอบกับอาจนําไปสูการเรียกรับเงิน
ไดในอนาคต นอกจากนี้ ในเรื่องหลักเกณฑการออกใบอนุญาต
เปนตัวแทนจําหนายหรือตัวแทนติดตั้งจานดาวเทียมนั้น ผูประกอบการบางรายยังคงมีความไมเขาใจ
ในหลักเกณฑดังกลาว อีกท้ังคงมีความไมชัดเจนเก่ียวกับการควบคุมดูแลและการจายคาธรรมเนียมของ
ชางติดตั้งจานดาวเทียม

สวนประเด็นปญหาอ่ืน ๆ ผูประกอบการบางรายประสบปญหา ไดแก บริษัท ดีทีวี เซอรวิส
จํากัด ประสบปญหาเก่ียวกับลิขสิทธิ์ของ content ซึ่งมีปญหาเพ่ิมมากข้ึน และเรื่องระยะเวลาท่ีกําหนด
ในการโฆษณาในแตละชั่วโมง ซึ่งจะสงผลกระทบตอรายไดของผูประกอบการ โดยในเรื่องดังกลาวไดมีการ
หารือกับ กสทช. แลว นอกจากนี้ ในสวนของบริษัท ทรู วิชันส จํากัด (มหาชน) ไดประสบปญหาการถูกลักลอบ
ใชสัญญาณ

ท้ังนี้ จากขอซักถามของคณะกรรมาธิการเก่ียวกับการควบคุมดูแลเนื้อหาของรายการตาง ๆ
พบวา ไมมีปญหาแตอยางใด เนื่องจากผูประกอบการบางรายไมไดเปนผูจัดทํารายการ อีกท้ัง ผูประกอบการ
บางรายไดมีมาตรการการกํากับดูแลเนื้อหาของรายการดวยตนเอง

ที่มา : http://www.bkkcabletv.com
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นอกจากนี้ ผูประกอบการไดแสดงความเห็น เพ่ือเสนอแนะใหมีการดําเนินการเพ่ิมเติม ดังนี้
๑) ใหมีการจัดตั้ง One stop service เพ่ือใหขอมูลท่ีชัดเจนแกผูประกอบการในการดําเนินการ

ขอใบอนุญาตตาง ๆ
๒) การประกาศหลักเกณฑตาง ๆ ของ กสทช. ควรมีการใหขอมูลขาวสารแกผูประกอบการ

อยางชัดเจน ตรงประเด็น และสรางความเขาใจใหแกผูประกอบการรายตาง ๆ
๓) ใหมีการจัดตั้งหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการกํากับดูแลกันเอง (Self-regulation) และ

รวมถึงการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน (TV Rating) ใหมีมาตรฐานเดียวกัน
ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดขอเอกสารเก่ียวกับการทําสัญญาโฆษณาระหวางภาครัฐกับบริษัท จีเอ็มเอ็ม

แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) และการนําสัญญาโฆษณาระหวางภาครัฐกับบริษัท ดีทีวี เซอรวิส จํากัด ตั้งแต วันท่ี
๑ มกราคม ๒๕๕๕ จนถึงปจจุบัน (ถามี)

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๕๖

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖
นางสาวภีรดา  ดิษฐากรณ วิทยากรปฏิบัติการ



๖๙

พิจารณาศึกษาเพื่อหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับชายชุดดําหรือกลุมบุคคลท่ีมีการใชอาวุธสงคราม
ในการชุมนุม จากกรณีเหตุการณความขัดแยงทางการเมือง

ในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๖
……………………………………………………………………

รายช่ือผูมาช้ีแจง
พันตํารวจโท  วรรณพงษ  คชรักษ ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการกลาง

เพ่ือการสอบสวนคดีพิเศษ กรณีเหตุการณ
ความไมสงบ พ.ศ. ๒๕๕๓

ผลการพิจารณา
เนื่องดวยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ไดมีหนังสือเรียนตอคณะกรรมาธิการวา

ไมมีความประสงคจะเขาตอบขอซักถามตอคณะกรรมาธิการจนกวาจะมีผลคําวินิจฉัยของประธาน
สภาผูแทนราษฎร ใหวินิจฉัยอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ อยางไรก็ตาม
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ไดมอบหมายให พันตํารวจโท วรรณพงษ  คชรักษ ผูอํานวยการศูนย
ปฏิบัติการกลางเพ่ือการสอบสวนคดีพิเศษ กรณีเหตุการณความไมสงบ พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ เขารวมประชุมแทน

ในการนี้ คณะกรรมาธิการพิจารณาแลวเห็นวากรณีดังกลาวเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ
และจําเปนท่ีจะตองใหอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมาใหขอมูลตอคณะกรรมาธิการดวยตนเอง
มติท่ีประชุม

ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ มีมติไมอนุญาตให พันตํารวจโท วรรณพงษ  คชรักษ เขารวม
ประชุมกับคณะกรรมาธิการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และคณะกรรมาธิการไดมีมติใหเชิญ
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมครั้งตอไป
โดยใหมีการออกหนังสือเชิญอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเขารวมประชุม ตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๖ เปนครั้งท่ีสอง

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๕๗

วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖
นายธนพจน  พุทธรักษ   นิติกรปฏบิัตกิาร



๗๐

พิจารณารายงานผลการพจิารณาศกึษาของคณะอนุกรรมาธกิาร
………………………………………………………………..

ผลการพิจารณา
คณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน
คณะอนุกรรมาธิการ ไดมีการประชุมระหวางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงเดือนมีนาคม

๒๕๕๖ จํานวน ๒๖ ครั้ ง  และไดดําเนินกิจกรรมจัดสัมมนาเผยแพรความรูและรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน รวมท้ัง การเดินทางศึกษาดู งานเพ่ือศึกษาหาแนวทางแก ไขปญหาความเดือดรอน
ตามขอรองเรียนของราษฎรในพ้ืนท่ีตาง ๆ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมาธิการจะไดมีการติดตามการดําเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการศูนยปฏิบัติการท่ีดินจังหวัดขอนแกนตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการ
และคณะอนุกรรมาธิการรายงานความคืบหนาใหคณะกรรมาธิการรับทราบเปนระยะ ๆ ตอไป

คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน
คณะอนุกรรมาธิการ ไดมีการประชุมระหวางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๖

จํานวน ๓๕ ครั้ง สําหรับกรณีการพิจารณาศึกษาเพ่ือหาขอเท็จจริงเก่ียวกับชายชุดดํา จากกรณีเหตุการณ
ความขัดแยงทางการเมืองในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ นั้น คณะอนุกรรมาธิการไดมีการประชุม
เพ่ือพิจารณาศึกษามาแลว จํานวน ๑๑ ครั้ง ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการไดมีการเชิญบุคคลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
เขารวมประชุม และใหขอมูลกับคณะอนุกรรมาธิการ

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาสื่อดานการพัฒนาการเมืองสําหรับเด็ก
และเยาวชน

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาสื่อดานการพัฒนาการเมืองสําหรับเด็ก
และเยาวชน เปนคณะอนุกรรมาธิการท่ีตั้งข้ึนมาอีกคณะหนึ่ง เพ่ือดําเนินการผลิตสื่อเพ่ือสงเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยใหกับเด็กและเยาวชน ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการไดมีการประชุมตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๑๒ ครั้ง แตดวยอุปสรรคในการดําเนินงาน เชน งบประมาณในการดําเนินการ
ผลิตสื่อและจัดกิจกรรม หรือระเบียบ ข้ันตอน และวิธีการของทางราชการในการจัดหางบประมาณ ทําให
การดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการยังไมบรรลุวัตถุประสงค แตคณะอนุกรรมาธิการจะได เรงดําเนินการ
ตามระเบียบ ข้ันตอน และวิธีการของทางราชการ เพ่ือใหการดําเนินการผลิตสื่อและการจัดกิจกรรมของคณะ
อนุกรรมาธิการไดบรรลุวัตถุประสงค

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๕๗

วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖
นายธนพจน  พุทธรักษ   นิติกรปฏบิัตกิาร



๗๑

พิจารณาศึกษาเพื่อหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับชายชุดดําหรือกลุมบุคคลท่ีมีการใชอาวุธสงคราม
ในการชุมนุม จากกรณีเหตุการณความขัดแยงทางการเมือง

ในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๖
………………………………………………………………………..

รายช่ือผูมาช้ีแจง
พันตํารวจโท  วรรณพงษ  คชรักษ ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการกลางเพ่ือการ

สอบสวนคดีพิเศษ กรณีเหตุการณความไมสงบ
พ.ศ. ๒๕๕๓

ผลการพิจารณา
ตามท่ีคณะกรรมาธิการ ไดเชิญอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการ

เพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับชายชุดดําหรือกลุมบุคคลท่ีมีการใชอาวุธสงครามในการชุมนุมจากกรณีเหตุการณ
ความขัดแยงทางการเมืองในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ ในวันพุธท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๖ นั้น อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษไดมีหนังสือแจงมายังคณะกรรมาธิการวาอยูระหวางการรอคําวินิจฉัยของประธาน
สภาผูแทนราษฎรเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมี
สวนรวมของประชาชน จึงไมมาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการดวยตนเอง ในการนี้ ไดมอบหมายให พันตํารวจโท
วรรณพงษ คชรักษ ผูอํานวยการสํานักคดีการเงินการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ เขารวมประชุมแทน
มติท่ีประชุม

คณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นวาไมอนุญาตให พันตํารวจโท วรรณพงษ คชรักษ ผูอํานวยการ
สํานักคดีการเงินการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ เขารวมประชุมและเขาชี้แจงขอเท็จจริงตอกรณีดังกลาว
คณะกรรมาธิการจึงมีมติใหเชิญ นายธาริต  เพ็งดิษฐ มาแถลงขอเท็จจริงตอคณะกรรมาธิการ ตามพระราชบัญญัติ
คําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๖ ในการประชุมครั้งตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๕๘

วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖
นายสุคนธ  พลบบุผา  นิติกรชํานาญการ



๗๒

พิจารณาศึกษาความคืบหนาในการดําเนินการจัดเวทีสานเสวนาสรางความปรองดองของรัฐบาล
………………………………………………………………….

รายช่ือผูมาช้ีแจง
๑. นายมนตรี  นาคสมบูรณ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
๒. นายพีระพล  ตัณฑโอภาส ผูอํานวยการสวนการเมืองและการเลือกตั้ง

สํานักบริหารการปกครอง
๓. นางอัจฉราวรรณ  มณีขัติย ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเขมแข็งชุมชน

ผลการพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาโครงการการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย ของกรมพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย โดยนายมนตรี  นาคสมบูรณ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ไดชี้แจงตอคณะกรรมาธิการถึงความคืบหนาในการดําเนินโครงการ พรอมเอกสารโครงการจัดเวทีประชาเสวนา
หาทางออกประเทศไทยเพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้

๑) มติคณะรัฐมนตรี เ ม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ อนุมัติงบประมาณดําเนินการ
โครงการจัดเวทีเสวนาหาทางออกประเทศไทย จํานวน ๙๐,๒๖๕,๐๐๐ บาท และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ไดอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม จํานวน ๖๙,๘๐๗,๒๐๐ บาท ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน
ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ (รวมงบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติท้ังสิ้น ๑๖๐,๐๗๒,๒๐๐ บาท)

๒) ดําเนินการจัดเวทีประชาเสวนาฯ โดยอบรมวิทยากรกระบวนการ จํานวน ๒ รุน ๆ ละ
๒๒๐ คน รวม ๔๔๐ คน และดําเนินการจัดเวทีใน ๗๖ จังหวัด ๆ ละ๑ – ๓ เวที ตามจํานวนเขตเลือกตั้ง
ในแตละจังหวัด จํานวน ๑๐๐ เวที และกรุงเทพมหานคร ๘ เวที (เวทีละ ๔ – ๕ เขตเลือกตั้ง) รวม ๑๐๘ เวที
กลุมเปาหมายรวมท้ังสิ้น ๗๕,๗๐๐ คน มีรายละเอียดจํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมเวทีของจังหวัด ดังนี้

จังหวัดท่ีมี ๑ เขตเลือกตั้ง จัด ๑ เวที ๆ ละ ๓๐๐ คน
จังหวัดท่ีมี ๒ – ๕ เขตเลือกตั้ง จัด ๑ เวที ๆ ละ ๔๐๐ – ๑,๐๐๐ คน
จังหวัดท่ีมี ๖ – ๑๐ เขตเลือกตั้ง จัด ๒ เวที ๆ ละ ๖๐๐ – ๑,๐๐๐ คน
จังหวัดท่ีมี ๑๑ – ๑๕ เขตเลือกตั้ง จัด ๓ เวที ๆ ละ ๖๐๐ – ๑,๐๐๐ คน

(หมายเหตุ : จังหวัดท่ีมี ๑ เขตเลือกตั้ง กลุมเปาหมาย ๓๐๐ คน และจังหวัดท่ีมี ๒ เขต
เลือกตั้งข้ึนไป กลุมเปาหมายเขตเลือกตั้งละ ๒๐๐ คน)

๓) แผนการดําเนินงานโครงการฯ โดยสรุป มีดังนี้
(๑) การอบรมวิทยากรกระบวนการ จํานวน ๒ รุน รวม ๔๔๐ คน

(ชวงเวลา เดือนเมษายน ๒๕๕๖)
(๒) จัดเวทีท่ัวประเทศ จํานวน ๑๐๘ เวที

(ชวงเวลา เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๖)
(๓) สรุปผลการดําเนินงาน

(ชวงเวลา เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖)
(๔) รายงานผลการดําเนินงานตอ ปคอป. และคณะรัฐมนตรี

(ชวงเวลา เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖)
การจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเวทีเสวนา ท่ีเปด

โอกาสใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการหาทางออกประเทศไทย



๗๓

เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันของสังคมตอแนวทางการหาทางออกประเทศไทย เพ่ือหาขอเสนอท่ีสรางสรรคใน
การยุติความขัดแยงและหาทางออกประเทศไทย และเม่ือโครงการสําเร็จผลท่ีคาดวาจะไดรับ มีดังนี้

๑) ทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมในการสรางความเขาใจอันดีตอกัน และมีแนวทางการสราง
ความสามัคคีมีความเห็นอกเห็นใจกัน

๒) ลดความขัดแยงในสังคม สรางความสามัคคีของคนในชาติ
๓) แนวทางขอเสนอการสรางความสามัคคี เพ่ือเปนทางออกใหกับประเทศไทย

ขอสังเกตและขอคิดเห็นจากคณะกรรมาธิการ
๑. คณะกรรมาธิการมีความหวงใยตอกรณีการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยวา

การคัดเลือกบุคคลกลุมเปาหมายควรใหครอบคลุมทุกภาคสวนเพ่ือไมใหเกิดความแตกแยกเพ่ิมข้ึน
๒. วิทยากรกระบวนการควรมีความเปนกลางในทางความคิด ถาหากวิทยากรเอียงไปดานใดดานหนึ่ง

จะกลายเปนการสรางฐานอํานาจใหอีกฝาย และควรมีการละลายพฤติกรรมของวิทยากรกระบวนการใหเขาใจ
๓. ควรมีการประเมินผลตามตัวชี้วัดวาการจัดโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย

มีความสําเร็จเพียงใด
๔. ขอใหกรมการพัฒนาชุมชนทําหนังสือถึงคณะกรรมาธิการ เพ่ีอขอใหสงผูแทนเขาสังเกตการณ

ในการฝกอบรมวิทยากรตามโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๕๘

วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖
นายสุคนธ  พลบบุผา  นิติกรชํานาญการ



๗๔

พิจารณาศึกษาการเดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศ
.............................................................

ผลการพิจารณา
คณะกรรมาธิการไดมีการพิจารณาและอภิปรายกันอยางกวางขวางเก่ียวกับการเดินทาง

ไปศึกษาดูงานตางประเทศในงบประมาณท่ีคงเหลืออยู  โดยมีกรรมาธิการได เสนอวาควรเดินทาง
ไปศึกษาดูงานในชวงสัปดาหท่ีสามของเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ภายหลังจากการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เสร็จสิ้น โดยมีสถานท่ีศึกษาดูงาน ดังนี้

๑. มาเลเซียและสิงคโปร
๒. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓. เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน

มติของท่ีประชุม
ท่ีประชุมไดมีมติใหฝายเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการจัดทํารายละเอียดการใชจาย

งบประมาณของแตละประเทศเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ ในการประชุมวันพุธท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๕๙

วันจันทรที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
นางสาวปติกานต  สอนดี  วทิยากรชํานาญการ



๗๕

พิจารณาศึกษาการเดินทางศกึษาดูงานตางประเทศ
…………………………………………………….

ผลการพิจารณา
คณะกรรมาธิการไดพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณคาใชจายการเดินทางของแตละประเทศ

ดังนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย สิงคโปร
โดยพิจารณาระยะเวลาการเดินทางศึกษาดูงาน สถานท่ีศึกษาดูงาน และกําหนดวันเดินทางศึกษาดูงาน
มติท่ีประชุม

ท่ีประชุม มีมติเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหวางวันท่ี ๒๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยกําหนดท่ีจะศึกษาดูงานเก่ียวกับองคกรภาคเอกชนดานหนังสือพิมพ

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๖๐

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
นางสาวอภิสรา  ทัดภูธร  นิติกรปฏบิัติการ



๗๖

พิจารณาศึกษาเพื่อหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับชายชุดดํา หรือกลุมบุคคลท่ีมีการใชอาวุธสงคราม
ในการชุมนุม จากกรณีเหตุการณความขัดแยงทางการเมือง

ในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓
……………………………………………………………..

รายช่ือผูมาช้ีแจง
พันตํารวจโท  วรรณพงษ  คชรักษ ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการกลาง

เพ่ือการสอบสวนคดีพิเศษกรณีเหตุการณ
ความไมสงบ พ.ศ. ๒๕๕๓

ผลการพิจารณา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดสงผูแทนมาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการ ซึ่งคดีท่ีเก่ียวเนื่อง

กับผูบาดเจ็บและเสียชีวิต มีจํานวน ๔๑ คดี เปนคดีพิเศษโดยแบงเปนกรณีผูเสียชีวิต จํานวน ๓๓ คดี
กรณีบาดเจ็บ จํานวน ๘ คดี พรอมท้ังรายชื่อผูเสียชีวิตท่ีศาลมีคําสั่งในสํานวนชันสูตรแลว จํานวน ๖ ราย
สวนสาเหตุการตายและการบาดเจ็บ รวมท้ัง ความคืบหนาในการดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมนั้น
สํานวนอยูระหวางการสอบสวนไมสามารถสงเอกสารใหคณะกรรมาธิการได เพราะเอกสารมีความเก่ียวของ
กับพยาน สวนการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนกรรมการของศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.)
ไมสามารถชี้แจงได เพราะไมไดเปนกรรมการ (ศอฉ.)
มติท่ีประชุม

ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการเห็นควรเสนอใหอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทําหนังสือ
ถึงคณะกรรมาธิการ เพ่ือชี้แจงการสงเอกสารเก่ียวกับการชุมนุมจากกรณีเหตุการณความขัดแยงทางการเมือง
วาสามารถสงไดหรือไม พรอมท้ังเหตุผลท่ีไมสามารถสงเอกสารได ตลอดจนการแถลงขาวในนาม (ศอฉ.)
มีความคืบหนาอยางไร สวนการสงผูแทนมาชี้แจงนั้นไมสามารถทําไดเพราะเปนเรื่องเฉพาะตัว และเปนสวน
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีในคณะกรรมการ (ศอฉ.) ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการจะมีการพิจารณาเรื่องดังกลาว
อีกครั้งหนึ่ง โดยเชิญอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เขาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการ ในการประชุมครั้งตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๖๑

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
นางสาวสุธิดา  กณาพันธ  วิทยากรปฏิบัติการ



๗๗

พิจารณาการศึกษาดูงานตางประเทศ
ณ เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน

………………………………………………………………..
รายช่ือผูมาช้ีแจง

บริษัท ม่ังมีศรีสุขฮอลิเดย จํากัด
ผลการพิจารณา

คณะกรรมาธิการไดพิจารณาบริษัทบริหารการทองเท่ียว เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
เดินทางไปศึกษาดูงาน ระหวางวันท่ี ๒๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยมีมติให บริษัท ม่ังมีศรีสุข ฮอลิเดย จํากัด เปนผูอํานวยความสะดวกในการเดินทาง

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๖๑

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
นางสาวสุธิดา  กณาพันธ  วิทยากรปฏิบัติการ



๗๘

พิจารณาการศึกษาดูงานตางประเทศ ณ เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
………………………………………………………….

รายช่ือผูมาช้ีแจง
บริษัท ม่ังมีศรีสุขฮอลิเดย จํากัด

ผลการพิจารณา
บริษัท ม่ังมีศรีสุขฮอลิ เดย  จํากัด ไดชี้แจงเ ก่ียวกับกําหนดการเดินทางศึกษาดูงาน

ณ เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันท่ี ๒๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพ่ือเปนการ
เตรียมความพรอมในการเดินทางแกคณะกรรมาธิการ ดังนี้

๑. วันศุกรท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการพรอมกัน
ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น ๔ แถว A เพ่ือพิธีการตรวจคนเขาเมือง และออกเดินทางไปยังเขตบริหาร
พิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะเขาศึกษาดูงานดานการสื่อสารมวลชน ณ สมาคมนักขาว
นักหนังสือพิมพฮองกง

๒. วันเสารท่ี ๒๙ และวันอาทิตยท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการเดินทางศึกษาดูงาน
ดานการมีสวนรวมของประชาชนและการพัฒนาการเมือง โดยศึกษาเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร ผังเมือง และวิถีชีวิตของประชาชน

๓. วันอาทิตยท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๕ คณะกรรมาธิการออกเดินทางกลับสู
กรุงเทพมหานคร และถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ นาฬิกา

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๖๒

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
นางสาวศิริรัตน  อยูฉตัร  นักวิชาการรัฐศาสตรฯ



๗๙

พิจารณาการศึกษาดูงานตางประเทศ ณ เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เรื่องสืบเนื่อง)

..............................................................................

ผลการพิจารณา
ฝายเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ รายงานความคืบหนาการติดตอประสานงานในการ

ศึกษาดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนวา ไดรับการตอบรับจากสมาคม
นักขาวนักหนังสือพิมพฮองกงเปนท่ีเรียบรอยแลว

มติท่ีประชุม
ท่ีประชุมมีมติใหขออนุมัติงบประมาณคารับรองเพ่ิมเติม เนื่องจากมีกําหนดการศึกษาดูงาน

ณ เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมาธิการใหสามารถดําเนินการศึกษาดูงานไดบรรลุตามวัตถุประสงค

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๖๓

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
นางสาวศิริรัตน  อยูฉตัร  นักวิชาการรัฐศาสตรฯ



๘๐

พิจารณาผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ
..................................................

ผลการพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา เนื่องดวยใกลระยะเวลาสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเห็นควรให

คณะกรรมาธิการมีการดําเนินงานตาง ๆ ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหมีการดําเนินงาน ดังนี้
๑. การประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องตาง ๆ

๑.๑ พิจารณาศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน กรณีมีราษฎรผูประสบอุทกภัยบางสวน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา ไดรับแจกถุงยังชีพซึ่งมีขาวสารเนาเสียจากภาครัฐ โดยเชิญผูเขารวมประชุม ดังนี้

๑) นายวิสาร เตชะธีราวัฒน  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
๒) อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
๓) ผูวาราชการจังหวัดพังงา
๔) นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพังงา
๕) นายพรอมพงศ  นพฤทธิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพ่ือไทย

๑.๒ พิจารณาศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน กรณีโครงการบริหารจัดการน้ํา ๓๕๐,๐๐๐
ลานบาท โดยเชิญผูเขารวมประชุม ดังนี้

๑) นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี
๒) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๓) อธิบดีกรมชลประทาน
๔) ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
๕) คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

๒. การจัดโครงการสัมมนา
๒.๑ การจัดโครงการสัมมนาเพ่ือสงเสรมิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมี

สวนรวมของประชาชน ณ จังหวัดกําแพงเพชร
๒.๒ การจัดโครงการสัมมนาเก่ียวกับบทบาทของผูนําทองถ่ินตอการพัฒนาการเมือง

ในเดือนสิงหาคม ณ จังหวัดอุบลราชธานี
๓. การเดินทางไปศึกษาดูงาน

- เดินทางไปศึกษาดูงานดานการพัฒนาประชาธิปไตยในสถาบันอุดมศึกษา ณ จังหวัด
ศรีสะเกษ และจังหวัดเลย

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๖๔

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวภีรดา  ดิษฐากรณ  วิทยากรปฏิบัติการ



๘๑

พิจารณากรณี นายวันชนะ  เข็มรัตน ขอขอมูลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
เกี่ยวกับการจายเงินคาชดเชยของภาครัฐใหกับประชาชนผูไดรับผลกระทบ

จากโครงการกอสรางเข่ือนน้ําอูน จังหวัดสกลนคร
………………………………………………………….

รายช่ือผูมาช้ีแจง
นางรัชฎาภรณ  แกวสนิท อดีตประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง

การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
สภาผูแทนราษฎร (ชุดท่ี ๒๔)

มติท่ีประชุม
ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการมีมติใหทําหนังสือแจงไปยังนายวันชนะ  เข็มรัตน วาคณะกรรมาธิการ

ยินดีมอบเอกสารอันเปนบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ ซึ่งไมใชขอสรุปรายงานผลการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการ โดยใหมีการระบุในเอกสารท่ีจะมอบใหนายวันชนะ  เข็มรัตน วาเปนการมอบใหเพ่ือนํา
ไปใชประกอบเรื่องขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการจายเงินชดเชยกรณีเข่ือนน้ําอูน จังหวัดสกลนคร
ไมมีผลผูกพันตอการบังคับหนวยราชการอ่ืนใด และหามใชเอกสารนี้ไปเรียกแสวงหาผลประโยชนจากราษฎร
ผูมีสวนไดเสียในโครงการดังกลาว

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๖๕

วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายธนพจน  พุทธรักษ  นิติกรปฏบิัตกิาร



๘๒

พิจารณาศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน กรณีมีราษฎรผูประสบอุทกภัยบางสวน
ในจังหวัดพังงา ไดรับแจกถุงยังชีพซ่ึงมีขาวสารเนาเสียจากภาครัฐ

………………………………………………………

รายช่ือผูมาช้ีแจง
๑. นางกันตวรรณ  ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพังงา

พรรคประชาธิปตย
๒. นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ ผูอํานวยการสํานักชวยเหลือผูประสบภัย

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. นายสมเกียรติ  อินทรคํา หัวหนาสํ านักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย
๕. นายวิศาล  กองโชค ปลัดอําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา
๖. นางจิตรา  ศิริวิชัย รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

ทุงมะพราว
ผลการพิจารณา

เม่ือมีเหตุการณภัยพิบัติเกิดข้ึน หรือ
ยังไมเกิด หนวยงานในสังกัดกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย จะตองเตรียมความพรอมเสมอในการ
ชวยเหลือประชาชน โดยปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีข้ันตอน
และวิธีการปฏิบัติตามขอกําหนดของกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยวาดวยวิธีปฏิบัติ เ ก่ียวกับสิ่งของ
สํารองจายชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๗
จากกรณีท่ีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดแจกถุงยังชีพใหแกผูประสบภัยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพังงานั้น
ปรากฏวามีประชาชนบางสวนไดรับการแจกขาวสารถุงท่ีเนาเสีย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไดชี้แจงถึงข้ันตอนและกระบวนการในการจัดหาถุงยังชีพวา ไดดําเนินการตามระเบียบ และข้ันตอน
ตามกฎหมายทุกประการโดยมีองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร เปนผูรับจางในการจัดทําถุงยังชีพ สําหรับขาวสาร
ถุงนั้น เปนขาวสารบรรจุใหมไมใชขาวเกาท่ีหมดอายุตามท่ีเขาใจ ขาวสารถุงนั้นเปนขาวสารชนิดเดียวกับท่ีมีการ
วางจําหนายในหางสรรพสินคาท่ัวไป และมีคุณภาพมาตรฐาน กรณีท่ีมีเหตุการณอุทกภัยท่ีอําเภอทายเหมือง
จังหวัดพังงา ระหวาง วันท่ี ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น มีการขนสงขาวสาร จํานวน ๒,๕๐๐ ถุง จาก
จังหวัดสุราษฎรธานีไปแจกจายใหแกประชาชน โดยใชรถบรรทุก ๖ ลอ เปนพาหนะในการขนสง ซึ่งจําเปน
ตองขนสงในเวลากลางคืนอยางเรงดวนและระหวางการขนสงมีฝนตกตลอดเสนทาง จึงทําใหขาวสารถุง
บางสวนโดนน้ําฝนเสียหาย สําหรับการแจกจายใหแกประชาชนนั้น เจาหนาท่ีของอําเภอทายเหมือง และ
เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลทุงมะพราว เปนผูนําไปแจกจายใหกับประชาชน โดยท่ีไมทราบวาขาวสาร
บางสวนมีการเนาเสีย แตทราบภายหลังวาขาวสารท่ีแจกจายบางสวนมีการเนาเสีย ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลทุงมะพราว อําเภอทายเหมือง จํานวน ๓๐ ถุง องคการบริหารสวนตําบลทุงลําภี อําเภอทายเหมือง
จํานวน ๕ ถุง กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดนําขาวสารถุงใหมไปเปลี่ยนให ซึ่งขอมูลขาวเนาเสีย

ที่มา : http://www.manager.co.th/south/viewnews



๘๓

ท่ีพบในจังหวัดพังงามีประมาณ ๑% ของจํานวนขาวสารท่ีจัดสงไปให และกรณีการแจกขาวสารถุงนี้ไมเก่ียวกับ
โครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลแตอยางใด
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

๑. ขอมูลตามท่ีไดรับจากผู ท่ีเ ก่ียวของท่ีชี้แจงตอคณะกรรมาธิการ กรณีท่ีมีประชาชน
ผูประสบภัยในจังหวัดพังงาบางสวน ไดรับการแจกจายขาวสารถุงท่ีมีการเนาเสียนั้น นาจะเกิดจากกระบวนการ
ขนสง เนื่องจากการใชรถยนตบรรทุกขาวสารท่ีไมมีผาใบกันฝนคลุมหลังคากระบะ ทําใหน้ําฝนโดนถุงขาวสาร
ท่ีชํารุดและเกิดการเนาเสีย ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการจึงใหขอเสนอแนะตอผูท่ีเก่ียวของวา ในการดําเนินการ
แจกจายสิ่งของ หรือสิ่งอ่ืนใดใหแกประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ ควรตองระมัดระวังไมใหเกิดเหตุการณลักษณะ
นี้ซ้ําอีก

๒. การเบิกจายงบประมาณในการปองกันสาธารณภัยมีราคาสูงผิดปกติหลายโครงการ
จึงขอใหอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณในการจัดซื้อ
จัดจาง ไมใหมีการทุจริต หรือรั่วไหลตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๖๕

วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายธนพจน  พุทธรักษ  นิติกรปฏบิัตกิาร



๘๔

พิจารณาติดตามความคืบหนาโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย
…………………………………………………………….

รายช่ือผูมาช้ีแจง
นายพิสันติ์  ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ผลการพิจารณา
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน ไดดําเนินการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยท่ัวประเทศ

ตามภูมิภาคตาง ๆ จํานวน ๑๐๘ เวที ใชงบประมาณ ๑๖๐ ลานบาท ภายใตแนวทางท่ีคณะทํางานไดกําหนดไว
เพ่ือใหสังคมเกิดความปรองดอง ดังนี้ ๑) ตองการใหสังคมไทยเปนสังคมนิติรัฐ ๒) ตองการใหเปนสังคม
ท่ีมีคุณธรรม ๓) ตองการใหเปนสังคมท่ีมีเมตตาธรรม โดยมีการพูดคุย มีความเอ้ืออารีและใหอภัยตอกัน
ท้ังนี้ ไดปฏิบัติตามแนวทางขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการ
ปรองดองแหงชาติ (ปคอป.) สําหรับรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก
ประเทศไทยนั้น กรมการพัฒนาชุมชนไมไดเปนผูรับผิดชอบ ท้ังนี้ คณาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จะเปนผูรับผิดชอบดําเนินการสรุปผลการจัดเวทีฯ ในภาพรวมของประเทศใหเสร็จเรียบรอยภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๖ แลวจึงมีการเสนอสรุปผลการจัดเวทีประชาเสวนาตอคณะกรรมการประสานและติดตามผล
การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดอง
แหงชาติ (ปคอป.) และคณะรัฐมนตรเีพ่ือพิจารณา ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

การจัดโครงการเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย ไมทําใหสถานการณความขัดแยงทาง
การเมืองของสังคมไทยเปลี่ยนไปในทางท่ีปรองดองตามวัตถุประสงคในการดําเนินโครงการเทาใด การจัดเวที
เสวนาหาทางออกประเทศไทยไมอาจครอบคลุมกลุมเปาหมายประชาชนทุกภาคสวน เนื่องจากขอจํากัด
หลายประการ
มติท่ีประชุม

ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา เพ่ือใหไดรับทราบขอมูล ขอสรุปผลของการดําเนินโครงการดังกลาว
จึงมีมติใหเชิญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะอนุกรรมการกํากับ
ทิศทางการดําเนินงานจัดเวทีประชาเสวนา และผูท่ีเก่ียวของมารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการ เพ่ือรายงาน
สรุปผลการดําเนินโครงการเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมาธิการครั้งตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๖๕

วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายธนพจน  พุทธรักษ  นิติกรปฏบิัตกิาร
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พิจารณาศึกษาปญหาการมีสวนรวมของประชาชน กรณโีครงการบริหารจัดการน้ํา
วงเงิน ๓.๕ แสนลานบาท

…………………………………………………………………….
รายช่ือผูมาช้ีแจง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑. นายโชติ  ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒. นายสันติ  บุญประคับ เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓. นายประโยชน  กานจันทร นักวิชาการปาไมชํานาญการ
สํานักนายกรัฐมนตรี
๑. นายวิทยา  ผลประไพ ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ

สํานักงานนโยบายและแผนบริหารจัดการน้ํา
และอุทกภัย

๒. นายชัยวัฒน  ดุษฎีพาณิชย ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมเครือขาย
และมวลชนสัมพันธ

๓. นายประยุทธ  ไกรปราบ ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหโครงการ
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑. นายชัชวาล  ปญญาวาทีนันท รองอธิบดีกรมชลประทาน
๒. นายเก้ือศักดิ์ ทาทอง ผูอํานวยการสวนวางโครงการ
๓. นายทรงศักดิ์  เสาวัง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการมีสวนรวม

ดานพัฒนาแหลงน้ํา
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
๑. นายทวี  ไอศูรยพิศาลศิริ รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
๒. นางจินดารันต  วิริยะทวีกุล ผูอํานวยการสํานักบริหารการระดมทุน

โครงการบริหารจัดการน้ํา
๓. นายธีรเดช  ลิขิตตระกูลวงศ ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย

ผลการพิจารณา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ งแวดลอม มีประกาศกระทรวงกําหนดโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอให เ กิดผลกระทบตอชุมชน
อยางรุนแรง จํานวน ๑๑ ประเภท ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ หรือ
เรียกวา “EHIA” และกําหนดโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบไมรุนแรง จํานวน ๓๕ ประเภท
ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือเรียกวา “EIA” โดยในประกาศดังกลาวจะกําหนด
ประเภทและขนาดของโครงการไวชัดเจน รวมท้ัง มีประกาศกระทรวงกําหนดข้ันตอน หลักเกณฑ และ
ระยะเวลาในการดําเนินการจัดทํา EIA และ EHIA ซึ่งการจัดทํารายงานดังกลาวจะตองดําเนินการตาม
แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและมีขอกําหนดการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดเสีย
ในโครงการ การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบดังกลาว เจาของโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
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ท้ังหมด โดยเจาของโครงการจะตองรับรูวาโครงการท่ีจะดําเนินการนั้นเขาเงื่อนไขหลักเกณฑท่ีจะตองทํา
รายงานผลกระทบตามประกาศของกระทรวงหรือไม และเม่ือเจาของโครงการจัดทํารายงานแลวเสร็จจะเสนอ
ตอคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ แลวจึงจะใชรายงานดังกลาวเสนอตอหนวยงานผูอนุญาต
เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไมมีอํานาจอนุมัติโครงการ แตมีอํานาจ
ในการใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยคณะกรรมการจะพิจารณาวาเจาของ
โครงการสามารถแกไขผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ และสามารถแกไขขอกังวลหรือขอ
หวงใยของประชาชนในพ้ืนท่ีไดหรือไม ถาพิจารณาแลวเห็นวาสามารถจัดการแกไขปญหาได ก็จะพิจารณาให
ความเห็นชอบ

สําหรับกรณีโครงการบริหารจัดการน้ํา วงเงิน
๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท แบงออกเปน ๘ โมดูล (แผนงาน)
เพ่ือแกไขปญหาน้ําท้ังระบบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอม ไดรับหนังสือขอใหตรวจสอบวา
โครงการบริหารจัดการน้ําโครงการใดเขาเงื่อนไขท่ีตอง
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอม
ซึ่งกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดทําการตรวจสอบและแจงผลการตรวจสอบใหหนวยงาน
เจาของโครงการไดรับทราบแลว แตการตรวจสอบ

ดังกลาวสามารถใหคําตอบไดเพียงบางโครงการท่ีมีขอมูลครบถวนเทานั้น สําหรับบางโครงการท่ีมีขอมูล
ไมเพียงพอก็ไมสามารถใหคําตอบได และเม่ือพิจารณาแลววาโครงการใดเขาเงื่อนไขตองจัดทํารายงาน EIA
หรือ EHIA ข้ันตอนตอไปเจาของโครงการจะตองเปนผูรับผิดชอบจางบริษัทท่ีปรึกษาจัดทํารายงานฯ และเสนอ
ใหคณะกรรมการผูชํานาญการฯ และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ
เม่ือผานความเห็นชอบแลวเจาของโครงการจะใชรายงานนั้นประกอบการขออนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรี
ตอไป

สํานักนายกรัฐมนตรี
โครงการบริหารจัดการน้ํา วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท รายละเอียดการดําเนินการในแตละ

โครงการในชวงแรกยังมีไมมากนัก จึงยังไมสามารถวิเคราะหไดวาจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือไม ท้ังนี้ เริ่มชัดเจนมากข้ึน เพราะบริษัทระบุข้ันตอนการดําเนินโครงการ จึงสามารถ
วิเคราะหไดแลววาโครงการใดเขาเงื่อนไขตองทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม นอกจากนี้
คณะรัฐมนตรีไดกําหนดแผนงานในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยมอบหมายให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูรับผิดชอบการจัดการรับฟงความคิดเห็นรวมกับสถาบันการศึกษา
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ และใหรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ  สุรัสวดี) เปนผูรับผิดชอบดาน
สารัตถะและรายละเอียดของกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยใหมีผูแทนภาคเอกชน
และเครือขายภาคประชาชนท่ีเก่ียวของเขารวมดวย สําหรับการดําเนินงานในลําดับแรก จะใหขอมูลประชาชน
เก่ียวกับโครงการท่ีจะดําเนินการ เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขอมูลท่ัวไป เชน วิธีการดําเนินโครงการ สถานท่ี
ตั้งโครงการ ลําดับตอไปจะจัดการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีตั้งโครงการ ซึ่งมีจังหวัดท่ีเปน
พ้ืนท่ีตั้งโครงการท้ังหมดจํานวน ๓๘ จังหวัด

ที่มา : http://news.mthai.com/hot-news
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กรมชลประทาน
กรมชลประทานไดสงมอบโครงการบริหารจัดการน้ําให กบอ. ดําเนินการ จํานวน ๒๕ โครงการ

โดยมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม EIA ไปแลว ๑๐ โครงการ และยังไมไดจัดทําอีก
๑๕ โครงการ โดยในการจัดทํา EIA จะแบงผลกระทบออกเปน ๔ ดาน ไดแก ๑) ดานกายภาพ ๒) ดานชีวภาพ
๓) ดานคุณคาการใชประโยชนเศรษฐกิจ และ ๔) ดานสังคม สําหรับกรณีปญหาผลกระทบกับท่ีดินของราษฎร
นาจะเปนผลกระทบทางดานสังคม ผูจัดทํารายงานตองระบุวาวิธีการจัดการแกไขผลกระทบ และสงให
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา ถาพิจารณาแลวเห็นวาสามารถแกไขปญหาได คณะกรรมการผูชํานาญการ
จึงจะพิจารณาเห็นชอบรายงานดังกลาว สําหรับแนวทางปฏิบัติท่ีผานมาจะชดเชยเยียวยาโดยจัดหาท่ีดิน
และสงเสริมอาชีพ โดยมีหนวยงานท่ีเก่ียวของเขามารวมดําเนินการ เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เปนตน

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
คณะรัฐมนตรี ไดมีมติใหกูเงินสําหรับโครงการบริหารจัดการน้ํา โดยใหสํานักงานบริหาร

หนี้สาธารณะดําเนินการจัดสรรเงินกูในโครงการ โดยบริษัทท่ีไดรับคัดเลือกดําเนินโครงการจะตองปฏิบัติ
ตามข้ันตอนของกฎหมายและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ บริษัทท่ีไดรับคัดเลือกยังไมไดเซ็นสัญญา
กับรัฐบาล จึงยังไมมีการเบิกจายเงินกู
มติของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการขอใหผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดสงเอกสารเพ่ิมเติมใหแกคณะกรรมาธิการ
ดังนี้

๑. ใหสํานักงานเลขาธิการ สบอช. จัดสงตารางการลงพ้ืนท่ีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ใหคณะกรรมาธิการ เพ่ือท่ีคณะกรรมาธิการจะไดสงผูแทนไปรวมสังเกตการณการดําเนินการจัดรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน

๒. ใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจัดสงเอกสารรายละเอียดโครงการท้ัง ๘ โมดูล เพ่ือใชเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๖๖

วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
นายสุคนธ  พลบุบผา  นิติกรชํานาญการ
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พิจารณาติดตามความคืบหนาโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย
……………………………………………………………….

รายช่ือผูมาช้ีแจง
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต
รองศาสตราจารย สุขุม  เฉลยทรัพย ประธานท่ีปรึกษา อธกิารบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
นายมนตรี  นาคสมบูรณ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ผลการพิจารณา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สรุปรายงานผลการดําเนินงานพูดจาหาทางออกประเทศไทย ๑๐๘ เวที แบงออกเปน ๓ สวน

ดังนี้
สวนท่ี ๑ สรุปภาพรวมการจัดเวที มีการวิเคราะหท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยผลสรุป

ในเชิงคุณภาพ ใชประเด็นของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริง เพ่ือความปรองดองแหงชาติ
(คอป.) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสรางความปรองดองแหงชาติ และสถาบัน
พระปกเกลา ใน ๙ ประเด็น และผูรวมพูดจา มีประเด็นการทุจริตเพ่ิมเขามา รวมเปน๑๐ ประเด็น

สวนท่ี ๒ สรุปผลการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมพูดจาหาทางออกประเทศไทย
๑. ประเด็นปญหาสําคัญของสังคมไทย มี ๑๐ ประเด็น จําแนกออกเปน ๓ ลักษณะ ไดแก

๑) ลักษณะปญหาเชิงโครงสรางระยะยาว ไดแก ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม และความเขาใจ
ประชาธิปไตยท่ีแตกตางกัน ๒) ลักษณะปญหาเฉพาะหนา ไดแก ความเคลือบแคลงในหลักนิติธรรม สังคม
ขาดความรูในการจัดการความขัดแยงและสันติวิธี ความขัดแยงเดิมพันสูง ตุลาการภิวัฒน การแทรกแซงองคกร
อิสระ การกลาวอางสถาบันพระมหากษัตริยเพ่ือประโยชนทางการเมือง การรัฐประหาร และบทบาทของทหาร
ในการจัดการความขัดแยง การขยายตัวของสื่อการเมืองและสื่อบุคคล (สื่อเลือกขาง) ๓) ลักษณะปญหาพ้ืนฐาน
สําคัญท่ีเปนตัวถวงสังคมไทย เชน การทุจริตคอรัปชั่น

๒. แนวทางในการหาทางออกประเทศไทย จําแนกตามลักษณะปญหา ดังนี้
- กรณีปญหาเชิงโครงสรางระยะยาว เชน การวางรากฐานของประเทศเพ่ือความเปนธรรม

ในสังคม ขอเสนอเก่ียวกับการแกไขปญหาพ้ืนฐานของสังคมไทย การสรางการยอมรับตอมุมมองประชาธิปไตย
ท่ีแตกตางกัน เปนตน

- กรณีปญหาเฉพาะหนา เชน ขอเสนอแนะเก่ียวกับความเปนประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล
และเคารพสิทธิมนุษยชนในสงัคมไทย ขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม เปนตน

๓. รายละเอียดการตอบแบบสอบถามของผูเขารวมพูดจาหาทางออกประเทศไทย แบงออกเปน
๔ สวน ไดแก ๑) สถานภาพกลุมตัวอยาง ๒) สาเหตุท่ีทําใหเกิดความขัดแยง ๓) แนวทางการแกไขความขัดแยง
เพ่ือหาทางออกประเทศไทย และ ๔) ขอเสนอแนะทางออกประเทศไทยเพ่ือความสงบสุข จําแนกตามลักษณะ
ปญหาระยะยาวและเฉพาะหนา

สวนท่ี ๓ สรุปภาพรวมความพึงพอใจตอการจัดเวที “พูดจาหาทางออกประเทศไทย” ๑๐๘ เวที
แบงเปนความพึงพอใจตอการจัดเวที และความตองการในการจัดเวทีครั้งตอไป โดยภาพรวมทุกภาคท่ัวประเทศ
ตองการใหจัดเวที รอยละ ๘๘.๙๘ และไมตองการใหจัดเวที รอยละ ๑๑.๐๒



๘๙

ท้ังนี้ สรุปรายงานผลการดําเนินงานดังกลาว เปนการสรุปผลโดยยอ ซึ่งอยูระหวางการจัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณ

กรมการพัฒนาชุมชน
การดําเนินงานจัดเวที “พูดจาหาทางออกประเทศไทย” ๑๐๘ เวที ซึ่งกระทรวงมหาดไทย

โดยกรมการพัฒนาชุมชน เปนผูรับผิดชอบดูแลการดําเนินงานจัดเวทีดังกลาว โดยมีหนาท่ี อํานวย
ความสะดวก จัดงบประมาณ จัดพิมพเอกสาร ดูแลความปลอดภัย รวมท้ัง อํานวยความสะดวกดานอ่ืน ๆ
แตไมไดเปนผูกําหนดประเด็นหรือเนื้อหาการพูดจา และเม่ือมีการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงานพูดจา
หาทางออกประเทศไทย ๑๐๘ เวที แลวเสร็จ ถาสามารถนําผลสรุปดังกลาวไปขยายผล โดยการจัดเวที
ทุกตําบลท่ัวประเทศไดจะกอใหเกิดประโยชนมาก ท้ังนี้ ตองข้ึนอยูกับงบประมาณท่ีกรมการพัฒนาชุมชน
ไดรับการจัดสรรวาจะสามารถดําเนินการไดมากนอยเพียงใด
ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากคณะกรรมาธิการ

๑. การดําเนินงานจัดเวที “พูดจาหาทางออกประเทศไทย” ๑๐๘ เวที โดยคณะกรรมาธิการ
เห็นดวยกับขอสรุปรายงานผลการดําเนินงานจัดเวทีฯ วาคอนขางตรงกับขอเท็จจริง ซึ่งประชาชนตางรับรู
และยอมรับวามีปญหาดังกลาวเกิดข้ึนในสังคมไทย เชน ปญหาความขัดแยงแบบเดิมพันสูงและการทุจริต
คอรัปชั่น เห็นแกประโยชนสวนตนและพวกพอง เปนประเด็นปญหาใหญของประเทศท่ีตองเรงดําเนินการแกไข

๒. คณะกรรมาธิการเห็นวา หากมีการเผยแพรผลสรุปรายงานดังกลาวไปยังรัฐบาล หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ และภาคสวนตาง ๆ จะเปนฐานขอมูลท่ีสําคัญในการแกไขปญหาใหกับบานเมืองตอไปได

๓. คณะกรรมาธิการขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและกรมพัฒนาชุมชนจัดสงแผนวีดิทัศน
การจัดเวทีฯ ๑๐๘ เวที และจัดสงรายงานผลการจัดเวทีฯ ฉบับสมบูรณใหแกคณะกรรมาธิการเพ่ือใชประกอบ
การพิจารณาศึกษาตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๖๖

วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
นายสุคนธ  พลบุบผา  นิติกรชํานาญการ
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พิจารณาศึกษาแนวทางการจัดเวทีสภาปฏิรูปการเมือง หาทางออกประเทศไทย
……………………………………………………..

รายช่ือผูมาช้ีแจง
นายวราเทพ  รัตนากร รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผลการพิจารณา

นายวราเทพ  รัตนากร รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ใหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดเวทีสภาปฏิรูปการเมือง หาทางออกประเทศไทย
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

ความเปนมาและวัตถุประสงคในการจัดเวทีสภาปฏิรูปการเมือง หาทางออกประเทศไทย
เปนไปตามคําแถลงการณของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร) เม่ือวันศุกรท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
ซึ่งหลังจากท่ีนายกรัฐมนตรีไดแถลงการณเรื่องดังกลาว ไดมอบหมายใหประสานผูเขารวมเวทีสภาปฏิรูป
การเมือง โดยใหเรียนเชิญอดีตนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา หัวหนาพรรคการเมือง รวมท้ังประสานบุคคล
สําคัญ ผูแทนองคกร สถาบันการศึกษา และเครือขายตาง ๆ เขารวมเวทีดังกลาว รวมท้ังไดมีหนังสือเชิญ
กลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย และพรรคประชาธิปตย เขารวมเวทีนี้ดวยแตยังไมไดมีการตอบรับ
การจัดเวทีสภาปฏิรูปการเมือง มีกําหนดจัดเวทีพูดคุยกันครั้งแรก ในวันอาทิตยท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเขารวมเวทีนี้ดวย อยางไรก็ตาม การจัดเวทีดังกลาว ยังไมใชสภาปฏิรูปการเมือง และ
สมาชิกท่ีไดรับเชิญใหเขารวม ยังไมไดแตงตั้งเปนคณะกรรมการ การเรียกชื่อสภาปฏิรูปการเมือง เพ่ือใหงาย
ในการจดจํา สวนรูปแบบการดําเนินงานจะตองมีการพูดคุยกันวาจะกําหนดทิศทางหรือรูปแบบ โดยจัดตั้งเปน
องคกร คณะทํางาน หรือในรูปแบบอ่ืน ๆ ซึ่งนาจะชัดเจนหลังจากการพูดคุย ในวันอาทิตยท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

การจัดเวทีสภาปฏิรูปการเมือง ไดมีการประสานผู เขารวมเวทีสภาปฏิรูปการเมืองไปแลว
ประมาณ ๗๐ คน และคาดวาจะมีผูเขารวมไมนอยกวา ๔๐ คน โดยจะเปดใหผูเขารวมเวทีไดแสดงความคิดเห็น
และรวบรวมประเด็นการพูดคุย โดยจะมีการทํางานอีกหลายครั้งกวาจะไดขอสรุป อยางไรก็ตาม กลุมท่ีเชิญ
เขารวมเวทีดังกลาว มีหลากหลายกลุม และแมบางคนจะไมเขารวม แตก็ใหการสนับสนุนการจัดเวทีครั้งนี้
สวนกลุมคูขัดแยงและผูท่ีมีเงื่อนไข ยังไมมีการตอบรับ ซึ่งคงดูทาทีหลังการจัดเวทีพูดคุย ในวันอาทิตยท่ี ๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๖ ท้ังนี้ หวังวากลุมดังกลาวจะตอบรับเขารวมเวทีสภาปฏิรูปการเมืองดังกลาวในภายหลัง
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการตองการเห็นการแกไขปญหาการเมืองท่ีเปนรูปธรรม และประสบความสําเร็จ
เพ่ือลดความขัดแยง เนื่องจากสภาพปญหาการเมืองไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ การจัดเวทีครั้งนี้
ถือวาเปนความพยายามอยางยิ่งเพ่ือใหเกิดความปรองดองข้ึน ถารัฐบาลแสดงความจริงใจ ก็คงจะทําให
กลุมตาง ๆ ทยอยเขามารวมได เรื่องดังกลาวขอใหผูดําเนินงานมีความอดทนในการสรางความปรองดองตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๖๗

วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
นางสาวอภิสรา  ทัดภูธร นิติกรปฏิบตักิาร
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พิจารณาศึกษาเรื่องรองเรียนของ พระคํานวณ  พินแยง กรณีขอใหตรวจสอบ
ความถูกตองชอบธรรม ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ และหนวยงานเอกชน
ในโครงการวางทอกาซธรรมชาติจากแหลงดงมูลไปยังสถานีผลิตปโตรเลียมน้ําพอง

………………………………………………………………..

รายช่ือผูมาช้ีแจง
๑. นายสุวิทย  สุบงกฎ ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ
๒. นายวีรศักดิ์  พ่ึงรัศมี ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีการประกอบ

กิจการปโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
๓. นายสมชาย  ตะสิงหษะ ผูอํานวยการกลุมงานเหมืองแร สํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔. นายกิตติพงศ  ใสสะอาด นักธรณีวิทยา บริษัท อพิโก (โคราช) จํากัด
๕. นายปรีดา  ทองสุขงาม ผูชํานาญการสิ่งแวดลอม บริษัท เอ็นทิค จํากัด
๖. นางสาวสุธาวัลย  จิตรธรรม นักวิชาการสิ่งแวดลอม บริษัท เอ็นไวรอนเม็นทอล

รีซอสเซส แมเนจเมนท จํากัด (อี อาร เอ็ม)
๗. นางปนิตตา  สินธุรัตน ผูชํานาญการสิ่งแวดลอม

บริษัท พาโนรามา คอนซันแทนส จํากัด
๘. นายสรัน  วังใน ผูชํานาญการสิ่งแวดลอม

บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จํากัด
ผลการพิจารณา

กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ
ป พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะรฐัมนตรีไดอนุมัติให

กระทรวงพลังงาน ออกสัมปทานปโตรเลียม
เลขท่ี ๙/๒๕๔๖ /๖๖ ใหแก  บริ ษัท อพิโก
(โคราช) จํากัด เปนผูรับสัมปทานสํารวจบนบก
(หมายเลข L๒๗/๔๓) ตามพระราชบัญญัติ
ปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ บริษัทผูรับสัมปทาน
ไดเริ่มทําการขุดเจาะสํารวจแหลงปโตรเลียม

และในป พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการสํารวจพบแหลงกาซธรรมชาติ จํานวน ๑ หลุม ณ หลุมดงมูล (บานนาคํานอย
หมูท่ี ๙ ตําบลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ) ท่ีความลึก ๓,๐๑๐ เมตร โครงการอยูระหวางการวางแผนพัฒนา
แหลงผลิตปโตรเลียม โดยกําหนดวางแผนพัฒนา ออกเปน ๒ แนวทาง ดังนี้

๑. จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และดําเนินการวางทอขนสงกาซธรรมชาติ
ผานพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดขอนแกน เพ่ือขายใหกับบริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) นําไปเปนเชื้อเพลิง
ใหแกโรงไฟฟาน้ําพอง (รวมระยะทางประมาณ ๖๐ กิโลเมตร) หรือ

๒. พัฒนา ณ แหลงท่ีพบกาซธรรมชาติ โดย บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) จะตั้งฐานการผลิตกาซ
NGV สําหรับใชเปนเชื้อเพลิงรถยนต

ที่มา : http://www.theglobalmoving.com
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โครงการอยูในข้ันตอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยบริษัทเจาของ
โครงการ ยังไมไดดําเนินงานผลิตกาซธรรมชาติหรือกอสรางวางทอกาซใด ๆ

การดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในโครงการ หากบริษัทเลือกพัฒนาแหลงปโตรเลียม
ตามแนวทางท่ี ๑ ในเบื้องตนตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน จํานวน ๒ ครั้ง ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีกลุมเปาหมาย ๗ กลุม ไดแก ๑) กลุมผูไดรับผลกระทบ ๒) หนวยงาน
รับผิดชอบจัดทํา EIA ๓) หนวยงานพิจารณารายงาน EIA ๔) หนวยงานในระดับตาง ๆ ท้ังในสวนภูมิภาค
และสวนทองถ่ิน ๕) องคกรเอกชนดานสิ่ งแวดลอมในพ้ืนท่ีหรือกลุมอนุรักษหรือสถาบันการศึกษา
๖) สื่อมวลชนระดับทองถ่ิน ๗) ประชาชนท่ัวไป ในการรับฟงความคิดเห็นดังกลาว จะตองชี้แจงขอมูล
การดําเนินงานของโครงการ และรับฟงขอกังวลและขอหวงใยของประชาชนในพ้ืนท่ี หลังจากนั้น บริษัท
ท่ีปรึกษาจะนําขอมูลไปประเมินวิเคราะหและหาแนวทางการแกไขปญหาตอไป สวนขอกังวลเก่ียวกับการ
กําหนดระยะปลอดภัยในการวางทอกาซ มีระเบียบกําหนดชัดเจนและเจาของโครงการจะตองดําเนินงาน
ตามมาตรฐาน

จังหวัดกาฬสินธุ
บริษัท อพิโก (โคราช) จํากัด ไดรับสัมปทานโครงการฯ ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๕๕

ไดสํารวจพบปโตรเลียมท่ีแหลงดงมูล จังหวัดกาฬสินธุไมทราบเรื่องการสัมปทานดังกลาว จนกระท่ังมีผูแทน
บริษัทเจาของโครงการ เขาพบเพ่ือขอใหอํานวยความสะดวกในการดําเนินโครงการจังหวัดกาฬสินธุ จึงได
มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานติดตามผลการดําเนินโครงการเจาะสํารวจปโตรเลียมบนบก ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
กาฬสินธุ และมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบและเฝาระวังการดําเนินงานของบริษัท อพิโก (โคราช) จํากัด
แตการดําเนินงานของคณะทํางานดังกลาว ไมมีการประสานงานกับจังหวัดขอนแกน เนื่องจากเรื่องดังกลาว
เปนหนาท่ีของพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ

บริษัท อพิโก (โคราช) จํากัด
บริษัทตระหนักวา ประชาชนอาจจะไมเขาใจกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน

ตามระเบียบการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจทําใหเกิดประเด็นการรองเรียน
ซึ่งการดําเนินงานโครงการดังกลาว บริษัทไดปฏิบัติตามระเบียบท่ีกฎหมายกําหนด โดยไดดําเนินการรับฟง
ความคิดเห็น ครั้ ง ท่ี ๑ เพ่ือกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดลอม ไดแก
จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จัดเวทีรับฟง
ความคิดเห็นระดับอําเภอ ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ และจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นระดับชุมชน
ระหวางวันท่ี ๑๓ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ นอกจากนี้ จะดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ระหวาง
การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจ และใหขอมูลกับชุมชน
โดยจะดําเนินการ ๒ วิธี ไดแก ๑) จัดประชาคม เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจแกประชาชนรายหมูบานท่ีแนวทอ
พาดผาน ๒) การเขาพบ/สัมภาษณรายครัวเรือน ท้ังนี้ ไดมีกลุมบุคคลเขาไปสรางความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน
วาโครงการจะสงผลกระทบรายแรงตอชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งบริษัทไดตั้งทีมงานไปใหความรูกับประชาชน
รวมทั้ง อธิบายเกี่ยวกับการเชาพื้นที่ของประชาชนในการวางทอกาซ ปจจุบันโครงการยังไมมีการวาง
ทอกาซใด ๆ จนกวาจะจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและผานความเห็นชอบจากหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของแลว
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
๑. โครงการวางทอกาซ อาจไดรับการตอตานพอสมควร เนื่องจากประชาชนมีความตื่นตัว

ในเรื่องผลกระทบคอนขางมาก การทําความเขาใจในความกลัวของประชาชนทําไดคอนขางยาก เพราะเคยมี
กรณีเชนนี้เกิดข้ึนแลว และการตัดสินใจเลือกแนวทางในการพัฒนาปโตรเลียมของบริษัทเจาของโครงการ
คงจะมองไปท่ีมูลคาของการลงทุน นอกจากนี้ ตามเนื้อหาขอรองเรียนของ พระคํานวณ  พินแยง ไดขอขอมูล
เก่ียวกับการวางทอกาซของโครงการ จึงขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดสงขอมูลดังกลาวใหแก
คณะกรรมาธิการ รวมท้ัง ขอใหจัดสงขอมูลเก่ียวกับอัตราคาเชาท่ีดนิของประชาชนเพ่ือวางทอกาซของโครงการ
เพ่ือท่ีคณะกรรมาธิการจะไดนําไปชี้แจงใหผูรองเรียนและประชาชนไดรับทราบตอไป

๒. เม่ือมีการดําเนินโครงการในลักษณะดังกลาว เปนเรื่องธรรมดาท่ีประชาชนจะเกิดความกลัว
วาจะไดรับผลกระทบจากการวางทอกาซผานท่ีดินของตน และอาจมีความสงสัยในการดําเนินงาน ดังนั้น
หนวยงานผูรับผิดชอบและผูท่ีเก่ียวของจะตองชี้แจงขอมูลขอเท็จจริงและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
สวนการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาว คณะกรรมาธิการจะเชิญผูนําทองถ่ินหรือผูนําชุมชนในพ้ืนท่ี ซึ่งจะมี
โครงการวางทอผาน เขารวมประชุม เพ่ือรับฟงขอมูลขอเท็จจริงจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ

๓. การดําเนินโครงการจะตองทําใหถูกตองตามกฎหมายกําหนด และตองดําเนินการอยางรอบคอบ
เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาในภายหลัง โดยเห็นวาเรื่องดังกลาวมีขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของมาก
คณะกรรมาธิการจะมอบหมายใหคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาโดยละเอียด เพ่ือกําหนดแนวทาง และ
วิธีการตรวจสอบเรื่องตอไป
มติท่ีประชุม

ท่ีประชุมมีมติมอบหมายใหคณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชนรับเรื่องดังกลาว
ไปพิจารณาศึกษา และรายงานผลการศึกษาใหคณะกรรมาธิการรับทราบตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๖๗

วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
นางสาวอภิสรา  ทัดภูธร นิติกรปฏิบตักิาร
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พิจารณาศึกษาการดําเนินการของสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
กรณีการติดปายประชาสัมพันธ “อนาคตของประเทศไทย อยูในมือของประชาชน

โดยมีรัฐธรรมนูญท่ีเปนประชาธิปไตย”
……………………………………………………………………

รายช่ือผูมาช้ีแจง
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นายทวีศักดิ์  เท่ียงธรรม ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนามาตรฐาน

การศึกษานอกโรงเรียน
สถาบันพระปกเกลา
รองศาสตราจารย ดร. นิยม  รัฐอมฤต ผูอํานวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ผลการพิจารณา
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
บทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญของสํานักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ซึ่งไดแก ๑) จัดและสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ เพ่ือยกระดับ
การศึกษาสมรรถนะในการเรียนรูและการแกปญหา
พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
อยางท่ัวถึงและเทาเทียม ๒) สงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือขายท้ังในและตางประเทศ ๓) พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
และสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะการเรียนรูเพ่ือใหรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ๔) สงเสริมกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรูของคนในชุมชน และ ๕) สงเสริมบทบาทของภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และศูนยการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ (กศน. อําเภอ) เปนสถานศึกษาภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (สํานักงาน กศน. จังหวัด) ท้ังนี้ มี กศน. ตําบลและศูนยการเรียน
ชุมชน เปนหนวยจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละ กศน. อําเภอดวย

ในสวนของการดําเนินการติดตั้งปายประชาสัมพันธ “อนาคตประเทศไทย อยูในมือประชาชน
โดยมีรัฐธรรมนูญท่ีเปนประชาธิปไตย” นั้น มีความสอดคลองกับการดําเนินการและการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ
ของ กศน. ซึ่งจะเปนไปตามหลักสูตรท่ีกําหนดไว หรือมีความสอดคลองกับสภาวการณของสังคมและแนวนโยบาย
ของรัฐบาล ซึ่งการดําเนินการติดปายดังกลาว มีวัตถุประสงค เพ่ือเปนการกระตุนใหนักศึกษา กศน. และบุคคล
ท่ัวไปเกิดความตระหนักและใหความสําคัญท่ีจะเรียนรูเก่ียวกับประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหนาท่ี
ของตนเอง อันเปนเรื่องท่ีสําคัญท้ังตอตนเองและตอสังคม โดยมีการติดตั้ง จํานวน ๙,๖๖๕ แหง ซึ่งดําเนินการ
ติดตั้งปายในสถานศึกษาทุกแหงท่ัวประเทศ ท้ัง กศน. จังหวัด กศน. อําเภอ และ กศน. ตําบล
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มติท่ีประชุม
เพ่ือใหการพิจารณาของคณะกรรมาธิการในเรื่องดังกลาวไดรับขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม

ในเชิงนโยบาย และความเปนมาของการดําเนินการ รวมถึง ประเด็นในการดําเนินงานอ่ืน ๆ ของสํานักงาน
กศน. ท่ีประชุมจึงมีมติใหเชิญปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย มารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมคราวตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๖๘

วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
นางสาวสุธิดา  กณาพันธ  วิทยากรปฏิบัติการ



๙๖

พิจารณาศึกษาแผนพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง และแนวทางการดําเนินงานตามแผน
……………………………………………………………….

รายช่ือผูมาช้ีแจง
สภาพัฒนาการเมือง
ศาสตราจารย ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค ประธานสภาพัฒนาการเมือง
สถาบันพระปกเกลา
รองศาสตราจารย ดร.นิยม รัฐอมฤต ผูอํานวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ผลการพิจารณา
สภาพัฒนาการเมือง
ความเปนมาของสภาพัฒนาการเมือง หลังจากประเทศไทยมีการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย ในป พ.ศ. ๒๔๗๕ สังคมไทย
ไดประสบวิกฤตการณทางการเมืองมาโดยตลอด และประสบกับการเมือง
ท่ีเรียกไดวาเปนวงจรอุบาทว ดังนั้น จึงเกิดความตองการของคนในสังคม
ท่ีตองการใหการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย
ทรงเปนประมุขมีความม่ันคง และมีเสถียรภาพ การเมืองมีความเขมแข็ง
นักการเมืองมีคุณธรรมจริยธรรม และประชาชนมีความรูความเขาใจในระบอบ
ประชาธิปไตย ดังนั้น เพ่ือใหการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมุงไปสูเปาหมาย
ดังกลาว และไมกลับสูวงจรอุบาทวทางการเมืองอยางท่ีเปนมาในอดีต จึงมีการจัดทําแผนพัฒนาการเมืองข้ึน
โดยใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดแผนดังกลาว และไดมีการจัดตั้งองคกรหลักเพ่ือดําเนินการ
ผลักดันแผนพัฒนาการเมือง โดยการนําแผนดังกลาวไปประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ
สภาพัฒนาการเมืองจึงจัดตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยรัฐธรรมนูญ
ไดกําหนดวัตถุประสงคในการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองไว ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือพัฒนาการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ๒) เพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ และ ๓) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง
ในทางการเมือง ไดมีการดําเนินการตามยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง และมีการมุงเนนการดําเนินการตาง ๆ ดังนี้

๑) การใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชนท้ังในและนอกระบบการศึกษา ซึ่งได มีการจัดทํา
ขอเสนอเพ่ือเสนอตอรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุงเนนใหมีการสรางหลักสูตรการเรียนการสอน
และวิถีชีวิตในโรงเรียนใหมีความเปนประชาธิปไตย เพ่ือใหความรูเก่ียวกับประชาธิปไตยตั้งแตในวัยเด็ก
อันจะนําไปสูการแกไขปญหาเรื่องการใชความรุนแรงในแกไขปญหาทางการเมืองดังท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยในปจจุบัน

๒) การจัดตั้งสถาบันพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งไดมีการจัดทําคําของบประมาณปท่ีผานมา จํานวน
๕๕๐ ลานบาท แตสํานักงบประมาณไดตัดงบประมาณในโครงการดังกลาวออกท้ังหมด ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
การจัดทําคําของบประมาณดังกลาวของสภาพัฒนาการเมืองนั้นมีเวลาในการดําเนินการคอนขางนอย
เนื่องจากสภาพัฒนาการเมืองชุดปจจุบันไดเขามารับหนาท่ีไดไมนาน จึงอาจทําใหโครงการดังกลาวไมมี
ความเปนรูปธรรม ดังนั้น สภาพัฒนาการเมืองจึงจะจัดทําคําของบประมาณในโครงการดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘

๓) การปองกันการคอรัปชั่นและผลประโยชน ท่ีทับซอนกัน มีการเสนอรางพระราชบัญญัติ
วาดวยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือ
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เจาหนาท่ีของรัฐกับผลประโยชนสวนรวม พ.ศ. .... ซึ่งจะนําเสนอตอคณะกรรมการจริยธรรม สภาพัฒนาการเมือง
เพ่ือนําเสนอตอรัฐบาลและพรรคการเมืองทุกพรรคตอไป

๔) ดานธรรมาภิบาลและความโปรงใส ซึ่งจะดําเนินการโดยเริ่มตนจากการทําดัชนีชี้วัดความเปน
ประชาธิปไตยในระดับจังหวัด

๕) เรื่องการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
๖) การแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี
ในสวนของปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาพัฒนาการเมือง มีดังนี้ ๑) ปญหา

อุปสรรคในเชิงนโยบาย ไดแก พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมมีสภาพบังคับใหหนวยงาน
ตาง ๆ ตองนําแผนพัฒนาการเมืองไปสูการปฏิบัติ และไมมีสภาพบังคับในการเชิญบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ
มาใหขอมูล ขอเท็จจริง หรือแสดงความเห็น ๒) ปญหาอุปสรรคในเชิงดําเนินการหรือการปฏิบัติ ไดแก
งบประมาณในการประชาสัมพันธ การผลิตสื่อ และการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการผลักดันหนวยงานตาง ๆ
นําแผนพัฒนาการเมืองสูการปฏิบัติมีจํานวนนอย และปญหาในการเชื่อมประสานแผนพัฒนาการเมืองสูการ
ปฏิบัติยังไมเปนท่ีกวางขวาง

ขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการ คือ ๑) ขอเสนอในการแกไขพระราชบัญญัติ
สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือใหสภาพัฒนาการเมืองมีความเปนอิสระจากสถาบันพระปกเกลา
๒) การแกไขเพ่ือใหเกิดสภาพบังคับในการนําแผนพัฒนาการเมืองไปสูการปฏิบัติโดยทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ
และสงเสริมใหการนําแผนพัฒนาการเมืองสูการปฏิบัติ ถือเปนวาระแหงชาติ ๓) สงเสริมใหจัดทําหลักสูตร
เพ่ือสงเสริมความเปนพลเมือง (Political Education) ใหเกิดข้ึนในทุกสถาบันการศึกษาท้ังในและนอกระบบ

สถาบันพระปกเกลา
สถาบันพระปกเกลา มีการดําเนินงานหลักในการอบรมใหความรูดานประชาธิปไตยผานทาง

หลักสูตรตาง ๆ การดําเนินงานในการศึกษาวิจัย และการดําเนินงานวิชาการรวมกับรัฐสภา นอกจากนี้
ไดมีการจัดตั้งศูนยพัฒนาการเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัดตาง ๆ จํานวน ๔๘ แหง โดยมีสํานักสงเสริมการเมือง
ภาคพลเมือง เปนผูรับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงคของการจัดตั้งเพ่ือเปนชองทางการสื่อสารระหวางภาค
ประชาสังคมกับสมาชิกรัฐสภา และเปนศูนยกลางในการสงเสริมพัฒนาความเขมแข็งทางการเมืองใหภาคพลเมือง
โดยดําเนินการสนับสนุนการจัดทํากิจกรรมในการเผยแพรประชาธิปไตยของหนวยงานหรือบุคคลท่ีมี
ความสนใจ และการจัดเวทีของภาคพลเมืองในการแสดงความคิดเห็น ท้ังนี้ ในอดีตสถาบันพระปกเกลา
ไดรับงบประมาณในการดําเนินการของศูนยพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จํานวน ๑๑ ลานบาท แตใน
ปงบประมาณท่ีผานมา สํานักงบประมาณไดตัดงบประมาณดังกลาวออกท้ังหมด เนื่องจากเห็นวางาน
ดานการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองนั้นเปนงานในอํานาจหนาท่ีของสภาพัฒนาการเมือง
มติท่ีประชุม

คณะกรรมาธิการพิจารณาแลวเห็นวา ในการสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันพระปกเกลา
และสภาพัฒนาการเมืองดานตาง ๆ เพ่ือใหความรูดานประชาธิปไตย และการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
นั้นมีความสําคัญในการผลักดันแผนพัฒนาการเมืองไปสูการปฏิบัติ ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวไดประสบปญหา
เก่ียวกับงบประมาณ ท่ีประชุมจึงมีมติใหเชิญผูอํานวยการสํานักงบประมาณ มารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการ
เพ่ือใหขอมูลการจัดสรรงบประมาณใหแกสถาบันพระปกเกลาและสภาพัฒนาการเมืองในการประชุมคราวตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๖๘

วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
นางสาวสุธิดา  กณาพันธ  วิทยากรปฏิบัติการ



๙๘

พิจารณาศึกษาการดําเนินการของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ

กรณีการติดปายประชาสัมพันธ “อนาคตประเทศไทยอยูในมือของประชาชน”
.....................................................................

รายช่ือผูมาช้ีแจง
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
๑. นายประเสริฐ  บุญเรือง เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. นายปรีชา  ชื่นชนกพิบูล ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

ผลการพิจารณา
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย (กศน.) มีแนวนโยบายในการดําเนินงาน คือ
การใหการศึกษาแกผูดอยโอกาส ขาดโอกาส และไมมี โอกาส
ดานการศึกษา ซึ่งมีจํานวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ คน หลักสูตรการเรียน
การสอนของ กศน. ไดกําหนดหลักสูตรอํานาจอธิปไตย อันเปน
หลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการใหความรูและสงเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
โดยหลักสูตรดังกลาวมีวัตถุประสงค เ พ่ือใหนักศึกษา กศน.
ไดมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกตอง และนําความรูไปเผยแพร
และประชาสัมพันธใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีไดเขาใจเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกตอง
กรณีการติดปายประชาสัมพันธดังกลาว จึงเปนการดําเนินการเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรเทานั้น

สําหรับผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการติดปายประชาสัมพันธ เพ่ือใหนักศึกษาของ กศน. ไดตื่นตัว
ในเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเห็นวานักศึกษา กศน. เปนสวนหนึ่งท่ีมีสวนรวม
ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยมีการ
ดําเนินการติดปายในพ้ืนท่ีของอําเภอและตําบลตาง ๆ

นอกจากนี้  งบประมาณในการดําเนินการติดปายประชาสัมพันธ “อนาคตประเทศไทย
อยูในมือของประชาชน โดยมีรัฐธรรมนูญท่ีเปนประชาธิปไตย” กศน. ไมมีงบประมาณในการดําเนินการ
ในสวนนี้ แตมีเพียงการเชิญชวนและรณรงคใหสถานท่ีศึกษาในพ้ืนท่ีไดดําเนินการสงเสริมและเผยแพร
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาสัมพันธผานเว็บไซตของ กศน. โดยคาใชจายการดําเนินการ
ติดปายประชาสัมพันธ เปนคาใชจายท่ีไดรับการสนับสนุนจากสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีตําบลหรืออําเภอ
นั้น ๆ เปนผูดําเนินการและจัดทํา
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

๑. สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ไมควรกระจาย
ภารกิจมากจนเกินไป เนื่องจากสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
มีภารกิจอยูมาก โดยเฉพาะศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สวนตําบล
ท่ีเปนประโยชน ดังนั้น จึงควรทบทวนภารกิจของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ที่มา : http://narathiwat.nfe.go.th



๙๙

ตามอัธยาศัย (กศน.) และตอยอดโครงการท่ีไดเคยดําเนินการมา สําหรับเรื่องของงบประมาณเห็นวา
ควรจัดสรรไปใหโครงการท่ีเล็งเห็นผล มีกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน และขอใหมีการประเมินผลของโครงการดวย

๒. กรณีการจัดซื้อหนังสือพิมพ และวารสาร ซึ่งในบางแหงจะจัดสงไปยังหองสมุดเปนรายสัปดาห
ทําใหเกิดการสะสม และประชาชนไมไดอานหนังสือเหลานั้น อีกท้ัง ควรซื้อวารสารท่ีมีการสงเสริมอาชีพ
หรือพระพุทธศาสนา หรือหนังสือเด็ก หรือหนังสืออ่ืน ๆ ท่ีสรางจุดสนใจใหกับประชาชน

๓. ขอใหสนับสนุน และเปดโอกาสใหทุกกลุมไดมีโอกาสในการฝกอาชีพ เพ่ือไม ใหเกิด
ความซ้ําซอน และในบางกลุมอาจใชงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตอยอดในการประกอบอาชีพได
อีกท้ัง ขอใหมีการจัดลําดับอาชีพท่ีมีความตองการจากกลุมผูฝกท้ังหมด

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๖๙

วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖
นางสาวศิริรัตน  อยูฉัตร  นักวิชาการรัฐศาสตรฯ



๑๐๐

พิจารณาศึกษาการดําเนินงานในการจัดสรรงบประมาณ ของสํานักงบประมาณ
กรณีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของสถาบันพระปกเกลา และสภาพัฒนาการเมือง (เรื่องสืบเนื่อง)

.......................................................................
รายช่ือผูมาช้ีแจง

สํานักงบประมาณ
๑. นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล ท่ีปรึกษาสํานักงบประมาณ
๒. นางสาววิสากร  สระทองคํา ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณองคการบริหาร

รูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ
สถาบันพระปกเกลา
นายศุภณัฐ  เพ่ิมพูนวิวัฒน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการเมืองภาคพลเมือง
สภาพัฒนาการเมือง
๑. นางพงษทอง  ตั้งชูพงศ รองเลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง
๒. นายปรีดี  โชติชวง รองเลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง

ผลการพิจารณา
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวม

ของประชาชน สภาผูแทนราษฎร เม่ือวันพุธท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณา
ศึกษาแผนพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง และแนวทางการดําเนินงานตามแผน โดยมีประธานสภาพัฒนา
การเมือง และผูอํานวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกลา เขารวมประชุม ซึ่งในการประชุม
ดังกลาว ผูแทนจากสถาบันพระปกเกลาและสภาพัฒนาการเมือง ไดกลาวชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน
ภารกิจหนาท่ี ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน คือ ปญหาเก่ียวกับงบประมาณเพ่ือการดําเนินงาน
กลาวคือสถาบันพระปกเกลาถูกตัดงบประมาณในสวนของการดําเนินงานของศูนยพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
และสภาพัฒนาการเมืองถูกตัดงบประมาณในสวนของการขอจัดตั้งสถาบันพัฒนาประชาธิปไตย ในการนี้
คณะกรรมาธิการพิจารณาแลวเห็นวา ปญหาและอุปสรรคดานงบประมาณดังกลาว อาจจะสงผลกระทบ
ในการดําเนินงานเพ่ือการสงเสริมการเมืองการปกครองและประชาธิปไตยของสถาบันพระปกเกลาและ
สภาพัฒนาการเมือง คณะกรรมาธิการจึงมีมติเชิญ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา
และประธานสภาพัฒนาการเมือง เขารวมประชุม สรุปสาระสําคัญได ดังนี้

สํานักงบประมาณ
หลักเกณฑการพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสํานักงบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕๕๗

สํานักงบประมาณจะพิจารณาตามกรอบท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติกําหนดไวตามลําดับความสําคัญกอนหลัง
โดยพันธกิจของงบประมาณท่ีหนวยงานของรัฐขอยื่นเสนอมานั้น จะตองสอดคลองกับยุทธศาสตรและ
แนวนโยบายของรัฐ โดยในข้ันตอนการพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณในแตละข้ันตอน สํานักงบประมาณ
ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนมา เพ่ือทําหนาท่ีในการตรวจสอบงบประมาณท่ีเสนออนุมัติวา มีความ
เหมาะสม คุมคา มีภาระผูกพันตอการใชจายงบประมาณหรือไม อยางไร และพันธกิจท่ีเสนอขออนุมัติมานั้น
ถูกตองตามกฎหมายหรือไม โครงการท่ีจะดําเนินการมีการระบุสถานท่ีดําเนินการกอสราง ความพรอมของโครงสราง
ของบุคลากร และการดําเนินการกรณีงบประมาณท่ีเปนงบลงทุนจะตองเสนอกรอบการลงทุนมาพรอมดวย



๑๐๑

สภาพัฒนาการเมือง
การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการเมือง สํานักงบประมาณไดจัดสรรใหกับสถาบัน

พระปกเกลาใน ๒ ภารกิจ คือ การฝกอบรมและการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สําหรับกรณีของสภา
พัฒนาการเมือง สํานักงบประมาณเห็นวาเปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของสถาบันพระปกเกลา
และภารกิจท่ีสภาพัฒนาการเมืองดําเนินการเปนภารกิจเก่ียวกับสถาบันพระปกเกลา จึงไดมีการปรับลด
งบประมาณ เพ่ือใหไปรวมอยูท่ีเดียวกัน คือ จัดสรรใหกับสถาบันพระปกเกลาเทานั้น เนื่องจากปจจุบันท้ังสอง
หนวยงานยังไมแยกออกจากกัน ดังนั้น จึงถือวาเปนหนวยงานเดียวกัน ปฏิบัติภารกิจเดียวกัน การจัดสรร
งบประมาณจึงไมสามารถจัดสรรใหซ้ําซอนกันได แตพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑
ไดระบุไววา เม่ือครบกําหนดสามป นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหสภาพัฒนาการเมือง พิจารณา
ทบทวนวา สมควรยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือใหมีการจัดตั้งสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง
เปนการเฉพาะหรือสมควรแก ไขเ พ่ิมเติมพระราชบัญญัตินี้ ในประเด็น อ่ืนหรือไม  ซึ่ ง พิจารณาแลว
ไดขอสรุปวาควรใหมีการแยกตัวเปนอิสระจากสถาบันพระปกเกลา ดังนั้น จึงนําไปสูกระบวนการแกไข
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ และไดนําเสนอเขาสูคณะรัฐมนตรีแลว แตยังไมไดรับการ
พิจารณาจากคณะรัฐมนตรี ดวยเหตุท่ีพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ อาจเปนกฎหมาย
ท่ีเก่ียวกับการเงิน ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวยังคงอยูท่ีสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และอยูในระหวาง
การสอบถามจากสภาพัฒนาการเมือง เพ่ือนํากลับมาชี้แจงประเด็นเก่ียวกับการเงิน ตามท่ีนายกรัฐมนตรี
ไดสอบถามมาแลว ๒ ครั้ง ดังนั้น ในขณะนี้สํานักงานสภาพัฒนาการเมืองจึงยังไมสามารถแยกตัวเปนอิสระ
จากสถาบันพระปกเกลาได

ท้ังนี้ สภาพัฒนาการเมืองเคยมีการหารือกับผู อํานวยการสํานักงบประมาณ เพ่ือขอแยก
งบประมาณออกจากสถาบันพระปกเกลา จํานวน ๕๕๐ ลานบาท ในการขอเสนอจัดตั้งสถาบันพัฒนา
ประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองไมติดใจ เนื่องจากสภาพัฒนาการเมืองจัดเตรียมขอมูลไดไมครบถวน
ตามหลักเกณฑท่ีจะยื่นเสนอของบประมาณ ท้ังในสวนของแผนงาน สถานท่ีกอสราง บุคลากรและหลักสูตร
ท่ีเก่ียวของกับเรื่องดังกลาว ซึ่งจะไดดําเนินการเสนอของบประมาณอีกครั้งหนึ่ง ในปงบประมาณ ๒๕๕๘

สถาบันพระปกเกลา
ภารกิจหลักของสถาบันพระปกเกลา คือ การสงเสริมประชาธิปไตยการมีสวนรวมในระบอบ

ประชาธิปไตย โดยการดําเนินการของสถาบันพระปกเกลา ในสวนนี้จึงจําเปนจะตองสรางเครือขาย
ในการดําเนินการ จึงไดมีการจัดตั้งศูนยพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จํานวน ๔๘ แหง และไดมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการดําเนินการแหงละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๕๗ สถาบันพระปกเกลา
ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในสวนนี้แตอยางใด ท้ังนี้ สถาบันพระปกเกลาจะไดเสนอของบประมาณใหม
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากเห็นวาภารกิจสวนนี้มีความสําคัญตอการพัฒนาการเมืองไทยเปนอยางมาก
นอกจากนี้ กรณีสภาพัฒนาการเมืองเปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของสถาบันพระปกเกลา
แตการดําเนินการพันธกิจของท้ังสองหนวยงานเปนคนละสวนและแยกจากกันอยางชัดเจน
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการไดเสนอแนะตอสภาพัฒนาการเมืองในการแสดงบทบาททางการเมือง โดยเฉพาะ
การแสดงความคิดเห็นตอการประชุมของรัฐสภา และการใชสื่อประชาสัมพันธเพ่ือการพัฒนาการเมือง และ
ใหขอคิดเห็นวา เรื่องงบประมาณนั้นเปนเรื่องท่ีละเอียดออน จึงขอใหสํานักงบประมาณเห็นถึงความสําคัญ
ตอการจัดสรรงบประมาณแกองคกรท่ีมีสวนสําคัญตอการพัฒนาการเมืองในอีกทางหนึ่งดวย และขอให



๑๐๒

สภาพัฒนาการเมืองจัดสงเอกสารรางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. .... (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม)
เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินการในเรื่องดังกลาว
ตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๖๙

วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖
นางสาวศิริรัตน  อยูฉัตร  นักวิชาการรัฐศาสตรฯ



๑๐๓

พิจารณาศึกษารายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
กรณีเหตุการณชุมนุมทางการเมือง

……………………………………………………………………….
รายช่ือผูมาช้ีแจง

นายแพทยนิรันดร พิทักษวัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ผลการพิจารณา

นายวีรวิทย  วิรวรวิทย รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดมีหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี สม ๐๐๐๖/๒๑๘๖ ลงวันท่ี
๓ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การเชิญเขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการ ในวันพุธท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๖
โดยแจงวาเนื่องจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ติดราชการตางประเทศ จึงมอบหมายให
นายนิรันดร  พิทักษวัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูแทนเขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการ
ในวันพุธท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นวา
เพ่ือรับทราบขอมูล ขอเท็จจริงเรื่องดังกลาว จึงเห็นควรเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกลาวออกไปในการประชุม
คณะกรรมาธิการคราวตอไป
มติท่ีประชุม

ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ มีมติเลื่อนการพิจารณาศึกษารายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรณีเหตุการณชุมนุมทางการเมืองไปในการประชุมคณะกรรมาธิการคราวตอไป
โดยเชิญ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และนายแพทยนิรันดร พิทักษวัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ มารวมประชุมเพ่ือชี้แจงแสดงความคิดเห็นเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมาธิการ

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๖๙

วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖
นางสาวศิริรัตน  อยูฉัตร  นักวิชาการรัฐศาสตรฯ



๑๐๔

พิจารณาศึกษารายงานผลการตรวจสอบของคณะกรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
กรณีเหตุการณการชุมนุมทางการเมือง

…………………………………………………………………

รายช่ือผูมาช้ีแจง

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
๑. นายแพทยนิรันดร  พิทักษวัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
๒. นายอัญญะรัฐ  เองฉวน ผูอํานวยการกลุมงานประสานงานการคุมครอง

สิทธิมนุษยชน
๓. นางสาวเกศริน  เตียงสกุล ผูอํานวยการตรวจสอบการละเมิด

ผลการพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ ไดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีเหตุการณ
ชุมนุมทางการเมืองของกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตาน
เผด็จการแหงชาติ (นปช.) ระหวางวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓
ถึงวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยเปนการดําเนินการ
ตามบทบาทอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ท่ีกฎหมายบัญญัติไว โดยสรุปสาระสําคัญของการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงของเรื่องดังกลาว
โดยลําดับดังนี้

ประเด็นการพิจารณา
๑. แนวทางและวิธีการดําเนินการตรวจสอบ เพ่ือมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับเหตุการณ

การชุมนุม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ
๒. ขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับบทบาท อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ ในการตรวจสอบเหตุการณชุมนุมของกลุมผูชุมนุม
เหตุผลและท่ีมาของการตรวจสอบขอเท็จจริง
เนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดรับการรองเรียนตั้ งแตกอนวันท่ี

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ และไดมีการรองเรียนมาโดยตลอด เนื่องจากการชุมนุมในครั้งนี้เปนการชุมนุมท่ีมี
ระยะเวลายาวนานติดตอกันประมาณ ๓ เดือน ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวไดมีเหตุการณหลาย ๆ เหตุการณเกิดข้ึน

การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
ในสวนการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

กรณีเหตุการณการชุมนุม แยกเปน ๒ ประเด็น คือ
๑. กระบวนการการทํางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จะดําเนินการภายใต

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ อนุมาตรา ๑ และ
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตตนเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเม่ือไดรับการรองเรียนจากประชาชน ในฐานะประธานอนุกรรมการดานสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ท่ีตองรับผิดชอบในเรื่องสิทธิของการชุมนุม ไดมีการเชิญแกนนําผูชุมนุม คือ นายวีระกานต

ที่มา : http://m.news.thaipbs.or.th



๑๐๕

มุกสิกพงศ นายจรัล  ดิษฐาอภิชัย และผูชุมนุมบางกลุมเขารวมประชุมชี้แจง แตเนื่องจากคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติเห็นวา บริบทของการชุมนุมนาจะมีการขยายออกไปอยางกวางขวาง จึงไดประชุม
และมีมติวาควรใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนผูดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงในเรื่องนี้
คณะอนุกรรมการดานสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง จึงไดโอนภารกิจหนาท่ีใหกับคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยกระบวนการทํางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดตั้งคณะอนุกรรมการ
ข้ึนมา ประกอบดวย

๑) คณะอนุกรรมการท่ีมีหนาท่ีดูแลภาพรวมของการชุมนุม
๒) คณะอนุกรรมการท่ีมีหนาท่ีแสวงหาขอเท็จจริง เนื่องจากในขณะท่ีมีการตั้ ง

คณะอนุกรรมการ เหตุการณการชุมนุมเริ่มมีสภาวะความขัดแยงและคอนขางจะมีความรุนแรงมากข้ึน จึงเห็นวา
ควรมีอนุกรรมการติดตามและแสวงหาขอเท็จจริงของเหตุการณท่ีเกิดข้ึน

คณะอนุกรรมการท่ีมีหนาท่ีประมวลและรวบรวมความเห็นทางดานกฎหมาย ซึ่งจากเหตุการณ
ท่ีเกิดข้ึน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดยึดหลักการรัฐธรรมนูญในหมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕
ปฏิญญาสากลวาดวยเรื่อง สิทธิมนุษยชน และอนุสัญญาตาง ๆ เชน อนุสัญญาวาดวยสิทธิทางการเมือง

กระบวนการทํางานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ จะใหความสําคัญกับทุกฝาย โดยกอนเกิด
เหตุการณในวันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ไดไปพบปะกับผูมีสวนไดเสียในเหตุการณตาง ๆ
เพ่ือรับฟงขอเท็จจริง เชน แกนนําผูชุมนุม (นายเหวง โตจิราการ,
นายวีระ  มุสิกพงศ, นายจรัล  ดิษฐาอภิชัย) และอดีตนายกรัฐมนตรี
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ซึ่งการชุมนุมในชวงนั้นเปนการชุมนุม
ท่ีมีความขัดแยงและแสดงความคิดเห็นตอนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติก็มีความพยายามท่ีจะใหมีขอตกลงในแงของการชุมนุม โดยขอใหมี
การชุมนุมโดยสันติวิธีและอยูในขอบเขตของสิทธิการชุมนุมตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ การทํางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไมไดมีการตั้งขอกลาวหาวาใคร
เปนผูละเมิด แตหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คือ การแสวงหาขอเท็จจริงจากทุกฝาย
ท่ีเก่ียวของท้ังในสวนของฝายแกนนําในการชุมนุมหรือฝายรัฐบาล เนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติเห็นวาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนเปนปญหาในระดับชาติ จึงไดมีการไปพบปะและขอความเห็นจาก
อดีตนายกรัฐมนตรีและผูนําศาสนา เพ่ือหามติท่ีเปนสัญญาประชาคมวา การชุมนุมทางการเมืองควรมีทิศทาง
อยางไร ซึ่งจะไดนําความคิดเห็นตาง ๆ เหลานั้นเสนอตอสังคม และใชเปนบรรทัดฐานท่ีจะใหสังคมและคูขัดแยง
ในขณะนั้นสามารถท่ีจะมองเห็นทิศทางการดําเนินการในทางการเมืองท่ีนําไปสูความสงบและสันติวิธีได
ซึ่งเหตุการณการชุมนุมนับตั้งแตวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ เปนตนไป เริ่มมีความรุนแรงมากข้ึน คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติเห็นวา ถามีเหตุการณความรุนแรงเกิดข้ึนเชนนี้ยอมจะนําไปสูการเกิดเหตุการณยอย ๆ
ตามมา และเปนไปอยางท่ีคาดการณไว จึงไดมีมติตั้งคณะทํางานข้ึนมาโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายท่ีใหอํานาจ
กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตั้งเลขาธิการและเจาหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ เพ่ือทําหนาท่ีออกไปแสวงหาความจริงในพ้ืนท่ีท่ีมีการชุมนุม โดยคณะทํางานแสวงหาขอเท็จจริงดังกลาว
ไดดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงและเสนอรายงานขอเท็จจริงตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
แตในชวงเวลาดังกลาวปรากฏวา มีรายงานขอเท็จจรงิซึ่งไมใชรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ปรากฏออกมา เนื่องจากรายงานท่ีออกมานั้นเปนเพียงรายงานขอเท็จจริงท่ียังไมไดผานกระบวนการและ
ข้ันตอนการทํางานของคณะอนุกรรมการท้ัง ๓ คณะ ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดออกมา
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แถลงการณเก่ียวกับเรื่องนี้ พรอมท้ังมีมติรวมกันวา เนื่องจากคณะอนุกรรมการท้ัง ๓ คณะ จะครบวาระ
และเพ่ือใหเกิดความกระชับในการดําเนินงานมากข้ึน จึงตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนมา ๑ คณะโดยมีอาจารยอมรา
พงศาพิชญ เปนประธานอนุกรรมการ เพ่ือทําหนาท่ีนําขอมูลขอเท็จจริงของคณะทํางานตรวจสอบขอเท็จจริง
เขาสูกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยไดเชิญผูทรงคุณวุฒิท้ังภาควิชาการ
สื่อมวลชน และสวนราชการตาง ๆ เขารวมเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
ตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และเพ่ือใหรายงานการตรวจสอบขอเท็จจริง
เกิดความสมบูรณ จึงไดเชิญผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการชุมนุมท้ังในสวนของฝายทหาร รัฐบาล อดีตนายกรัฐมนตรี
(นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ) แกนนําผูชุมนุม ผูท่ีไดรับผลกระทบจากการชุมนุม สื่อมวลชน และชาวตางประเทศ
มาใหขอเท็จจริงเพ่ิมเติม

๒. เนื้อหาการตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเหตุการณการชุมนุมของกลุม นปช. ในชวงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งในขณะนั้นไดมี
รายงานการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องนี้ออกมาจํานวนหลายฉบับ อาทิเชน รายงานของคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือความปรองดองแหงชาติ (คปอ.) และศูนยขอมูลผูไดรับผลกระทบ
เหตุสลายการชุมนุม เดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ (ศปช.) หรือของผูท่ีไดรับผลกระทบจากการชุมนุมท่ีมีการ
นําเสนอผานสื่อมวลชน โดยรายงานตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในเชิงเนื้อหา
จะใชวิธีการประมวลเหตุการณตาง ๆ เกิดข้ึนตามลําดับ โดยแบงออกเปน ๘ ประเด็น ซึ่งใน ๘ ประเด็น
จะเปนขอมูล ขอเท็จจริงท่ีไดมา และขอเท็จจริงจากกระบวนการการตรวจสอบจากผูชี้แจงท่ีคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติเชิญมาชี้แจงขอเท็จจริง โดยท้ัง ๘ ประเด็น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
มีการพิจารณา ๒ ประเด็น คือ

๑) สิทธิของประชาชน คือ สิทธิการชุมนุม สิทธิการแสดงความคิดเห็น สิทธิในทาง
การเมืองของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ ไดดําเนินการคุมครองสิทธิของประชาชนดังกลาวอยางไร

๒) การชุมนุมท่ีเกิดความบานปลาย และนําไปสูความรุนแรง สงผลใหมีผูบาดเจ็บ
และเสียชีวิตเปนจํานวนมาก โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมองวา การชุมนุมทางการเมือง
ของประชาชนท่ีเปนสิทธิตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ท่ีเปน
การชุมนุมโดยสงบและสันติวิธี  มี เหตุ ท่ีทําใหการชุมนุมบานปลายและนําไปสูสถานการณความขัดแยง
และการรุนแรงท่ีเกิดข้ึนอยางไรบาง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ (๕) ไดกําหนดให
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีเสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
เพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน ท้ังนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตระหนักดีวาเรื่องของสิทธิ
มนุษยชนและคุมครองสิทธิมนุษยชน คือ การท่ีจะตองมีนโยบายและกฎหมาย และสิ่งท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน
คือ นโยบายและกฎหมายเชนเดียวกัน ดังนั้น ขอเสนอแนะเชิงนโยบายจึงถือวามีความจําเปน ซึ่งขอเสนอเชิง
นโยบายในรายงานตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จะทําใหทราบวาเหตุการณ
ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนและกลายสภาพเปนสงครามกลางเมือง มีผูบาดเจ็บ สูญเสียอยางมากมาย

ปญหาและอุปสรรคของการจัดทํารายงานตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ

๑. การไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการมาชี้แจงขอเท็จจริง ตลอด
ท้ังการขอขอมูลท่ีเก่ียวของ ซึ่งขณะนั้นมีคําสั่งของ ศอฉ. ไมใหเปดเผยขอมูล
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๒. ความยากลําบากในการเชิญผูมีสวนรวมมาชี้แจง การท่ีสังคมมีความขัดแยงและแบงแยก
เปนฝาย ทําใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติถูกมองวาเปนฝายใดฝายหนึ่งดวยไมนาไววางใจ จึงไมให
ความรวมมือเนื่องจากไมมีความเชื่อถือ ดังนั้น ขอมูลท่ีไดรับจึงไมครบถวนสมบูรณ แมกฎหมายจะใหอํานาจ
กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการดําเนินการเอาผิดกับผูไมมาชี้แจงและจัดสงเอกสาร แตใน
สถานการณเชนนั้น การใชอํานาจอาจทําใหเกิดสถานการณบานปลายมากข้ึน
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

๑. กรณีการชุมนุมระหวางวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ รัฐบาลในขณะนั้น
ไดดําเนินการยื่นคํารองตอศาล เพ่ือจะมีการสลายการชุมนุมหรือขอคืนพ้ืนท่ี และในสวนของผูชุมนุมมีการ
ยื่นคํารองตอศาล เพ่ือใหศาลมีคําสั่งไมใหรัฐบาลเขาสลายการชุมนุม และกรณีดังกลาวศาลไดมีคําพิพากษาแลว
ซึ่งมีจํานวน ๔ เรื่อง เห็นวาคําสั่งของศาลหรือคําวินิจฉัยของศาลท่ีเก่ียวกับการชุมนุมวา การชุมนุมลักษณะใด
เปนการชุมนุมท่ีชอบหรือไมชอบดวยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเปนสิ่งท่ีสามารถเผยแพรได แตระบบศาล
ของไทย ยังไมเปดเผยขอมูลในสวนนี้ และผูท่ีจะขอคําพิพากษาของศาลจะมีเพียงคูกรณี คือ โจทกและจําเลย
เทานั้น ซึ่งคณะกรรมาธิการเห็นวารายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติยังไมมี
ขอมูลในสวนของคําพิพากษาท้ัง ๔ เรื่อง หากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดนําคําพิพากษาของศาล
ดังกลาว มาประกอบในรายงานฉบับนี้ และมีการเผยแพรใหสาธารณะรับทราบก็จะเปนประโยชนตอผูชุมนุม
เปนอยางยิ่ง

๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ควรรวบรวมคําพิพากษาท่ีเก่ียวกับการชุมนุมท้ังหมด
นําไปเผยแพรใหความรูตอประชาชน หากในอนาคต มีการชุมนุมของประชาชน จะไดทราบวากรณีใดบางท่ี
ประชาชนสามารถชุมนุมได หรือการดําเนินการชุมนุมลักษณะนี้ถือวาเปนการละเมิดตอกฎหมาย

๓. จากการศึกษางานเขียนของผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์  ปรกติ เรื่อง การชุมนุมใน
ทาอากาศยาน โดยเรื่องดังกลาวไดมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสมาพันธสาธารณรัฐเยอรมนี วาการชุมนุม
ในบริเวณดังกลาวสามารถชุมนุมได ซึ่งคณะกรรมาธิการเห็นวาการชุมนุมในอนาคตเปนเรื่องละเอียดออน
และตองเกิดควบคูกับสังคมไทยไปอีกนาน หากไมมีหลักปฏิบัติหรือขอปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานอันเปนท่ียอมรับได
เหตุการณความขัดแยงจากการชุมนุมก็ตองเกิดข้ึนอีกในอนาคต จึงขอใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ไดดําเนินการวบรวมคําวินิจฉัยของประเทศตาง ๆ ท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีเก่ียวของกับ
การชุมนุมท่ีไดรับการยอมรับ เพ่ือจะไดนํามาเปนบรรทัดฐานของประเทศไทยตอไป

๔. ในอดีตท่ีผานมา คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายไดมีการเสนอรางกฎหมายเก่ียวกับ
การชุมนุมในท่ีสาธารณะ ตอมาเม่ือมีการเปลี่ยนคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดใหม ซึ่งคณะกรรมการ
ไดมีความเห็นวา ไมเห็นดวยท่ีจะใหมีกฎหมายการชุมนุมในท่ีสาธารณะดังกลาว ดังนั้น หากมีความจําเปน
ตองมีกฎหมายการชุมนุมในท่ีสาธารณะ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติควรมีหนาท่ีตองผลักดัน
และแสดงความเห็นตอสาธารณะ เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของผูชุมนุมตลอดการคุมครองรัฐบาลในการรักษา
ความสงบของบานเมืองในอนาคตตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๗๐

วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖
นางสาวศกิมินาภรณ  สุวรรณรงค  นิติกรชํานาญการ



๑๐๘

พิจารณาศึกษาเรื่องรองเรียนขอใหตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ สายคุมครองผูบริโภค

(นายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา และ นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค)
……………………………………………………………….

รายช่ือผูมาช้ีแจง
สมาคมโทรคมนาคมเพื่อวิชาชีพและสังคม
นางนันทนภัส  พลอยวิสุทธิ์ อุปนายกสมาคมโทรคมนาคมเพ่ือวิชาชีพและสังคม
สมาคมบรอดแบนดเพื่อคนพิการและผูดอยโอกาสประเทศไทย
๑. นางจิรวัฒน  ลิขิตเจริญพงษ อุปนายกสมาคมบรอดแบนดเพ่ือคนพิการ

และผูดอยโอกาสประเทศไทย
๒. นางสาวมนัสนันท  ซาตาจ
สมาคมโทรคมนาคมเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
นายศิลาพันธ  ประทุมทิพย

ผลการพิจารณา
สมาคมโทรคมนาคมเพ่ือวิชาชีพและสังคม สมาคมบรอดแบนดเพ่ือคนพิการและผูดอยโอกาส

ประเทศไทย สมาคมดาวเทียมสื่อสารเพ่ือพัฒนาประเทศไทย สมาคมธุรกิจอินเทอรเน็ตไทย และสมาคม
โทรคมนาคมเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ไดมีหนังสือรองเรียนถึงคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือใหตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของ นายประวิทย
ลี่สถาพรวงศา และ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค ซึ่งเปนกรรมการ กสทช. สายคุมครองผูบริโภค ท่ีละเลย
การคุมครองผูบริโภค ท้ังไมเคารพมติขององคกรและขาดจริยธรรมท่ีดีในการดํารงไวซึ่งเกียรติของ กสทช.
อีกท้ังบุคคลท้ังสองมีบทบาทสําคัญในการคัดคานประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการในกรณี
สิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. .... (รางประกาศหามซิมดับ)
ซึ่งเปนมาตรการทางกฎหมายท่ีออกมาเพ่ือเยียวยาผูบริโภคท่ีใชโทรศัพทคลื่นสัมปทาน ๑๘๐๐ เมกกะเฮิรตซ (MHz)
ท่ีไดหมดอายุสัญญาสัมปทานลงในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ โดยผูแทนจาก ๕ สมาคม ไดเสนอขอรองเรียน
ตอคณะกรรมาธิการ สรุปสาระสําคัญได ดังนี้

๑) กรรมการ กสทช. ท้ัง ๒ ทาน ไดใหขอมูลกับหนังสือพิมพ โดยแนะนําใหผูบริโภค
เรงยายคายกอนสัญญาสัมปทานสิ้นสุด และแนะนําใหจัดประมูลคลื่น ๑๘๐๐ เมกกะเฮิรตซ โดยเร็ว
กอนสัมปทานสิน้สุด โดยไมไดคํานึงถึงความเดือดรอนของผูบริโภค

๒) มีการเสนอขาวโดยการนําเสนอปญหาซึ่งทําใหเกิดการแตกตื่น แทนท่ีจะนําเสนอ
แนวทางการแกไขปญหาใหกับผูบริโภค

๓) เม่ือ กทค. และ กสทช. พยายามท่ีจะเยียวยาปญหาของผูใชบริการท่ีตองอยูในระบบ
โดยเห็นดวยกับขอเสนอของคณะอนุกรรมการเตรียมการเก่ียวกับการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐
เมกกะเฮิรตซ ท่ีเสนอใหมีการกําหนดมาตรการเยียวยา เพ่ือคุมครองผูใชบริการท่ียังคางอยูในระบบ พรอมกับ
เม่ือไดมีมติออกมาแลวนั้น นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา ไดทําการเคลื่อนไหวอยางผิดปกตินอกกฎกติกา โดยเชิญกลุม
นักกฎหมายมาแสดงความคิดเห็น โดยใหขอมูลแกกลุมนักกฎหมายเพียงดานเดียว ทําใหกลุมนักกฎหมายดังกลาว
มีความเห็นในแนวทางท่ีแตกตางจากมติของ กทค. และไดนําความเห็นของกลุมนักกฎหมาย ซึ่งไดรับขอมูล
เพียงดานเดียว ไปเสนอตอท่ีประชุมของ กสทช. โดยไดรับการสนับสนุนจาก นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค



๑๐๙

ซึ่งเปนกรรมการ กสทช. สายคุมครองผูบริโภค ในดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน แตกลับออกความเห็น
เขาขาง นายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา โดยไมมีขอมูลเพียงพอ ซึ่งเปนการไมปกปองสิทธิของผูบริโภคในเรื่อง
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ

๔) นายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา ไดแสดงความคิดเห็นคัดคานการออกประกาศหามซิมดับ
ของ กสทช. อยางเห็นไดชัด โดยไมไดมีการเสนอแนวทางในการแกปญหาแตอยางใด พรอมกับเรงให กสทช.
จัดการประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ เมกกะเฮิรตซ และเรงใหผูใชบริการรีบโอนยายไปใชคายอ่ืนอยางผิดสังเกต
ท้ัง ๆ ท่ีเจาหนาท่ีของ กสทช. ท่ีเก่ียวของไดพยายามชี้แจงวาการโอนยายเลขหมายตามท่ี นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา
เสนอมานั้นไมสามารถกระทําไดทันก็ตาม จึงตั้งขอสังเกตวา นายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา มีจุดประสงคใด
แอบแฝงหรือไมในการท่ีจะเรงรีบใหผูใชบริการโอนยายเลขหมายไปใชคายอ่ืนท่ีไมใชคายทรูมูฟ ๑๘๐๐
ท้ังนี้ เนื่องจากการบริหารคลื่น ๓G ๒๑๐๐ MHZ ของท้ัง ๓ คาย ท่ีเพ่ิงไดรับใบอนุญาต ท้ังเอไอเอส ดีแทค
ทรูมูฟ ยังอยูในการสรางโครงขายมือถือ รวมท้ังอุปกรณท่ีใชกับระบบ ๓G ยังคงมีมูลคาท่ีแพงและจํากัดการใช
แควงแคบ ๆ สําหรับประชาชนโดยท่ัวไปท่ีใชโทรศัพทระบบ ๒G เดิม (คลื่น ๑๘๐๐ คลื่น ๙๐๐) ยังคงมี
จํานวนมากซึ่งโทรศัพทดังกลาวไมสามารถรองรับระบบ ๓G อีกท้ังในสวนของสัญญาสัมปทานของคายเอไอเอส
ระบบ ๙๐๐ จะหมดสัญญาสัมปทานในป พ.ศ. ๒๕๕๘ คลื่น ๑๘๐๐ ของทรูมูฟ จะหมดสัญญาลงในวันท่ี
๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ดังนั้น จึงคงเหลือเพียงคายเดียว คือ ๒G ของคายดีแทค ซึ่งเปนคลื่น ๑๘๐๐ เหมือนกับ
ของทรูมูฟ โดยคายดีแทค สัมปทานยังเหลืออีกหลายป คือ จะสิ้นสุดในป พ.ศ. ๒๕๖๑

๕) นายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา และ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค ไปจัดรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะ เปนการสวนตัวมิใชเปนการปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย โดยไปดําเนินการหลังจากข้ันตอนการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะ เพ่ือนําความเห็นท่ีไดไปหักลางมติของ กสทช. และ กทค. ท่ีมีมติเห็นชอบรางประกาศ
หามซิมดับ อันเปนการกระทําท่ีไมเหมาะสม ซึ่งกระทบตอภาพลักษณขององคกร

๖) การจัดเวที กสทช. รับฟงความคิดเห็นสาธารณะ เปนการสวนตัว หลังจากท่ีกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นสาธารณะท่ีสํานักงาน กสทช. จัดตามข้ันตอนของกฎหมายไดสิ้นสุดลงแลว เพ่ือนําขอมูล
ท่ีไดไปสนับสนุนความเห็นของตนและนําไปหักลางความเห็นของประชาชนท่ีไดจากการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะ และเพ่ือเปนการกดดัน กสทช. ใหมีมติเห็นคลอยตาม

๗) นายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา และ นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ไปออกรายการวิทยุและ
โทรทัศน พรอมท้ังใหสัมภาษณในสื่อตาง ๆ เพ่ือโจมตีการออกประกาศหามซิมดับ โดยหวังผลเปนการกดดัน
ใหท่ีประชุม กสทช. ในวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เปลี่ยนมติเปนไมเห็นชอบผลการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะของ สํานักงาน กสทช. ท้ังนี้ ท่ีประชุม กสทช. เห็นชอบผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะของ
สํานักงาน กสทช. โดยใหดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใหมีผลการบังคับใชทางกฎหมายตอไป
ซึ่งประกาศหามซิมดับของ กสทช. มีผลบังคับใชไปแลวตั้งแตวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ท่ีผานมา

๘) การเคลื่อนไหวกดดัน และจงใจนําเสนอขอมูลเพียงสวนเดียวนอกกรอบกติกาและข้ันตอน
ของกฎหมายเปนสิ่งท่ีไมเหมาะสม ขัดตอประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงของกรรมการ กสทช. ท่ีตอง
วางตัวเปนกลาง ปราศจากอคติ และตองเคารพตอหลักความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการ กสทช.
จึงถูกตั้งคําถามจากสังคมวาเหมาะสมตอการทําหนาท่ีของ กสทช. สายคุมครองผูบริโภคหรือไม และพฤติกรรม
ตาง ๆ เปนการเอ้ือประโยชนตอผูประกอบการบางรายหรือไม

๙) ดวยเหตุนี้ กลุมเครือขายผูบริโภคจึงเกิดความเคลือบแคลงเก่ียวกับพฤติการณหนาท่ี
ในตําแหนงกรรมการ กสทช. ของนายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา และ นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค  จึงขอให
คณะกรรมาธิการดําเนินการสอบสวนใหความจริงไดปรากฏโดยเร็ว และดําเนินการจัดการเพ่ือไมใหผูบริโภค
ดานกิจการโทรคมนาคมไดรับความเดือดรอน



๑๑๐

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นวา การทําหนังสือรองเรียนเพ่ือขอใหคณะกรรมาธิการ

ตรวจสอบเรื่องดังกลาวนั้น เปนการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนกอนท่ี กสทช. จะมีการออกประกาศ เรื่อง มาตรการ
คุมครองผู ใชบริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี
(รางประกาศซิมดับ) ซึ่งเม่ือมีประกาศดังกลาวแลว ทําใหขอกังวลตาง ๆ ของผูรองเรียนท่ีคาดวาจะมีผูไดรับ
ผลกระทบจากการท่ีซิมดับ จํานวน ๑๗ ลานเลขหมายนั้นไมเกิดข้ึน แตท้ังนี้ ผูรองเรียนยังคงมีความกังวล
เก่ียวกับพฤติกรรมของนายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา และนางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ในกรณีท่ีมีการ
คัดคานมติของ กสทช. ท่ีผานมาหลายครั้ง ประกอบกับบุคคลท้ังสองไดดําเนินการเคลื่อนไหวภายนอก
โดยใหขอมูลท่ีแตกตางจากมติของคณะกรรมการ กสทช. อันจะทําใหประชาชนผูรับขอมูลเกิดความสับสนได
จึงเห็นควรใหเชิญนายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา และนางสาวสุภิญญา  กลางณรงค มารวมประชุม เพ่ือชี้แจง
ขอเท็จจริงตอคณะกรรมาธิการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการตอไป
มติท่ีประชุม

ท่ีประชุมมีมติใหพิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมคราวตอไป โดยเชิญ
นายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา และนางสาวสุภิญญา  กลางณรงค มารวมประชุมเพ่ือชี้แจงแสดงความคิดเห็น
เรื่องดังกลาวตอคณะกรรมาธิการ

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๗๑

วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖
นางสาวภีรดา  ดิษฐากรณ วทิยากรปฏิบัติการ



๑๑๑

พิจารณาศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนและกระบวนการจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบ

ตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)
กรณีโครงการเข่ือนแมวงก จังหวัดนครสวรรค

................................................................................................
รายช่ือผูมาช้ีแจง

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑. นายสันติ  บุญประคับ เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒. นางรวีวรรณ  ภูริเดช รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมชลประทาน
๑. นายชัชวาล ปญญาวาทีนันท รองอธิบดีกรมชลประทานฝายวิชาการ
๒. นางอินทนิล  อินทชยะนันท ผูอํานวยการกลุมพัฒนาแหลงน้ําและเกษตรกรรม
๓. นายทรงศักดิ์  เสาวัง ผูอํานวยการกลุมการมีสวนรวมดานการพัฒนาแหลงน้ํา

ผลการพิจารณา
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการท่ีตองจัดทํารายงานการวิ เคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) มี ๒ กรณี คือ โครงการท่ีตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งไมจําเปนตองมี
คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบกอน กับโครงการ
ท่ีไมตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งตองมี
คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบกอน ซึ่งคนสวนใหญ
มักจะเขาใจผิดวาโครงการท้ังสองกรณีมีกระบวนการดําเนินงาน
ท่ีเหมือนกัน สําหรับโครงการกอสรางเ ข่ือนแมวงกนั้น
เปนโครงการท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จึงไมจําเปนตองมีคณะกรรมการพิจารณาใหความ
เห็นชอบกอน สําหรับการจัดทํารายงานโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง
ท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) ของเข่ือนแมวงก คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ไดจัดตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการพัฒนา
(คชก.) เพ่ือชวยตรวจสอบขอมูลขอเท็จจริงเบื้องตน เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
เ พ่ือคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจะไดมีการพิจารณาใหความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีตอไป ซึ่งการพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมนั้นเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรี สําหรับ
ความคุมคาในการกอสรางเข่ือนแมวงกนั้น เปนอํานาจของคณะรัฐมนตรี ท่ีจะตัดสินใจวาจะมีการบริหาร
จัดการงบประมาณอยางไรใหคุมคา หากคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินโครงการจะกอใหเกิด
ประโยชนแกประชาชน แมความคุมคาทางเศรษฐกิจจะต่ํา แตคณะรัฐมนตรีอาจจะพิจารณาอนุมัติใหจัดทํา
โครงการได สําหรับกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และผูมีสวนไดเสียของเข่ือนแมวงกนั้น
ยังไมจบกระบวนการ ซึ่งสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีการติดตาม

ที่มา : http://www.siamintelligence.com



๑๑๒

การดําเนินงานอยางตอเนื่อง กรณีการสรางเข่ือนแมวงกมีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมแกการสราง คือ บริเวณเขาชนกัน
แตเนื่องจากพ้ืนท่ีเขาชนกันเปนพ้ืนท่ีท่ีมีประชาชนบุกรุกปาเขาไปอาศัยอยูจํานวนมาก ทําใหไมมีหนวยงานใด
กลาเขาไปสรางเข่ือนเพราะเกรงวาจะไปกระทบตอประชาชน ท้ังนี้ หากคณะรัฐมนตรีเห็นวาการสรางเข่ือน
จะกอใหเกิดประโยชนแกประเทศ ก็ควรจะดําเนินการโดยการบังคับใชกฎหมายท่ีเด็ดขาดกับผูท่ีบุกรุกปา
และหากมีผูท่ีตองอพยพออกจากพ้ืนท่ีควรเยียวยาตามความเหมาะสม

กรมชลประทาน
รายงานการจัดทํา EHIA ไดสงมอบใหคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแหงชาติ

(กบอ.) แลว กรณีโครงการกอสรางเข่ือนแมวงกนั้นมีความคุมคามาก ยกตัวอยางโครงการท่ีประสบผลสําเร็จ
มาแลว ไดแก โครงการเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ เข่ือนอุบลรัตน เข่ือนน้ําอูน เปนตน ซึ่งไดผลประโยชนคุมคามาก
โครงการเข่ือนแมวงก ถาดําเนินการแลวเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ําได ๑ ใน ๓ ของปริมาณน้ําท่ีไหลผานแมน้ํา
สะแกกรังผานลงไปสูกรุงเทพมหานคร

ประโยชนของโครงการกอสรางเข่ือนแมวงก
๑. เปนการจัดทําแหลงน้ําเพ่ือสนับสนุนภาคเกษตรกรรม

มากกวา ๓๐๐,๐๐๐ ไร
๒. เปนการบรรเทาปญหาอุทกภัย
๓. สรางเสริมรายไดใหกับประชาชนท่ีอาศัยในบริเวณ

โครงการ ท้ังทางดานการเพ่ิมรายไดจากผลิตผลทางการเกษตร
ใหสูงข้ึน สงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวน้ําจืด ธุรกิจการทองเท่ียว
และการคมนาคมสะดวก ปญหาผลกระทบต อสิ่ งแวดล อม

จากโครงการกอสรางเข่ือนแมวงกจะไมทําใหเกิดน้ําทวมเขตปาอุทยานแหงชาติแมวงก แตจะทวมบริเวณ
รอบนอกทางเขาอุทยานแหงชาติแมวงก การตัดตนไมใหองคการอุตสาหกรรมปาไมเปนผูเขาไปตัดตนไม
ในเขตรอบนอกแนวเขตท่ีน้ําทวม และจะมีการปลูกตนไมทดแทนพ้ืนท่ีบริเวณปาเสื่อมโทรมบนพ้ืนท่ี ประมาณ
๓๐,๐๐๐ ไร โดยมีการดูแลรักษาเปนเวลา ๑๐ ป กอนสงมอบพ้ืนท่ีคืนใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช สวนผลกระทบตอสัตวปานั้นมีไมมาก แตจะเกิดผลดีมากกวาเพราะจะมีแหลงน้ําใหนกและสัตวน้ํา
เปนท่ีอาศัยและมีแหลงหากินเพ่ิมมากข้ึน สําหรับเสือและสัตวอ่ืน ๆ นั้น จากการสํารวจในการกอสราง
เข่ือนแมวงกมีพ้ืนท่ีท่ีลึกเขาไปสามารถอยูอาศัยได ไมกระทบแหลงท่ีอยูอาศัย การพัฒนาถนนจะจัดทําบริเวณ
พ้ืนท่ีทายเข่ือนไมกระทบตอเขตอุทยานแหงชาติแมวงก
มติท่ีประชุม

คณะกรรมาธิการเห็นวาเพ่ือใหการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการไดรับทราบขอมูล
ขอเท็จจริงท่ีครบถวนรอบดาน จึงไดมีมติใหพิจารณาเรื่องดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง โดยเชิญนายปลอดประสพ สุรัสวดี
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กบอ. ประธานมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร (นางรตยา  จันทรเทียร) และเลขาธิการ
มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร (นายศศิน  เฉลิมลาภ) เขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการ ในการประชุมคราวตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๗๒

วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
นายธนพจน พุทธรักษ นิติกรปฏิบตัิการ

ที่มา : http://www.siamintelligence.com



๑๑๓

พิจารณาศึกษาเรื่องรองเรียนขอใหตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ สายคุมครองผูบริโภค

(นายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา และ นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค)
……………………………………………………………………

รายช่ือผูมาช้ีแจง
๑. นายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ
๒. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ
ผลการพิจารณา

นายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา และนางสาวสุภิญญา  กลางณรงค กลาวช้ีแจงแสดงความเห็น
ตอกรณีขอใหตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ สายคุมครองผูบริโภค สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

๑. คัดคานประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุมครอง
ผูใชบริการในกรณีสิ้นสุด การอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. .... (รางประกาศหามซิมดับ) มาตลอด เพราะถือ
วาขัดตอกฎหมาย เนื่องจากเปนการขยายอายุการอนุญาตหรือสัมปทาน
ออกไป เปนเวลา ๑ ป ท้ังนี้ สัญญาสัมปทานคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz
ระหวาง บริษัท ทรูมูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด กับ บริษัท
กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งสิ้นสุดเม่ือวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ บริษัทผูใหบริการจะหมดอายุ
สัมปทานสามารถดําเนินการโอนยายคลื่นความถ่ีจาก ๑๘๐๐ MHz (๒G) ไปเปน ๒๑๐๐ MHz (๓G) และการ
ยายคายควรใหผูบริโภคแสดงเจตนาดวยตนเองไมใชบริษัทผูใหบริการไปดําเนินการเอง และใหผูบริการแจง
ผูบริโภคทราบถึงอายุสัมปทานไดรับอนุญาตวาจะสิ้นสุดลงเม่ือใด เพ่ือจะขอใชคลื่นความถ่ีใหมหรือขอยายคาย
กอนท่ีจะมีการประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ซึ่งยังไมมีการกําหนดวาจะมีการประมูลเม่ือใด โดยมีขอเสนอ
ใหดําเนินการคุมครองผูบริโภค ๓ แนวทาง คือ

๑) โอนผูใชบริการไปยัง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือผูใหบริการ
รายอ่ืนดวยความยินยอมของผูรับบริการ

๒) ใหผูบริการรายเดิมใหบริการอยางตอเนื่อง ตามอายุสัมปทานเดิม โดยมีการขยาย
ระยะเวลาการสัมปทานออกไป โดยไมมีการจัดสรรคลื่นความถ่ีใหมและไมเพ่ิมจํานวนลูกคารายใหม

๓) ควรรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กทค. สํานักงาน
กสทช. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูใหสัมปทาน ผูรับสัมปทาน กระทรวงการคลัง
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย และคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการบริหารคลื่นความถ่ีวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูลา DIGITAL PCN (PERSONAL GOMMUNICATION NETWORK) ๑๘๐๐ รวมประชุม เพ่ือพิจารณา
ใหความเห็น และเพ่ือดําเนินการคุมครองใหถูกกฎหมาย

๒. การคุมครองผูบริโภค ไดเสนอความเห็นและมาตรการคุมครอง เชน
๑) กรณีโทรศัพทแบบเติมเงิน ในบัตรเติมเงินใหแสดงวันหมดอายุและระยะเวลาข้ันต่ํา

ไมนอยกวา ๓๐ วัน เพ่ือไมใหเรงรัดผูบริโภค

นายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา และ
นางสาวสุภญิญา  กลางณรงค



๑๑๔

๒) การออกประกาศกําหนดอัตราข้ันสูงในการเก็บคาบริการโทรศัพทมือถือ ๒G (๑๘๐๐
MHz) นาทีละไม เกิน ๙๙ สตางค  โดยใหสํานักงาน กสทช. เรงรัดผูประกอบการปฏิบัติตามประกาศ
ถาหากมีการเรียกเก็บเงินในสวนท่ีเกินก็ใหมีการคืนเงินแกผูใชบริการ ท้ังนี้ จะคืนเงินใหเฉพาะผูรองเรียน
สวนผูใชบริการท่ีไมรองเรียน ยังไมมีการคืนเงินใหผูใชบริการ

๓) ปญหาตูเติมเงินออนไลน มีผูรองเรียนวาประสบปญหาตูอมเงินคามือถือ จากการ
ตรวจสอบจะมีรอยละ ๑๐ ท่ีประสบปญหาดังกลาว โดยใหมีการคืนเงินแกผูใชบริการ

๔) กรณีคายโทรศัพทมือถือสัญญาณลม ไดมีการออกมาตรการเยียวยาผูบริโภค โดยการ
คืนเงินคาโทรศัพท หรือเพ่ิมวันหมดอายุ และออกมาตรการควบคุมผูใหบริการ

๕) ใหคายท่ีใหบริการสัญญาณโทรศัพทลดคาบริการในการเชื่อมตอโครงขายระหวางกัน
๖) การคงสิทธิเลขหมายเดิม ในกรณีการยายคลื่นความถ่ีจาก ๑๘๐๐ MHz เปน ๒๑๐๐ MHz

กรณีท่ีผูใชบริการมีความประสงคใชเลขหมายเดิม
๗) การกําหนดแบบสัญญามาตรฐานกลาง ๓G เพ่ือใหคาบริการถูกลงอยางนอย ๑๕ เปอรเซ็นต

แตยังดําเนินการไมแลวเสร็จ เนื่องจากตองมีการพิจารณาจากผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย
นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค
๑. ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคแลว โดยไดคัดคานรางประกาศนี้วาขัดตอกฎหมาย

เนื่องจากสัญญาสัมปทานหมดอายุแลวยังมีการขยายอายุสัญญาแกผูใหบริการเปนการขัดตอกฎหมาย
๒. ไมเห็นดวยกับประกาศของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ท่ีปฏิบัติตอประชาชน

ผูบริโภค โดยใหความสําคัญแกผูใหบริการมากกวา และการใหบริษัทเอกชนสามารถตออายุสัญญาสัมปทาน
ได ๑ ป จะกระทบการแขงขันกับผูประกอบการรายอ่ืนอยางไมเปนธรรม

๓. การดําเนินการตามรางประกาศ กสทช. (รางประกาศหามซิมดับ) ขัดแยงเจตนารมณ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗ และขัดตอพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๓

๔. คณะกรรมการ กสทช. ปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ทราบลวงหนาวาสัมปทาน
ในการใชคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz จะสิ้นสุดลง แตปลอยเวลาลวงเลยมา ๒ ป ไมเรงดําเนินการจัดการประมูล
คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz จนกระท่ังมีการออกประกาศท่ีเปนการขัดตอกฎหมาย
มติท่ีประชุม

๑. ขอความรวมมือใหนายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา และนางสาวสุภิญญา  กลางณรงค กรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ไดรวบรวมประเด็นปญหาและอุปสรรค
ตอการคุมครองผูบริโภคและตองการใหมีการแกไข ปญหาของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมาธิการไดพิจารณาศึกษาตอไป

๒. คณะกรรมาธิการกําหนดท่ีจะประชุมเพ่ีอพิจารณาศึกษาการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) กรณีการจัดประมูลคลื่นความถ่ี
เพ่ือใหบริการโทรทัศนระบบดิจิตอล โดยเชิญผูเขารวมประชุมดังตอไปนี้

๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) หรือซุปเปอรบอรด กสทช.

๒) ผูแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กสทช.)
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๓) ผูแทนบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
๔) นายสุธรรม  แสงประทุม ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
๕) ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๗๒

วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
นายธนพจน พุทธรักษ  นิติกรปฏิบตัิการ
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พิจารณาศกึษาการมีสวนรวมของประชาชนและกระบวนการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง

ท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA)
กรณีโครงการกอสรางเข่ือนแมวงก จังหวัดนครสวรรค

……………………………………………………………….
รายช่ือผูมาช้ีแจง

๑. นางรตยา  จันทรเทียร ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
๒. นายศศิน  เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
๓. นายสุพจน  โตวิจักษณชัยกุล เลขาธิการสํานักงานนโยบายและบริหาร

จัดการน้ําและอุทกภัยแหงชาติ (สบอช.)
ผลการพิจารณา

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
โครงการสรางเข่ือนแมวงก เปนโครงการ

ท่ีมีการศึกษาตั้งแตกอนเกิดเหตุอุทกภัย ในป พ.ศ.
๒๕๕๔ โดยกรมชลประทานเปนผูริเริ่มโครงการ เม่ือป
พ.ศ. ๒๕๒๕ และไดมีการศึกษาและประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม แตยังไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผูชํานาญการ (คชก.) ตอมาเม่ือเกิดเหตุการณอุทกภัย
ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ โครงการเข่ือนแมวงก จึงไดเขาไปอยู
ในโครงการบริหารจัดการน้ํ า ๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท
ในโมดูล A๑ แต เดิมโครงการเ ข่ือนแมวงก  มีการ
พิจารณาทางเลือกพ้ืนท่ีกอสรางเข่ือน จํานวน ๒ แหง ไดแก ๑) บริเวณเขาชนกัน เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม
ในการกอสรางเข่ือน เนื่องจากสามารถสรางเข่ือนไดขนาดกักเก็บน้ํา ๖๐๐ ลานลูกบาศกเมตร ไมสงผลกระทบ
กับพ้ืนท่ีปาอนุรักษ แตมีราษฎรเขาไปอยูอาศัยและทํากินในพ้ืนท่ีดังกลาวกวา ๒,๐๐๐ ครอบครัว ๒) บริเวณ
เขาสบกก เปนพ้ืนท่ีในเขตอุทยานแหงชาติแมวงก ไมมีราษฎรอยูอาศัยในพ้ืนท่ี แตสรางเข่ือนไดขนาดกักเก็บน้ํา
เพียง ๒๕๘ ลานลูกบาศกเมตร และสงผลกระทบตอปาและระบบนิเวศโดยรวม เม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติในหลักการใหสรางเข่ือนแมวงกท่ีเขาสบกก ซึ่งในขณะนั้นการจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน
อยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) ยังไมเสร็จสมบูรณ

ปาแมวงก เปนปาท่ีมีความสําคัญของผืนปาตะวันตก ซึ่งประกอบดวยปาอนุรักษตอเนื่องกัน
เปนปาผืนใหญ เปนแหลงอาหารสําคัญของสัตวปา เปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปานานาชนิด โดยเฉพาะ
เสือโครง มีประมาณ ๒๐๐ ตัว ซึ่งถือเปนแหลงเสือโครงท่ีใหญเปนอันดับสองของโลก และปจจุบันเสือโครง
กําลังขยายพันธุและตองการพ้ืนท่ีหากินเพ่ิมข้ึน ผืนปาดังกลาวจึงควรอนุรักษไว เนื่องจากปจจุบันประเทศไทย
เหลือพ้ืนท่ีปาท่ีมีความอุดมสมบูรณและเหมาะสมเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวปานอยมาก การสรางเข่ือนแมวงก
จะเปนการทําลายระบบนิเวศของปาตะวันตก ซึ่งแมจะเปนพ้ืนท่ีเพียง ๑ เปอรเซ็นต แตพ้ืนท่ีดังกลาวเปนหัวใจ
ของปาแมวงก เนื่องจากเปนปาท่ีราบต่ํา มีลักษณะเปนทุงหญาสลับกับไมพุม และมีปาไมโดยรอบในเชิงนิเวศ
ถือวาเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมเปนแหลงอาหารของสัตวปา ซึ่ งปาในลักษณะดังกลาวมีเหลืออยู



๑๑๗

ในประเทศไทยเพียง ๒ แหง คือ หวยขาแขงและปาแมวงก นอกจากนี้ ระยะเวลาในการกอสรางเข่ือน ๘ ป
อาจเกิดปญหาการลักลอบตัดไมเกินพ้ืนท่ีท่ีกําหนด การลักลอบลาสัตว ซึ่งปญหาเหลานี้ยากตอการหามาตรการ
ควบคุม เนื่องจากกําลังคนท่ีจะดูแลรักษาปาและสัตวปาของกรมอุทยานแหงชาติมีไมเพียงพอ การกอสราง
เข่ือนแมวงกจึงไมมีความคุมคาเม่ือเปรียบเทียบกันระหวางพ้ืนท่ีปาและระบบนิเวศท่ีประเทศไทยจะตอง
สูญเสียไป กับประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการกอสรางเข่ือนแมวงก ซึ่งมีขนาดเล็ก สามารถสงน้ํา
ใหกับราษฎรในชวงฤดูแลงไดประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ไร และในชวงฤดูฝน ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ไร
ซึ่งเรื่องดังกลาวหนวยงานท่ีเก่ียวของอาจหาแนวทางในการจัดหาแหลงน้ําโดยวิธีการอ่ืนได โดยไมจําเปน
ตองสรางเข่ือนในเขตอุทยานแหงชาติซึ่งตองใชงบประมาณมากและมีผลกระทบกับปาไมสําคัญของประเทศ
ไดแก จัดสรรงบประมาณใหแตละตําบลจัดทําอางเก็บน้ําในชุมชน บอน้ําตื้น บอบาดาล เปนตน ซึ่งมีตัวอยาง
ชุมชนท่ีไมอยูในพ้ืนท่ีชลประทานของเข่ือน มีการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรและประสบความสําเร็จ
ในระดับชุมชน เชน กรณีการจัดการแหลงน้ําของชุมชนบานธารมะยม มีการจัดทําฝายเก็บน้ําขนาดเล็ก
สรางอางเก็บน้ํา ทําระบบน้ําประปาภูเขา และกรณีการจัดการแหลงน้ําของชุมชนตําบลหนองหลวง
อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี มีการของบประมาณเพ่ือสรางอางเก็บน้ํา สรางฝายชะลอน้ํา
และโครงการสูบน้ํา สนับสนุนบอบาดาลคันโยก และระบบประปาชุมชน ทําใหเพียงพอตอการอุปโภค
บริโภค และการเกษตรในพ้ืนท่ีขนาด ๑๒,๐๐๐ ไร หรือตัวอยางการจัดการน้ําในระดับบุคคล เชน ชาวนา
ท่ีศาลเจาไกตอ มีการบริหารจัดการน้ําโดยการยกคันดินสูงรอบพ้ืนท่ีนาเพ่ือก้ันน้ํา ทําบอพักน้ําหมุนเวียน
ในท่ีนา ทําระบบชลประทานน้ําบาดาลและระบบสูบน้ําสงน้ําบาดาล เปนตน

ดังนั้น หากมีการสนับสนุนงบประมาณไปพัฒนา
แหลงน้ําในชุมชน ๒๓ ตําบล ตําบลละ ๒๐๐ ลานบาท
รวมเปนเงิน ๔,๖๐๐ ลานบาท ซึ่งคิดเปนงบประมาณเพียง
๑ ใน ๓ ของงบประมาณท่ีจะใชสรางเข่ือนแมวงก ก็จะ
สามารถชวยเหลือเกษตรกรใหมีน้ําเพียงพอสําหรับทํา
การเกษตรได นอกจากนี้ การสรางเข่ือนแมวงก จะชวย
บรรเทาน้ําทวมในลุมน้ําเจาพระยาไดไมถึง ๑ เปอรเซ็นต
ของน้ําทวมใหญในป พ.ศ. ๒๕๕๔ และไมสามารถปองกัน

น้ําทวมในพ้ืนท่ีได เนื่องจากท่ีมาของน้ําท่ีสงผลให เกิดน้ําทวมในอําเภอแมวงก และอําเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค ไมใชน้ําท่ีมาจากแมน้ําวงกแตเพียงอยางเดียว แตยังมีน้ําท่ีมาจากแมน้ําสายอ่ืน และมีน้ํา
ท่ีไหลบาจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากปาไมเปนพ้ืนท่ีการเกษตร และการบริหารจัดการ
ระบายน้ําในพ้ืนท่ี

การจัดทํารายงาน EHIA โครงการเข่ือนแมวงก
มีการจัดทําแลวเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ และ
กรมชลประทานไดเสนอรายงานดังกลาวตอคณะกรรมการ
ผูชํานาญการ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ แตมีประเด็นท่ี
คณะกรรมการผูชํานาญการสงกลับใหไปศึกษาเพ่ิมเติม
ปจจุบันนี้อยูระหวางการศึกษาเพ่ิมเติมและจะตองนํารายงาน
เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการอีกครั้ง
อยางไรก็ตาม เม่ือรายงาน EHIA ดังกลาว พบวามีการศึกษาโดยละเลยประเด็นท่ีสําคัญ เชน ขอมูลสําคัญ
ของพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมวงก ท่ีตอเนื่องกับพ้ืนท่ีมรดกโลกเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง โดยเฉพาะ
ขอมูลผลสํารวจการกระจายของเสือโครง เปนตน สําหรับการจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

นางรตยา จันทรเทียร และ นายศศิน  เฉลิมลาภ

นายศศิน  เฉลิมลาภ



๑๑๘

เพ่ือประกอบการจัดทํารายงาน EHIA ซึ่งไดรับเชิญใหเขารวม จํานวน ๒ ครั้ง มีการดําเนินการท่ีไมเอ้ือใหผูท่ีมี
ความคิดเห็นตางไมใหสรางเข่ือนแมวงก ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น เนื่องจากมีกลุมผูสนับสนุนโครงการ
เข่ือนแมวงกเขารวมจํานวนมาก และมีการจัดเวทีคูขนานกับเวทีรับฟงความคิดเห็น เพ่ือแสดงการสนับสนุน
โครงการเข่ือนแมวงก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สภาพพ้ืนท่ีลุมน้ําแมวงก มีพ้ืนท่ี ๐.๖๖ ลานไร เปนลุมน้ําสาขาใหญท่ีสุดของลุมน้ําสะแกกรัง

มีอัตราการไหลสูงสุด ดานทายเข่ือน ๒๗๕ – ๕๒๖ ลูกบาศกเมตรตอวินาที ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
เทียบกับความจุแมน้ําสะแกกรังท่ี อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี รองรับได ๖๑๖ ลูกบาศกเมตรตอวินาที มีพ้ืนท่ี
น้ําทวมซ้ําซาก ๑.๐๙ ลานไร และในชวงฤดูแลง จะประสบปญหาขาดแคลนน้ําเพราะมีปริมาณฝนนอย และ
ไมมีอางเก็บน้ํา ทําใหไมสามารถทําการเกษตรไดอยางเต็มท่ี สงผลใหเกิดการวางงานและปญหารายไดตอหัวต่ํา

โครงการเข่ือนแมวงก ตั้งอยู ท่ีตําบลแมเลย อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค มีความจุ
เก็บกักท่ีระดับปกติ ๒๕๘ ลานลูกบาศกเมตร มากกวาปริมาณน้ําเฉลี่ยในชวงเดือนกันยายน – ตุลาคม
ซึ่งมีปริมาณ ๑๓๖.๗๗ ลานลูกบาศกเมตร หรือคิดเปน ๕๓ เปอรเซ็นต ของความจุเก็บกัก พ้ืนท่ีอางเก็บน้ํา
ท่ีระดับกักเก็บปกติ มีขนาด ๑๑,๐๐๐ ไร  มูลคาโครงการ ๑๓,๒๘๐ ลานบาท หรือ ๕๑.๕๐ บาท
ตอลูกบาศกเมตร ราคาใกลเคียงกับการกอสรางเข่ือนขุนดานปราการชล ซึ่งมีมูลคา ๔๕.๕๐ บาทตอลูกบาศกเมตร

ผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการสรางเข่ือนแมวงก
การสรางเข่ือนแมวงกชวยบรรเทาปญหาน้ําทวม มีอางเก็บน้ํา ขนาด ๒๕๘ ลานลูกบาศกเมตร

เพ่ือใชเปนน้ําอุปโภคบริโภค และการเกษตร โดยมีพ้ืนท่ีชลประทานในฤดูแลง จํานวน ๑๑๖,๕๔๕ ไร และ
ในฤดูฝน จํานวน ๒๙๑,๐๐๐ ไร เพาะปลูกได ๓ ครั้ง จากเดิมเพาะปลูกไดปละครั้ง สามารถพัฒนารายได
เกษตรกร ทําใหปาชุมน้ําข้ึน สัตวปามีแหลงน้ําและอาหาร ประชาชนในลุมน้ํามีความม่ันคงดานน้ําอุปโภค
บริโภค และพัฒนาพ้ืนท่ีไดเพ่ิมข้ึน

ผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนแมวงก
ผลกระทบตอพ้ืนท่ีปาในเขตอุทยาน

แหงชาติแมวงก ประมาณ ๑๒,๓๐๐ ไร ผลกระทบ
ตออาคารในเขตอางเก็บน้ํา โดยแนวทางแกไข
ผลกระทบดังกลาว ไดแก การปลูกปาชดเชย ๓ เทา
ของปา ท่ีไดรับผลกระทบ การชดเชยท่ีดินและ
ทรัพยสิน ๑๕,๗๔๒ ไร

ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ
ดวยงบประมาณ ๑๓,๒๘๐ ลานบาท ใชระยะเวลา
กอสราง ๘ ป โดยเห็นวาเข่ือนแมวงกจะสามารถชวยบรรเทาปญหาน้ําทวมได ซึ่งเปนหลักการบริหารจัดการ
เข่ือนตนน้ําโดยท่ัวไป แมจะไมชวยปองกันน้ําทวมไดท้ังหมด แตเปนการตัดยอดน้ํา ซึ่งเม่ือใชรวมกับมาตรการ
จัดการดานกลางน้ําและปลายน้ํา จะชวยลดความเสียหายจากน้ําทวมได สําหรับขอหวงใยของกลุมผูอนุรักษ
สิ่งแวดลอม รัฐบาลไดใหนโยบายวา จะเปดเวทีรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยเชิญ นายศศิน เฉลิมลาภ
และประชาชนท่ีไดรับผลกระทบในพ้ืนท่ี สื่อมวลชน เพ่ือมาใหขอมูลเพ่ิมเติม และรัฐบาลพรอมท่ีจะรับฟง
ขอเสนอแนะ หากมีขอมูลใหมก็พรอมนําไปพิจารณาเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาสรางเข่ือนแมวงกตอไป

ที่มา : http://www.siamintelligence.com



๑๑๙

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
๑. การพิจารณาอนุมัติโครงการเข่ือนแมวงกของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕

ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีจัดทํารายงาน EHIA ยังไมแลวเสร็จ แตมีมติอนุมัติโครงการเข่ือนแมวงก เรื่องดังกลาว
จึงอาจจะไมถูกตองในหลักการการพิจารณาอนุมัติโครงการ

๒. กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือประกอบการจัดทํารายงาน EHIA เปน
ข้ันตอนท่ีมีความสําคัญ ซึ่งตองทําโดยครบถวนและถูกตองตามกฎหมาย และตองเปนการรับฟงความคิดเห็น
จากประชาชนอยางแทจริง
มติท่ีประชุม

ท่ีประชุมมีมติพิจารณาเรื่องดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง โดยเชิญ อธิบดีกรมชลประทานรองศาสตราจารย
ดร. อุทิศ  กุฏอินทร ผูเชี่ยวชาญดานระบบนิเวศปาไม นายสมศักดิ์  โพธิสัตย ผูเชี่ยวชาญดานธรณีวิทยา
และกรรมการผูจัดการบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จํากัด เขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการในการประชุม
คราวตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๗๓

วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
นายสุคนธ  พลบุบผา  นิติกรชํานาญการ



๑๒๐

พิจารณาศึกษากระบวนการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ
หรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) กรณีเข่ือนแมวงก จังหวัดนครสวรรค
……………………………………………………………….

รายช่ือผูมาช้ีแจง
๑. นายโสภณ  ธรรมรักษา วิศวกรใหญท่ีปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
๒. นายศักดิ์พินิต  ผดุงกิจ ผูเชี่ยวชาญดานท่ีปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
๓. นายเก้ือศักดิ์  ทาทอง หัวหนากลุมสิ่งแวดลอมโครงการ
๔. นายชยันต  เมืองสง ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง
๕. นายประวิทย  เกรัมย หัวหนากลุมงานบริหารจัดการโครงการกอสราง
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุญสง ไขเกษ ผูจัดการโครงการ
๗. รองศาสตราจารย ดร.วีรยุทธ เลาหะจินดา ผูเชี่ยวชาญดานสัตวปา
๘. รองศาสตราจารย ดร. ปรีชา  ธรรมานนท ผูเชี่ยวชาญดานปาไม
๙. นายสรัน  วังใน ผูชํานาญการสิ่งแวดลอม

๑๐. รองศาสตราจารย ดร. อุทิศ  กุฏอินทร ผูเชี่ยวชาญดานระบบนิเวศปาไม
ผลการพิจารณา

กรมชลประทาน
โครงการเข่ือนแมวงก เริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ แผนท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๙) ตอมาป พ.ศ. ๒๕๓๐ มีการประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติแม
วงก และป พ.ศ. ๒๕๓๒ คณะรัฐมนตรีมีมติใหกรมชลประทานจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (รายงาน EIA) โดยขณะนั้นมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนผูรับผิดชอบจัดทํารายงาน EIA ตอมาในป
พ.ศ. ๒๕๓๗ กรมชลประทานไดสงรายงาน EIA ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมพิจารณา คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (คชก.) จึงมีการ
จัดประชุมเพ่ือพิจารณารายงาน EIA ดังกลาว และมีมติใหกรมชลประทานปรับปรุงแกไขรายงาน EIA ตอมา
เม่ือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกาศใชบังคับ โครงการเข่ือนแมวงกจัดอยู
ในประเภทโครงการท่ีตองจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
หรือท่ีเรียกวา “EHIA” ท้ังนี้ เปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ดังนั้น ในเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการผูชํานาญการฯ จึงมีมติใหกรมชลประทานดําเนินการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการเข่ือนแมวงก เปนรายงาน EHIA ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมชลประทานไดวาจาง
บริษัทท่ีปรึกษาจัดทํารายงาน EHIA โดยมีระยะเวลาในการจัดทําประมาณ ๑ ป (กรกฎาคม ๒๕๕๔ –
กรกฎาคม ๒๕๕๕) เม่ือบริษัทท่ีปรึกษาจัดทํารายงานแลวเสร็จ ไดเสนอรายงานไปยังสํานักงานนโยบายและ
แผนฯ เพ่ือพิจารณาตามข้ันตอน และท่ีประชุมคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ไดใหปรับปรุงแกไขรายงาน
จํานวน ๒ ครั้ง

บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จํากัด
การจัดทํารายงาน EHIA ไดดําเนินการจัดทําตามกฎหมาย โดยขออนุญาตกรมอุทยานแหงชาติ

สัตวปา และพันธุพืช เพ่ือเขาทําการศึกษาในพ้ืนท่ี มีประเด็นศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ๓๒ หัวขอ
ครอบคลุม ๔ ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานชีวภาพ ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย และดานคุณภาพชีวิต
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และมีข้ันตอนการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดแก กลั่นกรองโครงการ – กําหนดขอบเขตการศึกษา
– ศึกษาและประเมินผลกระทบ – เสนอแนะมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบ – จัดทํารายงาน
รวมท้ังมีการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

สําหรับการศึกษาทางดานวิศวกรรม ไดมีการศึกษาองคประกอบของพ้ืนท่ีสรางเข่ือน
ลักษณะของลุมน้ําสะแกกรัง ซึ่งประกอบดวยลุมน้ําสาขา จํานวน ๔ สาย ไดแก แมวงก คลองโพธิ์ หวยทับเสลา
และสะแกกรังตอนลาง โดยมีกรอบแนวคิดการวิเคราะหโครงการ ไดแก ๑) ศึกษาสภาพปญหาในพ้ืนท่ี
ซึ่งพบวามีปญหาเรื่องภัยแลง น้ําทวม และความยากจน ๒) ศึกษาแนวทางการแกไขปญหา โดยเปรียบเทียบ
ทางเลือกการพัฒนา ๓) ศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงการเปนระบบชลประทาน

สําหรับการศึกษาทางเลือกการพัฒนาโครงการ มีการศึกษา ๕ ทางเลือก ดังนี้
๑. บริหารจัดการโดยใชสิ่งกอสรางท่ีมีอยูเดิม ตองใชเครื่องสูบน้ํา : ผลการศึกษา บรรเทา

ปญหาภัยแลงไดนอยมาก และแกไขปญหาอุทกภัยไมได
๒. กอสรางฝาย ๑๒ แหง ตองใชเครื่องสูบน้ํา : ผลการศึกษา บรรเทาปญหาภัยแลง

ไดนอยมาก และแกไขปญหาอุทกภัยไมได
๓. กอสรางฝาย ๑๒ แหง และขุดสระสํารองน้ําในไรนา ตองใชเครื่องสูบน้ํา : ผลการศึกษา

บรรเทาปญหาภัยแลงนอยมาก และแกไขปญหาอุทกภัยไมได
๔. กอสรางฝาย ๑๒ แหง และระบบน้ําใตดิน ตองใชเครื่องสูบน้ํา : ผลการศึกษาบรรเทา

ปญหาภัยแลงไดนอยมาก และแกไขปญหาอุทกภัยไมได
๕. กอสรางเข่ือนแมวงก และระบบชลประทาน ไมตองใชเครื่องสูบน้ํา อาศัยแรงโนมถวง :

ผลการศึกษา สามารถบรรเทาภัยแลงในลุมน้ําแมวงกไดเกือบท้ังหมด และบรรเทาอุทกภัยในลุมน้ําแมวงก
ไดประมาณ ๑๐ – ๔๘ เปอรเซ็นต

จากการศึกษาวิเคราะหทางเลือกดังกลาว การพัฒนาลําดับท่ี ๑ – ๔ ไมสามารถแกไขปญหา
ภัยแลงและน้ําทวมได สวนทางเลือกท่ี ๕ สามารถบรรเทาปญหาภัยแลงและน้ําทวมได

โครงการเข่ือนแมวงก  คาดวาจะไดผลประโยชน ในการสงน้ํ าให กับพ้ืนท่ีชลประทาน
ฤดูฝนและฤดูแลง บรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีทายโครงการ โดยชวยชะลอการระบายน้ํา
ลงสูแมน้ําสะแกกรังในชวงท่ีมีน้ําหลากได ชวยยกระดับรายไดของเกษตรกร ผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังน้ํา
และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ําประปาและน้ําอุปโภคบริโภค

การศึกษาวิเคราะหเพ่ือจัดทํารายงาน EHIA กรณีเข่ือนแมวงก มีการดําเนินงานและสํารวจขอมูล
ในพ้ืนท่ี ดังนี้

- รวบรวมขอมูล ไดแก ชนิดปาไม ภาพถายทางอากาศ ขอมูลสถิติปาไม เปนตน
- สํารวจขอมูลภาคสนาม ใชวิธี Stratified Sampling Technique โดยพ้ืนท่ีปาไมสํารวจแบบ

Line plot system ตรวจนับไมใหญ ลูกไม และกลาไม
- วิเคราะหขอมูล ไดแก ขอบเขตของระบบนิเวศในพ้ืนท่ีศึกษา ความหลากหลายของชนิด

พรรณพืช ความหนาแนนของตนไม ดัชนีความหลากหลายของชนิด (Species diversity index) วิเคราะหโดย
Fisher’s index of diversity (Fisher) และคณะ (๑๙๔๓) การแบงชั้นความสูงตามแนวดิ่ง (Vertical stratification)
วิ เคราะหโดยใช Profile diagram ตามวิธีการของ Davis และ Richards (๑๙๓๓) และ Richard (๑๙๘๓)
สภาพการสบืพันธุตามธรรมชาติ ปริมาตรไม การประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจปาไม

ผลการสํารวจพ้ืนท่ีหัวงานและอางเก็บน้ํา ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ พบวาพ้ืนท่ีดังกลาวประกอบดวย
ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาไผ มีพ้ืนท่ีไรมันสําปะหลัง และสวนผลไม รวมปาไมในพ้ืนท่ีหัวงานคิดเปนรอยละ
๖๗.๑๕ ของพ้ืนท่ี และในพ้ืนท่ีอางเก็บน้ําคิดเปนรอยละ ๙๓.๒๖ ของพ้ืนท่ี และมีผลกระทบตอตนไมใหญ
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ท้ังหมด ๖๙๗,๙๒๒ ตน มูลคาไมรวม ๑,๐๗๓ ลานบาท ปริมาณธาตุอาหารพืช ๑๑.๗๑ ลานบาทตอป
ปริมาณออกซิเจนท่ีปลดปลอยออกมาเทากับ ๒๔๒,๗๔๔ ตันตอป กรณีตัดไมใหญ ลูกไม กลาไม และไมไผ
ออกจากพ้ืนท่ีโครงการท้ังหมด มูลคาไมคิดเปนเงิน ๑,๐๗๓,๓๕๔,๙๖๘ บาท สําหรับมาตรการแกไขซึ่งจะมี
การปลูกปาทดแทน จํานวน ๓๐,๐๐๐ ไร มีเกณฑการพิจารณาปา C ท่ีอยูบริเวณรอยตอกับเขตอุทยานแหงชาติ
แมวงก เพ่ือใหเปนระบบนิเวศท่ีเชื่อมตอกับผืนปาแมวงก และพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีใหความรวมมือ

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเข่ือนแมวงก ดานการศึกษาทรัพยากรสัตวปา
เม่ือป ๒๕๕๕ พบรอยเทาเสือขนาดเล็ก ซึ่ งไม ใช เสือโครงแต เปนรองรอยของเสือไฟแตรายงาน EHIA
ไดบันทึกขอมูลเรื่องเสือโครงไว เนื่องจากเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติใหขอมูลวาพบเสือโครงในพ้ืนท่ี สําหรับพ้ืนท่ี
ท่ีมีการถายภาพเสือโครงไดนั้น อยูใกลเคียงกับพ้ืนท่ีปาบริเวณตอนทายอางเก็บน้ํา หางออกไปประมาณ
๒ – ๔ กิโลเมตร การสรางเข่ือนแมวงก ณ เวลานี้นาจะไมสงผลกระทบตอเสือโครง เพราะอาหารของเสือ
ในพ้ืนท่ีดังกลาวยังมีไมมากนัก และลักษณะพ้ืนท่ีบริเวณท่ีจะสรางอางเก็บน้ํา ในฤดูแลงจะเปนปาโปรง
และแหงแล ง ไม มีน้ํ า สัตวป าจะอพยพไปหากินในพ้ืนท่ี อ่ืนและจะกลับเข ามาหากินอีกครั้ งในฤดูฝน
สภาพพ้ืนท่ีในฤดูแลงและฤดฝูนจึงแตกตางกันอยางสิ้นเชิง

คณะกรรมการผู ชํ านาญการฯ ไดจัดประชุมเพ่ือพิจารณาการแก ไขปรับปรุ งรายงาน
๗ ประเด็นดังกลาวไปแลวครั้งหนึ่ง และคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ไดใหปรับปรุงแกไขถอยคําอีกเล็กนอย ซึ่ง
ไดมีการแกไขและเปนการแกไขครั้งสุดทายเรียบรอยแลว อยูระหวางรอการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผูชํานาญการฯ

ผูเช่ียวชาญดานระบบนิเวศปาไม (รองศาสตราจารย อุทิศ  กุฏอินทร)
การจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจะตองทําการศึกษาละเอียดมากกวางานวิจัย

เนื่องจากเปนการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมท้ังระบบ การสํารวจไมในการทํารายงาน EHIA ไมใชการ
สํารวจไมเพ่ือการตัดฟน นอกจากประเมินคุณคาเนื้อไม จะตองประเมินเรื่องนิเวศวิทยา และคุณคาในดานอ่ืน ๆ
ซึ่งความเสียหายในดานนิเวศอาจมากกวาคุณคาเนื้อไม และตองใชเวลาในการสํารวจพ้ืนท่ีมากกวานี้ เนื่องจากพ้ืนท่ี
มีขนาดกวางกวา ๑,๐๐๐ แปลง ทีมสํารวจเขาไปสํารวจเพียงไมก่ีวันอาจทําการสํารวจไดไมครบถวน นอกจากนี้
สัตวปาในหวยขาแขงเริ่มจะหนาแนนมากข้ึน และตองขยายพ้ืนท่ีหากิน ซึ่งบริเวณท่ีจะสรางอางเก็บน้ําเปนปา
พ้ืนท่ีราบ เหมาะสมเปนท่ีพักของสัตวปาระหวางเดินทาง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในปจจุบันจึงตองศึกษา
เพ่ิมข้ึนมากกวาในอดีต จะนําเอาหลักวิชาการเม่ือหาสิบปท่ีแลวมาใชไมได

นายสรัน  วังใน ผูชํานาญการสิ่งแวดลอม
คณะกรรมการผูชํานาญการฯ มีมติใหดําเนินการแกไขปรับปรุงรายงาน EHIA ดังนี้
การแกไขปรับปรุงรายงาน EHIA ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑๑ ประเด็น
๑) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ความเชื่อมโยงระหวางรายงาน EHIA กับรายงาน HIA

ซึ่งกรมชลประทานไดเคยทําการศึกษา
๒) ความสอดคลองกันของแผนบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ
๓) ศึกษาผลกระทบของโครงการตอพ้ืนท่ีผนืปาตะวันตกท้ังหมด
๔) พิจารณากําหนดปจจัยการคัดเลือกพ้ืนท่ีหัวงานเข่ือน มีความเหมาะสมหรือไม
๕) ทบทวนแผนท่ีขอบเขตอางเก็บน้ํา ถูกตองหรือไม
๖) พิจารณาสังคมพืช ในปาอางเก็บน้ํา
๗) พิจารณาความเหมาะสมของพ้ืนท่ีปลูกปาทดแทน
๘) เพ่ิมเติมการประเมินผลกระทบตอสัตวปาในชวงกักเก็บน้ํา



๑๒๓

๙) ทบทวนการตรวจสอบชั้นคุณภาพของลุมน้ํา
๑๐) ประเมินผลกระทบเพ่ิมเติม กรณีเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน้ําจากน้ําไหลเปนน้ํานิ่ง
๑๑) เพ่ิมเติมขอมูลจํานวนผูเขารวมรับฟงความคิดเห็นในแตละครั้ง

การแกไขปรับปรุงรายงาน EHIA ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๗ ประเด็น
๑) เพ่ิมเติมรายละเอียดและคาใชจายการปรับปรุงฝายบานทาตาอยู ฝายทดน้ําขุนราษฎรบริบาล

และฝายทดน้ําบานวังสําราญ
๒) เพ่ิมเติมการประเมินผลกระทบดานเศรษฐศาสตร โดยใชผลตอบแทนการปลูกพืชผัก

ท่ีใหผลผลิตสูง ปานกลาง และต่ํา เปรียบเทียบกัน
๓) ประเมินมูลคาทางออมของพืชสมุนไพร พืชอาหาร ในพ้ืนท่ีโครงการ
๔) ปรับปรุงแผนท่ีเสนระดับอางเก็บน้ํา
๕) ตรวจสอบแผนท่ีชั้นคุณภาพลุมน้ํา โดยแผนท่ีท่ีใชประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี
๖) เพ่ิมเติมขอมูลโครงสรางของปา
๗) เพ่ิมเติมผลกระทบตอสัตวปา กรณีท่ีรายแรงท่ีสุดในการกักเก็บน้ํา
ท้ังนี้ บริษัทท่ีปรึกษาฯ ไดดําเนินการปรับปรุงในครั้งท่ี ๒ ท้ัง ๗ ประเด็น และไดสงใหคณะกรรมการ

ผูชํานาญการฯ พิจารณาเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหไดขอมูลขอเท็จจริงท่ีครบถวน ขอใหกรมชลประทาน
จัดทํารายงานขอมูลกรณีการปลูกปาทดแทนในการสรางเข่ือน พรอมท้ังมาตรการแกไขปญหาดังกลาว
โดยขอใหจัดสงขอมูลดังกลาวใหกับคณะกรรมาธิการเพ่ือประกอบการพิจารณาศึกษาตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๗๔

วันพุธที่ ๙ ตลุาคม ๒๕๕๖
นางสาวอภิสรา  ทัดภูธร นิติกรปฏิบตักิาร



๑๒๔

พิจารณาศึกษากรณีสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี ระงับการออกอากาศรายการ คนคนฅน
ตอน ศศิน  เฉลิมลาภ เข่ือนแมวงก

…………………………………………………………………….
รายช่ือผูมาช้ีแจง

๑. นายพลชัย  วินิจฉัยกุล รองกรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท อสมท จํากัด
๒. นายเกรียงยศ  ศรีกุลนาถ ผูอํานวยการฝายสนับสนุนการผลิต

รักษาการผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ
สํานักโทรทัศน

ผลการพิจารณา
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
กรณีระงับการออกอากาศรายการ คนคนฅน ของ

บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด ตอน นายศศิน เฉลิมลาภ เข่ือนแมวงก
ไดปฏิบัติตามข้ันตอนปกติในการตรวจสอบรายละเอียด
และเนื้อหาของรายการท่ีจะเผยแพรออกอากาศ โดยใหสงเทป
ท่ีจะออกอากาศลวงหนากอน ๓ วัน แตกรณีของรายการ
คนคนฅน ในครั้ งนี้  ไดสงเทปใหตรวจสอบเพียง ๑ วัน
กอนออกอากาศ เม่ือฝายตรวจสอบพบวามีประเด็นขัดแยง
ทางสังคมท่ีมีความละเอียดออนและกระทบกับบุคคลและ
กลุมในวงกวาง จึงแจงใหบริษัท ทีวีบูรพา จํากัด ไปปรับปรุงแกไขในรายการคนคนฅนตอนดังกลาว เพ่ือให
เปนกลางและไมกระทบบุคคลอ่ืนท่ีถูกพาดพิง ซึ่งบริษัท ทีวีบูรพา จํากัด ไมสามารถแกไขไดทันในชวงเวลา
ท่ีออกอากาศ คือ วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ จึงนําเทปสํารองมาออกอากาศแทน ยืนยันวาเรื่องดังกลาวไมมี
การเมืองเขามาเก่ียวของ หรือไดรับการสั่งการจากฝายการเมืองใหระงับการเผยแพรออกอากาศแตอยางใด

ท้ังนี้ เรื่องดังกลาวไดกลายเปนประเด็นวิพากษวิจารณ
ในสังคมอยางกวางขวาง ทําใหผูบริหาร บริษัท อสมท จํากัด
(มหาชน) เรียกประชุมเพ่ือหารือประเด็นดังกลาว โดยมี
ขอสรุปวาจะนําเทปรายการคนคนฅน ตอนดังกลาวท่ีมี
การปรับปรุงแกไขแลวออกอากาศ ในวันเสารท่ี ๑๒ ตุลาคม
๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ท้ังนี้ บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด
ยินดีท่ีจะปรับปรุงแกไขรายการคนคนฅน ดังกลาว

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
๑. การตัดภาพหรือถอยคําการใหสัมภาษณของนายศศิน  เฉลิมลาภ ดังกลาว อาจทําให

ไมเปนไปตามจุดยืนและรูปแบบของรายการ คนคนฅน เนื่องจากเม่ือตัดบางบทบางตอนออกไปแลว อาจทําให
ไมสามารถสื่อความเปนตัวตนของนายศศิน เฉลิมลาภ จะทําใหเนื้อหาของรายการไมมีความเปนกลาง
โดยจะนําเสนอขอมูลในสวนของผูท่ีสนับสนุนโครงการเข่ือนแมวงก ดังเชน นายศศิน เฉลิมลาภ อาจเปน
การยากท่ีจะหาตัวบุคคลอีกฝายหนึ่งเพ่ือมาคนหา แลวนําเสนอในรายการดังกลาวได

ที่มา : http://news.tlcthai.com/news

ที่มา : http://news.tlcthai.com/news



๑๒๕

๒. เหตุท่ีรายการนี้เปนรายการหลักของสถานีเกิดจากรายการมีความเปนตัวตนของรายการ
หากมีการตัดตอมากเกินไป อาจทําใหเสียตัวตนของรายการไป และอาจทําใหรายการ คนคนฅน ไมเปนรายการ
หลักของสถานีตอไป

๓. ประเด็นการเซ็นเซอรรายการ คนคนฅน เปนคําพูดท่ีกลาวเพราะเปนผูไดรับผลกระทบ
โดยตรง และใหสัมภาษณไปตามความจริง สะทอนการถูกคุกคาม ประเด็นดังกลาวจึงเห็นวาไมควรจะมี
การเซ็นเซอร

๔. ในสภาวะท่ีมีความขัดแยงทางการเมือง การทําหนาท่ีของสื่อจึงยากพอสมควร และ
เห็นดวยกับแนวทางท่ีจะมีการออกอากาศรายการท่ีมีลักษณะเดียวกัน เพ่ือนําเสนอขอมูลอีกดานหนึ่ง หลังจาก
ท่ีมีการออกอากาศฝายท่ีคัดคานโครงการแลว และเห็นวาควรจะมีครั้งท่ีสาม เพ่ือใหท้ังสองฝายออกอากาศ
รวมกันในเวลาเดียวกัน เพ่ือท่ีจะประเมินน้ําหนักขอมูลของแตละฝายได

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๗๔

วันพุธที่ ๙ ตลุาคม ๒๕๕๖
นางสาวอภิสรา  ทัดภูธร นิติกรปฏิบตักิาร



๑๒๖

พิจารณาศึกษากรณีสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ไมสามารถดําเนินการถายทอดสดการสานเสวนา
เรื่อง “แกนการปฏิรูปการเมืองไทยอยูท่ีไหน : ภูมิปญญาไทยเพียงพอหรือไม”

...................................................................
รายช่ือผูมาช้ีแจง

๑. นางพรอัปสร  นิลจินดา ผูอํานวยการสวนจัดและควบคุมรายการและ
ฝายประชาสัมพันธและลูกคาสัมพันธ

๒. นางสาวจิตพิสุทธิ์  ไกรประสิทธิ์ หัวหนาฝายตรวจสอบ
ผลการพิจารณา

สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
กรณีสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ไมสามารถดําเนินการถายทอดสดการสานเสวนา

ของคณะกรรมาธิการ เรื่อง “แกนการปฏิรูปการเมืองไทยอยูท่ีไหน: ภูมิปญญาไทยเพียงพอหรือไม” เนื่องจาก
ในเดือนกันยายน สถานีโทรทัศนชอง NBT ทําสัญญากับผูเชาเวลาในวันดังกลาว ไดแก รายการหมอสภา
รายการรอบรูถ่ินไทย รายการคุมครองผูบริโภค โดยมีบางรายการมีสัญญากับสถานีท่ีตองเรงออกอากาศใหครบ
สถานีจึงไดแจงไปยังเจาหนาท่ีของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ วาสถานีติดภารกิจรายการประจํา
และจะดําเนินการบันทึกเทปการสานเสวนาของคณะกรรมาธิการเพ่ือนําไปออกอากาศในชวงเวลาท่ีเหมาะสม
ตอไป

ฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ
เจาหนาท่ีประจําคณะกรรมาธิการไดมีการประสานงานขอใหสถานีโทรทัศน ชอง NBT

ถายทอดสดการสานเสวนาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ สภาผูแทนราษฎร เรื่อง “แกนการปฏิรูป
การเมืองไทยอยู ท่ีไหน : ภูมิปญญาไทยเพียงพอหรือไม” โดยสถานีไดมีหนังสือตอบรับวาจะดําเนินการ
ถายทอดสด จึงไดมีการโอนเงินคาดําเนินการถายทอดสดใหกับสถานี เปนเงินจํานวน ๑๔๙,๘๐๐ บาท
แตตอมาวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ สถานีไดมีหนังสือแจงวาไมสามารถถายทอดสดการสานเสวนา
ของคณะกรรมาธิการได
มติท่ีประชุม

ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการมีมตพิิจารณาเรื่องดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง โดยเชิญ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย และนางสาวสําอางค  จันทรกระจาง เขารวมประชุมกับ
คณะกรรมาธิการ ในการประชุมคราวตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๗๔

วันพุธที่ ๙ ตลุาคม ๒๕๕๖
นางสาวอภิสรา  ทัดภูธร นิติกรปฏิบตักิาร



๑๒๗

พิจารณาศึกษาการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) กรณีการจัดประมูลคลื่นความถี่

เพื่อใหบริการโทรทัศนระบบดิจิตอล
………………………………………………………………….

รายช่ือผูมาช้ีแจง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช.
๑. พลเอก ธวัชชัย  สมุทรสาคร ประธานกรรมการดานกิจการกระจายเสียง
๒. นายพิชัย  อุตมาภินันท กรรมการดานกิจการโทรทัศน
๓. นายอมรเทพ  จิรัฐิติเจริญ กรรมการดานกิจการโทรคมนาคม
๔. นายประเสริฐ  อภิปุญญา กรรมการดานการคุมครองผูบริโภค
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๑. นายสมศักดิ์  สิริพัฒนกุล ผูอํานวยการกลุมงานขับเคลื่อน กิจการโทรทัศน

และวิทยุในระบบดิจิตอล
๒. นางสาวมณีรัตน กําจรกิจการ ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
๑. นายธนะชัย  วงศทองศรี รองกรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท อสมท จํากัด

(มหาชน)
๒. นายวิทเยนทร  แสงหาว ผูอํานวยการฝายกฎหมายท่ัวไป
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท จํากดั (มหาชน)
นายสุวิทย  ม่ิงมล ประธานสหภาพแรงงานฯ
กรมประชาสัมพันธ
นายไพฑูรย  หิรัญประดิษฐ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ

ผลการพิจารณา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กตป.)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแห งชาติ  (กตป. ) เ กิด ข้ึนตามมาตรา ๗๐ แห ง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบดวย กรรมการ จํานวน ๕ คน คัดเลือกโดย
ท่ีประชุมวุฒิสภา เม่ือวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๖ เม่ือเขามาดํารงตําแหนง กตป. ไดปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี
ในมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยไดมีการติดตอประสานงานไปยัง
กสทช. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสอบถามถึงการดําเนินการ ขอมูล ตลอดจนขอใหสงผูท่ีมีความรูในการ
จัดประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนระบบดิจิตอล เขามาใหขอมูลตอ กตป. ซึ่งยังไมไดรับทราบ

ที่มา : http://www.thainapa.com



๑๒๘

ขอมูลท่ีครบถวน จึงยังไมสามารถใหความเห็นตอคณะกรรมาธิการอยางรอบดานได ท้ังนี้ เนื่องจาก กตป.
เปนหนวยงานท่ีตั้งข้ึนเม่ือปลายเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงยังไมมีความพรอมเทาท่ีควร ท้ังดานบุคลากร
ดานงบประมาณ แตไดมีความพยายามอยางเต็มท่ีท่ีจะติดตามการดําเนินงานของ กสทช. โดยเฉพาะการจัด
ประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนระบบดิจิตอล
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ กตป.

๑. การจัดประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนระบบดิจิตอล กตป. ไมสามารถสั่งการใด ๆ
ตอ กสทช. ได แตสามารถใหขอมูลความเห็นของประชาชนตอ กสทช. และรายงานขอเท็จจริงหรือขอสังเกต
จากการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีของ กสทช. ในสวนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ
ความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล พรอมท้ังใหความเห็นและขอเสนอแนะ

๒. การจัดประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนระบบดิจิตอล ควรคํานึงถึงผลดีและผลเสีย
ในแงมุมตาง ๆ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

การปรับเปลี่ยนคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศน
ระบบดิจิตอลของ กสทช. ไดเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๒๗ และไดมีการประกาศหลักเกณฑตาง ๆ มาเปนลําดับ ซึ่งในการประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการ
โทรทัศนระบบดิจิตอล เปนประเภทกิจการใชคลื่นความถ่ีทางธุรกิจ ประกอบดวย ผูใหบริการโครงขาย
ผูใหบริการโทรทัศน และผูใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูใหบริการโครงขาย กสทช. ไดมีการดําเนินการ
อนุญาตใหกับหนวยงาน ไดแก สถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง ๕ สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส สถานีวิทยุโทรทัศน
แหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ และสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน ทีวี บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
อยูระหวางการสรรหาผูใหบริการโทรทัศนหรือผูใหบริการกลุมชองรายการท่ีตองเปดใหมีการประมูล และไดมี
การดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ โดยมีการประมูล จํานวน ๒๔ ใบอนุญาต มีผูเขายื่นซองประมูล จํานวน
๔๑ คําขอ ๒๙ บริษัท หลังจากนั้น จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติและประโยชนเก่ียวโยงกันของผูยื่นคําขอ
ซึ่ง กสทช. ไดมอบหมายใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเปนผูตรวจสอบ
เปนเวลา ๔๕ วัน จึงเสนอผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน เพ่ือให
ความเห็นชอบ ซึ่งคาดวาจะมีการกําหนดใหมีการประมูลไดในระหวางปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ หรือ
ตนเดือนมกราคม ๒๕๕๗

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑

ไดกําหนดใหรัฐวิสาหกิจเขาแขงขันกับภาคเอกชนเนื่องจากถูกจัดอยูในประเภทผูใหบริการทางธุรกิจ
จึงทําใหบริ ษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ตองเขารวมการประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศน
ระบบดิจิตอลกับภาคเอกชน กอใหเกิดความยากลําบากในการเขาแขงขันจากความเสียเปรียบดานงบประมาณ
ในฐานะหนวยงานของรัฐ นอกจากนี้ กสทช. ยังเห็นวา บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ตามความคุมครอง
ในการประกอบกิจการเปนการคุมครองท่ียังสามารถดําเนินการตอไปไดในระบบอนาล็อกเทานั้น ท้ังนี้ บริษัท

ที่มา : http://www.oopsmobile.net



๑๒๙

อสมท จํากัด (มหาชน) จะสามารถดําเนินการใหบริการโทรทัศนระบบดิจิตอลไดหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับ
การประมูล

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
การจัดประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนระบบดิจิตอล โดยการใชเงินเปนตัวกําหนด

จะกอใหเกิดความเสียหายอยางมากตอประเทศ ท้ังนี้ ควรใหความสําคัญตอผูประกอบการเดิมท่ีมีประสบการณ
ในการทํางาน เพ่ือใหบริการโทรทัศนแกประชาชน และควรใหความรู ความเขาใจในการใหบริการโทรทัศน
ระบบดิจิตอลแกประชาชนอยางท่ัวถึง
มติท่ีประชุม

เพ่ือใหไดรับทราบขอมูล ขอเท็จจริงอยางรอบดาน และมีความสมบูรณมากท่ีสุด ท่ีประชุม
จึงมีมติใหเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของมารวมประชุมดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมคราวตอไป ดังนี้
๑) ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ๒) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ๓) ประธานกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ๔) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ๕) เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ๖) ประธานกรรมการบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ๗) กรรมการ
ผูอํานวยการใหญ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ๘) ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท จํากัด
(มหาชน) ๙) ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ CAT
๑๐) ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ๑๑) ประธานสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ
แหงประเทศไทย และ (๑๒) เลขาธิการสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๗๕

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสาวสุธิดา  กณาพันธ  วิทยากรปฏิบัติกร



๑๓๐

พิจารณาศึกษากรณีสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
ไมสามารถดําเนินการถายทอดสดการสานเสวนา

เรื่อง “แกนการปฏิรูปการเมืองไทยอยูท่ีไหน : ภูมิปญญาไทยเพียงพอหรือไม”
..........................................................................................

รายช่ือผูมาช้ีแจง
กรมประชาสัมพันธ
นายไพฑูรย หิรัญประดิษฐ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
๑. นายจําลอง สิงโตงาม ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
๒. นางสาวสําอางค จันทรกระจาง หัวหนาฝายปฏิบัติการและขอมูลออกอากาศ

ผลการพิจารณา
กรมประชาสัมพันธ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ ชี้แจงสาเหตุท่ีสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย เหตุท่ีไมสามารถ

ดําเนินการถายทอดสดการสานเสวนาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ สภาผูแทนราษฎร เรื่อง
“แกนการปฏิรูปการเมืองไทยอยู ท่ีไหน : ภูมิปญญาไทยเพียงพอหรือไม” ไดนั้น เกิดจากขอผิดพลาด
ดานงานธุรการและการประสานงานภายในของกรมประชาสัมพันธ จึงขอรับเรื่องดังกลาวไปแกไขปรับปรุง
เพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดในการทํางานตอไป
มติท่ีประชุม

ท่ีประชุมพิจารณาเห็นควรใหกรมประชาสัมพันธ ดําเนินการทบทวน และปรึกษาหารือภายใน
องคกร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการติดตอประสานงานภายในองคกร เพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดเชนนี้อีก

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๗๕

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสาวสุธิดา  กณาพันธ  วิทยากรปฏิบัติกร



๑๓๑

พิจารณาศึกษาการดําเนินการของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)

กรณีการจัดประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนระบบดิจิตอล
……………………………………………………………..

รายช่ือผูมาช้ีแจง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กตป.)
๑. พลเอก ธวัชชัย  สมุทรสาคร ประธานกรรมการดานกิจการกระจายเสียง
๒. นายพิชัย  อุดมาภินันท กรรมการดานกิจการโทรทัศน
๓. นายอมรเทพ  จิรัฐิติเจริญ กรรมการดานกิจการโทรคมนาคม
๔. นายประเสริฐ  อภิปุญญา กรรมการดานการคุมครองผูบริโภค
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษนันท กรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน
๒. ดร. วิษณุ  ตัณฑวิรุฬห ท่ีปรึกษา กสทช.
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสํานักงาน กสทช.
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
๑. นางธนะชัย  วงศทองศรี รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
๒. นายสุวิทย  ม่ิงมล ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจแหงประเทศไทย
นางสาวอัปสร  กฤษณะสมิต ประธานสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ดร. พงศฐิติ  พงศศิลามณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

ผลการพิจารณา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กตป.)
เนื่องจากมีการดําเนินการจัดประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนระบบดิจิตอลมากพอสมควร

หรือประมาณ ๕๐ เปอรเซ็นต จึงควรหาวิธีการประชาสัมพันธท่ีจะทําใหประชาชนไดรับทราบถึงขอดีและขอเสีย
เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน ซึ่งถาหากมีการชะลอออกไปอาจกอใหเกิดปญหาในเรื่องของความทันสมัย
โดยเฉพาะการเขาสูประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ หลักเกณฑในการจัดประมูลคลื่นความถ่ี หาก กสทช.
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๙ (๕) ซึ่ งเก่ียวกับผลการศึกษาวิจัยและผลงานอ่ืน ๆ
ไดมีการเปดเผยขอมูลท่ีไดมีการศึกษาอยางครบถวนและภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ประเด็นขอสงสัย
ตอกรณีการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องดังกลาวจะไมเกิดข้ึน



๑๓๒

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
การดําเนินการจัดประมูลคลื่นความถ่ี เพ่ือใหบริการโทรทัศนระบบดิจิตอล เปนการดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๔๑ วรรคหก ไดกําหนดไววา ในกรณีท่ีเปนการอนุญาตใหใช
คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน ซึ่งเปนการประกอบกิจการทางธุรกิจตามท่ีกําหนดไว
ในกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ใหใชวิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูล
คลื่นความถ่ี ท้ังในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับทองถ่ิน โดยใหแยกกันประมูลในแตละระดับ ท้ังนี้
ตามหลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขท่ี กสทช. ประกาศกําหนด ซึ่งโทรทัศนระบบดิจิตอลท่ีมีท้ังหมด
๔๘ ชอง แบงออกเปน ๓ ประเภท ไดแก ประเภทชุมชน ๑๒ ชอง ประเภทบริการสาธารณะ ๒๐ ชอง และ
ประเภทธุรกิจ ๒๔ ชอง เฉพาะประเภทธุรกิจเทานั้นท่ีกฎหมายกําหนดใหตองดําเนินการคัดเลือกโดยใช
วิธีการประมูลไมสามารถดําเนินการเปนอ่ืนใดได ดังนั้น การดําเนินการจัดประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการ
โทรทัศนระบบดิจิตอลของ กสทช. จึงเปนการดําเนินการตามกฎหมาย ซึ่งในปจจุบันมีผู ท่ียื่นคําขอในการ
ประกอบกิจการท้ังหมด จํานวน ๔๑ คําขอ นอกจากนี้ กสทช. ไดมีความเห็นตอกรณีการชะลอการจัดประมูล
คลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนระบบดิจิตอลวา อยูในขอบเขตท่ี กสทช. สามารถทําได แตตองอยูในเหตุผล
ท่ีเพียงพอและตองมีการหารือกันภายในบอรด กสทช.

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งกระบวนการในการออกหลักเกณฑตาง ๆ ตองมีการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะทุกครั้งกอนท่ีจะนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหมี
ผลบังคับใชตอไป โดยกระบวนการนี้สามารถนําไปใชในการประมูล
ของหนวยงานภาครัฐไดเชนกัน นอกจากนี้ การประมูลคลื่นความถ่ี
เพ่ือใหบริการโทรทัศนระบบดิจิตอล ไมสามารถชะลอการดําเนินการได
เนื่องจากมีการดําเนินการไปแลวสวนหนึ่ง โดยเฉพาะมีการวางหลักประกันซองไวจํานวนถึง ๒,๐๐๐ ลานบาท
และไดดําเนินการตามกระบวนการของกฎหมายแลว ซึ่งอาจถูกยื่นฟองรองตอศาลปกครองได

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
การจัดประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนระบบดิจิตอล เปนรูปแบบการเปลี่ยน

ระบบโทรทัศนจากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิตอล ในตางประเทศลวนแตใชรูปแบบการจัดประกวด
บิวตี้คอนเทสตในการคัดเลือกผูประกอบการ ซึ่งผูประกอบการรายเดิมท่ีมีประสบการณยังคงอยู และมี
ผูประกอบการรายใหม เพ่ิมเขามา ดังนั้น หากประเทศไทยจะเปนประเทศแรกและประเทศเดียวในโลก
ท่ีจะใชระบบการประมูลในการคัดเลือกผูประกอบการโทรทัศนระบบดิจิตอล กสทช. ควรจะมีความชัดเจน
ในหลักปฏิบัติ และการสรางความม่ันใจ ตลอดจนสามารถตอบคําถามความกังวลเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ ได
นอกจากนี้ เดิมโทรทัศนท้ังหมด ๖ ชอง มีผูท่ีไดรับสัมปทาน จํานวน ๒ ชอง ไดแก สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี
ชอง ๓ อสมท. และสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง ๗ สําหรับชองท่ีเหลือถือวาเปนหนวยงานของรัฐ สําหรับ
หนวยงานของรัฐท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ อยางเชน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) มีภารกิจท่ีจะตองทํางานในสวน
ท่ีเปนของสาธารณะอยูบางสวน

ที่มา : http://www.posttoday.com
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สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
แมวาจะมีความพยายามจะใหมีการเปดตลาดเสรีทางดานสื่อ ประชาชนควรไดประโยชนสูงสุด

และตระหนักถึงความสําคัญของประเด็นการครองสิทธิขามสื่อหรือการครอบงํากิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนท่ีใชคลื่นความถ่ีท่ีบริษัทขนาดใหญตองการผูกขาดสื่อทุกดาน
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

การประชาสัมพันธท่ีไมชัดเจนสงผลเสียตอประชาชน ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับทราบเก่ียวกับการใชงานโทรทัศนในระบบอนาล็อกวา ยังคงใชได ไมใชเพียงแตระบบดิจิตอล
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดเพียงเพ่ิมคาใชจายโดยการซื้อกลองรับสัญญาณ ตลอดจนการใหความสําคัญ
ในการใหความรูกับประชาชน เพ่ือใหเขาใจถึงการเปลี่ยนผานจากโทรทัศนระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิตอล
อยางชัดเจนและถูกตองตอไป
มติท่ีประชุม

๑. ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา เพ่ือใหการพิจารณาเปนไปดวยความรอบคอบ ไดรับทราบขอมูล
ขอเท็จจริงอันเปนประโยชนตอการพิจารณา จึงไดมีมติท่ีจะพิจารณาศึกษาการดําเนินการของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) กรณีการจัดประมูลคลื่น
ความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนระบบดิจิตอลอีกครั้งหนึ่ง ในวันพุธท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยเชิญ
หนวยงานท่ีเก่ียวของมารวมประชุม ดังนี้ ๑) ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ๒) คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ ๓) ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ ๔) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๕) เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๖) ประธานกรรมการบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ๗) กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท อสมท จํากัด
(มหาชน) ๘) ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ๙) ประธานสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ CAT ๑๐) ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ๑๑) ประธานสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจแหงประเทศไทย และ ๑๒) เลขาธิการ
สมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ

๒. ขอใหผูท่ีเก่ียวของตอบขอซักถามท่ีคณะกรรมาธิการไดสอบถามในประเด็นตาง ๆ เปนหนังสือ
โดยละเอียด เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาเก่ียวกับเรื่องดังกลาวตอไป

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๗๖

วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
นางสาวศิริรัตน  อยูฉัตร   นักวิชาการรัฐศาสตรฯ
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พิจารณาศึกษาหลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผูกระทําผิด
เนื่องจากการชุมนุมในทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ....

.....................................................................
รายช่ือผูมาช้ีแจง

- ไมมี
ผลการพิจารณา

ท่ีประชุมไมมีการพิจารณาศึกษาในเรื่องดังกลาว เนื่องจากผูชี้แจงซึ่งประกอบดวย นายอุทัย
พิมพใจชน อดีตประธานรัฐสภา รองศาสตราจารยโภคิน พลกุล อดีตประธานรัฐสภา และศาสตราจารยสมคิด
เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดมีหนังสือแจงวา ติดภารกิจสําคัญ ไมสามารถเขารวมประชุม
กับคณะกรรมาธิการ เพ่ือใหขอมูล ขอเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมาธิการได

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๗๗

วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
นางสาวศกิมินาภรณ  สุวรรณรงค  นิติกรชํานาญการ



๑๓๕

พิจารณาศึกษาการดําเนินการของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)

กรณีการจัดประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนระบบดิจิตอล
……………………………………………………………………

รายช่ือผูมาช้ีแจง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (กตป.)
๑. พลเอก ธวัชชัย  สมุทรสาคร ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
๒. นายอมรเทพ  จิรัฐติเจริญ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
๓. พลเอก บุณยวัจน  เครือหงส กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
๔. นายประเสริฐ  อภิปุญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.)
๑. พันเอก นที ศุกลรัตน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
๒. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
๑. นายสมบัติ  ลีลาพตะ รักษาการแทน รองเลขาธิการ กสทช.
๒. นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล ผูอํานวยการกลุมงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน

และวิทยุในระบบดิจิตอล
๓. นางสาวมณีรัตน  กําจรกิจการ ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
๑. นายธนะชัย  วงศทองศรี รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
๒. นายสุวิทย  ม่ิงมล ประธานสหภาพรัฐวิสาหกิจ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ CAT

นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ
สหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจแหงประเทศไทย (สพร.ท)
๑. นายวุฒิชัย  ซุมมหาวงษ รักษาการ รองประธาน สพร.ท ดานวิชาการ
๒. นายทวี  นาคนาวา รักษาการ รองประธาน สพร.ท ดานประชาสัมพันธ
๓. นางระพีพรรณ  ประวัติวงศ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  (สรร.ธพว.)

ผลการพิจารณา
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) ไดใหขอมูลแกคณะกรรมาธิการ

เก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีโทรทัศนในระบบดิจิตอลวา ไดกําหนดคลื่นความถ่ีโทรทัศนใหมีจํานวนท้ังหมด
๔๘ ชอง แบงเปนชองโทรทัศนประเภทชุมชน จํานวน ๑๒ ชอง ประเภทบริการสาธารณะ จํานวน ๑๒ ชอง
และประเภทบริการทางธุรกิจ จํานวน ๒๔ ชอง โดยชองโทรทัศนประเภทบริการสาธารณะ ไดจัดสรรโดยใช
เกณฑบิวตี้คอนเทสต ซึ่งกําหนดให กสท. เปนผูคัดเลือกผูประกอบการท่ีจะเขามาดําเนินการ สวนชองโทรทัศน
ประเภทบริการทางธุรกิจ มีการดําเนินการจัดสรรโดยใชวิธีการประมูล ซึ่งกฎหมายไดกําหนดใหใชวิธีการ
ดังกลาว โดยประเภทบริการทางธุรกิจ ไดแบงเปนหมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว จํานวน ๓ ชอง
หมวดหมูขาวสารและสาระ จํานวน ๗ ชอง หมวดหมูท่ัวไปแบบความคมชัดปกติ (ท่ัวไป SD) จํานวน ๗ ชอง



๑๓๖

และหมวดหมูท่ัวไปแบบความคมชัดสูง (ท่ัวไป HD) จํานวน ๗ ชอง
ท้ังนี้ ผูประกอบการแตละรายจะไมสามารถประมูลไดทุกประเภท
และผูประกอบการรายใหญท่ีประมูลไดชองท่ัวไป HD กําหนดให
หามประมูลในชองขาวสารและสาระ เพ่ือเปนหลักประกันวา
ผูประกอบการรายเล็กท่ีอาจไมมีเงินจํานวนมากในการเขาแขงขัน
สามารถเลือกประมูลท่ีชองขาวสารและสาระได หลักเกณฑ
ดังกลาวนี้ ถือเปนการเปดโอกาสใหผูประกอบการขนาดกลางและ
ผูประกอบการรายใหมสามารถเขาแขงขันได นอกจากนี้ ยังเปน
การสรางทางเลือกใหกับผูบริโภคในการเลือกรับชมชองรายการ
ขาวสารและสาระ ซึ่งกําหนดใหตองผลิตรายการท่ีมีเนื้อหาขาวสาร
๕๐ เปอรเซ็นต ข้ึนไป สวนวิธีการประมูลกําหนดใหผูประกอบการ
แตละรายประมูลไดไมเกิน ๓ หมวดหมูและจะมีการดําเนินการ
ในการตรวจสอบกรณีท่ีบางบริษัทอาจจดทะเบียนบริษัทใหมข้ึน เพ่ือใหสามารถทําการประมูลไดครบท้ัง
๔ หมวดหมู ซึ่งหากพบกรณีดังกลาว บริษัทนั้น ๆ จะถูกตัดสิทธใินการประมูล

การประมูลคลื่นความถ่ีดังกลาวถือเปนการเปลี่ยนผานระบบจากระบบการสัมปทานเปนระบบ
การประมูลจะทําใหเกิดการแขงขันกันดานการผลิตรายการท่ีมีคุณภาพ เนื่องจากการประมูลไดกอใหเกิด
ตนทุนลวงหนาในการดําเนินการ การผลิตรายการท่ีไมมีคุณภาพจะทําใหไมมีผูรับชม ดังจะเห็นไดจากปญหา
รายการท่ีไมมีคุณภาพในชองฟรีทีวี ซึ่งผูชมมีการรับชมลดนอยลงและหันไปดูรายการผานชองทีวีดาวเทียม
มากข้ึน ในสวนของผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนหากมีการเลื่อนการประมูลออกไปนั้น จะกระทบตอผูประกอบการ
หลายราย ซึ่งไดมีการเตรียมความพรอมโดยมีการลงทุนจํานวนมากในการทดสอบการใชสัญญาณในบางพ้ืนท่ี
และกระทบตอประชาชนท่ีไดมีการเตรียมความพรอมในการซื้ออุปกรณในการรับชม

สวนขอกังวลเก่ียวกับการประมูลของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ และอาจ
ไดรับผลกระทบในกรณีนี้ หากจะยุติการประมูลท้ังหมดเพ่ือท่ีจะไมใหบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ไดรับ
ผลกระทบ จะเปนการสรางผลกระทบกับผูประกอบการรายอ่ืนท่ีตองการเขารวมประมูล และกระทบตอโอกาส
ในการแขงขันอยางเสรี ท้ังนี้ จึงเสนอแนวทางในการแกไขปญหา ๒ แนวทาง ดังนี้

แนวทางท่ี ๑ คณะรัฐมนตรีดําเนินการแกไขกฎหมายเพ่ือเปลี่ยนแปลงให บริษัท อสมท จํากัด
(มหาชน) เปนองคกรใหมท่ีไมแสวงหาผลกําไร เพ่ือขอใชสิทธิในการขอคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศน
ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการสาธารณะ ซึ่งไมตองเขารวมประมูล เนื่องจากกฎหมายไดกําหนดใหรัฐวิสาหกิจ
ตองทําการประมูลเชนเดียวกับผูประกอบการเอกชน

แนวทางท่ี ๒ รัฐสภารวมกันแกไขกฎหมาย เพ่ือใหบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
รัฐวิสาหกิจไมตองทําการประมูล

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการเห็นวา ควรมีการนําขอมูลในการดําเนินการจัดสรรคลื่นความถ่ีและการประมูล

คลื่นความถ่ีของประเทศตาง ๆ นํามาเปรียบเทียบกับการดําเนินการของประเทศไทย และกรรมาธิการบางทาน
ไดแสดงความเห็นวาควรใหมีการชะลอการประมูลออกไปกอน เพ่ือพิจารณาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับประชาชน
อยางรอบคอบ

ที่มา : http://thaipublica.org



๑๓๗

มติท่ีประชุม
ท่ีประชุมมีมติให ทําหนังสือถึงคณะกรรมการ กสทช. และคณะกรรมการ กตป. โดยแสดง

ขอหวงใยและขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ เก่ียวกับการประมูล โดยใหระบุความเห็นของนายวัชระ เพชรทอง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหนึ่ง ซึ่งแสดงความเห็นวาควรใหมีการชะลอการประมูลออกไปกอน
พรอมท้ังไดขอเอกสารเพ่ิมเติมจาก กสทช. คือ ๑) ขอมูลเปรียบเทียบประเทศตาง ๆ ท้ังท่ีมีการประมูลและ
ไมมีการประมูล ๒) เอกสารเก่ียวกับการขอรับเงินสนับสนุนของหนวยงานตาง ๆ ท่ีไดขอรับการสนับสนุน
จาก กสทช. พรอมงบประมาณท่ี กสทช. ไดบริจาคใหแกหนวยงานตาง ๆ

การประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๗๘

วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
นางสาวภีรดา  ดิษฐากรณ  วิทยากรปฏบิัติการ



๑๓๘



๑๓๙

สรุปผลการดําเนินงาน
ของ

คณะอนุกรรมาธิการ
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง

การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน



๑๔๐



๑๔๑

คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
และการสื่อสารมวลชน



๑๔๒



๑๔๓

คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน
........................................................

ความเปนมา
รัฐสภาเปนองคกรท่ีถูกกําหนดข้ึนมาเพ่ือใหทําหนาท่ีดานนิติบัญญัติ มีสมาชิกรัฐสภา

ซึ่งประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเปนผูดําเนินการภายในขอบเขตและวิธีการ
ท่ีรัฐธรรมนูญ และขอบังคับการประชุมสภาไดบัญญัติไว โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ไดกําหนดหนาท่ีของรัฐสภาไว ซึ่งหนาท่ีหนึ่ง คือ อํานาจในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
โดยอํานาจหนาท่ีในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน หมายถึง การสอดสองดูแลการปฏิบัติงาน
ของคณะรัฐมนตรีหรือฝายบริหารดวยวิธีการท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดไว คือ การตั้งกระทูถาม การขอเปด
อภิปรายท่ัวไปเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปญหาอันเก่ียวกับการบริหาร
ราชการแผนดิน และการขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคล
อันอาจสงผลใหรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีตองพนจากตําแหนงได ซึ่งนับเปนหลักการสําคัญอีกประการหนึ่ง
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีใหมีการถวงดุลอํานาจระหวางกัน เพ่ือปองกันไมใหฝายหนึ่ง
ฝายใดใชอํานาจเกินขอบเขต จนอาจทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอน

การควบคุมการบริหารราชการแผนดินโดยฝายนิติบัญญัติตามหลักการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาของไทยนั้น ฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารมีความสัมพันธกัน
อยางใกลชิดในหลายลักษณะ เนื่องจากการแบงแยกอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารตามรัฐธรรมนูญ
ของไทยนั้นมิไดแบงแยกอํานาจกันอยางเด็ดขาด แตจะกําหนดให มีการถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน
กลาวคือ รัฐบาลจะใชอํานาจบริหารประเทศโดยผานกลไกระบบราชการใหเปนไปตามแนวนโยบาย
ของรัฐธรรมนูญและท่ีไดแถลงไวตอรัฐสภา สวนฝายนิติบัญญัติจะทําหนาท่ีควบคุมดูแลการดํา เนินงาน
ของรัฐบาล ท้ังนี้ เพ่ือใหทางรัฐบาลใชอํานาจบริหารไปในทิศทางท่ีถูกตองและบังเกิดผลดีตอประเทศชาติ
ซึ่งการควบคุมการบริหารราชการแผนดินโดยฝายนิติบัญญัตินั้น สามารถกระทําไดหลายวิธี การตั้งกรรมาธิการ
ถือเปนวิธีการหนึ่งท่ีใชในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินโดยฝายนิติบัญญัติ ประกอบกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจหนาท่ีดานนิติบัญญัติ
แตดวยสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวนมาก และมีระยะเวลาในการประชุมแตละครั้งไมมากพอท่ีจะพิจารณาศึกษา
ในรายละเอียดของเรื่องตาง ๆ ไดอยางสมบูรณเพราะการพิจารณาปญหาตาง ๆ ของประเทศมีมากมาย
จะกระทําไดยากมากหากไมมีการแบงงานกันทํา อีกท้ังสมาชิกรัฐสภาก็มีมาก รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๕ จึงบัญญัติ
ใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจเลือกสมาชิกของแตละสภาตั้งเปนคณะกรรมาธิการสามัญ และ
มีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือไมไดเปนสมาชิกตั้งเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพ่ือกระทํากิจการ
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของสภา

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
สภาผูแทนราษฎร เปนกลไกหนึ่งของฝายนิติบัญญัติ ซึ่งเกิดข้ึนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ บัญญัติใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจเลือกสมาชิกของแตละสภา
ตั้ ง เ ป นคณะกรรมาธิ ก ารส า มัญ  และ มี อํ านาจ เลื อกบุ คคลผู เ ป นสมาชิ กหรื อ มิ ได เป นสมาชิ ก
ตั้งเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพ่ือกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจ
หนาท่ีของสภาแลวรายงานตอสภา โดยใหคณะกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกลาวมีอํานาจ
ออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการ
ท่ีกระทําหรือในเรื่องท่ีพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้น และใหคําสั่งเรียกดังกลาวมีผลบังคับตามท่ีกฎหมาย



๑๔๔

บัญญัติ แต คําสั่ ง เรียกเชนวานั้นมิใหใชบังคับกับผู พิพากษาหรือตุลาการท่ีปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี
ในกระบวนการวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแตละศาล และมิใหใชบังคับ
กับผูตรวจการแผนดินหรือกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญท่ีปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีโดยตรง
ในแตละองคกรตามรัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
แลวแตกรณี และขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๒ (๒๔) ซึ่งกําหนดให
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชนมีอํานาจหนาท่ี
กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน การสงเสริมและเผยแพรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข วิถีคิดและวิถีปฏิบัติท่ีเปนประชาธิปไตย รวมท้ังปญหาและอุปสรรค
เก่ียวกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ สงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน
เสรีภาพและความรับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน การคุมครองผูเสียหาย
จากการเผยแพรขอมูลขาวสาร ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง
และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ และขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังกลาว คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน จึงมีอํานาจหนาท่ีกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
การสงเสริมและเผยแพรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
วิถีคิดและวิถีปฏิบัติ ท่ีเปนประชาธิปไตย รวมท้ังปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ สงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน เสรีภาพและความรับผิดชอบ
ในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชนการคุมครองผูเสียหายจากการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง และการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐทุกระดับ

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการตามกรอบอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีตามกรอบอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไดอยางครบถวนสมบูรณ คณะกรรมาธิการ จึงอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๘ และมติท่ีประชุมครั้งท่ี ๕
เม่ือวันพุธท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน
เปนคณะอนุกรรมาธิการคณะหนึ่งในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมี
สวนรวมของประชาชน เพ่ือพิจารณาปญหาอันอยูในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการ แลวรายงาน
คณะกรรมาธิการภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมาธิการกําหนด โดยกําหนดใหคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนา
การเมืองและการสื่อสารมวลชน มีอํานาจหนาท่ีกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ท่ีเก่ียวกับ
การพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน และอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมาธิการมอบหมาย
อํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมาธิการ

คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน มีอํานาจหนาท่ีตามขอบังคับ
การประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๘ และตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการการพัฒนา
การเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน ใหมีอํานาจหนาท่ีกระทํากิจการพิจารณา
สอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ท่ี เ ก่ียวกับการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน และอ่ืน ๆ
ท่ีคณะกรรมาธิการมอบหมาย



๑๔๕

การพัฒนาการเมือง (Political Development) หมายถึงกระบวนการทางการเมือง อันไดแก
ปฏิสัมพันธระหวางองคกรทางการเมือง และกิจกรรมทางการเมืองท่ีจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายทางการเมือง
ท่ีปรารถนา การเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองใหทันสมัย การพัฒนาระบบการเมือง ระบบบริหาร ระบบ
เศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพ หรือการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน

การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) หมายถึง การติดตอสื่อสารท่ีเกิดข้ึน โดยมี
กระบวนการข้ันตอนและรูปแบบเปนทางการเสมอ มีวัตถุประสงคเพ่ือเสนอขาวขอมูลความเคลื่อนไหวตาง ๆ
ท่ีเกิดข้ึนในสังคมใหประชาชนในสังคมไดรับรู โดยมี สื่อมวลชน เปนเครื่องมือสําคัญในกระบวนการสื่อสาร

โดยสรุปคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน จึงมีบทบาทและ
อํานาจหนาท่ีกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการทางการเมือง
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน กระบวนการและรูปแบบการติดตอสื่อสาร เพ่ือเสนอขาว ขอมูล
ความเคลื่อนไหวตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมใหประชาชนในสังคมไดรับรู
กรอบแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

๑. พิจารณาศึกษาดานการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน ตามท่ีไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน

๒. ดานพัฒนาการเมือง โดยมุงพัฒนาในกลุมนักศึกษา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ควบคูกับการพิจารณาศึกษาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

๓. พิจารณาศึกษาประเด็นปญหาท่ีมีความสําคัญและอยูในความสนใจของประชาชน (Hot Issues)
๔. ศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับการรองเรียน

ตําแหนงตาง ๆ ในคณะอนุกรรมาธิการ
ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑

ขอ ๘๘ กําหนดใหคณะอนุกรรมาธิการแตละคณะประกอบดวย
อนุกรรมาธิการมีจํานวนไมเกินสิบคน โดยใหตั้งจากบุคคลท่ีเปนกรรมาธิการ
ในคณะนั้นมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนอนุกรรมาธิการท้ังหมด
จํานวนนอกจากนั้นใหท่ีประชุมเลือกจากรายชื่อท่ีกรรมาธิการเสนอ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
อาศัยอํานาจตามขอบังคับการประชุมดังกลาวและมีมติท่ีประชุมเม่ือวันพุธท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งคณะ
อนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน เพ่ือพิจารณาศึกษาดานการพัฒนาการเมืองและ
การสื่อสารมวลชน และอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย และไดมีมติปรับเปลี่ยนบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงตาง ๆ
ในคณะอนุกรรมาธิการดังกลาว ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน
(สมัยนางรัชฎาภรณ  แกวสนิท เปนประธานคณะกรรมาธิการ) ประกอบดวย

๑) นายวัชระ  เพชรทอง ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๒) นายธนิก  มาสีพิทักษ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนท่ีหนึ่ง
๓) นายมนตไชย  ชาติวัฒนศิริ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนท่ีสอง
๔) นายชาติพงศ  กุลรัตน เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ
๕) นางณัฐชยา  นันทิพล ผูชวยเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ คนท่ีหนึ่ง
๖) นายยุทธภูมิ  ตั้นเลง ผูชวยเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ คนท่ีสอง
๗) นายอภิชาติ  ครุฑทอง โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ



๑๔๖

๘) นายแสงธรรม  ชุนชฎาธาร โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ
๙) นายณัฐวุฒิ  ธารสุนทร ผูชวยโฆษกคณะอนุกรรมาธิการ

๑๐) นางสาวปวริศา  ติงเพชรทองคํา อนุกรรมาธิการ
๒. คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน

(สมัยนายศุภชัย  ศรีหลา เปนประธานคณะกรรมาธิการ) ประกอบดวย
๑) นายวัชระ  เพชรทอง ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๒) นายธนิก  มาสีพิทักษ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนท่ีหนึ่ง
๓) นายมนตไชย  ชาติวัฒนศิริ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนท่ีสอง
๔) นายชาญชัย  อิสระเสนารักษ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนท่ีสาม
๕) นายแสงธรรม  ชุนชฎาธาร โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ
๖) นางมนพร  เจริญศรี อนุกรรมาธิการ
๗) นายรุจชรินทร  ทองใหญ อนุกรรมาธิการ
๘) นายนพดล  อิสรเสนา ณ อยุธยา อนุกรรมาธิการ
๙) วาท่ีรอยตรี บัณฑิต  สุภพิสุทธิ์ อนุกรรมาธิการ

๑๐) นายธัญพล  ทองแชม อนุกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน ไดดําเนินงานตามภารกิจ

หนาท่ีท่ีคณะกรรมาธิการมอบหมาย ในการกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน และอ่ืน ๆ ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมาธิการมอบหมาย
ซึ่งการดําเนินงานตามภารกิจและหนาท่ีของคณะอนุกรรมาธิการดังกลาว ไดมีการดําเนินการดังนี้

๑. การประชุมเพื่อพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องท่ีเกี่ยวของ
กับการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน โดยไดพิจารณาศึกษา
และตรวจสอบขอเท็จจริงจากเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนและเรื่องท่ี
หยิบยกข้ึนพิจารณา เนื่องจากเปนเรื่องสําคัญและอยูในความสนใจ
ของประชาชน จํานวน ๖๒ ครั้ง ประกอบดวย

๑.๑ พิจารณาศึกษาดานการพัฒนาการเมืองทองถ่ิน กรณีการเลือกตั้งทองถ่ินในจังหวัด
บุรีรัมย จํานวน ๑ ครั้ง

๑.๒ พิจารณาศึกษาดานการสื่อสารมวลชน กรณี ศึกษาสถานีโทรทัศนสปริงนิวส (Spring
News) วอยซทีวี (Voice TV) และเอเชียอัพเดท (Asia Update) จํานวน ๑ ครั้ง

๑.๓ พิจารณาการเตรียมความพรอมในการจัดสัมมนาทางวิชาการเก่ียวกับประเด็นการแกไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จํานวน ๑ ครั้ง

๑.๔ พิจารณาศึกษาดูงานดานการพัฒนาการเมือง ณ อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
จํานวน ๑ ครั้ง

๑.๕ พิจารณาศึกษาการเตรียมความพรอมในการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แกไข
รัฐธรรมนูญ ๕๐ ประชาชนไดอะไร ?” จํานวน ๑ ครั้ง

๑.๖ พิจารณาศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนดานการสื่อสารมวลชนของสถาบันอุดมศึกษา
จํานวน ๑ ครั้ง



๑๔๗

๑.๗ พิจารณาโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานการสงเสริมการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในจังหวัด
สุราษฎรธานี ระหวางวันท่ี ๒๕ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ จํานวน ๑ ครั้ง

๑.๘ พิจารณารายงานสรุปผลการศึกษาดูงานการสงเสริมการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในจังหวัด
แมฮองสอน ระหวางวันท่ี ๒๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ครั้ง

๑.๙ พิจารณาโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานการสงเสริมการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในจังหวัด
สุราษฎรธานี ระหวางวันท่ี ๑๗ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑ ครั้ง

๑.๑๐ พิจารณาศึกษาโครงการมอบรางวัลใหบุคคลผูกระทําความดีเปนแบบอยางใหกับ
สังคมท่ีปรากฏทางสื่อมวลชน จํานวน ๓ ครั้ง

๑.๑๑ พิจารณาศึกษาการรวมกลุมสรางอิทธิพลของสื่อมวลชนในภูมิภาค ซึ่งสงผลกระทบ
ตอสื่อมวลชนอ่ืน (มาเฟยสื่อ) จํานวน ๒ ครั้ง

๑.๑๒ พิจารณาศึกษาปญหาความขัดแยงระหวางนายสมบัติ  บัญชาเมฆ (บัวขาว ป. ประมุข)
กับนายประมุข  โรจนตัณฑ (กํานันประมุข) ตามท่ีปรากฏทางสื่อมวลชน จํานวน ๑ ครั้ง

๑.๑๓ พิจารณาศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของสื่อมวลชน จํานวน ๑ ครั้ง
๑.๑๔ พิจารณาศึกษาการนําเขาโทรศัพทมือถือจากประเทศจีน โดยใชเอกสารรับรองคุณภาพปลอม

จํานวน ๑ ครั้ง
๑.๑๕ พิจารณาศึกษาปญหาผลกระทบตอสังคม

จากการเผยแพรการแสดงเปลือยอกวาดภาพในรายการไทยแลนด
ก็อตทาเลนท จํานวน ๑ ครั้ง

๑.๑๖ พิจารณาศึกษาการใหขอมูลขาวสาร สื่อของรัฐ
เก่ียวกับศาลรัฐธรรมนญูและรางพระราชบัญญัติวาดวยความปรองดอง
แหงชาติ พ.ศ. .... จํานวน ๑ ครั้ง

๑.๑๗ พิจารณาศึกษาการเรียกเก็บเงินคากระจาย
สินคา ๑% ของราคาหนังสือ รานขายของผูประกอบการหนังสือ
ในเครือบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
ซึ่งสงผลกระทบตอผูประกอบการสํานักพิมพ จํานวน ๒ ครั้ง

๑.๑๘ พิจารณาศึกษาแนวทางการแกไขปญหาเครือขายสัญญาณโทรศัพทของบริษัท
โทเท่ิล แอ็ดเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือดีแทคขัดของไมสามารถใชงานไดตามปกติ จํานวน ๑ ครั้ง

๑.๑๙ พิจารณาศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันหนังสือแหงชาติเพ่ือแกไขปญหาการจัดการ
ระบบหนังสือในประเทศไทย จํานวน ๑ ครั้ง

๑.๒๐ พิจารณาศึกษาเพ่ือหาขอเท็จจริงเก่ียวกับชายชุดดํา จากกรณีเหตุการณความขัดแยง
ทางการเมืองในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ จํานวน ๑๔ ครั้ง

๑.๒๑ พิจารณาศึกษาการทุจริตเงินคาโฆษณาระหวางบริษัท ไรสม จํากัด กับบริษัท อสมท
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนเหตุใหบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ไดรับความเสียหาย จํานวน ๓ ครั้ง

๑.๒๒ พิจารณาศึกษากรณีสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง ๑๑ NBT ถายทอดสด
พิธีเปดการแขงขันมวยไทย วอริเออรส ท่ีนครมาเกา เม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑ ครั้ง



๑๔๘

๑.๒๓ พิจารณาศึกษาเรื่องการคุกคามสื่อมวลชนในสถานการณการชุมนุมของกลุมองคการ
พิทักษสยาม เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จํานวน ๓ ครั้ง

๑.๒๔ พิจารณาศึกษาการดําเนินการของสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน ๔ ครั้ง

๑.๒๕ พิจารณาศึกษาเรื่องรองเรียนของนายศิรศักดิ์  พาสุขพิพัฒน กรณีชาวไทยภูเขา
เผามูเซอแดง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน ๓ ราย ถูกตํารวจตระเวนชายแดนวิสามัญ
ฆาตกรรมและกลาวหาวามียาเสพติดและอาวุธสงครามไวในครอบครอง อันเปนการทําหนาท่ีของคณะกรรมาธิการ
ในการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ จํานวน ๓ ครั้ง

๑.๒๖ พิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ จํานวน ๓ ครั้ง
๑.๒๗ พิจารณาศึกษาปญหาการบริจาคเงินใหกับพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

กรณีพรรคประชาธิปตยและพรรคภูมิใจไทย จํานวน ๒๑ ครั้ง
๑.๒๘ พิจารณาศึกษาขอเท็จจริงตามท่ีปรากฏเปนขาวกรณีการเสียชีวิตของนายเอกยุทธ

อัญชัญบุตร และสื่อมวลชนถูกคุกคามจากการนําเสนอขาวดังกลาว จํานวน ๑ ครั้ง
๑.๒๙ พิจารณาศึกษาปญหาผลกระทบตอสังคมจากกรณีนางสาวสุธีวัน  ทวีสิน หรือใบเตย

อาร สยาม ศิลปนนักรอง สังกัด บริษัท อาร สยาม จํากัด ท่ีแสดงทาเตนและสวมชุดแตงกายในทางท่ี
ไมเหมาะสมปรากฏตอสื่อสาธารณะ จํานวน ๑ ครั้ง

๑.๓๐ พิจารณาศึกษาแนวทางการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณดานการประชาสัมพันธของ
หนวยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจทุกภาคสวน จํานวน ๑๔ ครั้ง

๒. การศึกษาดูงาน เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงและรับฟงความเห็นของบุคคลและหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของจํานวน ๕ ครั้ง ดังนี้

๒.๑ การศึกษาดูงานดานการสื่อสารมวลชนและการมี
สวนรวมของประชาชน ณ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

๒.๒ การศึกษาดูงานดานการสงเสริมและเผยแพร
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง
และการปองกันอุทกภัยน้ําทวม ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา

๒.๓ การศึกษาดูงานการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาลุมน้ําเสียวใหญ ณ จังหวัดรอยเอ็ด

๒.๔ การตรวจสอบขอรองเรียนกรณีราษฎรตําบลพรุดินนา
และตําบลคลองทอมใต อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ถูกรุกล้ําท่ีดินทํากินกรณีการปกหลักเขตแดนของ
กองพันทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๑๕ (ร. ๑๕ ) และการดําเนินงานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพุทธทอง
สวนโมกขพลาราม อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี

๒.๕ การศึกษาดูงานเพ่ือติดตามรองเรียนของนายศิรศักดิ์  พาสุขพิพัฒน กรณีชาวไทยภูเขาเผามูเซอแดง
อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน ๓ ราย ถูกตํารวจตระเวนชายแดนวิสามัญฆาตกรรมและกลาวหา
วามียาเสพติดและอาวุธสงครามไวในครอบครอง อันเปนการทําหนาท่ีของคณะกรรมาธิการในการสงเสริม
ใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ

หมายเหตุ : รายละเอียดการพิจารณาศึกษาเรื่องตาง ๆ ของคณะอนุกรรมาธิการ ปรากฏอยูในรายงาน
ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน



๑๔๙

คณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวม
ของประชาชน



๑๕๐



๑๕๑

คณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน
…………………………………………..

ความเปนมา
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน

สภาผูแทนราษฎร เปนกลไกหนึ่งของฝายนิติบัญญัติ ซึ่งเกิดข้ึนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ และขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๒ (๒๔)
กําหนดใหคณะกรรมาธิการมีอํานาจหนาท่ีกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ท่ีเก่ียวกับ
การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน การสงเสริม และเผยแพรการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข วิถีคิดและวิถีปฏิบัติท่ีเปนประชาธิปไตย
รวมท้ังปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ สงเสริมการรับรู
ขอมูลขาวสารของประชาชน เสรีภาพและความรับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน
การคุมครองผูเสียหายจากการเผยแพรขอมูลขาวสาร ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวม
ในการตัดสินใจทางการเมืองและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ

จากกรอบอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการดังกลาว และขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๘ ในการประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมี
สวนรวมของประชาชน ครั้งท่ี ๕ วันพุธท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ท่ีประชุมไดมีมติตั้ง คณะอนุกรรมาธิการ
การมีสวนรวมของประชาชน ข้ึนมาคณะหนึ่ง ทําหนาท่ีพิจารณาศึกษาดานการมีสวนรวมของประชาชน
และพิจารณาศึกษาเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ตามท่ีคณะกรรมาธิการมอบหมาย และรายงานผลการพิจารณา
ศึกษาใหคณะกรรมาธิการรับทราบ
การดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน

คณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน ดําเนินงานตามกรอบอํานาจหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการ โดยในการพิจารณาศึกษาเรื่องตาง ๆ คณะอนุกรรมาธิการมุงเนน
ศึกษากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ
ท่ีเก่ียวของ โดยคณะอนุกรรมาธิการกําหนดใหมีการพิจารณาศึกษาขอมูลขอเท็จจริงในเรื่องตาง ๆ ท่ีคณะอนุ
กรรมาธิการเห็นวา มีความสําคัญและนาสนใจ รวมท้ังพิจารณาศึกษาประเด็นปญหาตามท่ีไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมาธิการ สําหรับข้ันตอนการพิจารณาศึกษาเรื่องตาง ๆ คณะอนุกรรมาธิการจะดําเนินการ
จัดประชุมและเชิญภาคสวนท่ีเก่ียวของ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน เขารวมประชุม
สวนประเด็นปญหาท่ีมีประชาชนรองเรียนขอความเปนธรรม หรือขอความชวยเหลือเนื่องจากไดรับ
ความเดือดรอน คณะอนุกรรมาธิการจะทําหนาท่ีเปนสื่อกลางในการนําเสนอปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับทราบ พรอมท้ังเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคสวน
ท่ีเ ก่ียวของ เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน สวนประเด็นปญหาท่ีคณะ
อนุกรรมาธิการเห็นวา มีความสําคัญและจําเปนตองศึกษาขอมูลขอเท็จจริงในพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม คณะ
อนุกรรมาธิการจะรายงานผลการพิจารณาศึกษา พรอมท้ังความเห็นเสนอตอคณะกรรมาธิการพิจารณา
เพ่ือมีมติใหมีการเดินทางไปศึกษาดูงาน จัดประชุม หรือสัมมนา เพ่ือเปดเวทีใหภาคสวนท่ีเก่ียวของ
ไดแลกเปลี่ยนขอมูลขอเท็จจริงรวมกัน อันจะนําไปสูความเขาใจและการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ



๑๕๒

ในการประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวม
ของประชาชน ครั้งท่ี ๕ วันพุธท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ท่ีประชุมมีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวม
ของประชาชน ประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้

๑) นายเกียรติ์อุดม  เมนะสวัสดิ์ เปนประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๒) นายสุพล  ฟองงาม อนุกรรมาธิการ
๓) นางมุกดา  พงษสมบัติ อนุกรรมาธิการ
๔) นายวราวงษ  พันธุศิลา อนุกรรมาธิการ
๕) นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ อนุกรรมาธิการ
๖) นายวรวุฒิ  หงษสุธร อนุกรรมาธิการ
๗) นายสวัสดิ์  เรวรรณ อนุกรรมาธิการ
๘) นางจิราภรณ  วิริยะพงษากุล อนุกรรมาธิการ
๙) นายไพโรจน  คุนผลิน อนุกรรมาธิการ

๑๐) นางมนพร  เจริญศรี เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน มีมติ

ใหอนุกรรมาธิการ ในคณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน พนจากตําแหนง และมีมติแตงตั้ง
อนุกรรมาธิการ ดังนี้

- การประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งท่ี ๑๑ วันพุธท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ท่ีประชุมมีมติให
นางจิราภรณ  วิริยะพงษากุล พนจากตําแหนงอนุกรรมาธิการ และมีมติตั้ง นายจิรชัย  เชาวลิต เปนอนุกรรมาธิการ

- การประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้ง ท่ี ๓๖ วันพุธท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ท่ีประชุมมีมติให
นายวรวุฒิ หงษสุธร พนจากตําแหนงอนุกรรมาธิการ และมีมติตั้ง นายปญญา  จินตะเวช เปนอนุกรรมาธิการ

- การประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งท่ี ๕๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ท่ีประชุมมีมติให
นายจิรชัย  เชาวลิต พนจากตําแหนงอนุกรรมาธิการ และมีมติตั้ง นายพชรนน  คณาโชติโภคิน เปนอนุกรรมาธิการ

- การประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งท่ี ๗๔ วันพุธท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ท่ีประชุมมีมติให นายปญญา
จินตะเวช  พนจากตําแหนงอนุกรรมาธิการ และมีมติตั้ง นายสุภาพ  นามโสม เปนอนุกรรมาธิการ

- การประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งท่ี ๗๖ วันพุธท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ท่ีประชุมมีมติให
นางมนพร  เจริญศรี พนจากตําแหนงอนุกรรมาธิการ และมีมติตั้ง นางฉวีวรรณ  ปองพาล เปนอนุกรรมาธิการ

การดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน ในคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี ๒๔ ระหวาง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สรุปไดดังนี้

๑. การประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องตาง ๆ จํานวน ๓๙ ครั้ง โดยมีประเด็นการพิจารณา
ศึกษา ดังนี้

๑) พิจารณาแตงตั้งตําแหนงตาง ๆ และพิจารณากําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมาธิการ

๒) พิจารณาศึกษากระบวนการมีสวนรวมของประชาชน การจัดรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ



๑๕๓

๓) พิจารณาศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนจากโครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีตาง ๆ ไดแก
โครงการเหมืองแรโปแตช จังหวัดอุดรธานี โครงการวางทอกาซธรรมชาติจากแหลงดงมูลไปยังสถานีผลิต
ปโตรเลียมน้ําพอง กิจการขนสงถานหิน จังหวัดสมุทรสาคร

๔) พิจารณาศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน จากองคกรภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็ง
และมีผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ

๕) พิจารณาศึกษากรณีปญหาท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัยของราษฎร บริเวณรอบเข่ือนอุบลรัตน
ตําบลเข่ือนอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน

๖) พิจารณาศึกษากรณีปญหาความเดือดรอนของราษฎรตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแกน กรณีไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการปลูกตนยูคาลิปตัส บนเทือกเขาภูเกา – ภูพานคํา
และกรณีขอใหยกเลิกปาเตรียมการโคกสูง – บานดง และออกเอกสารสิทธิใหกับราษฎร

๗) พิจารณาศึกษากรณีปญหาการบุกรุกท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิของราษฎร บานหวยพระ อําเภอ
ทาอุเทน จังหวัดนครพนม

๘) พิจารณาศึกษาแนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
๙) พิจารณากําหนดโครงการหรือกิจกรรมของคณะอนุกรรมาธิการ และพิจารณาทบทวน

ผลการดําเนินงานท่ีผานมาของคณะอนุกรรมาธิการ
๒. การจัดสัมมนา จํานวน ๑ ครั้ง
คณะอนุกรรมาธิการจัดทําโครงการสัมมนา เรื่อง“แนวทางพัฒนากระบวนการรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนแบบการมีสวนรวมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐” เสนอตอ
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งคณะกรรมาธิการ
ไดมีมติเห็นชอบและใหดําเนินการจัดสัมมนาเรื่องดังกลาว ในวันจันทรท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุม
คณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

๓. การศึกษาดูงาน จํานวน ๔ ครั้ง
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเรื่องรองเรียนของประชาชน และรายงานผลการพิจารณา

ศึกษา และรวมเดินทางไปศึกษาดูงานกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมี
สวนรวมของประชาชน เพ่ือศึกษากรณีปญหาความเดือนรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีตาง ๆ ดังนี้

- วันจันทรท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ศึกษาดูงานกรณีปญหาท่ีอยูอาศัยและท่ีดินทํากินของ
ประชาชน ซึ่งอาศัยอยูบริเวณรอบเข่ือนอุบลรัตน ตําบลเข่ือนอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
ณ อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน

- วันศุกรท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ศึกษาดูงานกรณีแนวทางแกไขปญหาท่ีอยูอาศัยและท่ีดิน
ทํากินของประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีตําบลเข่ือนอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ณ หองประชุม
ศูนยบริการนักทองเท่ียวและจําหนายสินคา OTOP เทศบาลตําบลเข่ือนอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน จังหวัด
ขอนแกน

- วันศุกรท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ศึกษาดูงานกรณีปญหาความเดือดรอนของราษฎรตําบล
โนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ท่ีไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการปลูก
ตนยูคาลิปตัสบนเทือกเขาภูเกา – ภูพานคํา และศึกษาขอรองเรียนของราษฎร กรณีขอใหยกเลิกปาเตรียมการ
โคกสูง – บานดง และการออกเอกสารสิทธิใหกับราษฎร ณ เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแกน



๑๕๔

- วันศุกรท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา) ศึกษาดูงานดานการมีสวนรวม
ของประชาชนในโครงการวางทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงดงมูลไปยังสถานีผลิตปโตรเลียมน้ําพอง ณ ศาลากลาง
จังหวัดขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

๔. ตั้งคณะทํางาน จํานวน ๑ คณะ
คณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน ไดรายงานผลการพิจารณาศึกษากรณีปญหาท่ีอยู

อาศัยและท่ีดินทํากินของประชาชนบริเวณรอบเข่ือนอุบลรัตน และเสนอขอมติท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือตั้งคณะทํางานแกไขปญหาท่ีดิน
บริเวณรอบเข่ือนอุบลรัตน จํานวน ๒๙ คน ประกอบดวย ผูแทนจากภาคราชการท่ีเก่ียวของ ผูนําทองถ่ิน
ผูนําชุมชน และประชาชน และในคราวประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน สภาผูแทนราษฎร ครั้งท่ี ๗๓ วันพุธท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ท่ีประชุมไดมีมติ
ตั้งคณะทํางานแกไขปญหาท่ีดินบริเวณรอบเข่ือนอุบลรัตน โดยใหมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาศึกษากรณี
ปญหาการทับซอนของพ้ืนท่ีบริเวณรอบอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตนจนทําใหราษฎรเกิดความสับสน และขอให
หนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบ และกําหนดแนวเขตใหมีความชัดเจน และพิจารณาศึกษากรณีการคืนพ้ืนท่ี
หัวงานเข่ือนอุบลรัตนท่ีไมไดใชประโยชนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รวมท้ังพิจารณาศึกษา
กรณีปญหาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับท่ีอยูอาศัยและท่ีดินทํากินของราษฎรรอบอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตน
คณะทํางานแกไขปญหาท่ีดินบริเวณรอบเข่ือนอุบลรัตน มีการประชุม จํานวน ๑ ครั้ง เม่ือวันศุกรท่ี ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ หองประชุมพระธาตุขามแกน ศาลากลางจังหวัด
ขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

หมายเหตุ : รายละเอียดการพิจารณาศึกษาเรื่องตาง ๆ ของคณะอนุกรรมาธิการ ปรากฏอยูในรายงาน
ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน



๑๕๕

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาสื่อ
ดานการพัฒนาการเมืองสําหรับเด็กและเยาวชน



๑๕๖



๑๕๗

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาสื่อดานการพัฒนาการเมืองสําหรับเด็กและเยาวชน
..........................................................

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาสื่อดานการพัฒนาการเมืองสําหรับเด็กและเยาวชน
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน ตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณา
และดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานในการผลิตสื่อและการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม
ประชาธิปไตย ดวยคณะกรรมาธิการตระหนักวา รากฐานท่ีสําคัญในการสงเสริมการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข วิถีคิดวิถีปฏิบัติท่ีเปนประชาธิปไตย และการพัฒนา
การเมืองนั้น จะตองมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการสงเสริมดังกลาวจะไดผลอยางแทจริง
ตอเม่ือประชาชนมีความรูความเขาใจในการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขอยางถูกตอง โดยตองเริ่มปลูกฝงตั้งแตเด็กและเยาวชน ซึ่งเด็กและเยาวชนจะเปนกําลังสําคัญ
ของชาติในการขับเคลื่อนและการพัฒนาการเมืองตอไปในอนาคต สําหรับอนุกรรมาธิการแตละทานไดมีการ
แตงตั้งจากผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมประชาธิปไตย และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษา
เชน สถาบันพระปกเกลา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) เปนตน ซึ่งสามารถทําให
การดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการไดขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาสื่อดานการพัฒนาการเมือง
สําหรับเด็กและเยาวชนตอไป

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาสื่อดานการพัฒนาการเมืองสําหรับเด็กและเยาวชน
ไดมีการประชุมพิจารณากรอบการดําเนินงาน งบประมาณ และโครงสรางเนื้อหาในการจัดทําสื่อดานการ
พัฒนาการเมืองสําหรับเด็กและเยาวชนท้ังสิ้น ๑๒ ครั้ง โดยคณะอนุกรรมาธิการไดมีมติรวมกันวา การจัดทําสื่อ
ของคณะอนุกรรมาธิการนั้นจะผลิตสื่อการตูนแอนิเมชั่น เนื่องจากการตูนแอนิเมชั่นเปนสื่อท่ีสามารถสราง
ความสนใจใหกับเด็กและเยาวชนได ไมนาเบื่อ โดยกลุมเปาหมายในการผลิตสื่อการตูนของคณะอนุกรรมาธิการ
คือ เด็กและเยาวชนอายุ ๗ ถึง ๑๐ ป สําหรับเนื้อหาท่ีจะนํามาผลิตเปนการตูน จะมีการหยิบยกเอาเนื้อหา
เบื้องตนเก่ียวกับประชาธิปไตย เชน สิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน การเคารพกฎหมาย การไมทุจริตคอรรัปชัน
เปนตน เนื่องจากเปนเนื้อหาท่ีเขาใจงาย เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชน โดยจะมีการผลิตการตูนออกมา
เปนตอน ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเกิดความรูสึกอยากติดตามตอนตอไป

นอกจากการผลิตสื่อการตูนแอนิเมชั่น คณะอนุกรรมาธิการไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตย เพ่ือเปนการเผยแพรสื่อการตูนแอนิเมชั่นของคณะอนุกรรมาธิการ และเปนการกระตุนใหเด็ก
และเยาวชนไดสนใจและตระหนักถึงความสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข โดยในเบื้องตน คณะอนุกรรมาธิการไดจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแหงชาติ ๒๕๕๖ ณ รัฐสภา
ซึ่งปรากฏวาเด็กและเยาวชนจํานวนมากไดใหความสนใจเขารวมกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยกับคณะ
อนุกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนตาง ๆ ทุกภูมิภาค เพ่ือรับฟง
การบรรยายสรุปกระบวนการ แนวทาง ตลอดจนปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการสงเสริมและการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในโรงเรียน จํานวน ๔ ครั้ง
คือ โรงเรียนบานพัฒนา อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว อําเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งทําใหคณะอนุกรรมาธิการไดรับทราบขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนจากคณะครูอาจารย



๑๕๘

ผูปกครอง นักเรียน และผูแทนชุมชน เพ่ือท่ีจะนําขอคิดเห็นนี้มาใชในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
และเสนอตอผูบริหารของกระทรวงศึกษาธิการตอไป

สําหรับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ เนื่องดวยการจัดทําสื่อ
การตูนแอนิเมชั่นและการจัดกิจกรรมตามโรงเรียนตาง ๆ ของคณะอนุกรรมาธิการตองใชงบประมาณจํานวนมาก
ในการดําเนินการ คณะกรรมาธิการมีงบประมาณไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการได และดวยคณะอนุกรรมาธิการ
เปนสวนหนึ่งของคณะกรรมาธิการซึ่งเปนหนวยงานราชการ ทําใหการจัดหางบประมาณมาสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการจากภาคเอกชนมีข้ันตอนท่ียุงยาก เพราะคณะอนุกรรมาธิการ
ตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๖ ดังนั้น ดวยขอจํากัดเรื่องงบประมาณ จึงทําใหคณะอนุกรรมาธิการสามารถดําเนินการจัดทําสื่อ
และจัดกิจกรรมไดเพียงบางสวนเทานั้น

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการหวังวาแนวความคิด
ของคณะอนุกรรมาธิการจะชวยจุดประกายและกระตุนใหภาคราชการและหนวยงานเอกชนไดตระหนัก
และใหความสําคัญเก่ียวกับการปลูกฝงความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหกับเด็กและเยาวชน และนําสิ่งท่ีคณะอนุกรรมาธิการไดดําเนินการ
ไปแลวบางสวนไปตอยอด ซึ่งจะทําใหเด็กและเยาวชนในวันนี้กลายเปนกําลังสําคัญของชาติในการขับเคลื่อน
และการพัฒนาการเมืองตอไปในอนาคต

การดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาสื่อดานการพัฒนาการเมือง
สําหรับเด็กและเยาวชน ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวม
ของประชาชน สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี ๒๔ ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง เดือนธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ สรุปไดดังนี้

การประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องตาง ๆ จํานวน ๑๒ ครั้ง โดยมีประเด็นการพิจารณาศึกษา ดังนี้
ครั้งท่ี ๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

๑. พิจารณาเลือกตั้งตําแหนงตาง ๆ ในคณะอนุกรรมาธิการ
๒. พิจารณากรอบการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

ครั้งท่ี ๒ วันพฤหัสบดีท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
- พิจารณาโครงการและกรอบการดําเนินงาน ตลอดจนงบประมาณในการดําเนินการจัดทําสื่อ

เพ่ือพัฒนาการเมืองสําหรับเด็กและเยาวชน
ครั้งท่ี ๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

- พิจารณากรอบการดําเนินงาน งบประมาณ และโครงสรางเนื้อหาในการจัดทําสื่อดานการ
พัฒนาการเมืองสําหรับเด็กและเยาวชน
ครั้งท่ี ๔ วันพุธท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

- พิจารณาโครงสรางเนื้อหาและกรอบงบประมาณในการจัดทําสื่อดานการพัฒนาการเมือง
สําหรับเด็กและเยาวชน
ครั้งท่ี ๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

- พิจารณารายละเอียดโครงสรางและเนื้อหา และแนวทางการเผยแพรสื่อ ตลอดจนงบประมาณ
ในการดําเนินการดังกลาว



๑๕๙

ครั้งท่ี ๖ วันพุธท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
- พิจารณาโครงสรางเนื้อหาและกรอบงบประมาณในการจัดทําสื่อดานการพัฒนาการเมืองสําหรับ

เด็กและเยาวชน
ครั้งท่ี ๗ วันพุธท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๖

- พิจารณาการเตรียมความพรอมในการจัดงานแถลงขาวประชาสัมพันธสื่อดานการพัฒนา
การเมืองสําหรับเด็กและเยาวชน และการวางแผนงานในการจัดกิจกรรมตามโรงเรียนตาง ๆ
ครั้งท่ี ๘ วันพุธท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

- พิจารณาศึกษาผลการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธสื่อดานการพัฒนาการเมืองสําหรับเด็ก
และเยาวชน ในงานวันเด็กแหงชาติ ๒๕๕๖ และแผนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการในการจัดกิจกรรม
ตอไป
ครั้งท่ี ๙ วันพุธท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖

- พิจารณาแผนการประชาสัมพันธสื่อดานการพัฒนาการเมืองสําหรับเด็กและเยาวชน และ
แผนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ตลอดจนงบประมาณในการดําเนนิงานตาง ๆ
ครั้งท่ี ๑๐ วันพุธท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖

- พิจารณาศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ และแนวทางการจัดหางบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรม และ
จัดทําสื่อดานการพัฒนาการเมืองสําหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนแผนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
ครั้งท่ี ๑๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

- พิจารณาศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ และแนวทางการจัดหางบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรม และ
จัดทําสื่อดานการพัฒนาการเมืองสําหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนแผนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
ครั้งท่ี ๑๒ วันพุธท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๖

- พิจารณาศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ และแนวทางการจัดหางบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมและ
จัดทําสื่อดานการพัฒนาการเมืองสําหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนแผนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

หมายเหตุ : รายละเอียดการพิจารณาศึกษาเรื่องตาง ๆ ของคณะอนุกรรมาธิการ ปรากฏอยูในรายงาน
ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาสื่อดานการพัฒนาการเมืองสําหรับเด็ก
และเยาวชน



๑๖๐



๑๖๑

การจัดสัมมนาและการศึกษาดูงาน
ของ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน

การจัดสัมมนา จํานวน ๑ ครั้ง
การศึกษาดูงานภายในประเทศ จํานวน ๘ ครั้ง
การศึกษาดูงานตางประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง



๑๖๒



๑๖๓

การจัดสัมมนา
ของ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน



๑๖๔



๑๖๕

การจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน

ระหวางเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ – เดือนธันวาคม ๒๕๕๖

วัน / เดือน / ป เรื่อง สถานท่ี

วันท่ี ๓๐ กันยายน
๒๕๕๖

แกนการปฏิรูปการเมืองไทยอยูท่ีไหน :
ภูมิปญญาไทยเพียงพอหรือไม

โรงแรม มิราเคิล แกรนด
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร



๑๖๖



๑๖๗

สรุปรายงานการสานเสวนา
เรื่อง “แกนการปฏิรูปการเมืองไทยอยูท่ีไหน : ภูมิปญญาไทยเพียงพอหรือไม”

วันจันทรท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
ณ หองเมจิก ๒ ช้ัน ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร

.............................................................................
ความเปนมา

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
สภาผูแทนราษฎร ไดเล็งเห็นวาเนื่องจากประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบ
ประชาธิปไตย เปนเวลากวา ๘๐ ป แตดวยการพัฒนาคนเพ่ือใหมีความรูความเขาใจและมีวิถีชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตยนั้น เปนไปอยางลาชา จึงสงผลใหเกิดความขัดแยงทางการเมืองของคนในสังคม ซึ่งมีมุมมอง
และความเขาใจเก่ียวกับประชาธิปไตยท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้รัฐบาลชุดปจจุบัน (โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร
เปนนายกรัฐมนตรี) จึงไดมีแนวความคิดในการปฏิรูปทางการเมืองเพ่ือแสวงหาทางออกใหแกประเทศไทย
โดยการเปดรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย ซึ่งประชาชนควรเขาไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
ตลอดจนมุมมองตาง ๆ เพ่ือใหแนวทางการปฏิรูปนั้นอยูบนพ้ืนฐานความตองการของประชาชนสวนใหญ
และเปนไปอยางสรางสรรค แตท้ังนี้การแสดงความคิดเห็นของประชาชนจําเปนจะตองมีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับวิถีประชาธิปไตยท่ีตรงกัน สรางสรรค และสอดคลองกับหลักเหตุผล คุณธรรมจริยธรรม นิติรัฐ
นิติธรรม และผลประโยชนโดยสวนรวมรวมดวย การจัดสานเสวนาในครั้งนี้ จึงไดเกิดข้ึนเพ่ือใหมุมมอง
แกประชาชนวาการปฏิรูปการเมืองไทยท่ีจะเกิดข้ึน ภูมิปญญาและประสบการณของประชาชนคนไทยนั้น
เพียงพอหรือไม แกนของปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันคืออะไร และแนวทางการแกไขปญหาเพ่ือใหการปฏิรูป
เกิดผลอยางยั่งยืน

นายศุภชัย  ศรีหลา ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนา
การเ มือง การสื่ อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
สภาผูแทนราษฎรกลาวตอนรับคณะองคปาฐกและผูเขารวมสานเสวนา

ในการจัดการสานเสวนาครั้ งนี้ ได รั บเกียรติอย างยิ่ งจาก
ศาสตราจารย  นายแพทยประเวศ วะสี  ราษฎรอาวุ โส และนายบรรยง
พงษพานิช ประธานเจาหนาท่ีบริหารกลุมธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
ซึ่งเปนผูแทนจากภาคธุรกิจ โดยตําแหนงและหนาท่ีของทานมีบทบาท
อยางมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจของบานเมือง ท้ังนี้ จึงขอกราบขอบพระคุณ
องคปาฐกท้ัง ๒ ทานท่ีไดใหเกียรติเปนอยางสูง นอกจากนี้ การสานเสวนา
ครั้ งนี้  ไดรับเกียรติจาก นางสาวนิธินาฎ ราชนิยม ซึ่ งเปนผูดํ าเนินรายการ
ครอบครัวขาว ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓ ไดใหเกียรติมาทําหนาท่ีผูดําเนินรายการสานเสวนา
ในโอกาสนี้ จึงขอตอนรับผูเขารวมการสานเสวนาดวยความยินดียิ่ง และแนะนําใหผูเขารวมการสานเสวนา
ไดรูจักบทบาทของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
มากยิ่ ง ข้ึน ซึ่ งทํางานและมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีรัฐธรรมนูญไดบัญญัติ ไว โดยมุ งเนนการทํางาน ๓ ดาน
คือ ดานการพัฒนาการเมือง ดานการสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน ท้ังนี้ ในการดําเนินงาน
ของคณะกรรมาธิการท้ัง ๓ ดานนั้น มีหลายเรื่องท่ีไดปรากฏตอสาธารณชนไดรับทราบ นอกจากนี้
คณะกรรมาธิการไดมีมติรวมกันใหมีการจัดการสานเสวนาท่ีเปนการสรุปภาระหนาท่ีของคณะกรรมาธิการ
เพ่ือเปนการสรุปผลการดําเนินงานตอสาธารณชนและสื่อมวลชน จึงไดมีการจัดการสานเสวนา เรื่อง “แกนการ



๑๖๘

ปฏิรูปการเมืองไทยอยูท่ีไหน : ภูมิปญญาไทยเพียงพอหรือไม” ซึ่งประเด็นดังกลาวเปนประเด็นท่ีคนไทย
ท้ังประเทศเฝาติดตามและคาดหวังท่ีจะเห็นความสําเร็จ โดยมีหลายองคกรท่ีทําหนาท่ีในเรื่องดังกลาว
ซึ่งรวมถึงการดําเนินงานของรัฐบาล ในสวนการดําเนินงานของรัฐบาลชุดท่ีผานมานั้นก็ไดมีความพยายามท่ีจะ
ปฏิรูปการเมืองเชนกัน ในการปฏิรูปการเมืองนั้นมักมีคําถามท่ีปรากฏอยูเสมอวา แกนการปฏิรูปการเมืองนั้น
อยูท่ีไหน ซึ่งในชวงท่ีผานมารัฐบาลไดเชิญผูนําจากตางประเทศมาใหความเห็นเรื่องการปฏิรูปการเมืองไทย
ซึ่งการใหความเห็นดังกลาว ทําใหพ่ีนองคนไทยมีคําถามในใจวาการเมืองไทย ภูมิปญญาและประสบการณ
ท่ีผานมาของประชาชนคนไทยนั้นเพียงพอหรือไมและมีการปฏิรูปการเมืองอยางตอเนื่อง คณะกรรมาธิการ
จึงไดจัดเวทีสานเสวนาเรื่อง แกนการปฏิรูปการเมืองไทยอยูท่ีไหน : ภูมิปญญาไทยเพียงพอหรือไม เพ่ือระดม
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกภาคสวนเพ่ือนําไปสูการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยตอไป

การสานเสวนาในครั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ  วะสี ราษฎรอาวุโส
และนายบรรยง  พงษพานิช ประธานเจาหนาท่ีบริหารกลุมธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปนองคปาฐก
โดยมีสาระสําคัญของการเสวนา ดังนี้

ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ  วะสี ราษฎรอาวุโส
ประเทศไทยไดมีความพยายามท่ีจะปฏิรูปมาอยางยาวนาน

จากประสบการณและการตอสูท่ีผานมาทําใหสังคมไทยเรียนรู
ท่ีจะปฏิเสธเผด็จการทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการทํารัฐประหาร
ท่ีเกิดข้ึนหลายครั้ งแตไมสามารถแกไขปญหาตาง ๆ และ
ในบางครั้งไดสงผลใหเกิดปญหาท่ีกระทบตอประเทศมากยิ่งข้ึน
เม่ือพิจารณาจากปญหาแลวจึงมีความเห็นวา แกนในการปฏิรูป
การเมือง มี ๒ ประการ คือ ๑. การกระจายอํานาจ ๒. การแกไข

ปญหาความยากจน และการจัดสรรทรัพยากรใหประชาชนเขาถึงอยางเปนธรรม
แกนของปญหาท่ีเกิดข้ึนหลายปญหาเปนผลมาจากโครงสรางอํานาจ ซึ่งมีการปกครอง

โดยการรวมศูนยอํานาจไวท่ีสวนกลางมากเกินไปและเปนเวลานานเกินไป การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่ีผานมา
เปนแตเพียงการเปลี่ยนแปลงผูปกครองหรือผูถืออํานาจทางการเมืองเทานั้น แตโครงสรางทางการปกครอง
ยังคงเหมือนเดิม การรวมศูนยอํานาจไวท่ีสวนกลางสงผลใหเกิดปญหาอยางนอย ๖ ประการ ดังนี้

๑. ชุมชนทองถ่ินออนแอ
๒. เกิดความขัดแยงระหวางอํานาจท่ีรวมศูนยกับวัฒนธรรมทองถ่ินซึ่งแตละแหง

มีความแตกตางกัน
๓. ระบบราชการออนแอ จากการใชอํานาจของสวนกลาง ทําใหระบบราชการไมมี

ความสามารถท่ีจะแกปญหาตาง ๆ
๔. เกิดการคอรัปชั่นจํานานมาก
๕. ทําใหการตอสูเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจทางการเมืองมีความรุนแรง เนื่องจากมีการ

เดิมพันสูง ชัยชนะท่ีจะไดรับคืออํานาจทางการเมืองซึ่งนําไปสูการคอรัปชั่นในโครงการตาง ๆ ท่ัวประเทศ
๖. สามารถทํารัฐประหารไดงาย.



๑๖๙

ขอเสนอแนวทางการแกไขปญหา คือ ตองกระจายอํานาจหรือการคืนอํานาจใหแกประชาชน
ดวยแนวทาง ดังนี้

๑. ออกกฎหมายเรื่องการกระจายอํานาจ เพ่ือทําหนาท่ีปลดล็อกกฎหมายทุกฉบับ
ซึ่งบัญญัติไวเพ่ือรวมอํานาจไวท่ีสวนกลาง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกระจายอํานาจใหแกชุมชนทองถ่ิน เพ่ือจัดการ
ตนเอง

๒. ปฏิรูปการงบประมาณใหไปถึงชุมชนทองถ่ิน เพ่ือสรางความเขมแข็งและความสามารถ
ในการจัดการตนเองของชุมชน

๓. ระบบราชการจะตองปรับตัวเพ่ือสนับสนุนชุมชนทองถ่ินดานวิชาการและนโยบาย
ปญหาใหญของสังคมไทยอีกปญหาหนึ่ง ไดแก การขาดความเปนธรรมและปญหาความเหลื่อมล้ํา

ซึ่งนําไปสูปญหาอ่ืน ๆ ตามมา เชน ปญหาดานสุขภาพ ปญหาสังคม ปญหาความขัดแยง และปญหาทาง
การเมือง เปนตน ท้ังนี้ การแกไขปญหาความยากจน และการจัดสรรใหประชาชนเขาถึงทรัพยากรอยางเปนธรรม
ในท่ีนี้จะกลาวถึงเพียงเรื่องเดียว คือ เรื่องท่ีดิน ซึ่งหากจัดสรรท่ีดินใหแกประชาชน จะทําใหประชาชนมีท่ีอยู
อาศัยและสามารถทํากินบนท่ีดินท่ีตนเปนเจาของได สามารถผลิตอาหารซึ่งเปนปจจัยข้ันพ้ืนฐาน เชน การขุด
สระเลี้ยงปลา เปนตน การจัดสรรท่ีดินใหแกประชาชนจึงเปนข้ันพ้ืนฐานในการแกปญหาความยากจนได
อยางยั่งยืน นอกจากยังสามารถแกปญหาตาง ๆ ไปพรอมกันได ท้ังดานเศรษฐกิจ ปาไม และน้ําทวม เปนตน

นายบรรยง  พงษพานิช ประธานเจาหนาท่ี
บริหารกลุมธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ได ใหความเห็ นในมุมมองของภาคเศรษฐกิจ
โดยมีความเห็นวาภูมิปญญาไทยเพียงอยางเดียวอาจไม
เพียงพอในการปฏิรูปการเมืองไทย จึงจําเปนจะตองศึกษา
ประวัติศาสตร วิวัฒนาการ และตัวอยางจากเหตุการณ
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากท่ัวโลก และการปฏิรูปการเมืองควรดําเนิน
ควบคูไปกับการปฏิรูปสังคมและการปฏิรูปเศรษฐกิจ

การปฏิรูป หมายถึง การปรับเปลี่ยน โดยไมใชวิธีรุนแรง ซึ่งแกนการปฏิรูปนั้นสามารถ
แบงเปน ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. เปาหมายการปฏิรูป คือ การขจัดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือตองการขจัดความยากจน ตองดูแล
ผูขาดโอกาสท่ีดีข้ึน สามารถเขาถึงการบริการข้ันพ้ืนฐาน สรางโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร โอกาสในการศึกษา
ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญและเปนเปาหมายของการปฏิรูป

๒. กระบวนการในการปฏิรูป เพ่ือกําหนดทิศทางการปฏิรูป ซึ่งกระบวนการกับการมีสวนรวม
เปนเรื่องสําคัญ

๓. ผูมีสวนรวม ทุกภาคสวนควรไดเขามามีสวนรวม ท้ังนี้ ในเวทีประชาธิปไตย ภาคประชาสังคม
ถือเปนสวนสําคัญ จึงตองมีความเขมแข็งและมีบทบาทท่ีสําคัญ รวมถึงสถาบันท่ีเรียกวา Policy Watch
เปนกลไกสําคัญในการทําหนาท่ีตรวจสอบนโยบายของรัฐบาล และรัฐบาลจะตองใหการสนับสนุนดานงบประมาณ
ใหแกท้ังภาคประชาสังคม และสถาบัน Policy Watch ตลอดจนสื่อมวลชนจะตองมีคุณภาพและมีความเปนกลาง
อยางแทจริง



๑๗๐

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งสวนใหญจะมี
การพูดถึงปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในดานการพัฒนา
คุณภาพคน การศึกษา โครงสรางพ้ืนฐาน เทคโนโลยี
นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา ในท่ีนี้จึงจะขอกลาวถึง
ประเด็นอ่ืนเพ่ิมเติม ซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนา ไดแก

๑. ความไมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของตลาดการเงิน ความเปนชาตินิยม กฎหมายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว เพ่ือสงวนธุรกิจสําคัญ

บางธุรกิจไวใหกับคนไทย ซึ่งมีคนเพียงบางกลุมเทานั้นท่ีไดรับประโยชน
๒. การขยายบทบาทอํานาจรัฐ ซึ่งทําใหเกิดการคอรัปชั่น ดังนั้นปญหาดังกลาวสามารถแกไข

ไดโดยการกระจายอํานาจรัฐ ท้ังนี้ ท่ีผานมาไดมีการเพ่ิมขนาด บทบาท  อํานาจ โดยการ ๑) เพ่ิมงบประมาณ
และรัฐไดดําเนินการแทรกแซงกลไกตลาด โดยการเปนผูดําเนินโครงการเอง เชน โครงการจํานําขาว เปนตน
๒) การดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ ภายใตบทบาทอํานาจรัฐ ซึ่งมีงบประมาณใชจายในภาคสวนนี้คอนขางมาก
แตมีการควบคุมตรวจสอบนอย จึงทําใหเกิดการคอรัปชั่นจํานวนมาก

๓. การเพ่ิมขนาดของสถาบันการเงินของรัฐ
ในชวงทาย ไดเปดเวทีแสดงความคิดเห็น พรอมกับองคปาฐกท้ังสองทาน ไดใหขอสรุปวา

สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการปฏิรูปคือ สังคมท่ีเขมแข็ง มีความเปนพลเมืองท่ีมีความรู มีขอมูล เม่ือสังคมเขมแข็งแลว
สังคมจะทําหนาท่ีในการบอกรัฐบาลวาควรจะทําอะไร ดังนั้น จึงตองรวมมือกันชวยทําใหสังคมเขมแข็งมากยิ่งข้ึน
โดยสังคมเขมแข็งจะมีองคประกอบ ๓ ประการ คือ

๑. ความมีจิตสํานึกพลเมืองและจิตสํานึกสาธารณะ การศึกษาของไทยจึงควรมุงเนนในประเด็นนี้
๒. การสงเสริมการรวมตัวกัน เพ่ือรวมคิดรวมทําใหเปนประชาสังคมในทุกพ้ืนท่ี
๓. การกระจายอํานาจไปสูชุมชนทองถ่ินในการจัดการตนเอง ประชาชนจะเขามามีสวนรวม

ในการรวมคิดรวมทําเพ่ือบริหารชุมชน บริหารทองถ่ิน
ท้ังหมดดังกลาวถือเปนองคประกอบในการสรางความเขมแข็งทางสังคม ซึ่งภาครัฐควรทําหนาท่ี

ในการสนับสนุนทุกดาน



๑๗๑

การเดินทางศึกษาดูงาน
ของ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน



๑๗๒



๑๗๓

การศึกษาดูงานภายในประเทศ



๑๗๔



๑๗๕

การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน

ระหวางเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ – เดือนธันวาคม ๒๕๕๖

วัน / เดือน / ป เรื่อง สถานท่ี

๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ การมีสวนรวมของภาคการศึกษากับการพัฒนา
การเมือง

จังหวัดอุดรธานี

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การมีสวนรวมของภาคการศึกษาในการผลิตสื่อ
สําหรับใหความรูดานการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และการพัฒนาการเมืองแกเด็ก
และเยาวชน

จังหวัดรอยเอ็ด

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ การมีสวนรวมของภาคการศึกษาในการผลิตสื่อ
สําหรับใหความรูดานการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และการพัฒนาการเมือง
แกเด็กและเยาวชน

จังหวัดบุรีรัมย

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ การพัฒนาประชาธิปไตยในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ การศึกษาดูงานดานการสื่อสารมวลชนและการ

มีสวนรวมของประชาชน
บริษัท อสมท จํากัด
(มหาชน)

๒๖ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ การสงเสริมและเผยแพรการเมือง
การปกครองและการปองกันอุทกภัย

จังหวัดสงขลา

๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตรวจสอบขอรองเรียนของราษฎร อําเภอ
คลองทอม จังหวัดกระบี่ และการดําเนินงานปรับปรุง
ภูมิทัศน บริเวณพุทธทอง สวนโมกขพลาราม
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี

จังหวัดกระบี่
จังหวัดสุราษฎรธานี

๒๙ พฤศจิกายน -
๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

การมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาลุมน้ําเสียวใหญ

จังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดกาฬสินธุ



๑๗๖



๑๗๗

สรุปรายงานการศึกษาดูงาน
เรื่อง “การมีสวนรวมของภาคการศึกษากับการพัฒนาการเมือง”

วันศุกรท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

........................................................................
ผูชวยศาสตราจารย วงศวีระ  วรรณพงศ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ไดกลาวตอนรับ

คณะกรรมาธิการ รูสึกยินดีท่ีคณะกรรมาธิการใหความสําคัญตอเด็กและเยาวชนเพ่ือการพัฒนาการเมือง
การปกครอง คณะกรรมาธิการถือเปนสวนสําคัญท่ีจะไดนําขอคิดเห็นจากการเดินทางศึกษาดูงานในครั้งนี้
ไปดําเนินการตอไป

นายเกียรติชัย  วาณิช อาจารยหัวหนากิจกรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ไดนําเสนอผลการ
ดําเนินงานดานภาคการศึกษากับการพัฒนาการเมืองของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีท่ีผานมา โดยมีกลุมองคการ
นักศึกษา และสภานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนกลุม
ดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ซึ่งองคการนักศึกษา และสภานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรม
ท่ีองคการนักศึกษา และสภานักศึกษาดําเนินการนั้น มีท้ังกิจกรรมภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
โดยผูบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือชวยสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ
ใหสําเร็จไปไดดวยดี โดยมีโครงการหลักคือการจัดการเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษาและสภานักศึกษา
ซึ่งปจจุบันทางมหาวิทยาลัยมีระบบตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและระบบลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
โดยเครื่องลงคะแนนแบบอัตโนมัติ ซึ่งไดรับการสนับสนุนเครื่องลงคะแนนแบบอัตโนมัติและบุคลากรในการ
อํานวยความสะดวกการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด ทําใหสามารถทราบผลคะแนน
การเลือกตั้งไดทันทีหลังจากลงคะแนนโดยไมตองมีการนับคะแนน ซึ่งจะชวยลดปญหาความผิดพลาดในการ
นับคะแนน ไมทําใหเกิดบัตรเสีย และชวยประหยัดเวลา สําหรับบทบาทขององคการนักศึกษาและสภานักศึกษา

จะมีความแตกตางกันเพ่ือถวงดุลซึ่งกันและกัน โดยองคการ
นักศึกษามีหนาท่ีเสมือนรัฐบาลท่ีจะดําเนินการตาง ๆ ไปตามนโยบาย
ท่ีไดหาเสียงไว  สวนสภานักศึกษาทําหนาท่ี เสมือนรัฐสภา
โดยดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาในดานการควบคุมดูแลตรวจสอบ
การดําเนินงานขององคการนักศึกษา นอกจากนี้  การดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ของแตละคณะนั้น จะมีนายกสโมสรนักศึกษา
ทําหนาท่ีเปนตัวแทนคณะ โดยนายกสโมสรนักศึกษาแตละคณะ

มาจากการเลือกตั้งในคณะ สําหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการสงเสริมการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย เชน การรณรงคและเผยแพรความรูเม่ือมีการเลือกตั้ง การใหนักศึกษาไดมีสวนรวม
ในการเลือกตั้งทุกระดับ เปนตน



๑๗๘

นายศุภชัย  ศรีหลา ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนา
การเมืองฯ กลาวขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีท่ีใหการตอนรับ
เปนอยางดี และขอชื่นชมการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ท่ีช วยสงเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งการเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ
ในครั้งนี้ เพ่ือออกมารับฟงความคิดเห็นของนักศึกษาซึ่งเปนอนาคต

ของชาติ และคณะกรรมาธิการในฐานะท่ีมีบทบาทสําคัญในรัฐสภาท่ีจะชวยตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐบาล
และเสนอความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาประเทศจะไดนําขอคิดเห็นตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนจากการเดินทางศึกษา
ดูงานในแตละครั้งไปประมวลเพ่ือดําเนินการตอไป จากประสบการณท่ีไดมีโอกาสไปศึกษาดูงานท่ีสาธารณรัฐเกาหลี
ทําใหไดรับความรูวา สาธารณรัฐเกาหลีประสบปญหาดานการทุจริตเชนเดียวกัน แมแตอดีตประธานาธิบดี
ของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งถูกกลาวหาวามีความเก่ียวพันกับการทุจริต ยอมตัดสินใจฆาตัวตาย เพ่ือหวังจะให
ตนเองเปนบทเรียนแกคนรุนหลัง ซึ่งทําใหเกิดความตื่นตัวอยางมากในสังคมเก่ียวกับปญหาการทุจริต สําหรับ
แนวทางแกของสาธารณรัฐเกาหลี คือ ใหความสําคัญกับภาคการศึกษาและครอบครัว

การเมืองในรั้วมหาวิทยาลัยดีกวาการเมืองนอกรั้วมหาวิทยาลัย จึงตองการใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจับมือกัน รวมกันสรางเครือขาย เพ่ือดําเนินการท่ีมีประโยชนตอการสงเสริม
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นําการเมืองท่ีดีภายในรั้วมหาวิทยาลัยสูการเมืองนอกรั้ว
มหาวิทยาลัย แลวทางคณะกรรมาธิการจะไดรวมสนับสนุนกิจกรรมท่ีดีเหลานี้ตอไป

นายเกียรติ์อุดม  เมนะสวัสดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการ
พัฒนาการเมืองฯ คนท่ีสอง ไดกลาวแสดงความคิดเห็นวา ในฐานะท่ี
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเปนกลุมคนรุนใหม จะเปนอนาคต
ของประเทศตอไปในภายหนา ตองการใหนักศึกษาทุกคนไดตระหนักถึง
หนาท่ีของตนเอง ตองหม่ันพัฒนาฝกฝนตนเอง ตั้งเปาหมายในชีวิต
นําความรู ท่ีไดเรียนมาไปเผยแพรตอครอบครัวและคนรอบขางตอไป

นักศึกษาถือวามีบทบาทมากตอการเมืองการปกครองในปจจุบัน การพัฒนาประเทศตองอาศัยครูท่ีมีความรู
ความสามารถสงตอความรูสูศิษย เม่ือศิษยไดรับความรูมาแลวก็ตองสงผานตอไปยังครอบครัวและคนรอบขาง
อนาคตของประเทศตองฝากตอใหกับคนรุนหลัง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษา

๑. การเมืองในปจจุบันมีการแบงเปน ๒ ฝายชัดเจนมาก เชนนี้
การใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอยางถูกตองจึงมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะในชุมชน
ชนบทท่ีหางไกล ชาวบานยังขาดความรูในสวนนี้

๒. ปญหาท่ีสําคัญท่ีสงผลกระทบตอการเมืองในปจจุบันคือ
การซื้อสิทธิขายเสียง แมในมหาวิทยาลัยจะไมปรากฏ แตการเมือง
นอกมหาวิทยาลัยมีจํานวนมาก โดยเฉพาะท่ีมีผลสํารวจออกมาวา คนไทยในปจจุบันยอมรับไดกับการทุจริต
เชนนี้จึงควรมีมาตรการเพ่ือจัดการกับปญหาการซื้อสิทธิขายเสียงอยางจริงจัง พรอมกับการสรางคนรุนใหม
ท่ีตระหนักถึงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย



๑๗๙

สรุปรายงานการศึกษาดูงาน
เรื่อง “การมีสวนรวมของภาคการศึกษาในการผลิตสื่อสําหรับใหความรู

ดานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และการพัฒนาการเมืองแกเด็กและเยาวชน”

วันศุกรท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภฏัรอยเอ็ด อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

........................................................................
อาจารย ดร. เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ คณบดีวิทยาลัย

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด กลาววา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรอยเอ็ดจัดตั้งมา ๑๔ ป เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน ใหบริการกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ปจจุบันมีนักศึกษา
ประมาณ ๗,๐๐๐ คน คณาจารยประมาณ ๓๐๐ คน เปดการเรียน
การสอนในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยการศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร

สําหรับกิจกรรมเพ่ือการสงเสริมประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยไดรวมกับสถาบันพัฒนาการเมืองจัดทํา
โครงการกระบวนการสรางการมีสวนรวม และการรณรงคประชาธิปไตย มีวิทยาลัยนิติรัฐศาสตรท่ีจัดการเรียน
การสอนเก่ียวกับการเมืองการปกครองและกฎหมาย มีกิจกรรมเวทีประชาธิปไตยชุมชน เพ่ือรับฟงปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนแตละพ้ืนท่ี แลวนําเสนอปญหาความเดือดรอนของประชาชนตอผูวาราชการจังหวัด
รอยเอ็ด มีกิจกรรมวันรพี เพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายและการเมืองการปกครอง และ
แขงขันตอบปญหากฎหมายชิงถวยรางวัลของพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา โดยผูเขารวมแขงขัน
จะเปนกลุมเยาวชนในจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดใกลเคียง มีการจัดเสวนาวิชาการโดยสโมสรนักศึกษา
ในหัวขอ “๘๐ ป ประชาธิปไตยและอนาคตประชาธิปไตยไทย” ซึ่งมีผูเขารวมการเสวนาเปนกลุมนักศึกษา
และคณาจารย เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีกิจกรรมของนักศึกษาเพ่ือชุมชน

สําหรับวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร นอกจากจะมีการจัดการ
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาซึ่งมีกระบวนการจัดการเลือกตั้ง
เหมือนการเลือกตั้งระดับประเทศแลว ยังมีการจัดโครงการเสวนา
วิชาการหัวขอ “๘๐ ป ประชาธิปไตย ๒๔๗๕ – ๒๕๕๕” ในสายตา
นักรัฐศาสตรและนิติศาสตร” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนองค
ความรู ทัศนคติทางดานวิชาการ ภายใตสังคมประชาธิปไตย ๘๐ ป
โดยคณาจารยมหาวิทยาลัยและวิทยากรภายนอก แลวมีการนําผล
การจัดโครงการเสวนามาวิเคราะหและเผยแพร



๑๘๐

นายศุภชัย  ศรีหลา ประธานคณะกรรมาธิการ
ไดกลาววา คณะกรรมาธิการแตละคณะประกอบดวย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากหลายพรรคการเมือง แตการ
ทํางานในฐานะกรรมาธิการนั้นจะไมมีการแบงแยกพรรค
การเมือง มีอํานาจหนาท่ีกํากับติดตามการบริหารราชการ
แผนดิน ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ มีอํานาจ
หนาท่ีในการศึกษาและพิจารณา ๓ ดานดวยกัน คือ ดานการ
พัฒนาการเมือง ดานการสื่อสารมวลชน และดานการมีสวนรวม
ของประชาชน คณะกรรมาธิการมีอํานาจตามพระราชบัญญัติ

คําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งทําใหคณะกรรมาธิการ
มีอํานาจเชิญบุคคลตาง ๆ มาชี้แจงใหขอมูลกับคณะกรรมาธิการได หากบุคคลท่ีถูกเชิญไมใหความรวมมือ
กับคณะกรรมาธิการ บุคคลนั้นจะมีความผิดทางกฎหมาย นอกจากนี้ ในคณะกรรมาธิการไดมีการตั้ง
อนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษาในแตละเรื่องเฉพาะ ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ มีคณะอนุ
กรรมาธิการ ๓ คณะ คือ คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน คณะอนุกรรมาธิการ
การมีสวนรวมของประชาชน และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาสื่อดานการพัฒนาการเมือง
สําหรับเด็กและเยาวชน บทบาทของคณะกรรมาธิการ นอกจากจะเปนการติดตามกํากับตรวจสอบการปฏิบัติ
หนาท่ีของหนวยงานตาง ๆ แลว คณะกรรมาธิการยังมีบทบาทในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนางาน
ดานตาง ๆ ดวย อาทิเชน คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาสื่อดานการพัฒนาการเมืองสําหรับเด็ก
และเยาวชน จัดตั้งข้ึนเพ่ือดําเนินการพัฒนา ผลิตสื่อและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความรูเก่ียวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการมีมติจะจัดทําสื่อการตูน
แอนิเมชั่นเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากสื่อการตูนแอนิเมชั่นเปนสื่อ
ท่ีทันสมัย สามารถเขาถึงและใหความรูกับเด็กและเยาวชนไดงาย ไมนาเบื่อ

นายพันธุเทพ  ฉัตรนะรัชต ผูชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ
และเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาสื่อ
ดานการพัฒนาการเมืองสําหรับเด็กและเยาวชน กลาววา คณะอนุ
กรรมาธิการจะจัดทําสื่อการตูนแอนิเมชั่น ซึ่งจะเปนสื่อท่ีทําใหเด็ก
และเยาวชนไดเขาใจเก่ียวกับประชาธิปไตย เชน เรื่องสิทธิข้ันพ้ืนฐาน
การใชสิทธิในระบอบประชาธิปไตย การเคารพในสิทธิและหนาท่ี
ของผูอ่ืนและตนเอง เพ่ือปลูกฝงประชาธิปไตยตั้งแตวัยเด็ก เปนสื่อท่ี
เขาใจไดงาย และมีชองทางการสื่อสารท่ีทุกคนสามารถเขาถึงไดงาย

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษา
๑. การเผยแพรสื่อเก่ียวกับประชาธิปไตยในปจจุบัน มักจะ

มุงนําเสนอวาประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง ซึ่งจะทําใหเด็กและเยาวชน
รับรูแตเพียงวาประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง แตจริง ๆ แลวประชาธิปไตย
ยังมีอีกหลายมุมมอง หลายมิติ ไมไดมีเพียงการเลือกตั้งเทานั้น

๒. เนื้อหาท่ีจะนําเสนอในสื่อนั้น นอกจากจะนําเสนอเก่ียวกับ
ประชาธิปไตยในสถานการณปกติ เชน การใชสิทธิเลือกตั้งแลว ควร
นําเสนอเก่ียวกับสิ่ง ท่ีจะเปนอุปสรรคตอการปกครองในระบอบ



๑๘๑

ประชาธิปไตยดวย เชน ไมควรมีการทํารัฐประหาร หรือตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่นของนักการเมือง เพ่ือเปนการใหความรูแก
เด็กวาสิ่งใดจะเปนปฏิปกษหรือเปนอุปสรรคกับประชาธิปไตย
เราตองไมสนับสนุน

๓. เนื้อหาท่ีจะผลิตสื่อนั้น ควรเปนเรื่องท่ีสอดคลอง
กับวิถีชีวิตประจําวัน เพราะจะทําใหงายตอการเขาใจ และ
สามารถนําไปใชไดจริง

๔. นาจะมีการผลิตสื่อท่ีสอดแทรกวัฒนธรรมทองถ่ิน
เชน หมอลํา หนังตะลุง ลําตัด ซึ่งนอกจากจะสรางความนาสนใจใหกับสื่อแลว ยังชวยอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยดวย

๕. สื่อตองมีความทันสมัย มีภาพ เสียง สีสันลูกเลน เพ่ือสรางความสนใจใหกับเด็กและเยาวชน
๖. การนําเสนอสื่อผานหนาเว็บ จะชวยใหเด็กและเยาวชนรุนใหมเขาถึงสื่อไดงาย
๗. สภาพสังคมไทยในหลายพ้ืนท่ียังไมมีความพรอมท่ีจะรับสื่ออิเลคทรอนิกสเต็มตัว ยังไมมีความ

พรอมท่ีจะใชอินเตอรเน็ต เชน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในถ่ินธุรกันดาร ซึ่งจะทําใหเด็กกลุมนี้ไม
สามารถเขาถึงสื่อท่ีจะมีการเผยแพรทางอินเตอรเน็ตได แตหากมีการเผยแพรผานสื่อพ้ืนฐาน เชน เผยแพรผาน
โทรทัศน นาจะทําใหเขาถึงเด็กในทองถ่ินหางไกลไดมากกวาการเผยแพรทางอินเตอรเน็ต

๘. ควรท่ีจะมีการเดินทางไปศึกษาดูงานและทํากิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนระดับ
อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพราะประชาธิปไตยควรปลูกฝงตั้งแตเด็ก



๑๘๒



๑๘๓

สรุปรายงานการศึกษาดูงาน
เรื่อง “การมีสวนรวมของภาคการศึกษาในการผลิตสื่อสําหรับใหความรู

ดานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และการพัฒนาการเมืองแกเด็กและเยาวชน”

วันเสารท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย

........................................................................
นายศุภชัย  ศรีหลา ประธานคณะกรรมาธิการ

กลาวขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยท่ีใหการตอนรับ
คณะกรรมาธิการเปนอยางดี ซึ่งการเดินทางศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมาธิการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือออกไป
พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาซึ่งเปน
อนาคตของชาติ เพราะสภาพการเมืองในปจจุบัน การจะมา
คาดหวังพ่ึงนักการเมืองในประเทศยากท่ีจะนําการเมือง
สูประชาธิปไตยไดอยางแทจริง เพราะมีขอจํากัดในหลาย ๆ
ดาน แตการเมืองในมหาวิทยาลัยถือเปนการเมืองในอุดมคติ
ซึ่งเปนรากฐานท่ีสําคัญ หวังวาอุดมการณท่ีดีของการเมืองในรั้วมหาวิทยาลัย ประกอบกับองคความรูท่ีไดรับ
จากมหาวิทยาลัย เม่ือนักศึกษาไดสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแลว จะไดสานตออุดมการณทางการเมือง
ท่ีดีท่ีบริสุทธิ์สืบตอไป เพ่ือนําไปพัฒนาการเมืองของไทยในปจจุบันใหเปนประชาธิปไตยท่ีดี ปราศจากการทุจริต
อยาใหการเมืองท่ีทุจริต ไมเปนประชาธิปไตย มากลืนอุดมการณทางการเมืองท่ีดีของนักศึกษา

การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการในมหาวิทยาลัยตาง ๆ นั้น นอกจากจะมีวัตถุประสงคเพ่ือ
รวมรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาเก่ียวกับการเมืองและประชาธิปไตยของคนรุนใหมซึ่งจะ
เปนอนาคตของชาติตอไปแลว คณะกรรมาธิการตองการท่ีจะออกมารับฟงความคิดเห็นของนักศึกษาซึ่ งเปน
คนรุนใหมเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาสื่อดานการพัฒนาการเมืองสําหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งคณะกรรมาธิการ
กําลังดําเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสื่อดานการเมือง ดวยหวังวาจะใชสื่อและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหเกิด
การเรียนรูดานการเมืองในระบอบประชาธิปไตยตั้งแตเด็ก

สําหรับหนาท่ีของคณะกรรมาธิการนั้น โดยหลักจะมีหนาท่ีในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของรัฐบาล ซึ่งจะแบงออกเปน ๓๕ คณะ โดยแตละคณะจะมีขอบเขตอํานาจหนาท่ี และการตรวจสอบดูแล
ท่ีแตกตางกันไป ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ มีหนาท่ีหลัก ๓ ดาน คือ ดานการพัฒนาการเมือง
ดานการสื่อสารมวลชน และดานการมีสวนรวมของประชาชน โดยการทํางานของคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาการเมืองฯ นั้น จะเนนการทํางานเชิงบวก คือ การสงเสริมและพัฒนา มากกวาการทํางานเชิงลบ
คือ การมาตรวจสอบจับผิด เชน ดานการพัฒนาการเมือง คณะกรรมาธิการใหความสําคัญกับภาคการศึกษา
เพราะเห็นวานักเรียนนักศึกษาจะเปนอนาคตของชาติตอไป



๑๘๔

นายธีรนันท  แมลงทับ นายกองคการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย กลาวถึงกิจกรรมเก่ียวกับ
การเมืองการปกครองท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการชวงท่ี
ผานมา เชน รวมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด
และสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จัดเวทีแถลง
นโยบายของพรรคการเมืองตาง ๆ และจัดกิจกรรมสงเสริม
การเลือกตั้ง นอกจากนี้ ไดมีกิจกรรมการเลือกตั้งนายก
องคการนักศึกษาและสภานักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ซึ่งจัดใหมีการลงคะแนนเสียงดวยระบบอัตโนมัติ โดยมี

การสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ และมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เชน การรณรงคตอตาน
ยาเสพติด คายอาสาพัฒนา เปนตน

นายธงชัย  สีโสภณ อาจารยท่ีปรึกษาองคการนักศึกษา
แสดงความเห็นวา การเลือกตั้งในมหาวิทยาลัยมีรูปแบบคลายกับ
การเลือกตั้งภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีระเบียบ
เก่ียวกับการเลือกตั้ง หากมีการหาเสียงแลวโจมตีกันโดยไมเปนธรรม
สามารถรองเรียนไดภายใน ๗ วัน แตการเมืองภายในมหาวิทยาลัย
จะเปนการเมืองเชิงสรางสรรค กลาวคือ จะใชจริยธรรมเปนตัวนํา
ไมตองการใหผูสมัครรับเลือกตั้งเล็งเห็นผลประโยชนจากการ
บริหารงบประมาณเปนหลัก สําหรับการเลือกตั้งประธานนักศึกษา
ผูมีสิทธิเลือกไดคือเฉพาะผูท่ีเปนสมาชิกสภานักศึกษาเทานั้น

นางจงกล  ศิริประภา อาจารยผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
กลาววา โดยปกติมหาวิทยาลัยจะมีการดําเนินรายการเสียงตามสายทุกเชา ซึ่งในชวงการเลือกตั้งทางมหาวิทยาลัย
เปดโอกาสใหผูสมัครรับเลือกตั้งในพรรคตาง ๆ ไดใช พ้ืนท่ีเสียงตามสายมาพบปะพูดคุยกับนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยและมีการเผยแพรความรูเก่ียวกับการเลือกตั้งและประชาธิปไตย ซึ่งมีการเชื่อมเครือขาย
ระหวางสถานีวิทยุภายในมหาวิทยาลัยกับสถานีวิทยุ อสมท. เพ่ือเปนการใหความรูแกชาวบานภายนอกดวย

นายพันธุเทพ  ฉัตรนะรัชต ผูชํานาญการประจําคณะกรรมาธกิาร
และเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาสื่อดานการพัฒนา
การเมืองสําหรับเด็กและเยาวชน กลาวถึงกิจกรรมของคณะอนุ
กรรมาธิการวา จากการท่ีไดมีโอกาสไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยตาง ๆ
นั้น พบวา นักเรียนนักศึกษาอาจมีความเขาใจเก่ียวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีแตกตางกันไป ผิดบางถูกบาง
ดวยเหตุนี้คณะอนุกรรมาธิการจึงมีความเห็นวาควรมีการปลูกฝง

เก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใหถูกตองตั้งแตวัยเด็ก ซึ่งวิธีการท่ีจะสื่อสารไปยัง
กลุมเด็กและเยาวชนไดงายและนาสนใจนั้น คณะอนุกรรมาธิการมีความเห็นวาจะมีการจัดทําเปนการตูน
แอนิเมชั่น แบงเปนตอน ๆ โดยจะมีเนื้อหาท่ีเขาใจงาย เชน เรื่องสิทธิข้ันพ้ืนฐาน การออกเสียงในระบอบ
ประชาธิปไตย การยอมรับในความเห็นตาง การทุจริตคอรรัปชั่น เปนตน ซึ่งในการเดินทางมาศึกษาดูงาน
ในครั้งนี้ ตองการท่ีจะรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษาเพ่ือท่ีจะนําไปพัฒนาสื่อการตูนชิ้นนี้ตอไป



๑๘๕

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษา
๑. เนื้อหาการตูน ตองการใหมีการนําเสนอเก่ียวกับหนาท่ีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย

เนื่องจากจะชวยใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของการเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
๒. เนื้อหาการตูน ตองการใหมีการจัดทําเนื้อหาเก่ียวกับโครงการ โตไปไมโกงดวย
๓. สื่อนอกจากจะเปนการเนนเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแลว ตองการให

มีการสอดแทรกปญหาวัยรุนท่ีเปนปญหาสังคมลงไปดวย เชน ปญหายาเสพติด หรือตั้งครรภกอนวัยอันควร เพ่ือ
เปนการชวยใหเด็กและเยาวชนไดตระหนักถึงปญหาเหลานี้

๔. สื่อปจจุบันมีการนําเสนอขาวเก่ียวกับอาชญากรรมมากเกินควร ตองการใหสื่อผลิตรายการดี ๆ
ออกมา เนนคุณธรรมจริยธรรม มีการทําขาวเชิงสรางสรรค นําเสนอขาวเก่ียวกับเด็กและเยาวชนไดรับรางวัล
ดานกีฬา ดนตรี วิชาการ ท้ังนี้จะชวยกระตุนใหเด็กและเยาวชนเกิดการเลียนแบบ

๕. อาจะมีการนําเสนอสื่อโดยใชภาษาทองถ่ิน เพ่ือสรางความแปลกใหมและนาสนใจ
๖. การจัดทําสื่อ หากเปนไปไดขอใหมีการจัดทําสื่อสําหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยดวย
๗. การใหความรูไปสูกลุมพอแมก็มีความสําคัญ
๘. การนําเสนอสื่อ สิ่งท่ีสําคัญคือตัวเกริ่นเรื่อง ตองมีความนาสนใจ การนําเสนอเนื้อหาออกมาเปน

ตอน ๆ จะมีความนาสนใจกวาการนําเสนอรวดเดียวจบ
๙. เนื้อหาการตูนท่ีจะทําสําหรับเด็กและเยาวชน ควรจะเนนใหมีความสนุก เพ่ือดึงดูดความสนใจให

เด็กและเยาวชนไดติดตามตอไป
๑๐. ในมหาวิทยาลัยนั้น ตองการใหเนนไปยังนักศึกษาในคณะครุศาสตร เนื่องจากเม่ือสําเร็จการศึกษา

แลวนักศึกษาคณะครุศาสตรจะตองไปเปนครูอาจารย ซึ่งสามารถเผยแพรความรูตอไปยังเด็กและเยาวชนได
๑๑. การเผยแพรสื่อนั้น เนื่องดวยปจจุบันเด็กและเยาวชนนิยมเลนเฟซบุค เชนนี้ อาจมีการนําสื่อ

การตูนท่ีจัดทําเผยแพรผานเฟซบุค ซึ่งจะทําใหงายตอการติดตามของเด็กและเยาวชน
๑๒. ตองการใหมีสื่อเปนรูปแบบหนังสือดวย เพราะบางพ้ืนท่ีการเขาถึงสื่อมัลติมีเดียนั้นยังไมสะดวก
๑๓. การจัดทําสื่ออาจจะไปรวมมือกับสภาเด็กและเยาวชน เนื่องจากสภาเด็กและเยาวชนในปจจุบัน

ไดมีการจัดทําหนังสือวารสารสงไปยังโรงเรียนในอําเภอตาง ๆ ซึ่งจะมีหองเรียนทันขาว
๑๔. เนื่องจากปจจุบันไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ เกือบทุกคนจะมีโทรศัพทมือถือเปนของตัวเอง เชนนี้

หากมีการเผยแพรสื่อหรือขาวสารผานทางระบบขอความของโทรศัพทมือถือได จะเปนการชวยกระจายขาวไปสู
กลุมเปาหมายไดกวางยิ่งข้ึน



๑๘๖



๑๘๗

สรุปรายงานการศึกษาดูงาน
เรื่อง “การพัฒนาประชาธิปไตยในสถาบันอุดมศึกษา”

วันเสารท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

........................................................................
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประกาศิต  อานุภาพ

แสนยากร กลาววา มีความยินดีเปนอยางย่ิงที่คณะกรรมาธิการ
ไดเดินทางมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางองคความรู
ใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น
ปจจุบันเปดการเรียน การสอนหลายสาขาวิชา หนึ่งในนั้น
คือ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยพยายาม
จะสรางจิตสํานึกใหนักศึกษามีความสํานึกเกี่ยวกับการ

เปนประชาธิปไตยอยางแทจริง ไมสรางอคติหรือปลูกฝงใหนักศึกษาตองเลือกขางใหนักศึกษาไดมีโอกาส
พิจารณาตามความเปนจริงและความเหมาะสมภายใตเหตุและผล พิจารณาจากคุณงามความดีของผูสมัคร
และนโยบายพรรค พยายามสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตย
ใหนักศึกษามีความเปนกลางทางการเมือง มหาวทิยาลัยพรอมใหการสนับสนุนทั้งฝายรัฐบาลและฝายคาน

นายศุภชัย  ศรีหลา ประธานคณะกรรมาธกิารการพัฒนาการเมืองฯ กลาววา คณะกรรมาธิการ
แตละคณะมีหนาที่ในการพิจารณาศึกษาในเรื่องตาง ๆ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ
รับผิดชอบพิจารณาศึกษา ๓ ดาน คือ ดานการพัฒนาการเมือง ดานการสื่อสารมวลชน และดานการ
มีสวนรวมของประชาชน คณะกรรมาธิการแตละคณะประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรค
ตาง ๆ ทั้งฝายคานและฝายรัฐบาล จํานวน ๑๕ คน คณะกรรมาธิการทั้ง ๑๕ คน แมจะมาจากตางพรรค
กัน แตทุกคนรวมกันทํางานเพ่ือผลประโยชนของประเทศ การที่คณะกรรมาธิการเดินทางศึกษาดูงาน
ในมหาวิทยาลัยตาง ๆ นั้น เนื่องจากคณะกรรมาธิการเห็นความสําคัญของสถาบันการศึกษาที่จะผลิต
บุคลากรที่มีคุณภาพตอไป

การเมืองระดับประเทศในปจจุบันมีการทุจริตจํานวนมาก จึงตองมีองคกรอิสระตาง ๆ เชน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ศาลรัฐธรรมนูญ มาชวยตรวจสอบถวงดุลการปฏิบัติหนาที่ของฝายบริหาร ความเปนประชาธิปไตยนั้น
ไมมีความสมบูรณแบบในตัวเอง อยูที่วาสิ่งเหลานั้นจะเหมาะสมกับสังคมนั้น ๆ หรือไม เชน ระบบคิด
เกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเทศไทยที่ถือวา หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงเทากัน ทําใหตองมีการจัดการเลือกตั้ง
แบงเปนเขตเล็กหลายเขต ขอดีคือดูแลงาย หนึ่งคนมีหนึ่งเสียง เลือกผูแทนไดหนึ่งคน แตขอเสียคือ
เมื่อเลือกไดเพียงหนึ่งคนจะกอใหเกิดความขัดแยงไดงาย แตหากเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งเปนระบบ
เขตใหญ หนึ่งคนสามารถเลือกไดหลายคน มีขอดีคือชวยลดความขัดแยงและการแขงขันได แตมีขอเสีย
คือเกิดความไมเทาเทียมกันในการใชสิทธิ เชนนี้ การจะพิจารณาวาระบบการเลือกตั้งแบบใดดีที่สุด
ตองขึ้นกับสภาพสังคม ระบบการเลือกตั้งแบบหนึ่งอาจจะเหมาะสมกับสังคมหนึ่ง แตอาจจะไมเหมาะสม
กับอีกสังคมหนึ่งก็ได



๑๘๘

ในการนี้ ประธานคณะกรรมาธิการไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบขอซักถามของ
นักศึกษาในประเด็นดังตอไปนี้

๑. จากคํากลาวท่ีวา “ประชาธิปไตยเต็มใบ”
เปนการปกครองแบบใด

การปกครองระบอบประชาธปิไตยของไทยเริ่มตน
มาตั้งแต ป พ.ศ. ๒๔๗๕ แตยังไมถือวาเปนประชาธิปไตย
ที่สมบูรณแบบ แลวประชาธิปไตยที่สมบูรณแบบคืออะไร
ใชประชาธิปไตยของตางประเทศหรือไม หากเรายกวา
สหรัฐอเมริกามีประชาธิปไตยสมบูรณแบบ แตทําไมยังคง
มีการแบงแยกและเหยียดสีผิว หากเรายกวาประเทศอังกฤษ

มีประชาธิปไตยที่สมบูรณแบบ แตสภาสูงของอังกฤษที่เปรียบเสมือนเปนวุฒิสภาของประเทศไทยไมได
มาจากการเลือกตั้ง แตมาจากการสืบตอกันทางสายเลือด หากเรายกวาประเทศญี่ปุนมีประชาธิปไตย
ที่สมบูรณแบบ แตรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุนก็มาจากนายพลของสหรัฐอเมริกา ประเทศลาวที่มีชื่อ
ประเทศอยางเปนทางการวา “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ถือวามีประชาธิปไตยที่
สมบูรณแบบหรือไม เชนนี้เราจึงหาขอสรุปไมไดวาประชาธิปไตยสมบูรณแบบอยูที่ใด แตละประเทศ
มีประชาธิปไตยในแบบของตัวเอง แตมีจุดยืนรวมกัน คือ การคุมครองสิทธิมนุษยชนตองมีการยอมรับ
ความเห็นตาง อยางเชนมีคํากลาวที่วา “ฉันยอมสละแมกระทั่งชีวิต เพ่ือใหคุณไดพูดในสิ่งที่คุณคิด
แมสิ่งที่คุณพูดและสิ่งที่คุณคิด เปนคําพูดและความคิดที่แตกตางไปจากฉัน” เชนนี้จึงถือไดวา
ประชาธิปไตยเปนจิตวิญญาณ ไมจําเปนตองระบุไวในรัฐธรรมนูญหรือในชื่อประเทศแตอยางใด
แตตองอยูในจิตสํานึกของทุกคน

๒. ปญหาความแตกแยกในสังคม จะแกไขได
อยางไร

ความแตกแยกซึ่งเปนปญหาสังคมในปจจุบันนี้ สิ่งที่
นาจะแกไขไดดีที่สุดคือการใหการศึกษา แตการศึกษานี้
ไมจําเปนตองเปนการศึกษาอยู เพียงในหองเรียนเทานั้น
แตรวมถึงการศึกษาเรียนรูจากสังคม เชน ผานทางสื่อวิทยุ
โทรทัศน หนังสือพิมพ เชนนี้สื่อทางสังคมจึงมีอิทธิพล
อยางมาก หากสื่อทางสังคมนําเสนอแตเพียงขาวการทะเลาะ

ตบตี อาชญากรรม ดารา ละครน้ําเนา ทําใหไมเกิดการเรียนรูในสังคม คนดูจะรูสึกวาสิ่งที่เกิดขึ้น
เปนเรื่องปกติ ซึ่งประเทศไทยถือวาเปนประเทศที่ลงทุนทางดานการศึกษาสูงมาก แตเพราะการเรียนรู
ทางสังคมไทยยังไมดี จึงสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคนไทย
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๓. ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น จะแกไขได
อยางไร

ปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น เปนปญหาที่
นากลัวมาก และเปนที่นาตกใจที่มีผลสํารวจออกมาวา
คนรุนใหมยอมรับวาโกงได แตขอใหตนไดประโยชนดวย
จากประสบการณที่ไดไปศึกษาดูงานสาธารณรัฐเกาหลี
ทําใหไดรับทราบวา สาธารณรัฐเกาหลีมีปญหาเรงดวน
ที่ตองแกไขคือปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น แมกระทั่งอดีต
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งมีขาววาเกี่ยวของกับการทุจริต ตองตัดสินใจฆาตัวตายเพ่ือรับผิดชอบ
กับขาวดังกลาว หลังจากนั้นสังคมเกาหลีไดมีการตื่นตัวเรื่องการปราบการทุจริตคอรรัปชั่นเปนอยางมาก
หรืออยางเชนประเทศจีน ซึ่งประธานาธิบดีจีนคนปจจุบันเมื่อไดรับตําแหนง ภารกิจแรกที่ทํา
คือ การปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น โดยหามมิใหมีการเลี้ยงตอนรับเมื่อไปตรวจราชการในพ้ืนที่
ตาง ๆ ใหนําเงินที่จะเลี้ยงรับรองนั้นไปทํากิจกรรมอยางอื่นที่เปนประโยชน เชนนี้จึงเห็นวาปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่นไมไดมีแตเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น แตผูนําของตางประเทศมีความเขมงวดและจริงจัง
ตอการแกปญหาดังกลาว เชนนี้ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นยากที่จะแกไขได หากผูนําไมจริงจังที่จะแกไข

๔. ปญหาท่ีเกิดขึ้นในตางประเทศท่ีมีกลุมวัยรุนออกมาประทวงรัฐบาล เน่ืองจากมีการนํา
ทองคําซ่ึงเปนหลักประกันของประเทศออกขาย จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยหรือไม

ขอแตกตางของการประทวงระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ คือ การประทวงของ
ตางประเทศจะพบวา กลุมที่เปนแกนนําในการออกมาประทวงจะเปนกลุมหนุมสาวคนรุนใหม ตางกับ
ประเทศไทยที่กลุมผูประทวงจะเปนผูสูงอายุ ดวยเหตุเพราะวาตองการที่จะออกมาประทวงเพ่ือรุนลูกรุน
หลาน ตองการที่จะทําประโยชนใหกับประเทศกอนที่ตนจะตายไป แตคนหนุมสาวของประเทศไทยกลับ
ไมคอยใหความสนใจ สําหรับปญหาที่มีการนําทองคําไปขายนั้น ปจจุบันประเทศไทยยังมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจพอสมควร ประชาชนยังพอพ่ึงพาตนเองได แตประเทศไทยอาจประสบปญหาทางเศรษฐกิจได
หากยังคงมีนโยบายประชานิยม ตัวอยางเชนโครงการรถคันแรก ที่มีคนใชสิทธิซื้อรถเปนจํานวนมาก รัฐ
ตองนําภาษีจํานวนมากไปชดเชยสวนนี้ ทําใหประเทศเกิดหนี้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งผูซื้อรถเองก็ตองมีคาใชจาย
ในสวนคาน้ํามัน คาซอมแซมบํารุงรักษารถเพ่ิมขึ้นดวย

๕. อาจารยสอนเด็กวา ๒ บวก ๒ เทากับ ๕ แตเด็กนักเรียนบอกวา ๒ บวก ๒ เทากับ ๔
อาจารยกลับบังคับใหเด็กคนน้ันเขียนวา ๒ บวก ๒ เทากับ ๕ เม่ือเด็กไมยอมทําตาม ก็จะถูกลงโทษ
เชนน้ี ประชาธิปไตยจะทําใหสิ่งผิดเปนสิ่งถูกไดหรือไม แลวเสียงสวนนอยจะทําอยางไร

ประชาธิปไตย ถือตามเสียงสวนใหญ แตก็ตองเคารพเสียงสวนนอย เราตองเคารพในความเชื่อ
และสิทธิของผูอื่น แมเขาจะไมเห็นดวยกับเราก็ตาม สิ่งที่สําคัญไปไมนอยกวาสิทธิคือหนาที่ ความเปน
ประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อเราใหความเคารพสิทธิผูอื่น และปฏิบัติหนาที่ของตน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
การเมืองในมหาวิทยาลัยเปนการเมืองที่ประชาธิปไตยงดงาม มีอิสระ และบริสุทธิ์กวาการเมือง

นอกมหาวิทยาลัย จึงตองการเห็นนักศึกษานําความดีงามของประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัยออกไป
สูภายนอกตอไปในอนาคต อยาใหการเมืองภายนอกปจจุบันที่มีความทุจริตมากลืนความดีงามภายใน
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มหาวิทยาลัย ความรูเราไดรับจากในหองเรียน แตความคิดเราตองมากกวาในหองเรียน คิดใหสอดคลอง
กับสภาพสังคม และคิดใหกาวทันโลก ปจจุบันนี้มีสื่อที่งายตอการเรียนรู เชน อินเตอรเน็ต ซึ่งสามารถเขา
หาขอมูลไดทุกที่ทุกเวลา เมื่อเรามีโอกาสที่ดีแลว เราก็ตองใชโอกาสที่มีใหเกิดประโยชนที่สุด
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สรุปรายงานการศึกษาดูงานดานการสื่อสารมวลชนและการมีสวนรวมของประชาชน
วันจันทรท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖
ณ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

…………………………………………………………….
ผลการศึกษาดูงาน

ประเด็นการศึกษาดูงาน
๑. บทบาท อํานาจหนาท่ีและการดําเนินงานของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) การจัดสรรเวลา

การเสนอขาวของฝายคานและฝายรัฐบาลและการนําเสนอขาว
๒. การจัดผังรายการ การถายทอดสดผานสัญญาณดาวเทียม ตลอดจนการบริหารงบประมาณ
การดําเนินงานและการจัดผังรายการของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
๑. บริ ษั ท อสมท จํ า กั ด (มหาชน) เป นองค กร

สื่อสารมวลชนท่ีใหบริการสื่อท้ั งดานโทรทัศนวิทยุ และสื่อใหม
(เว็บไซตและโทรทัศนดาวเทียม) ไดแปลงสภาพเปนบริษัท อสมท
จํากัด (มหาชน) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ โดยยังคงมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ
สัง กัดสํ านักนายกรัฐมนตรีซึ่ งมีกระทรวงการคลังเปนผู ถือหุน
รายใหญของบริษัท มีภารกิจหลักในการประกอบธุรกิจดานการ
สื่อสารมวลชน มีธุรกิจหลักท่ีดําเนินการเอง คือ สถานีโทรทัศน
โมเดิรนไนนมีการดําเนินการผลิตและเผยแพรออกอากาศ ตลอด ๒๔
ชั่วโมง โดยมุงเนนการนําเสนอขาวและรายการสาระบันเทิงท่ีมีคุณภาพสรางสรรคสังคมและความสัมพันธ
ในครอบครัว นอกจากนั้น ยังมีสถานีโทรทัศนชองดาวเทียมอีก ๒ ชอง คือ MCOT ONE เวทีคิดบวก
และ MCOT WORLD เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนท่ีเพ่ิมมากข้ึนท้ังในและตางประเทศ
และในอนาคตพรอมท่ีจะพัฒนาเปนดิจิตตอลทีวีและมีชองรายการทีวีเพ่ิมข้ึน นอกจากนั้น บริษัท อสมท จํากัด
(มหาชน) ยังดําเนินธุรกิจสถานีวิทยุภายใตแนวคิด Modern Radio กระจายเสียงบนคลื่นความถ่ี FM และ AM
รวม ๖๒ สถานีท่ัวประเทศ อีกท้ัง ยังไดจัดตั้งบริษัทในเครืออีก ๒ บริษัท คือ บริษัท พาโนรามาเวิลดไวด จํากัด และ
บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จํากัด การจัดผังรายการ การทําหนาท่ีในการผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสารและเหตุการณ
สําคัญ ๆ เนนความเปนกลาง ถูกตอง เชื่อถือได และทันเหตุการณ โดยท่ีผานมาการนําเสนอขาวของบริษัท อสมท
จํากัด (มหาชน) มีจรรยาบรรณ เสมอภาคและเปนกลาง พยายามรักษาความเปนกลางอยางตอเนื่อง

๒. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไดยื่นขอรองเรียน
ตอคณะกรรมาธิการ กรณีการประมูลใบอนุญาตแพรภาพโทรทัศน
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลซึ่งจะมีการประมูลในเดือนธันวาคม
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งจะสงผลให บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
ซึ่งเปนสถานีโทรทัศนตองเขารวมประมูลดวย ในความเปนจริงแลว
ไมมีประเทศใดท่ีมีการดําเนินการใหมีการประมูล เชน กฎหมายของประเทศไทย จึงขอใหคณะกรรมาธิการได
ดําเนินการระงับการดําเนินการการประมูลใบอนุญาต และแกไขกฎหมายของ กสทช. ในเรื่องดังกลาว
เพราะหากมีการดําเนินการการประมูลตามกฎหมายฉบับดังกลาว ก็จะเกิดการแขงขันในเชิงธุรกิจซึ่งยอมจะ
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สงผลประทบตอการทําหนาท่ีดานสื่อสารมวลชนของ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เพราะจะไมสามารถ
ดําเนินงานดานสื่อสารมวลชนในลักษณะเดิมท่ีคํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนหลัก หรือรายการท่ีมีเนื้อสาระ
ท่ีเปนประโยชนตอสังคมไดเปนตน เนื่องจากตองพิจารณาถึงรายไดและผลตอบแทนทางธุรกิจเพ่ือใหบริษัทอยูรอด
และดําเนินธุรกิจตอไป โดยขอใหคณะกรรมาธิการใหความชวยเหลือและแกไขปญหาในกรณีดังกลาว
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

๑. การดําเนินงานของบริ ษัท อสมท จํากัด
(มหาชน) ในการจัดสรรเวลาการเสนอขาวของฝายคาน
และฝายรัฐบาล และการนําเสนอขาวตาง ๆ  นั้น ควรดําเนินการ
ดวยความเปนกลางและยึดหลักธรรมาภิบาล เนื่องจาก
ท่ีผานมาการนําเสนอขาวสวนใหญจะมีการดําเนินการ
ดานใดดานหนึ่งโดยไมมีการเสนอขอเท็จจริงของอีกฝายหนึ่ง

๒. การดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ (กสทช.) กรณีการจัดประมูลคลื่นความถ่ี เ พ่ือใหบริการโทรทัศนระบบดิจิตอล เนื่องจาก
การดําเนินการของ กสทช. เปนการดําเนินการตามกฎหมาย ซึ่งไมสามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงได ดังนั้น การแกไข
ปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตตองแกไขปญหาโดยกฎหมาย โดยขอใหประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) นําเสนอรางกฎหมายท่ีตองการแกไข และประเด็นคําถามท่ีตองการสอบถาม
ท่ีมีตอ กสทช. เสนอตอคณะกรรมาธิการ ท้ังนี้  ควรเรงดําเนินการ และเห็นควรเสนอความเห็นตอ
นายกรัฐมนตรีในฐานะท่ีเปนหัวหนารัฐบาล ซึ่งมีบทบาทหนาท่ีท่ีตองดําเนินการเก่ียวกับเรื่องนี้โดยตรง
และควรเสนอความเห็นพรอมรางกฎหมายใหพรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง เพ่ือจะไดเปนแรงผลักดัน
ในการแกไขกฎหมายและปญหาดังกลาว

๓. โดยเบื้องตนจะไดเสนอเรื่องดังกลาวเขาสูท่ีประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวตอไป
โดยจะเชิญบุคคลท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม ดังนี้

๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) หรือซุปเปอรบอรด กสทช.

๒) ผูแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.)

๓) ผูแทนบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
๔) ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
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สรุปรายงานการศึกษาดูงาน
ดานการสงเสริมและเผยแพรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเมือง
และการปองกันอุทกภัยน้ําทวม ในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา

ระหวางวันท่ี ๒๖ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
………………………………………………………………….

ผลการศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงานดานการสงเสริมและเผยแพรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเมืองและการปองกันอุทกภัย
น้ําทวม ในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

๑. องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา
การดําเนินการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา ซึ่งองคการบริหาร

สวนจังหวัดสงขลาไดดําเนินการปองกันและแกไขปญหา เปน ๒ สวน คือ สวนท่ีหนึ่ง เปนการปฏิบัติงาน
โดยใชเครื่องจักรของกองการชาง และเจาหนาท่ี พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา
เทาท่ีมีอยูในการขุดลอก คู คลอง และทางระบายน้ํา และสวนท่ีสองเปนการดําเนินการรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืน ๆ ในการท่ีจะใหความรวมมือสนับสนุนและชวยเหลือตามท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเหลานั้น
มีการรองขอสนับสนุนอุปกรณและเครื่องมือ นอกจากนั้นองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลาไดเปดศูนยปองกัน
น้ําทวม โดยการปฏิบัติงานจะแบงพ้ืนท่ีออกเปน ๔ โซน คือ (๑) อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และ
อําเภอสะบายอย (๒) อําเภอสิงหนคร อําเภอสะทิงพระ อําเภอกระแสสินธุ และอําเภอระโนด (๓) อําเภอเมือง
อําเภอบางกล่ํา และอําเภอรัฐภูมิ และ (๔) อําเภอหาดใหญ อําเภอนาหมอม อําเภอคลองหอยโขง และอําเภอ
สะเดา ท้ังนี้ การดําเนินการในพ้ืนท่ีตาง ๆ ไดแบงชุดปฏิบัติงานออกเปน ๔ โซน เชนเดียวกัน โดยแตละพ้ืนท่ีได
เตรียมความพรอมท้ังในสวนของเครื่องจักรกลและเจาหนาท่ี หากพ้ืนท่ีใดเกิดเหตุฉุกเฉินก็พรอมท่ีจะสนับสนุนได

การบรรเทาสาธารณภัยปญหาน้ําทวม องคการบริหาร
สวนจังหวัดสงขลา มีความพรอม ในการดําเนินการชวยเหลือ
ประชาชน หากเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถลม โดยฝายบรรเทา
สาธารณภัยและสิ่งแวดลอม ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม โดยแบงออก
เปน ๓ สวน ประกอบดวย กอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย

๑. กอนเกิดภัยไดดําเนินการจัดสงรถแบคโฮไปใหหนวยงาน
ท่ีมีการรองขอ เพ่ือใชในการขุดลอก คู คลอง และสิ่งปฏิกูลตาง ๆ

ท่ีกีดขวางทางน้ํา
๒. ขณะเกิดภัย มีการจัดสรรงบประมาณซึ่งเปนงบกลางและเครื่องมือเครื่องจักรกลตาง ๆ เพ่ือใช

ดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม โดยองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลาไดจัดตั้งงบประมาณไว
เปนจํานวนเงิน ๕๐ ลานบาท เรือทองแบนจํานวน ๑๒ ลํา รถยนตสวนกลางท่ีติดตั้งเครื่องปนไฟไวจํานวน ๑๐ คัน
เพ่ือใชสําหรับกรณีเกิดเหตุวาตภัยและไฟฟาดับซึ่งสามารถใชไฟฟาได เครื่องสูบน้ําขนาด ๑๐ นิ้ว และ ๑๒ นิ้ว
จํานวน ๖ ตัว เครื่องเลื่อยยนต จํานวน ๒ เครื่อง เพ่ือใชตัดตนไมท่ีกีดขวางทางสัญจรกรณีเกิดพายุตนไมหัก
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รถยนตสุขา ๔ คัน วิทยุ ICOM จํานวน ๙๐ เครื่อง เพ่ือใชในการติดตอสื่อสารระหวางกันรถบรรทุกหกลอ
จํานวน ๑๒ คัน รถแบคโฮและรถเจซีบี

๓. หลังเกิดภัย การดําเนินการจะเปนในสวนของการซอมแซมและปรับปรุง โดยจะมีรถลาดยาง
และขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อเพ่ิมอีก จํานวน ๔ คัน เพ่ือใชในพ้ืนท่ีท้ัง ๔ โซน ในการใหความชวยเหลือ
กรณีเกิดถนนชํารุด

๒. องคการบริหารสวนตําบลทาขาม
การดํ าเนินการป องกันและแก ไขปญหา

น้ําทวมขององคการบริการสวนตําบลทาขาม มีการ
เตรียมความพรอมคอนขางสูงโดยไดดําเนินการ
เฝาระวัง และแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึน
ในระยะ ๒ - ๓ ปท่ีผานมา จากวาตภัยท่ีเกิดข้ึนในบริเวณ
คาบสมุทร โดยการเฝาระวั งและดําเนินการ คือ
การขุดลอก คู คลอง การดูแลประชาชนท่ีอาศัยอยูใน
บริเวณพ้ืนท่ีต่ํา โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพและการ
เคลื่อนยายผูปวยเม่ือเกิดอุทกภัย มีการจัดแผนการ

ดําเนินการแบบเรงดวนไวในแตละพ้ืนท่ีไว เพ่ือนําตัวผูปวยสงโรงพยาบาล หรือการอพยพประชาชนท่ีไดรับ
ผลกระทบออกจากพ้ืนท่ีท้ังบริเวณพ้ืนท่ีต่ําและสูง และหากเหตุการณอุทกภัยเกิดข้ึนเปนจํานวนหลายวันติดตอกัน
มีการดําเนินการเตรียมความพรอมในเรื่องของอาหาร โดยแตละพ้ืนท่ีสามารถใชงบประมาณซึ่งเปนงบกลางได
และจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอําเภอหาดใหญและอําเภอเมืองสงขลาท่ีเกิดไฟฟาดับท้ังจังหวัด
โทรศัพทไมสามารถใชติดตอระหวางกันได ภายหลังไดดําเนินการแกไขปญหาในเรื่องดังกลาวโดยใชวิทยุเครื่องแดง
สื่อสารซึ่งประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ี
๓. สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา

การดําเนินการเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เปนหนวยงานหนึ่งท่ีอยู ในสังกัดกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ท่ีมีบทบาทและภารกิจหนาท่ีในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา
ตั้งแตการปองกัน ลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินและการจัดการ
หลังจากเกิดเหตุการณภัยพิบัติโดยการใหความชวยเหลือและเยียวยาผูประสบภัย ภารกิจหลักของสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา คือ เปนเลขานุการศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและ
บรรเทาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถลมของจังหวัดสงขลา โดยมีผูวาราชการจังหวัดสงขลาเปนประธาน
ซึ่งศูนย อํานวยการดังกลาว ไดแตงตั้ งเจาหนาท่ีจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ อาทิ เชน เจาหนาท่ีศูนย
อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก กรมชลประทาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานระดับอําเภอ
และระดับจังหวัด ซึ่งมีหนาท่ีตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการ
เตรียมความพรอมของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ภารกิจหลักคือ การฝกอบรม
ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตาง ๆ ซึ่งเปนภารกิจท่ีใหประชาชน ไดเขามามีสวนรวมโดยมีโครงการท่ีได
ดําเนินการแลว ดังนี้

๑. โครงการการฝกอบรมใหกับอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฝายพลเรือนเพ่ือเตรียม
ความพรอมใหกับชุมชนท่ีเสี่ยงภัยสามารถรับมือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเบื้องตนได
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๒. โครงการการฝกอบรม CBDRM หรือการฝกอบรมจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนศูนยกลาง
ในการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยพ้ืนท่ีใดท่ีเกิดน้ําทวมเปนประจํา สํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจะไปฝกอบรมใหกับชาวบานในพ้ืนท่ีนั้นเพ่ือเตรียมตัวและเตรียมการรับมือ

๓. โครงการหนึ่ งตําบล หนึ่ งทีมกูชีพกูภัย (OTOS) มีเปาหมายเพ่ือให ทุกตําบลมีทีมงาน
ใหความชวยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดพิบัติภัย โดยการนําผูประสบภัยนําสงโรงพยาบาล
และเตรียมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ี ซึ่งถือวาเปนภารกิจท่ีใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม
ในการปองกันและบรรเทาอุทกภัย

๔. โครงการฝกอบรมมิสเตอรเตือนภัย เปนการฝกอบรมใหกับชาวบานในพ้ืนท่ีเสี่ยง หมูบานละ
๒ คน เพ่ือเตือนภัย เฝาระวังและติดตามสถานการณ อุทกภัย เ ม่ือมีภัยเกิดข้ึนก็จะอาศัยมิสเตอร
เตือนภัยท่ีฝกอบรมไวนี้เตือนภัยใหกับชาวบานเพ่ือรับมือกับภัยพิบัตินั้น

นอกจากนั้น สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจั งหวัดสงขลา ยังมีหนาท่ี ในการใหความ
ชวยเหลือและเยียวยาผูประสบภัย โดยการดําเนินการเบิก
จายเงินทดรองราชการ เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ
เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖
มีการตั้งศูนยเฉพาะกิจเพ่ือแกไขปญหา โดยมีผูวาราชการ
จังหวัดสงขลาเปนประธาน ตั้งคณะทํางานดานวิเคราะห
สถานการณน้ํา เม่ือเขาสูชวงมรสุมคณะทํางานดังกลาว
จะวิเคราะห เฝาติดตามและเฝาระวังสถานการณ โดยจะมีการประชุมเปนประจําทุกสัปดาหและรายงาน
สถานการณตอประธานคณะทํางานเพ่ือเตรียมความพรอม และแจงไปยังพ้ืนท่ีให เตรียมการอพยพ
และเคลื่อนยายประชาชนออกจากพ้ืนท่ี
๔. สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เขต ๑๒

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๒ จะมีหนวยท่ีรับผิดชอบในระดับจังหวัด
คือ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และระดับเขต โดยมีศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
ซึ่ งจะมีเครื่องมือและอุปกรณ กูภัยตาง ๆ ท่ีใช ในการสนับสนุน ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๑๒ ตั้งอยูท่ีอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา รับผิดชอบพ้ืนท่ี ๕ จังหวัด คือ สงขลา ยะลา นราธิวาส ปตตานี
และสตูล มีหนาท่ีโดยตรงในการใหการสนับสนุนตามท่ีจังหวัดรองขอ เนื่องจากกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยสั่งการใหเตรียมพรอมตลอดเวลาตั้งแตกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ตามนโยบาย
ของรัฐบาลโดยเฉพาะการเตรียมการจัดทําแผนงานในทุกจังหวัด ทุกพ้ืนท่ี และภัยพิบัติทุกประเภทซึ่งเกิดข้ึน
ภายในประเทศ จํานวน ๑๘ ประเภท ไมวาจะเปนภัยจากมนุษย ภัยธรรมชาติ หรือภัยดานความม่ันคง
อุปกรณและเครื่องมือท่ีมีการจัดเตรียมไวคือ เรือทองแบน ๘๐ ลํา เรือพาย ๔๒๗ ลํา รถกูภัยเคลื่อนไหว
๑๙๕ คัน เครื่องยนตเรือ ๒๕๐ เครื่อง เสื้อชูชีพ เครื่องสูบน้ํา ๑๖ เครื่อง รถสูบน้ําระยะไกล ๓ กิโลเมตร ๑ คัน
เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบกระเปาหิ้ว ๖๐ เครื่อง บานน็อคดาวนพรอมใช จํานวน ๒๓ หลัง เต็นทประมาณ
๓๐๐ เตน็ท รถบรรทุกสําหรับอพยพ จํานวน ๔ คัน รถผลิตน้ําดื่มสําหรับผูประสบภัย ๒ คันรถตรวจการ ๒ คัน
รถกูภัย ๑๔ คัน รถกูภัยขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รถบรรทุกและรถเครนท่ีใชสําหรับขนยาย
เครื่องจักรกลตาง ๆ จํานวน ๓ คัน รถไฟฟาสองสวาง จํานวน ๒ คัน ชุดเผชิญเหตุท่ีสามารถจะเขาไป
ดําเนินการในพ้ืนท่ีทันที ประมาณ ๕๐ คน ฝายสนับสนุนอีกจํานวน ๑๒๐ คน การดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา



๑๙๖

อุทกภัยและวาตภัยตาง ๆ  ไดดําเนินการขุดลอกแหลงน้ําตาง ๆ เพ่ือปองกันในพ้ืนท่ี ในป พ.ศ. ๒๕๕๖
ท่ีผานมาไดดําเนินโครงการ จํานวน ๓๐ โครงการ อาทิเชน การซอมแผนในระดับตาง ๆ ท้ังในระดับเขต
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอทุกอําเภอในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ ๕ จังหวัด และผลักดันใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทุกแหง สถานประกอบการ โรงเรียน โรงพยาบาล บริษัทใหญ ๆ ในพ้ืนท่ีใหมีการซอมแผน
อยางตอเนื่อง มีการเตรียมอาสาสมัครในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ๕ จังหวัดคือ อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) ท่ีสามารถเขาปฏิบัติการได จํานวนประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน โครงการ OTOS หนึ่งตําบล หนึ่งชุดกูภัย
ในทุกองคการปกครองสวนทองถ่ิน อยางนอย ๑๐ คน มีมิสเตอรเตือนภัย หมูบานละ ๒ คน โดยเฉพาะ
ในหมูบานเสี่ยงภัยเพ่ือเตือนภัย เฝาระวังและติดตามสถานการณอุทกภัย เม่ือมีภัยพิบัติเกิดข้ึนจะอาศัยมิสเตอร
เตือนภัยท่ีฝกอบรมไวเตือนชาวบานเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติ นอกจากนั้น ยังมีเครือขายพันธมิตรท่ีใหความชวยเหลือ
อาทิเชน กูภัยเอกชนตาง ๆ มูลนิธิ องคกรการกุศล กาชาดจังหวัด เครือขายภาคราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
ตามภารกิจงานของจังหวัดท่ีดําเนินงานรวมกัน ท้ังหนวยงานดานสาธารณสุข ทหาร ตํารวจ ตํารวจตระเวน
ชายแดน กองทัพบก กองทัพอากาศ โดยไดตั้งกองรอยบรรเทาสาธารณภัยข้ึน เพ่ือปฏิบัติงานรวมกัน
ในพ้ืนท่ีและหากเกิดสถานการณวิกฤตในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรืออําเภอหาดใหญ สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๑ จังหวัดสุราษฎรธานี เขต ๑๘ จังหวัดภูเก็ต และเขต ๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
พรอมจะใหความสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ตลอดเวลา ขณะไดมีคําสั่งใหเตรียมพรอมในพ้ืนท่ี
ตลอดเวลา ในสวนการใหความชวยเหลือเยียวยาเม่ือเกิดภัยพิบัติข้ึนจริง สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสงขลา มีหนาท่ีในการใหความชวยเหลือและเยียวยา โดยการเบิกจายเงินทดรองราชการ
เพ่ือชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผานสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด

การเบิกจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ
เยียวยาผูประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการปรับลดวงเงินทดรอง
ราชการท่ีอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัดจาก ๕๐
ลานบาทตอทุกภัย เหลือ ๒๐ ลานตอทุกภัย ลดวงเงิน
ท่ีอยูในอํานาจของนายอําเภอ จาก ๒ ลานบาท เหลือ
๕๐๐,๐๐๐ บาท ปญหาท่ีเกิดข้ึน คือ เม่ือเงินมีจํานวน
นอย ประกอบกับตองมีมติคณะรัฐมนตรีในการกําหนดพ้ืนท่ีประสบภัยเพ่ือใหความชวยเหลือซึ่งในปท่ีผานมา
มติคณะรัฐมนตรีจะรับรองเฉพาะในพ้ืนท่ีบางจังหวัด โดยในพ้ืนท่ีภาคใตมีมติคณะรัฐมนตรีรับรองเพียงจังหวัด
เดียว คือ จังหวัดสตูล แตจังหวัดสงขลาซึ่งเกิดอุทกภัยน้ําทวมไมมีมติคณะรัฐมนตรีรับรองใหใชงบประมาณ
เม่ือไมมีมติคณะรัฐมนตรีรับรองการใชงบประมาณก็ไมสามารถดําเนินการจายเงินได การฟนฟูเยียวยาท่ีผานมา
ในพ้ืนท่ีภาคใตมีเพียงจังหวัดสตูลจังหวัดเดียวท่ีสามารถใชงบประมาณได ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห
คณะกรรมาธิการเสนอไปยังรัฐบาลเก่ียวกับการออกมติคณะรัฐมนตรีในการกําหนดใหมีการเยียวยาผูประสบภัย
ซึ่งควรกําหนดใหมีการเยียวยาในลักษณะท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีประสบภัยประเภทตาง ๆ ดวย
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๖. สํานักงานทองถิน่จังหวัดสงขลา
การเบิกจายเงินทดรองราชการ เพ่ือชวยเหลือ

เยียวยาผูประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
เงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีมีการปรับลดวงเงินทดรองราชการ
ท่ีอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด จาก ๕๐ ลานบาท
ตอภัยเหลือ ๒๐ ลานตอทุกภัย ลดวงเงินท่ีอยูในอํานาจ
ของนายอําเภอ จาก ๒ ลานบาท เหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ซึ่ งมีขอสังเกตวาภัยพิบัติ ท่ี เกิดข้ึนแตละครั้ งมักจะ
มีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนและพ้ืนท่ีเกิดภัยพิบัติก็จะ
ขยายกวางกวาเดิมการปรับลดจํานวนวงเงินจะดวย
เหตุใดก็ตาม สวนหนึ่งอาจจะเพ่ือปองกันการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในบางพ้ืนท่ี แตเห็นวาการลดวงเงินไมใช
การปองกันการทุจริตท่ีไดผล การปองกันการทุจริตท่ีไดผลนาจะเกิดจากการกําหนดมาตรการ หลักเกณฑ
ข้ันตอนและระเบียบท่ีรัดกุมยิ่งข้ึนกวาเดิม การลดวงเงินจึงเปนการปองกันท่ีไมถูกทางและไมเปนผลดี
ในการแกไขปญหาในเรื่องภัยพิบัติ จึงขอใหคณะกรรมาธิการไดพิจารณาในเรื่องนี้และเสนอตอรัฐบาลตอไปดวย
๗. เทศบาลนครหาดใหญ

การปองกันและบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ี
จั งหวัดสงขลา เนื่องจากพ้ืนท่ีของเทศบาลนคร
หาดใหญตั้งอยูในบริเวณลุมน้ําคลองอูตะเภามีพ้ืนท่ี
รับน้ํา ๒,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ระดับความสูงของพ้ืนท่ี
อยูท่ีอําเภอสะเดา ซึ่งมีระดับความสูงตางจากพ้ืนท่ี
เทศบาลนครหาดใหญประมาณ ๕๐ – ๖๐ เมตร
น้ําท่ีไหลมาจากอําเภอสะเดาจะไหลผานอําเภอหาดใหญ
การไหลของน้ําจะมีลักษณะลาดชัน ท้ังนี้  ทุกครั้ง
ท่ีฝนตกน้ําจะไหลผานเขตเทศบาลนครหาดใหญ
เขาทวมพ้ืนท่ี เนื่องจากน้ําท่ีไหลมาจากอําเภอสะเดา
ลงมาสูเขตเทศบาลนครหาดใหญเปนการไหลจากท่ีสูงลาดชัน แตการไหลของน้ําจากเขตเทศบาลนครหาดใหญลงสู
ทะเลสาบสงขลาความลาดชันของพ้ืนท่ีจะนอยลง จึงทําใหเกิดน้ําขังในบริเวณพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครหาดใหญ
ซึ่งอาจจะตองใชเวลาประมาณ ๒ – ๓ วัน ในการระบายน้ําออกสูทะเล จากลักษณะพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร
และภูมิประเทศดังกลาว เทศบาลนครหาดใหญ จึงเฝาติดตามสถานการณตาง ๆ ในทุกรอบท่ีเกิดอุทกภัย ตั้งแต
ป พ.ศ. ๒๕๓๑ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งลักษณะของการเกิดน้ําทวมในแตละปทําใหทราบขอเท็จจริงวา
ปริมาณน้ําท่ีทวมจะเพ่ิมมากข้ึนทุกปและพ้ืนท่ีท่ีเกิดน้ําทวมจะขยายวงกวางมากข้ึนเรื่อย ๆ น้ําท่ีไหลผาน
ตัวเมืองมีลักษณะไหลเชี่ยวกราดมากยิ่งข้ึน คาเสียหายทางเศรษฐกิจก็สูงยิ่งข้ึน หากมองในภาพรวมของเหตุการณ
น้ําทวมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเทศบาลนครหาดใหญมีสาเหตุหลัก ๆ ดังนี้

๑. เกิดฝนตกหนักในพ้ืนท่ี โดยมีปริมาณน้ําฝนตกในพ้ืนท่ีมากกวา ๘๐ มิลลิเมตร ในระยะเวลา
๓ ชั่วโมง ซึ่งมีจุดท่ีเกิดน้ําขังประมาณ ๒๓ จุด

๒. ลุมน้ํายอยรอบนอกเขตเทศบาล มีปริมาณฝนตกมากกวา ๑๐๐ มิลลิเมตร ในระยะเวลา
๖ ชั่วโมง ทําใหเกิดน้ําไหลบากจากลุมน้ํายอยไหลเขาทวมเขตเมืองหาดใหญในโซนทางทิศตะวันตก
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๓. บริเวณลุมน้ําเขตอูคลองตะเภามีปริมาณฝนตกมากกวา ๒๒๐ มิลลิเมตร ภายในระยะเวลา
๒ วัน สงผลใหน้ําไหลลนตลิ่งของคลองอูตะเภาเขาทวมพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครหาดใหญ

การดําเนินการแกไขและปองกันน้ําทวมของเทศบาลนครหาดใหญ ไดแบงการดําเนินการ
เปน ๓ กรณี ดังนี้

กรณีท่ี ๑ เกิดฝนตกหนักในพ้ืนท่ี โดยมีปริมาณน้ําฝนตกในพ้ืนท่ีมากกวา ๘๐ มิลลิเมตร
ในระยะเวลา ๓ ชั่วโมง ซึ่งมีจุดท่ีเกิดน้ําขังประมาณ ๒๓ จุด สิ่งท่ีเทศบาลไดดําเนินการคือ กอสราง
ทอขนสงน้ํา เพ่ือดึงน้ําจากระบบคูระบายเดิมน้ําเขาสูระบบทอขนสงน้ําและระบายลงสูคลองสาธารณะ
และนําเขาสูสถานีระบายน้ําเพ่ือระบายออกนอกพ้ืนท่ี ดังนั้น การแกไขและปองกันน้ําทวม ในกรณีนี้จะใชหลัก
๒ ประการ คือ ทอระบายน้ํากับสถานีระบายน้ํา

กรณีท่ี ๒ น้ําไหลบากจากลุมน้ํายอยนอกเขตเทศบาล ประการแรกท่ีตองดําเนินการคือ การลดปริมาณ
น้ําไมใหไหลเขาสูตัวเมือง เนื่องจากดานทิศตะวันออกของเมืองมีการกอสรางแกมลิงธรรมชาติ เพ่ือลดปริมาณน้ํา
ไมใหไหลเขาสูตัวเมือง ซึ่งสามารถลดปริมาณน้ําได ๑.๓ ลานลูกบาศกเมตร หลังการตัดลดปริมาณน้ํา
แลวจะมีน้ําสวนเกินท่ีไหลเขาสูตัวเมืองก็มีการดําเนินการปรับปรุงคลองเตย ซึ่งเปนคลองระบายน้ําสายหลักตั้งอยู
ทางทิศตะวันออกของเมือง เพ่ือรับน้ําจากตัวเมืองและเรงระบายออกจากตัวเมืองทางสถานีระบายน้ํา บริเวณ
ปลายคลองเตยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา จํานวน ๑๘ เครื่อง อัตราการสูบระบายสามารถสูบระบายน้ําได
๕๔ ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนการปองกันและลดผลกระทบกรณีน้ําไหลบากจาก
ลุมน้ํายอยนอกพ้ืนท่ี

กรณีท่ี ๓ น้ําลนตลิ่งคลองอูตะเภา ซึ่งสงผลใหมีมวลน้ําขนาดใหญไหลเขาสูเมืองหาดใหญ
ในปริมาณ ๑,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึ่งจะเกินขีดความสามารถของคลองน้ําอูตะเภาและคลองน้ํา
ร.๑ ท่ีจะรับน้ําได ซึ่งคลองน้ําอูตะเภาและคลองน้ํา ร.๑ ท้ัง ๒ คลองรวมกันสามารถรับปริมาณน้ําได
๙๖๕ มิลลิเมตรตอนาที รวมท้ังคันกันน้ําท่ีเทศบาลนครหาดใหญสรางไวซึ่งสามารถรับน้ําไดในปริมาณสูงสุด
๑,๒๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที ดังนั้น การปองกันและลดผลกระทบในกรณีดังกลาว เทศบาลนครหาดใหญ
ไดดําเนินการโดยการสรางคันก้ันน้ําฝงขวาของคลองน้ําอูตะเภาและฝงซายของบางสวน เพ่ือปองกันน้ําไมให
ไหลเขาสูชุมชนเมือง แตคันก้ันน้ําดังกลาวเทศบาลนครหาดใหญไมสามารถสรางใหสูงไดถึงระดับบวก ๙ และ
บวก ๑๐ ซึ่งสามารถสรางสูงไดไมเกินบวก ๗.๔ เพ่ือใหสอดรับกับระบบของผังเมืองและระบบคลองระบายน้ํา
ตามโครงการในพระราชดําริซึ่งไดกําหนดความสูงของคันคลอง ร.๑ และคันคลอง ร.๓ ไวไมใหเกินบวก
๗.๔ ฉะนั้นการกอสรางพ้ืนท่ีปดรอบชุมชนจึงจําเปนตองคํานึงถึงระบบผังเมือง ท้ังนี้ ไดมีการสรางสถานีสูบน้ํา
จํานวน ๖ แหง เพ่ือเรงระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีดวย

เทศบาลนครหาดใหญไดมีการเตรียมความพรอม
ในการปองกันน้ําทวม ในสวนตาง ๆ ดังนี้

๑. การสํารวจจุดเสี่ยงภัย จุดออนน้ําทวมขัง
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ําลนตลิ่ง

๒. การตั้งศูนยอํานวยการปองกันและบรรเทา
อุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ โดยใชหองประชุมของ
เทศบาลนครหาดใหญเปนศูนยอํานวยการใหญ และ
ศูนยยอยประสานงาน ๔ เขต ตามพ้ืนท่ีเขตเลือกตั้ง
ของเทศบาลนครหาดใหญ เ พ่ือใหการชวยเหลือ

ประชาชนในกรณีท่ีเกิดอุทกภัย



๑๙๙

๓. กอนเขาสูชวงฤดูฝนไดดําเนินการสํารวจ ซอมแซม เครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรกล
ตาง ๆ เพ่ือเตรียมรับน้ําท่ีจะมาถึง

๔. การติดตั้งเครื่องสูบน้ําประจําบริเวณจุดออนน้ําทวมถึง การจัดเตรียมกระสอบทราย
๕. การเฝาระวังจุดออนบริเวณน้ําทวมขัง สถานีสูบน้ําและบริเวณแกมลิง เพ่ือเรงการระบายน้ํา

รวมท้ังการติดตามปริมาณน้ําฝนจากเจาหนาท่ีศูนยอํานวยการปองกันและบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีท้ัง ๔ เขต
ซึ่งตองรายงานสถานการณน้ําท้ังปริมาณน้ําฝนและน้ําในคลอง

๖. การติดตามสถานการณน้ําจากกลอง CCTV ซึ่งสามารถดูระดับน้ําในคลองและทิศทางความเปนไป
ของน้ําในพ้ืนท่ีตาง ๆ ในเมืองหาดใหญได

๗. การแจงเตือนโดยแจงเตือนเปนธงสี คือ สีเขียว สีเหลือง สีแดง และสีแดงบวกไซเลน
และอีกสวนหนึ่งคือการแจงเตือนทาง SMS โดยผานโทรศัพทมือถือ วิทยุสมัครเลน วิทยุเครื่องแดง เครื่องดํา
และวิทยุของเทศบาล
๘. โครงการชลประทานจังหวัดสงขลา

การดําเนินการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีของโครงการชลประทานจังหวัดสงขลา
โดยโครงการชลประทานจังหวัดสงขลามีหนาท่ีดูแลและรับผิดชอบเก่ียวกับการระบายน้ํา ซึ่งลําน้ําหลัก
คือ คลองน้ําอูตะเภาและคลอง ร.๑ โดยคลองท้ัง ๒ ดังกลาวสรางเสร็จเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีผานมา
มีการรับปริมาณน้ํา เม่ือป  พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีมีปริมาณน้ําเทากับน้ําเม่ือป  พ.ศ. ๒๕๓๑
และป พ.ศ. ๒๕๔๓ ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ ปริมาณน้ําท่ีไหลเขามามีจํานวนมากเกินขีดความสามารถในการระบายน้ํา
ของคลองเปน ๒ เทา กรมชลประทานไดมีแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรงระบายน้ําของคลอง ร.๑
จาก ๔๖๕ เปน ๑,๒๐๐ ลูกบาศกเมตร และคลองอูตะเภาเปน ๑,๖๐๐ ลูกบาศกเมตร เพ่ือรองรับปริมาณน้ํา
ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยความกาวหนาของการดําเนินงานมีพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการพรอมแบบกอสรางเรียบรอย
แลวแตติดปญหาเรื่องของงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณดังกลาวอยูในวงเงินกู ๓.๕ แสนลานบาท
ซึ่งยังไมไดรับเงินงบประมาณดังกลาว
๙. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา

การจัดทําผังเมืองของจังหวัดสงขลาเปนการปรับปรุงผังเมืองรวม ครั้งท่ี ๓ ซึ่งองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ท้ังหมด ๒๖ พ้ืนท่ี และองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา ไดรวมกันเปนเจาภาพในการดําเนินการ
ปรับปรุงผังเมือง โดยมีการขยายเขตผังเมืองจาก ๒๐๐ ตารางกิโลเมตร เปน ๑,๒๐๐ ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู
ในระหวางพ้ืนท่ีกลางน้ําและปลายน้ํา ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๕ อําเภอ ในสวนแนวคิดเก่ียวกับการปองกันน้ําทวม
เม่ือพิจารณาจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ การดําเนินการของหนวยงานดังกลาวจะเปนในลักษณะของการกอสราง
สวนใหญ แตการดําเนินงานของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจะเปนในลักษณะของการปรับปรุง ซึ่งเปน
การปรับปรุงครั้งท่ี ๓ คือ ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยคาดวาในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้จะได
รางผังเมืองข้ึนมา ในสวนการปองกันน้ําทวมจะดูในเรื่องของการตั้งถ่ินฐานในบริเวณท่ีไมใชพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
หากเปนบริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยก็จะตองนํามาตรการตาง ๆ มาดําเนินการ เชน มาตรการการยกพ้ืนท่ีใหสูงในพ้ืนท่ี
ท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงได การกําหนดพ้ืนท่ีสีเขียว การทําแกมลิงตาง ๆ



๒๐๐

ขอสังเกตและความเห็นของคณะกรรมาธิการ
๑. การปรับลดวงเงินในการใหความชวยเหลือผูประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยการใชเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือตองการแกไขปญหาการทุจริตในการเบิกจายเงิน
เปนเรื่องท่ีไมถูกตอง

๒. สาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดอุทกภัยน้ําทวมในหลาย ๆ พ้ืนท่ี คือ การไมมีพ้ืนท่ีรองรับน้ําเนื่องจาก
ประชาชนเขาไปอาศัยในพ้ืนท่ีท่ีเคยเปนทางระบายน้ํา สงผลใหไมสามารถระบายน้ําลงสูทะเลได



๒๐๑

สรุปรายงานการศึกษาดูงานการตรวจสอบขอรองเรียนกรณีราษฎรตําบลพรุดินนาและ
ตําบลคลองทอมใต อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี ถูกรุกล้ําท่ีดินทํากินกรณีการปกหลักเขตแดน

ของกองพันทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๑๕ (ร.๑๕ พัน.๑)
และการดําเนินงานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพุทธทอง สวนโมกขพลาราม อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี

ระหวางวันท่ี ๑๗ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ จังหวัดกระบ่ีและจังหวัดสุราษฎรธานี
…………………………………………………….

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
สภาผูแทนราษฎร เปนกลไกหนึ่งของฝายนิติบัญญัติ ซึ่งเกิดข้ึนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ และขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๒ (๒๔)
ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ มีอํานาจหนาท่ีกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
การสงเสริมและเผยแพรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข วิถี
คิดและวิถีปฏิบัติท่ีเปนประชาธิปไตย รวมท้ัง ปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ สงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน เสรีภาพและความรับผิดชอบในการแสดง
ความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน การคุมครองผูเสียหายจากการเผยแพรขอมูลขาวสาร ตลอดจนสงเสริม
ใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ
ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงไดพิจารณาศึกษาในประเด็นดังกลาวอยางกวางขวาง โดยศึกษาขอมูลและขอเท็จจริง
ดานการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน ท้ังจากภายในประเทศ
และตางประเทศ เพ่ือใหไดรับทราบขอมูลและเกิดแนวความคิดใหม ๆ ตลอดจนสรางวิสัยทัศนในการ
ดําเนินงานท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติ คณะกรรมาธิการจึงมีมติใหเดินทางไปศึกษาดูงาน
เพ่ือตรวจสอบขอรองเรียนของราษฎรตําบลพรุดินนาและตําบลคลองทอมใต อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
ถูกรุกล้ําท่ีดินทํากินกรณีการปกหลักเขตแดนของกองพันทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๑๕ (ร.๑๕ พัน.๑)
และการดําเนินงานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพุทธทอง สวนโมกขพลาราม อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
สรุปดังนี้

๑. การตรวจสอบขอรองเรียนกรณีราษฎรตําบลพรุดินนาและตําบลคลองทอมใต อําเภอ
คลองทอม จังหวัดกระบ่ี ถูกรุกล้ําท่ีดินทํากินกรณีการปกหลักเขตแดนของกองทัพทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบ
ท่ี ๑๕ (ร.๑๕ พัน.๑)

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
และอนุกรรมาธิการ พรอมดวยเจาหนาท่ีประจําคณะกรรมาธิการฯ ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกระบี่
โดยมี นายสมาน แสงสอาด รองผูวาราชการจังหวัดกระบี่ ใหการตอนรับคณะกรรมาธิการ จากนั้น รับฟง
การบรรยายสรุปเก่ียวกับขอรองเรียนกรณีราษฎรตําบลพรุดินนาและตําบลคลองทอมใต  อําเภอคลองทอม
จังหวัดกระบี่ ถูกรุกล้ําท่ีดินทํากินกรณีการปกหลักเขตแดนของกองพันทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๑๕
(ร.๑๕ พัน.๑) สรุปสาระสําคัญไดดังนี้



๒๐๒

ขอมูลหนวยงานหรือบุคคลตาง ๆ นําเสนอตอคณะกรรมาธิการ
นายชูศักดิ์  เดนยุกต นายอําเภอคลองทอม ไดกลาวบรรยายสรุป ดังนี้
ความเปนมาท่ีสาธารณประโยชน “ทุงหนองเปดน้ํา”
๑. ท่ีสาธารณประโยชน “ทุงหนองเปดน้ํา” ไดข้ึนทะเบียนเปนท่ีดินสาธารณประโยชนไวเม่ือวันท่ี

๗ กรกฎาคม ๒๔๙๓ มีเนื้อท่ีประมาณ ๑๓,๒๕๐ ไร สภาพและความเปนมาเปนท่ีเลี้ยงสัตว
๒. ไดทําการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๓๗ ตามหนังสือ

สําคัญสําหรับท่ีหลวง เลขท่ี กบ ๐๐๐๑ มีเนื้อท่ีประมาณ ๑๓,๓๖๓ ไร ๙๒ ตารางวา
๓. กองทัพบกไดขอใชท่ีสาธารณประโยชน “ทุงหนองเปดน้ํา” ตามหนังสือสําคัญสําหรับ

ท่ีหลวง เลขท่ี กบ ๐๐๐๑ เนื้อท่ีประมาณ ๑๑,๗๖๕ ไร ๒ งาน ๘๑ ตารางวา เพ่ือใชเปนท่ีตั้งของหนวยทหาร
กองพันทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๑๕ และกระทรวงมหาดไทยไดอนุมัติหลักการใหกองทัพบกใชท่ีดิน
สาธารณประโยชน “ทุงหนองเปดน้ํา” ไดตามวัตถุประสงค และขอใหจังหวัดดําเนินการถอนสภาพท่ีดิน
ดังกลาว ตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน เฉพาะบริเวณท่ีดินสวนท่ีมีการกอสราง
อาคาร สํานักงานคลัง โรงรถ เนื้อท่ีประมาณ ๖๒๕ ไร สวนเนื้อท่ีประมาณ ๑๑,๑๔๑ ไร ๒ งาน ๘๑ ตารางวา
ซึ่งใชเปนสนามยิงปนและใชฝกทหารใหคงสภาพไวเปนท่ีสาธารณประโยชนตามเดิม ปรากฏตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๗๑๘/๓๙๑๒ ลงวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๔๒

๔. เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ มณฑลทหารบกท่ี ๔๑ ไดรับมอบอํานาจจากกองทัพบกใหเปน
ผูแทนการขอใชท่ีสาธารณประโยชน “ทุงหนองเปดน้ํา” ตามหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง เลขท่ี กบ ๐๐๐๑
เพ่ือใชเปนสนามฝกของกองพันทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๑๕ และหนวยทหารอ่ืน ๆ ในกองทัพภาคท่ี ๔
เนื้อท่ีประมาณ ๕,๐๐๐ ไร

๕. วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะทํางานประสานการจัดการท่ีดินกองทัพบก ไดมีการประชุม
เรื่องโครงการกอสรางสนามฝกยุทธวิธีกองทัพบกภาค ๔ บริเวณพ้ืนท่ีท่ีอนุญาตใหใช ณ หองประชุมศาลากลาง
จังหวัดกระบี่ และท่ีประชุมไดมีมติใหหนวยทหารทําแผนผังบริเวณท่ีจะใชฝก เนื้อท่ี ๕,๐๐๐ ไร และสํารวจทาง
กายภาพในภูมิประเทศจริง โดยมอบหมายใหอําเภอคลองทอม เขาสํารวจพ้ืนท่ีดังกลาวรวมกับฝายทหาร และ
เจาหนาท่ีของสํานักงานท่ีดินจังหวัดกระบี่

๖. วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะทํางานประสานการจัดการท่ีดินกองทัพบก ไดมีการประชุม
รวมกับจังหวัดกระบี่ ณ หองประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ และท่ีประชุมไดมอบหมายใหอําเภอคลองทอม
จัดทําคําสั่ง ประกอบดวย ฝายปกครอง กํานัน/ผูใหญบาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทหาร ตํารวจ
และนายชางรังวัด สํานักงานท่ีดินจังหวัดกระบี่ (สาขาคลองทอม) เพ่ือเขาสํารวจสภาพพ้ืนท่ีจริง

๗. วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะทํางานตามคําสั่งอําเภอคลองทอม ไดเขาดําเนินการสํารวจ
พ้ืนท่ีจริงท่ีจะใชเปนสนามฝก จํานวน ๕,๐๐๐ ไร และปกหมุดจัดทําแผนผังบริเวณท่ีจะขอถอนสภาพตาม
ข้ันตอน แตเนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวไดมีราษฎรเขาไปครอบครองปลูกพืชผลในพ้ืนท่ี ไดแก ยางพาราและ
ปาลมน้ํามัน จึงไดมาคัดคานการขอใชท่ีสาธารณประโยชนของกองทัพบก

๘. วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายจํานิ หวังชวย ผูประสานงานราษฎรท่ีไดรับความเดือดรอน
ไดยื่นหนังสือขอความเปนธรรมตอนายอําเภอคลองทอม



๒๐๓

สภาพปญหา
๑. พ้ืนท่ีมีเปนจํานวนมาก
๒. ราษฎรไดเขาไปทํากินปลูกผลทางการเกษตรเกือบเต็มพ้ืนท่ีตอเนื่องมาเปนเวลานาน ๆ
๓. การทําประโยชนสวนใหญไมไดเขาไปอยูอาศัยถาวร เพียงแตเขาไปปลูกพืชผลทางการเกษตร

ในลักษณะทําดวยตนเอง วาจางบุคคลอ่ืน ซื้อมาจากผูอ่ืนเปนทอด ๆ ท่ีไดรับผลผลิตแลวทําใหยากตอการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและไมไดรับความรวมมือเทาท่ีควร
การแกไขปญหา

๑. การจัดทําปายประชาสัมพันธแสดงแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน
๒. การจับกุมดําเนินคดีกับผูบุกรุกรายใหม
๓. สํารวจตรวจสอบผูท่ีเขาไปครอบครองปลูกพืชผล

พันเอก ธนุตม   พิศาลสิ งธิวัณ  ผูบั งคับบัญชากองพันทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๑๕ ได
บรรยายสรุป ดังนี้

- ๗ กรกฎาคม ๒๔๙๓ ข้ึนทะเบียนเปนท่ีสาธารณประโยชนทุงหนองเปดน้ํา
- พ.ศ. ๒๕๑๕ ราษฎรรองขอใหมีการตั้งหนวยทหารในพ้ืนท่ี เนื่องจากผูกอการรายอม

ป ๒๕๕๕ กองทัพบกไดขอใหจังหวัดกระบี่จัดการประชุมเพ่ือหารือ การขอถอนสภาพ
ท่ีสาธารณประโยชนดังกลาว เปนสนามฝกของกองทัพภาคท่ี ๔ เพ่ิมข้ึนอีก ๕,๐๐๐ ไร  ซึ่ งมีปลัดจังหวัดกระบี่
เปนประธาน โดยท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการดังนี้

๑. ใหกองพันทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๑๕ กําหนดขอบเขตสนามฝก ๕,๐๐๐ ไร
ใหเปนไปตามหลักยุทธวิธีของทหาร

๒. ใหอําเภอคลองทอม ตั้งคณะกรรมการอันมีสวนราชการตาง ๆ ในทองถ่ินทําการสํารวจทาง
กายภาพในพ้ืนท่ีท่ีจะทําการขอถอนสภาพ ๕,๐๐๐ ไร ท่ีกองทัพบกขอใชวามีราษฎรบุกรุกหรือไม ทําประโยชน
อะไร จํานวนท่ีทําประโยชนก่ีไร

๓. เม่ือทราบตามขอ ๑ และ ๒ แลวจะไดรวมกันพิจารณาอนุมัติดําเนินการตอกระทรวงมหาดไทย
ตอไป

ในปจจุบันทหารไมไดมีบทบาทหนาท่ีปองกันประเทศจากภัยคุกคามภายนอกเทานั้น แตยังมี
ภารกิจรักษาความม่ันคงภายใน การพัฒนาประเทศ และการชวยเหลือประชาชน เม่ือตองประสบตอภัยคุกคาม
รูปแบบใหม ท้ังในเรื่องของภัยธรรมชาติตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี

ท้ังนี้  ขอใหคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวม
ของประชาชน สภาผูแทนราษฎร ซึ่งเปนคณะกรรมาธิการท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมของประชาชน
ความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือใหเขาใจในเจตนารมณของกองทัพบก ดังคําขวัญท่ีวา
เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย และประชาชน



๒๐๔

นายจํานิ  หวังชวย ชาวบานตําบลคลองทอมใต กลาวแสดงความเห็นตอคณะกรรมาธิการ
สรุปดังนี้  ชาวบ านไดรับความเดือดรอนจากการดํ าเนินงานของกองพันทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๑๕
(ร.๑๕ พัน.๑) แตกอนชาวบานได ถือครองท่ีดินในพ้ืนท่ีสาธารณประโยชนหนองเปดน้ํ า เนื้อท่ี ๑๓,๗๖๖ ไร
ซึ่งบางสวนเปนท่ีตั้งคายทหาร อําเภอ และองคการบริหารสวนตําบลมาอยางตอเนื่องยาวนานกวา ๓๐ ป แตได
มีทหารพรอมเจาหนาท่ีท่ีดินเขารังวัดปกหลักเขตทับท่ีดินชาวบาน หลังจากนั้น ชาวบานไดยื่นหนังสือรองเรียน
ตอคณะกรรมาธิการ และขอใหคณะกรรมาธิการลงไปตรวจสอบพ้ืนท่ีวาจะใหดําเนินการอยางไรตอไป
ในอนาคต เพราะชาวบานไมมีท่ีไป จึงจําเปนตองอยูในพ้ืนท่ีดังกลาว และขอใหเห็นใจชาวบานท่ีไดรับ
ความเดือดรอน รวมท้ัง การแกไขปญหาเพราะพ้ืนท่ีทุงสาธารณะมีท้ังสองฝง ดังนั้น จึงขอใหดําเนินการ
ดวยความยุติธรรมอยาเลือกปฏิบัติ ชาวบานมีความเสี่ยงตอความไมปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพยสิน เชน
มีกระสนุปนใหญตกในพ้ืนท่ีของชาวบาน กรณีดังกลาวทหารจะมีวิธีการดําเนินการอยางไร ท้ังนี้ปจจุบันยังไมมี
ความคืบหนาใด ๆ

คณะกรรมาธิการและท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ไดมีประเด็นขอซักถาม ดังนี้
๑) ขอเท็จจริงเก่ียวกับการปกหลักเขตแดนของกองพันทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๑๕

มีการรุกล้ําพ้ืนท่ีทํากินของราษฎร
๒) การดําเนินการและแนวทางแกไขปญหาของกองพันทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๑๕

กรณีราษฎรตอตานและไมยอมรับการปกหลักเขตแดนดังกลาว
๓) ขอกฎหมายและระเบียบท่ี เก่ียวของในการดํ าเนินการปกหลักเขตแดนของกองพัน

ทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๑๕ ในพ้ืนท่ีดังกลาว
พันเอก ธนุตม  พิศาลสิทธิวัฒน ผูบังคับบัญชากองพันทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๑๕

ไดกลาวตอบขอซักถามตอคณะกรรมาธิการ ดังนี้
๑. ขอเท็จจริงเก่ียวกับการปกหลักเขตแดนของกองพันทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๑๕ มีการ

รุกล้ําท่ีทํากินของราษฎร การปกหลักแนวเขตของสนามฝก กองทัพภาคท่ี ๔ ไดกระทําโดยคณะกรรมการของ
อําเภอคลองทอม เปนไปตามคําสั่ง และทางคณะกรรมการอําเภอคลองทอมท่ีไดทําการสํารวจราษฎรท่ีบุกรุก
ทํากินอยูในเขตพ้ืนท่ี ๕,๐๐๐ ไร ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการคัดกรอง

๒. การดําเนินการและแนวทางแกไขปญหาของกองพันทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๑๕ กรณี
ราษฎรตอต านและไมยอมรับการปกหลักเขตแดนกองทัพภาคท่ี ๔ โดยกองพันทหารราบท่ี ๑
กรมทหารราบท่ี ๑๕ ขอใหกํานัน ผูใหญบาน และผูนําทองถ่ิน ดําเนินการแจงใหราษฎรทราบวาพ้ืนท่ีดังกลาว
เปนท่ีสาธารณประโยชน คณะกรรมการของอําเภอคลองทอม ไดรวมกันติดปายประกาศแจงใหราษฎรทราบวา
พ้ืนท่ีดังกลาวเปนท่ีสาธารณประโยชนไมควรรุกล้ําหรือบุกรุก

๓. ขอกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของในการดําเนินการปกหลักเขตแดนของกองพันทหารราบ
ท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๑๕ ในพ้ืนท่ีดังกลาว กองทัพภาคท่ี ๔ โดยกองพันทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๑๕
ไดดําเนินการตามระเบียบและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ  และกองทัพภาคท่ี ๔ โดยกองพันทหารราบท่ี ๑
กรมทหารราบท่ี ๑๕ ไดรวมกับอําเภอคลองทอม ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีในการปกครองดูแลท่ีสาธารณประโยชน
ในแปลงดังกลาวในรูปของคณะกรรมการของอําเภอตามคําสั่งของจังหวัดกระบี่

๔. ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของการขอใชประโยชนของกองทัพภาคท่ี ๔ โดยกองพันทหารราบท่ี ๑
กรมทหารราบท่ี ๑๕ ไดดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยรวมกับสวนราชการ
ท่ีมีอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวของแลว เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาว เปนปาตนน้ําลําธารท่ีควรจะรักษาสภาพปาไว
หากปลอยใหราษฎรบุกรุกก็จะหมดสภาพปา ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมท่ีจะจัดทําเปนสนามฝก



๒๐๕

ตามพระราชกฤษฎีกาลักษณะการปกครองทองท่ี พ.ศ. ๒๔๕๗ มาตรา ๑๒๒ บัญญัติวา “ท่ีดินอันเปนท่ี
สาธารณประโยชน คือ ท่ีเลี้ยงปศุสัตวท่ีจัดไวสําหรับราษฎรไปรวมเลี้ยงดวยกัน ตลอดจนถนนหนทางและท่ี
อยางอ่ืน ๆ  ซึ่งเปนของกลางใหราษฎรใชไดดวยกันเปนหนาท่ีของกรรมการอําเภอจะตองคอยตรวจตรารักษา
อยาใหผูใดเอาเปนประโยชนเฉพาะตัว” ดังนั้น ราษฎรท่ีบุกรุกทํากินในพ้ืนท่ีดังกลาวจงึไมถูกตองตามกฎหมาย

นายวัชระ เพชรทอง รองประธานคณะกรรมาธิการคนท่ีหนึ่ง กลาวถึงแนวทางการแกไขปญหา
ดังกลาววา ตองมีการหารือกันทุกฝายท่ีเก่ียวของ เพ่ือหาทางออกรวมกันดวยความเปนธรรมกับทุกฝาย
เบื้องตนพบวาพ้ืนท่ีมีจํานวนมาก การทําประโยชนสวนใหญไมไดเขาไปอยูอยางถาวร เพียงแตเขาไปปลูกพืชผล
ท้ังลักษณะทําดวยตนเอง หรือวาจางบุคคลอ่ืน และมีการซื้อขายกันเปนทอด ๆ ท่ีไดผลผลิตแลวทําใหมี
การตรวจสอบยาก อยางไรก็ตามตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้จากทุกฝายท้ังภาครัฐและ
ตัวแทนประชาชนท่ีรองเรียน เพ่ือตรวจสอบการครอบครองท่ีชัดเจน และดําเนินการหาทางออกรวมกันตอไป
ขอเสนอแนะและขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการเห็นควรเสนอใหตั้งคณะทํางานข้ึนคณะหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบและหาทางออก
ร วมกัน ประกอบด วย รองผู ว าราชการจั งหวั ดกระบี่  เป นประธานคณะทํางาน ร อยเอก วิ นั ย กลับส ง
เปนเลขานุการคณะทํางาน นายอําเภอคลองทอม เปนกรรมการ กํานัน ผูใหญบานหมู ๓ หมู ๖ หมู ๗ และหมู
๙ นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองทอมใต นายกองคการบริหารสวนตําบลพรุดินนา และตัวแทนชาวบาน
จํานวน ๗ คน เปนกรรมการ



๒๐๖



๒๐๗

สรุปรายงานการศึกษาดูงานการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาลุมน้ําเสียวใหญ
ระหวางวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

ณ จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ
……………………………………………………………

๑. การศึกษาดูงานการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาลุมน้ําเสียวใหญ
นายวัชระ  เพชรทอง รองประธาน

คณะกรรมาธิการคนท่ีหนึ่ง ไดหยิบยกประเด็น
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีลุม
น้ําเสียวใหญข้ึนมาพิจารณา โดยไดมีการลงพ้ืนท่ี
เพ่ือศึกษา หาขอมูล ขอเท็จจริง ประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจการพิจารณางบประมาณ
โครงการในการแกไขปญหาลุมน้ําเสียวใหญ
เขตพ้ืนท่ีจังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ และ
จังหวัดมหาสารคามในปงบประมาณตอไป
ในฐานะท่ีตนเคยปฏิบัติหน า ท่ี เปนโฆษก
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
ท้ังนี้ จะนําขอมูลปญหาไปประกอบการพิจารณาในการอนุมัติงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร เพ่ือสนับสนุน
โครงการพัฒนาลุมน้ําเสียวใหญและโครงการอ่ืนท่ีจําเปนใหเพ่ิมมากข้ึน จึงขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเสนอ
แนวทางในการแกไขปญหารวมกับประชาชน โดยเฉพาะปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีลําน้ําเสียวใหญประชาชน
ควรใหความรวมมือไมบุกรุกทําประโยชนในท่ีสาธารณะการครอบครองท่ีดินของรัฐ ซึ่งประชาชนไมสามารถ
ยกอายุความหรืออางสิทธิเปนของตนได เพราะเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน นอกจากนี้ การปกแนวเขต
ตามลําน้ําเสียวใหญก็มีความสําคัญเชนกัน ท้ังนี้คณะอนุกรรมาธิการจะไดลงไปตรวจสอบพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูล
ขอเท็จจริง ตอไป

โดยในการประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาปญหาเรื่องดังกลาว ไดมีผูแทนภาคประชาชนและผูแทน
หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเขาประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นในการพัฒนาลุมน้ําเสียวใหญ ณ ศาลาอเนกประสงค
บึงทาศาลา ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด สรุปสาระสําคัญได ดังนี้

หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอําเภอสุวรรณภูมิ รายงานขอมูล
ตอท่ีประชุมวา อําเภอสุวรรณภูมิ มี ๑๕ ตําบล ๑๙๙ หมูบาน ๖ เทศบาล และ ๑๐ องคการบริหารสวนตําบล
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกขาวหอมมะลิ ปลูกยางพารา และปลูกมันสําปะหลัง ปญหา
ในพ้ืนท่ีลุมน้ําเสียวใหญ บางปเกิดน้ําทวมในฤดูรอนสวนใหญมีน้ําไมเพียงพอ

ผู อํานวยการสวนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา สํานักชลประทานท่ี ๖ ชี้แจงวา ในสวนของ
กรมชลประทานใหความสําคัญการแกปญหาในเรื่องดังกลาว รวมท้ังไดใหความสําคัญ สนับสนุนและสงเสริม
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาลุมน้ําเสียวใหญดวย



๒๐๘

ผูอํานวยการโครงการลุมน้ําเสียวใหญ กลาวชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพและการบริหาร
จัดการลําน้ําเสียวใหญ สรุปไดวา ลําน้ําเสียวมีจุดเริ่มตนจากอางเก็บน้ําหนองบอ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ไหลผานอําเภอปทุมรัตน อําเภอเกษตรวิสัย และอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด สิ้นสุดท่ีอําเภอราษีไสล
จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทางยาว ๒๔๕ กิโลเมตร มีลําหวยสาขา ๒๑ แหง มีหนองน้ํา ๕๖ แหง ในความรับผิดชอบ

ปญหาในชวงฤดูรอนน้ําจะแหงมีไมเพียงพอตอ
การอุปโภคบริโภค แตในชวงฤดูฝนปริมาณน้ํา
จะมากเกิดปญหาน้ําทวมเกือบทุกป ปญหา
ลําหวยมีตะกอนดินและวัชพืชข้ึนปกคลุม
เปนจํานวนมาก ไมสามารถกักเก็บน้ําได ตําบล
สระคู มี โครงการขุดลอกลํ าน้ํ า เสี ยวใหญ
ตามงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ เพียง ๕ กิโลเมตร
ปญหาหลักของลุมน้ําเสียวใหญ คือ น้ําทวม
ในฤดูฝนและน้ําแหงในฤดูรอน ในฤดูฝนลําน้ํา
เสียวใหญจะรองรับปริมาณน้ําไดนอย เนื่องจาก
ตื้นเขินทําใหเกิดน้ําทวมในบริเวณใกลเคียง การ

บริหารจัดการนั้น กรมชลประทานไดใหประชาชนเขามามีสวนรวม โดยมีการประชุมแกไขปญหารวมกัน
สมํ่าเสมอ ปงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมชลประทานไดรับอนุมัติงบประมาณในการพัฒนาลุมน้ําเสียวใหญ
เฉพาะตําบลสระคู ๒ โครงการ คือ โครงการขุดลอกหนาฝายทาไฮ ตําบลสระคู วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
และโครงการขุดลอกลําเสียวใหญชวงบานสระคู วงเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท และปจจุบันยังอยูในข้ันตอน
การสํารวจออกแบบซึ่งจะดําเนินการขุดลอกไดในป ๒๕๕๗ สวนปงบประมาณ ๒๕๕๘ ไดเสนอแผนงาน
ตอกรมชลประทานไปแลวเพ่ือเตรียมใหสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณา คือ การสรางสะพานขามลําน้ําเสียวใหญ
กิโลเมตรท่ี ๑๗๘+๕๐๐ ตําบลสระคู แตจะไดรับการอนุมัติหรือไม ข้ึนอยูกับการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร
ป ๒๕๕๘ มีแผนงานในการจัดทําประตูระบายน้ําท่ีบานทาไฮ โดยมีกระบวนการผานการเห็นชอบของ
ประชาชนแลว จะมีการสํารวจออกแบบโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน สวนแผนในการกอสราง
จะเริ่มในป ๒๕๕๙ ดังนั้น ในตําบลสระคูจะไดรับโครงการ ๔ โครงการ นอกจากนี้ ถาประชาชนในตําบลสระคู
มีความประสงคจะขอโครงการใดเพ่ิมเติม ก็สามารถนําเสนอตอกรมชลประทานได เพ่ือกรมชลประทานจะได
จัดเตรียมการขออนุมัติงบประมาณป ๒๕๕๘ ตอไป ซึ่งจะมีการวางแผนการพัฒนาลุมน้ําเสียวใหญเปนระยะ
ตอไป

รองผู อํานวยการโครงการลุมน้ําเสียวใหญ กลาวแสดงความเห็นเ ก่ียวกับปญหาและ
การบริหารจัดการลําน้ําเสียว สรุปไดวา การดําเนินการปกหมุดแนวเขตของลําน้ําเสียวใหญ ควรรื้อยายแนวหมุด
ใหเปนไปตามแผนท่ีของทางราชการ โดยใหผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน รวมดําเนินการ นอกจากนี้กรม
ชลประทานไดทําหนังสือแจงไปยังประชาชนผูบุกรุกวา เปนการบุกรุกท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ปญหาอีกประการ
คือ การปลูกตนยูคาลิปตัสตามคันดินลําน้ําเสียว ทําใหน้ําไหลไมสะดวกเพราะทําใหลําน้ําเสียวตื้นเขิน

ผูใหญบาน หมูท่ี ๔ ตําบลสระคู กลาวชี้แจงขอเท็จจริง สรุปไดวา กรมชลประทานไดมีการมา
สํารวจเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี และสอบถามความเห็นของชาวบานไปแลวบางสวน ประกอบกับพ้ืนท่ี หมู ท่ี ๔
ตําบลสระคู มีพ้ืนท่ีคาบเก่ียวความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลสระคู และเทศบาลสุวรรณภูมิ
ซึ่งพบวาบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาวประสบกับปญหา ดังนี้

๑. ฤดูฝนน้ําทวม ฤดูรอนน้ําแหง ฝายท่ีมีในปจจุบัน ๒ แหง ไมสามารถกักเก็บน้ําไดเพียงพอ
ลําน้ําเสียวสวนใหญตื้นเขิน ควรมีการปรับปรุงและซอมแซม
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๒. การบุกรุกของประชาชนบางสวนในการใชพ้ืนท่ีลําน้ําเสียวใหญ เชน การเพาะปลูกพืชผัก
พอนานเขาก็ครอบครองทําประโยชนสรางปญหาใหกับสวนรวม เสนอใหมีการกําหนดแนวเขตพ้ืนท่ีรอบ
ท้ังลําน้ําเสียวใหญใหชัดเจน เพ่ือใหทราบแนวเขตปองกันการบุกรุก
๒. การศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด

นายกเทศมนตรีตําบลเมืองบัว เทศบาลตําบลเมืองบัวมีการประชุมในการบริหารจัดการ
ลุมน้ําเสียวใหญ โดยมีนายอําเภอเกษตรวิสัยเปนประธาน มีผูแทนจากหนวยราชการทุกภาคสวน ผูนําชุมชน
ไดประชุมหารือเก่ียวกับการทํานาปรัง การแกไขปญหาภัยแลงรวมกัน เสนอแนวทางการแกไข โดยเนน
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

เทศบาลตําบลเมืองบัว
มีโครงการพัฒนาลําน้ําเสียวใหญเพื่อใหท่ี
ประชุมไดพิจารณา ดังนี้

๑. โครงการกอสรางประตู
ระบายน้ําและกักเก็บน้ําดวยพลังงานไฟฟา
ลําน้ําเสียวใหญวังหิน

๒. โครงการประตูระบายน้ํา
และกักเก็บน้ําดวยพลังงานไฟฟาเทศบาล
กูกาสิงห

๓. โครงการสรางโรงสูบน้ํา
พลังงานไฟฟาคลองวังฝงแดง

๔. โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามลําน้ําเสียวใหญ ทาวังโงง ยาว ๘๐ เมตร
กวาง ๙ เมตร จะชวยยนระยะทางในการขนสงพืชผลทางการเกษตรได ๙ กิโลเมตร

๕. โครงการลงหินลูกรังบดอัดแนน ๒ ฝ งลําน้ําเสียวใหญ จากถนนลาดยางสาย ๒๑๔
ตลอดสายถึงสะพานถนน ๒๐๒ เกษตรวิสัย

๖. โครงการลงหินลูกรังบดอัดแนน กวาง ๖ เมตร จากรองน้ําหนามแดง – โพนขาม – วังหวา ระยะทาง
๘ กิโลเมตร

๗. โครงการลงหินลูกรังบดอัดแนน กวาง ๖ เมตร ระยะทาง ๒ กิโลเมตร ตลอด ๒ ฝง
คลองเหลาอีทา

๘. โครงการลงหินลูกรังบดอัดแนนจากถนน ๒๑๔ – ลําน้ําสีก – ลําน้ําเลิง กวาง ๖ เมตร
ระยะทาง ๒ กิโลเมตร ตลอด ๒ ฝง

๙. โครงการขุดลอกดินตะกอนลําน้ําเสียวใหญทายฝายเมืองบัว – บานกูกาสิงห
๑๐. โครงการขุดลอกดินตะกอนลําน้ําเสียวใหญหนาฝายเมืองบัว – ถนน ๒๑๔ ตลอด ๒ แนวฝง

พรอมบดอัดหินลูกรัง ระยะทาง ๓ กิโลเมตร
๑๑. โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมลงหินบดอัดตลอดแนวฝงลําน้ําเสียว ๒ ฝง จากทาวังหิน –

ถนนสาย ๒๐๒ เกษตรวิสัย ระยะทาง ๔ กิโลเมตร

๑๒. โครงการขุดลอกแกมลิงวังโก ลําน้ําเตา พ้ืนท่ี ๒๐ ไร ลึก ๓ เมตร และใหมีการขนดิน
ออกไป
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๑๓. โครงการขุดลอกแกมลิงวังหวา ลําน้ําเตา พ้ืนท่ี ๒๐ ไร ลึก ๓ เมตร และใหมีการขนยาย
ดินออกไป

โครงการพัฒนาลุมน้ําเสียวใหญท้ังระบบของกรมชลประทาน
กรมชลประทานมีโครงการพัฒนาลุมน้ําเสียวใหญท้ังระบบ แบงเปน ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี ๑ : เพ่ิมแหลงน้ําตนทุนโดยใชแหลงกักเก็บน้ําเดิมและปริมาณน้ําทาท่ีมากในฤดูฝน

ใหเกิดประโยชน
ยุทธศาสตรท่ี ๒ : บรรเทาอุทกภัย โดยพิจารณาเปนระบบลุมน้ําและใหเกิดประโยชนในดานการ

บรรเทาภัยแลงควบคูกันไปดวย
ยุทธศาสตรท่ี ๓ : พัฒนาระบบสงน้ําและกระจายน้ําอยางท่ัวถึง
ยุทธศาสตรท่ี ๔ : สงเสริมการเกษตรท่ีเหมาะสมกับดินและน้ํา
จากแผนยุทธศาสตรท้ัง ๔ ไดกําหนดมาตรการและแผนงานเพ่ือนําไปสูการวางโครงการพัฒนา

แหลงน้ําและบรรเทาอุทกภัย ใหบรรลุตามวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร โดยไดกําหนดมาตรการท้ังหมด ๗
มาตรการ กับอีก ๙ ผิวงาน

การวางแผนพัฒนาแหลงน้ําและการจัดการน้ําของลุมน้ําเสียวใหญ แบงระบบการพัฒนาออกเปน
๓ ระยะ คือ

ระยะท่ี ๑ การพัฒนาระบบชลประทานของ
ฝายตามลําน้ําเสียวใหญ จํานวน ๒๖ ฝาย เพ่ือเรง
การกระจายน้ําใหเกษตรกรอยางท่ัวถึง ตามศักยภาพ
ของตนทุนน้ําท่ีมีในปจจุบัน
ระยะท่ี ๒ การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความจุในการกักเก็บ
ของแหลงน้ํา เพ่ือแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวม
ประกอบดวย แผนงานการปรับปรุงอางเก็บน้ํ า
การผันน้ําระหวางอางเก็บน้ํา การพัฒนาแกมลิง
การขุดคลองดักน้ํา การปรับปรุงผิวงานฝาย การขุดลอก

ขยายลําน้ํา เปนตน
ระยะท่ี ๓ การพัฒนาโครงการผันน้ําจากลุมน้ําชีเขาในลุมน้ําเสียวใหญ ในกรณีท่ีมีการพัฒนา

ระยะท่ี ๒ จนเต็มศักยภาพแลว โดยไมใหกระทบกับลุมน้ําชี
แผนงานการพัฒนาแหลงน้ําเสียวใหญ เริ่มป ๒๕๕๖

– ๒๕๕๙ ถาทองถ่ินใดมีโครงการหรือแผนงานนอกจากท่ีกรม
ชลประทานกําหนดไวในแผนงานแลว ขอใหทําเรื่องเสนอตอ
ผูอํานวยการโครงการลุมน้ําเสียวใหญได ถางานใดมีอยูในแผนงาน
ของกรมชลประทานก็จะบรรจุเขาไปในแผนงานไดทันที แตถา
โครงการหรือแผนงานใดอยูนอกเหนือภารกิจหนาท่ีของกรม
ชลประทาน จะประสานกับทางจังหวัดเพ่ือผลักดันใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติ และแสดงความเห็นเก่ียวกับโครงการจัดการน้ํา

ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองบัว ซึ่งผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูเสนอตามตนแบบดังนี้
๑. โครงการกอสรางประตูระบายน้ําและกักเก็บน้ําดวยพลังงานไฟฟา ลําน้ําเสียวใหญวังหิน

เนื่องจากฝายแตละแหงอยูหางกันทําใหระดับน้ําไมเทากัน คันดินบริเวณนี้จะพังทุกปในฤดูฝนเม่ือผันน้ํา
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ในพ้ืนท่ี จึงเสนอตอผูบริหารทองถ่ินวาควรนําเสนอแผนงานนี้ตอกรมชลประทานได เพราะเขากับแผนงาน
ของกรมชลประทานท่ีมีอยูแลว ท้ังนี้ ตองมีการศึกษาสภาพพ้ืนท่ีตามหลักวิชาการตามกระบวนการข้ันตอนวา
เหมาะสมหรือไม โดยใหฝายวิศวกรรมเขามาตรวจสอบกอน

๒. โครงการสรางประตูระบายน้ําและกักเก็บน้ําดวยพลังงานไฟฟา เทศบาลกูกาสิงห โครงการ
ลักษณะนี้ไมควรสรางใกลกันเกินไป ควรสรางใหหางกัน โดยใหระดับน้ําเปนข้ันบันได และตองมีการพิจารณา
ศึกษากอนบรรจุเขาในแผนงาน

๓. โครงการโรงสูบน้ําพลังงานไฟฟาคลองวังฝงแดง ตองมีการสํารวจขอมูลปริมาณน้ําวามี
เพียงพอหรือไม เพราะหลายแหงกอสรางแลวไมมีน้ําท่ีจะสูบ โครงการนี้กรมชลประทานจะขอนําไปพิจารณา
เพ่ือบรรจุเขาในแผนงาน

๔. โครงการสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามลําน้ําเสียวใหญ บริเวณทาวังโงง ยาว ๘๐
เมตร กวาง ๙ เมตร งานการกอสรางสะพานจะไมเขาภารกิจของกรมชลประทาน แตเขาโครงการของ
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม แตถาจะดําเนินการในสวนของกรมชลประทานจะไมเปนการ
สรางสะพานเพียงอยางเดียว แตจะเปนลักษณะการสรางประตูระบายน้ํา บนสันแนวประตูจะมีชองทางสําหรับ
เปนเสนทางสัญจรทําใหเกิดประโยชนท้ังสองทาง โครงการนี้ไดบรรจุเขาในแผนงานโครงการพัฒนา
ลุมน้ําเสียวใหญ ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ แลว

๕. โครงการลงหินลูกรังบดอัดแนน ๒ ฝงลําน้ําเสียวใหญจากถนนลาดยางสาย ๒๑๔ ตลอดสาย
ถึงสะพานถนนสาย ๒๐๒ เกษตรวิสัย โครงการดังกลาวนี้เปนการทําถนนไมเขาโครงการและแผนงาน
ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน แตจะเปนงานในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท
ถากรมชลประทานเสนองานลักษณะนี้เขาไป โครงการจะถูกตัดทันที เพราะถือวาไมเปนงานในภารกิจของ
กรมชลประทาน แตถามีการขุดลอกคูคลองลักษณะเหวี่ยงดินข้ึนฝงลําน้ําจะไมมีการบดอัดเปนถนน แตจะ
เปนเพียงคันดินก้ันน้ําเทานั้น แนวทางแกไขตองใหทองถ่ินเสนอโครงการทําเอง หรือขอใหกรมทางหลวงชนบท
ดําเนินโครงการ

๖. โครงการขุดลอกดินตะกอนลําน้ําเสียวใหญทายฝายเมืองบัว – บานกูกาสิงห รวมถึง
การซอมแซมฝายยาง โครงการซอมแซมทอยางไดบรรจุแผนงานในปงบประมาณ ๒๕๖๑ แลว แตถา
งบประมาณยังไมมาก็จะซอมแซมไปกอนตามสภาพ สวนการขุดลอกตะกอนดินทายฝายนั้นจะตองนําดิน
ไปท้ิงท่ีอ่ืน ไมใชการขุดเหวี่ยง และองคการบริหารสวนทองถ่ินจะตองหาท่ีท้ิงดินใหกรมชลประทาน
เพราะถานําดินไปท้ิงในพ้ืนท่ีของเอกชนจะมีการเสี่ยงตอการผิดกฎหมายจะตองนําดินไปท้ิงท่ีสาธารณะเทานั้น

๗. โครงการขุดลอกดินตะกอนหนาฝายเมืองบัว – ถนนสาย ๒๑๔ และ ๒ ฝงลําน้ําเสียวใหญ
จากทาวังหิน – ถนนสาย ๒๐๒ เกษตรวิสัย

๘. โครงการขุดลอกแกมลิงวังโก วังหวา ลําน้ําเตา ลึก ๓ เมตร พ้ืนท่ีแหงละ ๒๐ ไร และขนยาย
ดินออกไป โครงการลักษณะนี้ควรเปลี่ยนชื่อโครงการเปนโครงการบริหารจัดการน้ําเพ่ือปองกันอุทกภัยสามารถ
ทําได เพราะลักษณะงานตอบสนองความตองการของประชาชน

นอกจากนี้ โครงการปงบประมาณ ๒๕๕๖ อําเภอเกษตรวิสัย ไดรับงบประมาณในการพัฒนา
ลุมน้ําเสียวใหญ เปนเงิน ๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการขุดลอกลําน้ํา ประมาณ ๘ โครงการ ซึ่งมีการดําเนินการ
ไปแลว สวนปงบประมาณ ๒๕๕๗ ตําบลเมืองบัวจะไมไดรับโครงการ แตจะไปพัฒนาลําน้ําเสียวใหญ
ในตําบลอ่ืนกระจายไป ถาผูบริหารทองถ่ินมีโครงการอ่ืนใดท่ีจะนําเสนอนอกจากท่ีกลาวมานี้ก็สามารถนําเสนอ
ไดท่ีผูอํานวยการโครงการลําน้ําเสียวใหญเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนตอไป



๒๑๒

ผูอํานวยการสวนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา สํานักชลประทานท่ี ๖ การนําดินท่ีขุดลอกจาก
ลําน้ําเสียวใหญไปท้ิง ในโครงการท่ีนําเสนอจะตองระบุท่ีท้ิงดินซึ่งเปนท่ีสาธารณะกําหนดในโครงการ เพราะ
เก่ียวกับคางานในโครงการ เนื่องจากระยะทางในการขนดินไปท้ิงไมเทากัน ราคาคางานจะไมเทากัน สวนคันดิน
ขางลําน้ําจุดใดท่ีสูงทําใหเกิดน้ําทวมก็ขอใหแจงเพ่ือจะไดปรับปรุงใสทอน้ําเพ่ือแกไขปญหาไดตรงจุด หรืออาจ
มีการจัดทําประตูระบายน้ํา สําหรับโครงการผันน้ําจากลําน้ําชีเขาเติมลําน้ําเสียวใหญนั้น มีความเห็นวาสามารถ
ทําไดประมาณเดือนกรกฎาคม – กันยายน แตจะใชงบประมาณเปนจํานวนมาก โดยมีอยูในแผนงานระยะ
สุดทายของกรมชลประทานซึ่งจะดําเนินการไดจะตองมีการพัฒนาโครงการลุมน้ําเสียวใหญใหเต็มระบบกอน
การสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟานั้น จะใชงบประมาณสิ้นเปลืองมาก นโยบายกรมชลประทานนั้นจะใชระบบ
การสงน้ําตามปกติกอนถาสงตามปกติไมไดจึงมีการสูบเปนบางจุด สวนคาใชจายการสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา
นั้น กรมชลประทานจะจายคาไฟฟาใหเพียงครึ่งหนึ่งเทานั้น สวนอีกครึ่งใหทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบโดยพิจารณา
ใหเปนเพียงบางจุด นอกจากนี้ การแกไขปญหาใดก็ตามจะตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใหมากท่ีสุด
สวนการตั้งงบประมาณซอมแซมประตูระบายน้ําและฝาย ขอใหเสนอแผนงานโครงการซอมแซมผาน
ผูอํานวยการโครงการลําน้ําเสียวใหญ เพ่ือจะไดเรงรัดดําเนินการตามความประสงคของประชาชน โดยจะให
ฝายวิศวกรรมลงมาตรวจสอบและศึกษาสภาพในพ้ืนท่ีกอนดําเนินการ

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนตองการใหทองถ่ินดําเนินการปลูกหญาแฝกตามแนวคันดิน
ลําน้ําเสียวใหญเพ่ือปองกันการพังทลายของหนาดินและตลิ่งไมใหพังลง ท้ังนี้ ตนหญาแฝกสามารถจัดหาไดท่ี
สํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขต ๕ จังหวัดขอนแกน สภาพดินขางลําน้ําเสียวใหญจะเปนดินทราย ดังนั้น ถามีการ
ปลูกหญาแฝกตามแนวฝงจะชวยปองกันการพังทลายของตลิ่งไดเปนอยางดี สวนปญหาท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะดําเนินการขุดลอกลําน้ํา โดยใหมีผูรับเหมานําตะกอนดินไปขายเพ่ือนําเงินเขาทองถ่ิน
เปนรายไดนั้น สามารถทําไดโดยการเสนอโครงการและขออนุญาตตอกรมชลประทาน โดยตองมีแบบแปลน
ประกอบ สวนการขายมูลดินนั้น กระทรวงมหาดไทยมีระเบียบในเรื่องดังกลาวแลว โดยใหธนารักษจังหวัด
เปนผูประเมินราคามูลดิน

นายกองคการบริหารสวนตําบลกูกาสิงห ปญหาการพัฒนาลุมน้ําเสียวใหญ การขุดลอก
ลําน้ําเสียวใหญแบบเหวี่ยง เกิดแนวคันดินมีปญหาในการสงน้ําเขานาไมไดทุกแปลง เพราะลําน้ํามีสภาพ
คดเค้ียวไมเปนเสนตรง ทําใหน้ํากัดเซาะแนวตลิ่ง และการขุดลอกลําน้ําเสียวมีปญหาในการหาท่ีท้ิงดิน

กํานันตําบลเมืองบัว การพัฒนาลุมน้ําเสียวใหญและลําน้ําเตาท่ีไหลผานตําบลเมืองบัว ปญหา
คือ การขุดลอกดินแตไมมีจุดพักน้ํา ขอเสนอท่ีพักน้ํา คือ โพนบานงาม พักน้ําไดประมาณ ๓๐๐ ไร สําหรับ
ลําน้ําเตาสามารถขุดท่ีพักน้ําไดบริเวณโนนนกทา โพนหนามแทงมีพ้ืนท่ีประมาณ ๕๐๐ ไร สามารถทําเปน
จุดพักน้ําได จะชวยแกไขปญหาน้ําทวมน้ําแลงไดสวนหนึ่ง

รองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด เม่ือจังหวัดรอยเอ็ดไดรับทราบขอมูลปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนแลว จะดําเนินการชวยเหลือแกไขปญหารวมกับประชาชนและกรมชลประทาน ตามกรอบ
อํานาจหนาท่ีตอไป การพัฒนาลุมน้ําเสียวใหญ โดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนนั้น เปนสิ่งสําคัญ
โดยเฉพาะการใหทองถ่ินดําเนินโครงการปลูกหญาแฝกตามแนวฝงลําน้ําเสียวใหญ เปนสิ่งท่ีดีมีประโยชน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการไดทันที
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สรุปประเด็นความตองการของประชาชนในพื้นท่ี ดังนี้
๑. ตองการใหมีการผันน้ําเขามาเติมลําน้ําเสียวใหญในฤดรูอนเม่ือเกิดความแหงแลง
๒. ตองการใหมีการขุดลอกลําน้ําเสียวใหญ ดวยวิธีการหาผูรับเหมามาดําเนินการ โดยการขาย

ตะกอนดิน แตมีปญหาขอกฎหมายไมสามารถดําเนินการได จึงตองการใหมีการแกไขกฎหมายหรือขอหาม
ในเรื่องดังกลาว เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการขุดลอกดินและเพ่ิมรายไดใหทองถ่ิน

๓. ปงบประมาณ ๒๕๕๗ ตําบลเมืองบัวไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาลําน้ําเสียวใหญ
ขอใหกรมชลประทานดําเนินการซอมแซมฝายยางท่ีมีสภาพชํารุดเพ่ือใหใชประโยชนได และขอใหเรงรัด
ซอมแซมประตูระบายน้ําบริเวณลําน้ําเสียวใหญ เพ่ือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

๑. ขอใหประชาชนในพ้ืนท่ีดูแลและรักษาทรัพยสินของทางราชการ ไมบุกรุก และครอบครอง
แนวเขตลําน้ําเสียวใหญเพ่ือประโยชนสวนตน และกรมชลประทานควรมีการปกแนวเขตลําน้ําเสียวใหญ
ใหมีความชัดเจน โดยใหประชาชนมีสวนรวม

๒. ขอใหเจาหนาท่ีกรมชลประทานตรวจสอบวา การขุดลอกลําน้ําเสียวใหญเปนไปตาม
แบบแปลนหรือไม มีการทําลายวังน้ําตามธรรมชาติไปก่ีแหง สามารถแกไขปญหาใหประชาชนไดมากนอย
เพียงใด สําหรับโครงการพัฒนาลุมน้ําเสียวใหญของกรมชลประทานนั้น คณะกรรมาธิการเห็นวาเปนโครงการท่ีดี
ถาดําเนินการไดตามแผนจะชวยแกไขปญหาระบบน้ําไดอยางยั่งยืน

๓. ขอใหราชการสวนทองถ่ินประสานกับเจาหนาท่ีกรมชลประทานและผูวาราชการจังหวัด
เพ่ือหาวิธีดําเนินการขุดลอกดินในลําน้ําเสียวใหญเพ่ือนําไปขาย โดยไมฝาฝนตอกฎหมาย เพ่ือใหทองถ่ิน
มีรายได และเปนการพัฒนาลําน้ําเสียวใหญอีกทาง

๔. คณะกรรมาธิการ จะนําขอมูลปญหาเสนอตอสภาผูแทนราษฎร เพ่ือใหผลักดันสนับสนุน
งบประมาณตามโครงการท่ีมีการเสนอตอสภาผูแทนราษฎรตามข้ันตอนและกระบวนการของฝายนิติบัญญัติ
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๒๑๕

การศึกษาดูงานตางประเทศ



๒๑๖



๒๑๗

การศึกษาดูงานตางประเทศของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน

ระหวางเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ – เดือนธันวาคม ๒๕๕๖
___________________________

วัน / เดือน / ป เรื่อง สถานท่ี

๗ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
การศึกษาดูงานดานระบบงานรัฐสภา
การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส

๒๘ – ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๖

การศึกษาดูงานดานการพัฒนาการเมือง
การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของ
ประชาชน

เขตบริหารพิเศษฮองกง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
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สรุปรายงานการศึกษาดูงาน
ดานระบบงานรัฐสภา การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน

และการมีสวนรวมของประชาชน
ระหวางวันท่ี ๗ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส

………………………………………………….
บทนํา

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
สภาผูแทนราษฎร เปนกลไกหนึ่งของฝายนิติบัญญัติ ซึ่งเกิดข้ึนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ และขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๒ (๒๔)
ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ มีอํานาจหนาท่ีกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน
การสงเสริมและเผยแพรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
วิถีคิดและวิถีปฏิบัติท่ีเปนประชาธิปไตย รวมท้ังปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ สงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน เสรีภาพและความรับผิดชอบในการแสดง
ความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน การคุมครองผูเสียหายจากการเผยแพรขอมูลขาวสาร ตลอดจนสงเสริม
ใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ
ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงไดพิจารณาศึกษาในประเด็นดังกลาวอยางกวางขวาง โดยศึกษาขอมูล ขอเท็จจริง
ดานการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน ท้ังจากภายในประเทศและ
ตางประเทศ เพ่ือใหไดรับทราบขอมูลและเกิดแนวความคิดใหม ๆ ตลอดจนสรางวิสัยทัศนในการดําเนินงานท่ี
เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติ คณะกรรมาธิการจึงไดมีมติใหเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส ระหวางวันท่ี ๗ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
วัตถุประสงค

๑. ศึกษาดูงานรัฐสภาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เขาเยี่ยมคารวะประธานคณะกรรมาธิการ
ดานการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน หรือคณะกรรมาธิการท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีในลักษณะเดียวกัน เพ่ือเปนการกระชับความสัมพันธไมตรี ในฐานะฝายนิติบัญญัติ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การสื่อสารมวลชน การสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดลอม ตลอดจนกระบวนการของรัฐสภา
ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของฝายบริหาร

๒. เขาพบเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงอาบูดาบี ขาราชการ นักธุรกิจ นักวิชาการ และนักศึกษา
เพ่ือรับฟงขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนชาวไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

๑. การศึกษาดูงาน ณ สภาแหงชาติของสหพันธรัฐ (The foreign Affairs Committee of
Federal National Council)

วันจันทรท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน

ไดเขาพบและรับฟงการบรรยายสรุปเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการดานตางประเทศ
ของสภาแหงชาติของสหพันธรัฐ (The foreign Affairs Committee of Federal National Council)
ดังมีรายนามตอไปนี้
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๑. Mr. Rashed Mohammed Alsheraiqi Chairman of the foreign Affairs Committee of Federal
National Council (FNC) ประธานคณะกรรมาธิการดานตางประเทศของรัฐบาลกลางสภาแหงชาติ (FNC)

๒. Mr. Ahmed Abdul Malik Ahli สมาชิกสภาแหงชาติของสหพันธรัฐ
๓. Ms. Afra Rashed Albasti สมาชิกสภาแหงชาติของสหพันธรัฐ

ผูเขารวมศึกษาดูงานในครั้งนี้มีนายวราวุธ  ชูวิรัช เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี เขารวมศึกษา
ดูงานกับคณะกรรมาธิการ สถานท่ีเขาพบ คือ (The foreign Affairs Committee of Federal National Council)
โดยคณะกรรมาธิการไดรับการตอนรับอยางอบอุนจากประธานคณะกรรมาธิการดานตางประเทศของ FNC และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน สรุปสาระสําคัญได ดังนี้

Mr. Rashed Mohammed Al Sheraiqi, Chairman of the Foreign Affairs Committee of
Federal National Council (FNC) กลาววา ตองขอขอบคุณท่ีคณะกรรมาธิการเลือกท่ีจะมาศึกษา
ดูงานท่ีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และขอบคุณท่ีประเทศไทยไดทําความตกลงกับกลุมท่ีมีปญหาในภาคใต
ซึ่งมีขอพิพาทกันมาอยางยาวนาน  รวมถึงขอแสดงความยินดีท่ีไดแกปญหากับประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะ
พมา ตลอดจนบทบาทของชาวไทยตอการระงับขอพิพาทในอาหรับใหยุติ และขอขอบคุณทาทีของไทยท่ีให
การยอมรับรัฐปาเลสไตน ขอชื่นชมทาทีของไทยท่ีมีนโยบายตอตานการกอการราย ทาทีสนับสนุนเก่ียวกับเกาะ
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ตลอดจนการตอนรับชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนอยางดีในการไปทองเท่ียว
และรักษาพยาบาลในประเทศไทย ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและ
ชาติอ่ืน ๆ ท่ีไดรับน้ําใจอยางโอบออมอารีดวยดีเสมอมา และในโอกาสนี้ขอขอบคุณรัฐบาลไทยและชาวไทย
ท่ีใหความสําคัญตอสหรัฐอาหรับเอมิเรตส กรณีเกิดอุบัติเหตุท่ีน้ําตกในจังหวัดพังงาและในทางกลับกันหากมี
สิ่งใดท่ีฝายสหรัฐอาหรับเอมิเรตสจะสามารถใหการสนับสนุนหรือขอตกลง

อันใดก็ยินดีใหความรวมมือดวย และอยากจะขอเนนให
ความสําคัญในเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งในป ค.ศ. ๒๐๑๑ การคาระหวาง
ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส มีมูลคา ๑๓.๕ พันลานบาท
โดยเฉพาะการทองเท่ียวและการรักษาพยาบาล จึงอยากให
ความรวมมือในดานการทองเท่ียวและการรักษาพยาบาลมีมากกวานี้
นายวราวุธ  ชูวิรัช เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี กลาวถึง
การทองเท่ียวและการรักษาพยาบาล วาทางประเทศไทย

ใหความรวมมืออยางเต็มท่ี มีการรางความตกลงเสนอใหรวมลงนาม ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสจะเดินทางไปประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม จึงอยากใหความตกลงนี้ไดมีการลงนาม
ในเดือนกรกฎาคมนี้ในเรื่องการทองเท่ียวและความสัมพันธทางการทูต ประเทศไทยไดขยายวีซาใหสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส เปน ๙๐ วัน แตการขอวีซาของไทยเขาสหรัฐอาหรับเอมิเรตสยังไมคอยสะดวก จึงขอความตกลง
โดยขอใหอํานวยความสะดวกเฉพาะผูถือหนังสือเดินทางทางการทูตหรือขาราชการ เพ่ือใหการเดินทางมา
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กระชับความสัมพันธมีความสะดวกข้ึน ซึ่งขอตกลงนี้อยูระหวางการพิจารณาหากตกลงกันได ก็จะสามารถ
ลงนามไดในเดือนกรกฎาคม สมาชิกจากสภาแหงชาติของสหพันธรัฐ ไดกลาววา ตนไดเคยเดินทางไป
ประเทศไทย เม่ือป ค.ศ. ๑๙๗๘ จนถึงปจจุบัน นับครั้งไมถวน ซึ่งตนไดรับแตสิ่งดี ๆ มีความชื่นชอบชื่นชม
รักคนไทยเปนการสวนตัว มีความประทับใจในประเทศไทยและคนไทยจึงขอฝากรัฐบาลไทย และ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ขอใหรักษาสิ่งดี ๆ เหลานี้ไวตอไป

นายศุภชัย  ศรีหลา ประธานคณะกรรมาธิการ ไดกลาว
ขอบคุณแทนคนไทยท้ังประเทศท่ีมีความรูสึกวาคนไทยเปนมิตร
ขอขอบคุณและขอใหความรูสึกดี ๆ นี้อยูกับชาวสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตสหลายลานคนท่ีไปเท่ียวประเทศไทยดวย

สมาชิกจากสภาแหงชาติของสหพันธรัฐในสวนของสตรี
ไดกลาวขอบคุณคณะกรรมาธิการท่ีมาเยือนโดยเฉพาะเอกอัครราชทูต
ท่ีชวยใหความสัมพันธกระชับมากข้ึน ในนามของสภาแหงชาติ ขอใหเอกอัครราชทูตพยายามพัฒนาตอเนื่องไป
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสพยายามใหการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาความสัมพันธกับทุก ๆ ประเทศ

สมาชิกสภาแหงชาติของสหพันธรัฐ กลาววา ในสวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและคณะ
ท่ีมาเยือนมีความประสงคจะเสนออะไรตอสภาแหงชาติของสหพันธรัฐหรือไม เชน ความรวมมือระหวางสภา
หรือเรื่องความม่ันคงของพลังงาน การกอการราย ซึ่งทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตสยินดีใหความรวมมือ เนื่องจาก
ในอีก ๑๐ วันขางหนาจะมีการประชุมเรื่องพลังงานโลก

นายศุภชัย  ศรีหลา ประธานคณะกรรมาธิการ
กลาววา สหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนศูนยกลางการคา การสื่อสาร
และการทองเท่ียว หากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสจะเปนเจาภาพ
งาน Wold Expo ๒๐๒๐ เราขอเปนกําลังใจให สวนรัฐสภา
ของไทยมีโครงการสงเสริมประชาธิปไตยสําหรับเยาวชน ซึ่งหาก
มีการแลกเปลี่ยนระหวางกันก็จะเปนประโยชนอยางมากหรือ
หากจะมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาก็จะทําใหคนท้ัง ๒ ชาติ
มีความเขาใจกันลึกซึ้งมากข้ึน จึงหวังวาในอนาคตจะมีการ

แลกเปลี่ยนระหวางนักศึกษาไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมากข้ึน และหากทางฝายสภาแหงชาติของสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตสมีประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีจะฝากไปยังรัฐบาลไทยและสภาผูแทนราษฎรเพ่ือดําเนินการใด ๆ ก็พรอมท่ี
จะนําเรื่องไปบอกแกรัฐบาลและสภาผูแทนราษฎรของไทย

สมาชิกสภาแหงชาติของสหพันธรัฐ ในสวนของสตรี กลาววา ในฐานะสตรีและดูแลเด็กและสตรี
ขอเนนเรื่องการคามนุษย ซึ่งการคามนุษยจากไทยไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตสนั้นมีคนไทยทํางานใชแรงงาน
แตถูกนายจางใชใหไปทํางานอ่ืน ควรมีการใหความรูแกสตรีไทยกอนมาทํางาน ซึ่งอนาคตจะมีการประชุม
ในประเด็นดังกลาวท่ีบาหลีเพ่ือแกไขปญหา

นายวราวุธ ชูวิรัช เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี กลาววา ไทยใหความสําคัญในการแกไข
ปญหาการคามนุษย สหรัฐอาหรับเอมิเรตสในปจจุบันหลีกเลี่ยงไดยากเนื่องจากการเดินทางเปนเสนทาง
ทางอากาศไปแลว ปจจุบันมีผูใชสนามบินของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสถึง ๕๑ ลานคน ติดอันดับ ๓ ของโลก
เม่ือเสนทางมีการเปลี่ยนแปลงการคามนุษยจึงตองมาผานดูไบอยางหลีกเลี่ยงไมได แตไทยก็ใหความรูกับ
ผูตกเปนเหยื่อ ท้ังนี้ประเทศไทยไดเสนอความตกลงกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเรื่องการแกไขปญหาการคามนุษย
ซึ่งอยูในการพิจารณาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่งหากตกลงกันไดในเดือนกรกฎาคมนี้ท่ีรัฐมนตรีตางประเทศ
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสจะเดินทางไปประชุม JE ท่ีประเทศไทย
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จ า กนั้ น Mr. Rashed Mohammed Al heraiqi,
Chairman of the Foreign Affairs Committee of Federal
National Council (FNC) และคณะไดพาคณะกรรมาธิการนําชม
หองประชุมสภาแหงชาติ เม่ือไดเวลาพอสมควรแลว ประธาน
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการ
มีสวนรวมของประชาชนไดกลาวขอบคุณ Mr. Rashed Mohammed
Alsheraiqi คณะกรรมาธิการดานตางประเทศของสภาแหงชาติ
ของสหพันธรัฐและคณะท่ีใหการตอนรับและไดรับขอมูลอันจะเปนประโยชน จากนั้นไดแลกเปลี่ยนของท่ีระลึก
และถายรูปรวมกัน
๒. เขาพบเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพื่อรับฟงขอมูลเกี่ยวกับงาน
ดานการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน สําหรับขอมูลท่ีนํามาพัฒนา
งานดานการมีสวนรวมของประชาชนของไทย

นายวราวุธ  ชูวิรัช เอกอัครราชทูตไทยประจํา
กรุงอาบูดาบีไดใหขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของตลาดแรงงาน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส  สภาวะการจางงานท่ัวไปในยูเออี มี
ประชากร ๔.๑ ลานคน รอยละ ๒๐ หรือ ๘.๒ แสนคนเปนชาว
ยูเออี รอยละ ๘๐ หรือ ๓.๒ ลานคนเปนชาวตางชาติ มีแรงงาน
ไทยประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน รอยละ ๐.๓๘ สถานการณแรงงาน
ไทยในรัฐอาบูดาบี มีคนไทยทํางานอยูในรัฐอาบูดาบี จํานวน
ประมาณ ๒,๔๐๐ คน ในสถานประกอบการ ๗๐ กวาแหง ๑,๐๐๐ คน ทํางานกับบริษัท Danieli
Construction สรางโรงงานถลุงเหล็กในเขตอุตสาหกรรมมุสซาฟาห ๕๐๐ คน ทํางานกับบริษัท Zublin สราง
สะพานขามไปเกาะ Sadiyad ในกรุงอาบูดาบี ๔๐๐ คน เปนพนักงานบริการบนเครื่องบิน (รวมนักบิน ๑ คน)
ของสายการบิ Etihad Airways ๑๓๐ คน ทํางานกับบริษัท Universal Rebar Specialist/BabichInternational
สรางสะพานขามถนนบริเวณเขตชาฮามา ท่ีเหลือกระจายอยูในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ตาง ๆ รวมท้ังบริษัทออกแบบตกแตงอาคาร โรงแรม สปา รานอาหาร

กฎหมายแรงงาน ยูเออีมีเปาหมายท่ีจะเปนประเทศท่ีมีกฎหมายแรงงานท่ีดีและเปนระบบ
ดีท่ีสุดในกลุมประเทศ GCC ปจจุบันกฎหมายแรงงานของยูเออีมีความทันสมัยและคุมครองดูแลสิทธิ
ของลูกจางในทุกมิติ อาทิ นายจางตองจัดหรือจายคาอาหาร คาท่ีพักและคาเดินทางใหแกลูกจางนายจาง
ตองประกันสุขภาพใหลูกจาง การคุมครองแรงงานเด็กและสตรี การมีคณะกรรมการรวมเพ่ือแกไขขอพิพาท
แรงงาน การมีศาลแรงงาน การมีผูตรวจแรงงานเพ่ือเขาตรวจสอบสถานประกอบการใหปฏิบัติตามกฎหมาย
การออกกฎระเบียบดานความปลอดภัยในการทํางานเพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง การบังคับใหนายจางจายเงิน
คาจางผานธนาคาร การกําหนดใหนายจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางระหวางประเทศ
และคาธรรมเนียมตาง ๆ ในการทําสัญญาจางงาน เปนตน สถานเอกอัครราชทูตกับการแกไขปญหา
แรงงานไทย ปญหาท่ีแรงงานไทยมาขอความชวยเหลือจากสํานักเอกอัครราชทูตไทย สวนใหญจะเปนเรื่อง
ของการถูกนายจางหักคาจางอยางไมเปนธรรม การเจ็บปวยแลวไมไดรับการรักษาพยาบาลท่ีดีพอ การขอ
เลิกสัญญาจางกอนครบกําหนด เนื่องจากมีรายไดต่ํากวาท่ีไดรับการแจงไวกอนเดินทาง การดื่มสุราและ
ถูกตํารวจจับนอกแคมปทํางาน เม่ือไดเวลาพอสมควรแลว ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชนไดกลาวขอบคุณนายวราวุธ  ชูวิรัช เอกอัครราชทูตไทย
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ประจํากรุงอาบูดาบี และคณะท่ีใหการตอนรับและไดรับขอมูลอันจะเปนประโยชน จากนั้นไดมอบของท่ีระลึก
และถายรูปรวมกัน

ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
๑. รัฐบาลควรหาแนวทางหรือเจรจาเพ่ือแกไขปญหาในการใหความชวยเหลือแรงงานของไทย

ท้ังนี้ หากมีขอกําหนดในการประกอบอาชีพของคนไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส รัฐบาลควรดําเนินการเจรจา
และหาแนวทางในการใหความชวยเหลืออยางเรงดวน

๒. รัฐบาลควรจัดใหมีหนวยงานในการดูแลและคอยชวยเหลือเม่ือเกิดปญหาและเรื่องสวัสดิการ
ตาง ๆ กับคนไทยท่ีไปประกอบอาชีพในประเทศตาง ๆ



๒๒๔
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สรุปรายงานการศึกษาดูงาน
ดานการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน

ระหวางวันท่ี ๒๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

........................................................................

คณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สมาคมนักขาว นักหนังสือพิมพแหงฮองกง
(The Hong Kong Journalists Association) ในวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพ่ือรับฟงการบรรยายสรุป
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานของสื่อสารมวลชน กับคณะผูแทนสมาคมนักขาว
นักหนังสือพิมพแหงฮองกง (The Hong Kong Journalists Association) โดยมีประเด็นพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการควบคุมสื่อภายใตกรอบมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
การสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการทํางานของสื่อสารมวลชน สถานการณและ
บทบาทของสื่อสารมวลชนในยุคปจจุบัน รวมท้ัง ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ีของนักสื่อสารมวลชน
ตลอดจนบทบาทของสื่อสารมวลชนในการเปดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนนําไปสูการหาทางออกในการ
แกไขปญหาตาง ๆ รวมกันในสังคม แนวทางในการสรางภาคีเครือขายและการสานความสัมพันธท่ีดีระหวาง
องคกรสื่อสารมวลชนในระดับนานาชาติ

คณะผูแทนสมาคมนักขาว นักหนังสือพิมพแหงฮองกง (The Hong Kong Journalists
Association)

๑. Current chairman, MakYinTing
๒. Should be new chairman, ShamYeeLan
๓. Executive member, Stanley, Leung Kam Hung
๔. Executive member, Jackie Sam
๕. Executive member, Zoe Hung
ผูแทนสมาคมนักขาว นักหนังสือพิมพแหงฮองกง (The Hong Kong Journalists

Association) ไดกลาวบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดําเนินงานของสมาคม ดังนี้
สมาคมนักขาว นักหนังสือพิมพแหงฮองกง (HKJA)

กอตั้งข้ึนในป ค.ศ. ๑๙๖๘ (พ.ศ. ๒๕๑๑) เพ่ือฝกนักขาว
ในฮองกงให “เพ่ิมพูนเสรีภาพของสื่อและบูรณภาพ
ในการทําขาว”โดยสมาคมทําหนาท่ีเปนเหมือนสหภาพ
การคาใหนักขาว โดยหาทางท่ีจะทําใหสภาพการทํางาน
ดีข้ึนและเพ่ือชวยนักขาว ในการแกไขปญหาตลอดจน
ขจัดอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหแกนักขาวเม่ือเผชิญกับ
ปญหาในการออกไปทํางาน นอกจากนี้ HKJA ยังทํา

หนาท่ีเปนชองทางใหสามารถยื่นฟองได เม่ือเกิดกรณีมีการรายงานขาวโดยไมมีจรรยาบรรณในสื่อทองถ่ิน
เพ่ือเปนการรักษากฎเกณฑ

HKJA จะทํารายงานเก่ียวกับสถานะของเสรีภาพผูสื่อขาวในฮองกง และไดเผยแพร
อยางกวางขวางไปยังสถานกงสุลตางประเทศและองคกรท่ีไมใชของรัฐบาลบอยครั้งไดมีการอาง ในรายงาน
สื่อตางประเทศเก่ียวกับฮองกง ซึ่งในรายงานป ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ไดระบุสิ่งท่ีทาทายท่ีเผชิญ
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หนาสื่อฮองกง ตลอดท้ังความพยายามของรัฐบาลท่ีจะใชอิทธิพลโนมนาวบทบรรณาธิการเก่ียวกับวิทยุ
โทรทัศนท่ีออกอากาศสาธารณะของฮองกง

HKJA เปนสมาชิกท่ีเขารวมกับสมาพันธนักหนังสือพิมพระหวางประเทศ ซึ่งเปนองคกร
ของนักหนังสือพิมพใหญท่ีสุดของโลก และยังเปนสมาชิกของเสรีภาพระหวางประเทศในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ซึ่งเปนเครือขายขององคกรท่ีไมใชของรัฐบาลท่ีสังเกตการตรวจสอบจากทุกมุมโลก และปกปองนักขาว
นักเขียน ผูใชอินเตอรเนต็ และคนอ่ืน ๆ ท่ีโดนรังแกจากการใชสิทธิของพวกเขาในเรื่องเสรีภาพของการแสดงออก

สื่อของฮองกง ประกอบดวย หนังสือพิมพรายวันของจีน ๒๓ ฉบับ หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
๑๓ ฉบับ (๑ ฉบับใชภาษาเบรล เพ่ือคนตาบอด สวนอีก ๑ ฉบับ จะใชภาษาอินเตอรเน็ต) หนังสือพิมพรายวัน
๒ ภาษา ๘ ฉบับ และหนังสือพิมพภาษาญี่ปุน ๙ ฉบับ ในบรรดาหนังสือพิมพรายวันภาษาจีน ๒๓ ฉบับนั้น
สวนใหญ ๑๗ ฉบับ จะเสนอขาวภายในประเทศและตางประเทศ ขณะท่ีอีก ๔ ฉบับ จะเสนอขาวการเงิน
หนังสือพิมพรายวันภาษาจีน ๓ ฉบับ และหนังสือพิมพรายวัน ๒ ภาษา อีก ๔ ฉบับ ซึ่งจะตีพิมพผานทาง
อินเตอรเนต็

การหาทุน เพ่ือจะคงไวซึ่งความเปนกลางนั้น HKJA ไดรับทุนจากคาธรรมเนียมสมาชิกและ
กิจกรรมการหาทุนแบบอ่ืน ๆ เชน การจัดเลี้ยงอาหารเย็นประจําป การจัดสัมมนา (สําหรับผูท่ีไมไดเปนสมาชิก)
การจัดหลักสูตรฝกอบรม เปนตน

กิจกรรม สมาคมจะจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือแจงสมาชิกใหรับทราบถึงขาวสาร หรือความ
คืบหนาลาสุด ในสาขานั้น ๆ กิจกรรมเหลานี้ ไดแก การจัดสัมมนา การประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น การให
รางวัลสื่อ และการไปเท่ียวตางประเทศ เชนเดียวกันนี้ สมาชิกยังมีการจัดการแขงขันฟุตบอลไดแก JA CUP
ตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๘๕ (พ.ศ. ๒๕๒๘)

หลักสูตรท่ีมอบประกาศนียบัตร สมาคมนักขาว นักหนังสือพิมพแหงฮองกง ไดจัดหลักสูตร
ฝกอบรมใหนักขาวรุนเล็ก ซึ่งจัดข้ึนในเดือนพฤศจิกายน ป ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙) หลักสูตรเหลานี้
จะครอบคลุมหัวขอเรื่อง เชน วิธีทําการสัมภาษณอยางมีประสิทธิภาพในเรื่องการเมือง ศาล หรือโรงพยาบาล
ผูบรรยายรับเชิญจะไดรับการเชิญใหมาบรรยายหลักสูตรเหลานั้น ซึ่งสวนใหญจะเปนผูมีชื่อเสียงในดานการขาว
สวนประกาศนียบัตรจะมอบใหผูเขารับการฝกอบรมท่ีจบหลักสูตรอยางสมบูรณแบบ

HKJA ไดมีการตัดสินครั้งลาสุด โดยคณะกรรมาธิการจริยธรรม ซึ่งมีการตัดสิน เม่ือวันท่ี ๑๖
ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙) จากการรองเรียนเรื่องเก่ียวกับนักขาวจากนิตยสารฉบับหนึ่งของฮองกง
ชื่อ “Easy Finder” ซึ่งเปนผูท่ีถายรูปสตรีท่ีเปนนักศิลปนทองถ่ิน” คือ นาง Gillian Chung ซึ่งอยูใน
หองแตงตัวโดยใชกลองท่ีซอนเอาไว

การตัดสินมีเนื้อหาอยู ๓ สวนท่ีสําคัญ คือ
๑. HKJA ไดรับการรองเรียนมากกวา ๒๐ ครั้ง เก่ียวกับเรื่องฉบับท่ี ๗๖๑ ในประเด็นของ

“Easy Finder” ของนิตยสารซึ่งตีพิมพเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ป ค.ศ. ๒๐๐๖ ในประเด็นดังกลาวนิตยสาร
ไดตีพิมพภาพของนาง Gillian Chung หลายภาพในหองแตงตัวท่ีอยูในประเทศมาเลเซีย

๒. ตามหลักเกณฑดานจริยธรรมของ HKJA เรื่องท่ี ๕ ซึ่งระบุวา “ผูสื่อขาวจะไดรับขาวสาร
รูปภาพ และภาพประกอบ โดยวิธีการแบบตรงไปตรงมาเทานั้น สวนการใชวิธีการอ่ืน ๆ จะตองพิจารณา
อยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ ซึ่งนักขาวจะไดรับการใหสิทธิในการดําเนินการใชวิธีการ
ดังกลาวอยางมีสติรอบคอบ
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๓. HKJA สรุปวา การตีพิมพรูปภาพของศิลปนคนหนึ่งซึ่งยังไมไดแตงตัวนั้น เปนสิ่งท่ี
ไมถูกตอง การใชกลองท่ีซอนไวเพ่ือจะไดรับภาพตาง ๆ ถือเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลตามหลักเกณฑ
ดานจริยธรรมของ HKJA

เสรีภาพของสื่อมวลชนในฮองกง
คําถามเก่ียวกับเสรีภาพสื่อของฮองกงไดถูกกระตุนใหเกิดข้ึน เม่ือรัฐบาลไดประกาศ

แผนท่ีจะจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนการออกอากาศสาธารณะในเดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๐๕
(พ.ศ. ๒๕๔๘) ขอกังวลอันยิ่งใหญท่ีเกิดจากการตั้งคณะกรรมการดังกลาว ดูจะเปนการขัดแยงเก่ียวกับอิสระ
หรือเสรีภาพทางบรรณาธิการของวิทยุโทรทัศนฮองกง (RTHK) การออกอากาศเปนท่ีรูดีวาเปนการออกอากาศ
เก่ียวกับการแสดงทัศนะและความคิดท่ีเปนการทาทายนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น จึงมีความกลัววา เสรีภาพ
ของบทบรรณาธิการของ RTHK จะยังคงอยูหรือไม ในทางตรงกันขาม รัฐบาลตองการใช RTHK เปนชองทาง
ในการเผยแพรทัศนะของรัฐบาลเอง อีกอยางหนึ่ง คนฮองกงตองการท่ีจะออกเสียงแสดงความกังวลของพวก
เขาไดอยางเสรี KHJA ตอบโตเรื่องดังกลาวโดยการกลาววา RTHK ควรจะคงเสรีภาพของตนไวและคงอิสระ
ปลอดจากรัฐบาล เพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือปกปองความม่ันคงของชาติ ในมาตรา ๒๓ ของ The Basic Law อัน
เปนกฎหมายแมบทหรือธรรมนูญในการปกครองฮองกง ซึ่งกอใหเกิดความกังวลและขอถกเถียงอยางมาก
เก่ียวกับสิทธิตอเสรีภาพของการพูด ในทางตรงกันขามรัฐบาลตองการออกกฎหมายเพ่ือมาชวยประเทศและ
ปกปองรัฐบาลจากการคุกคามใด ๆ ในขณะท่ีอีกทางหนึ่งแตละคนก็ตองการท่ีจะสามารถแสดงขอคิดเห็นได
อยางเสรี HKJA ไดมีการโตตอบเรื่องดังกลาว โดยคัดคานกฎหมายฉบับนั้น เนื่องจากวา HKJA รูสึกวา
มาตรา ๒๓ กอใหเกิดการคุกคามตอเสรีภาพ การแสดงออก และในทํานองเดียวกัน ไดมีการแสดงความไมพอใจ
ของประชาชน ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ไดประทวงตอตาน
มาตรา ๒๓ ตอมา ในวันท่ี ๕ กันยายน ในปนั้น รัฐบาลไดประกาศวา รัฐบาลตัดสินใจถอนพระราชบัญญัติ
กฎหมายฉบับดังกลาวแลว

คณะกรรมาธิการไดรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อมวลชน และ
ตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการทํางานของสื่อมวลชนในสภาพสังคมปจจุบัน ดังนี้

การใชเสรีภาพของสื่อมวลชนในทุกประเภท ในยุคท่ีสังคมไดเกิดสื่อข้ึนอยางมากมาย
แตละฝายไดเปดดําเนินการสื่อของตัวเอง ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ สถานีโทรทัศนดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี
วิทยุชุมชน สื่อออนไลน ซึ่งแตละฝายตางใชสื่อเพ่ือรายงานขาว ความคิดเห็นหรือจุดยืนของตัวเอง
สังคมไดตั้งคําถามถึงการใชเสรีภาพในการทําหนาท่ีของสื่อมวลชนวา มีสวนท่ีทําใหสังคมเกิดความขัดแยง
ความแตกแยก ไมรับผิดชอบตอสังคม ละเมิดกฎหมาย สิทธิ เสรีภาพของบุคคลอ่ืนเสียเอง นอกจากนี้
ยังมีคํากลาวหาและขอสงสัยอีกจํานวนมาก เชน ความไมเปนกลาง สื่อเลือกขาง สื่อไมไดสรางหรือเปดพ้ืนท่ี
อยางเปนธรรมกับความเห็นท่ีแตกตาง หรือบุคคลท่ีถูกพาดพิง ขาวท่ีสื่อนํามาเสนอแตกตางกับเหตุการณ
หรือเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนจริง ฯลฯ ซึ่งคําถามและขอสงสัยเหลานี้มีผลกระทบโดยตรงตอความนาเชื่อถือ และ
ความนาไววางใจในการทําหนาท่ีของสื่อมวลชน ดังนั้น สิ่งสําคัญท่ีเปนปญหาอุปสรรคในการทําหนาท่ีของ
นักสื่อสารมวลชน คือ ภัยคุกคามเก่ียวกับเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารสูสาธารณะชน จึงจําเปน
ตองรวมกันตระหนักถึงคุณคาของเสรีภาพของสื่อ โดยควรมีแนวทาง ดังนี้

๑. สงเสริมเสรีภาพการแสดงความเห็นและการแสดงออกของประชาชน เสรีภาพในการ
แสดงความเห็นและการแสดงออกของบุคคลและสื่อมวลชนตองมีความปลอดภัย

๒. สื่อมวลชน พึงตระหนักถึงการทําหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ภายใตกรอบจริยธรรม
แหงวิชาชีพ



๒๒๘

๓. สื่อมวลชนตองมีเสรีภาพในการแสวงหาขาวสาร
๔. สื่อมวลชนตองรวมกันเสริมสรางบทบาทในการขับเคลื่อนหาทางออกในสังคม



รายนามเจาหนาท่ีประจํากลุมงานคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาการเมือง การสือ่สารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน

๑. นางสาวปรียาภรณ  แกวโยน ผูบังคับบัญชากลุมงานคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาการเมอืง การสื่อสารมวลชน
และการมีสวนรวมของประชาชน

๒. นายสุคนธ  พลบุบผา นิติกรชํานาญการ
๓. นางสาวศกมิินาภรณ  สวุรรณรงค นิติกรชํานาญการ
๔. นางสาวอภิสรา  ทดัภูธร นิติกรปฏิบตัิการ
๕. นายธนพจน  พุทธรักษ นิติกรปฏิบตัิการ
๖. นางสาวภีรดา  ดิษฐากรณ วิทยากรปฏิบตัิการ
๗. นางสาวสุธดิา  กณาพันธ วิทยากรปฏิบตัิการ
๘. นางสาวยุรี  สุขเฟองแสง เจาพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน
๙. นางนงลักษณ  มติรมุสิก เจาพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน

๑๐. นางสาวตรีทิพยนิภา  ธานี เจาพนักงานบนัทึกขอมูลปฏิบัติงาน
๑๑. นางสาวพรสุชา  แอบเพ็ชร เจาพนักงานบนัทึกขอมูลปฏิบัติงาน
๑๒. นางสาวศิริรตัน  อยูฉัตร นักวชิาการรัฐศาสตรฯ




